
บทบาทในความส้มพันธ์แบบไม่เป็นทางการของนักข่าว อ.ส.ม.ท.นับแหล่งข่าว
นับผลประโยชน์ท่ีมีต่อกัน

จากการนำทฤษฎีแบบจำลองการส่ือสารของ Westley & Maclean และแนวคิด 
เก่ียวกับความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการในเซิงอุปถัมภ์ ตามท่ีแสดงไว้ในบทท่ี 2 มา'ใช้ในการ 
ศึกษาคร้ังน้ี ข้อพิจารณาต่างๆท่ีว่า บทบาทของนักข่าว อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าวในบริบทของความ 
สัมพันธ์น้ัน มีสักษณะอย่างไร เป็นไปแบบท่ีมีสูตรสำเร็จตายตัวหรือไม่ คงท่ีหรือแปรเปล่ียนไปตาม 
สภาวการณ์แวดล้อม ท ั้ง สองฝ่ายพ่ึงพาอาศัยกันอย่างไร ผลประโยชน์ท่ีเสนอและสนองกันคืออะไร 
ในระดับใด และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง คำตอบท่ีได้ ผู้วิจัยได้นำเสนอรายละเอียดไว้ในบทน้ี

จากภาพรวมลักษณะการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวของนัก 
ข่าว อ.ส.ม.ท. ในบทท่ี 4 ได้ข้อสรุปประการหน่ึงว่า นักข่าว อ.ส.ม.ท.ในแต่ละสายงานมีความ 
สัมพันธ์กับแหล่งข่าวท้ังในลักษณะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ในความสัมพันธ์น้ัน ทั้งลองฝ่ายจะเล่นบทบาท (Roles) ของการเป็น “นักข่าว,, กับ “แหล่ง 
ข่าว” ตามหน้าท่ีโดยพ้ืนฐาน ขณะเดียวกันในระดับความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ท่ีไม่ได้อยู่ใน 
เซิงของความขัดแย้งนั้น ในบางกรณีบทบาทของทั้งสองฝ่ายไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้ข่าวหรือเขียน 
ข่าวเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะของการเป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษา เป็นพ่ีเป็นน้อง ญาติผู้ใหญ่กับลูก 
หลาน และนักข่าวบางคนบางสายก็เล่นบทบาทคล้ายๆ “องครักษ์,, ให้กับแหล่งข่าวก็มี แม้ว่านัก 
ข่าว อ.ส.ม.ท. ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้จะยืนยันว่าพยายามจำกัดบทบาทของตัวเองในความ 
สัมพันธ์กับแหล่งข่าวอยู่เฉพาะบทบาทในหน้าที่หลักคือการเป็นนักข่าว-แหล่งข่าวเท่านั้นก็ตาม แต่ 
ในบางบริบทของความสัมพันธ์ พบว่าท้ังสองฝ่ายได้เล่นบทบาทอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือ 
จากบทบาทหลักอยู่พอลมควร ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีเครื่องบ่งซี้(เทdicators) หลายประการ 
ที่แสดงให้ถึงระดับความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของท้ังสองฝ่าย ท้ังน้ี การพึ่งพาอาศัยหรือเอื้อ 
ประโยชน์ต่อกันเป็นเครื่องบ่งชี้ท่ีสำคัญประการหน่ึง ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข
เฉพาะของแต่ละคู่ความสัมพันธ์ และตามลักษณะงานข่าวในแต่ละสาย ซึ่งอธิบายได้ด้วยข้อ
สังเกตดังต่อไปน้ี
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1. ข่าวราชสำนัก

1.1 เครื่องบ่งชี้ระนับความสัมพันธ์

ดังท่ีได้ข้อสรุปในบทท่ี 4 ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าว อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าว 
ราชสำนักส่วนใหญ่จะมีลักษณะท่ีเป็นทางการ และมีความไม่เป็นทางการอยู่บ้างในระดับหน่ึงน้ัน 
เคร่ืองบ่งช้ีความสัมพันธ์ในระดับท่ีเป็นทางการ สังเกตได้จากลักษณะดังต่อไปน้ี

1.1.1 ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีต่อกัน โดยแหล่งข่าวทำหน้าท่ีแจ้งหมายข่าวหรือ 
กำหนดการต่างๆ ให้ทราบ แล้วนักข่าวพร้อมช่างภาพก็เดินทางไปทำข่าวตามท่ีได้รับแจ้ง แล้วนำ 
ข่าวไปออกอากาศตามหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ

1.1.2 ในการเข้าไปทำข่าวแต่ละคร้ัง นักข่าวต้องยึดถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่ง 
ครัด ต้ังแต่เร่ืองการแต่งกายของนักข่าว กริยามารยาท ในการตามเสด็จฯ โอกาสท่ีนักข่าวจะเกาะ 
ติดประชิดตัวแหล่งข่าว ย่ืนไมค์สัมภาษณ์อย่างท่ีนักข่าวสายอ่ืนทำน้ัน โดยเฉพาะกับแหล่งข่าว 
ระดับสูงแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้

1.1.3 การนำเสนอข่าวมักจะเป็นการเล่าเร่ืองตามภาพท่ีปรากฎว่าแต่ละพระองค์ 
ทรงปฏิบัติภารกิจใดในแต่ละคร้ังแต่ละวัน มิได้เป็นการสัมภาษณ์ขอความคิดเห็น หรือข้อวิพากษ์ 
วิจารณ์จากใครแต่อย่างใด

1.1.4 การวางตัวเวลาเข้าฟ้าฯหรือตามเสด็จฯ ท่ีต้องระมัดระวังกริยามารยาท แม้ 
แต่กับแหล่งข่าวในระดับข้าราชบริพารก็ตาม

สำหรับความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการท่ีมีอยู่ในระดับหน่ึงน้ัน มีเคร่ืองบ่งช้ีท่ีผู้ 
วิจัยเองสังเกตเห็นคือการท่ีนักข่าวราชสำนักของ อ.ส.ม.ท. บางคน พูดคุยกับแหล่งข่าวราชสำนัก 
ทางโทรศัพท์หรือกล่าวถึงแหล่งข่าวเหล่าน้ันด้วยทำทีและนำเสียงท่ีสนิทสนม บางกรณีก็ใช้สรรพ 
นามท่ีบ่งบอกถึงความคุ้ยเคย ในลักษณะ “พ่ี ป้า น้า อา”หรือเรืยกซือเล่น การมีของฝากให้กันใน 
โอกาสท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเดินทางกลับจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เป็นต้น
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ขณะเดียวกัน'จากคำบอกเล่าของนางพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ (อ้างแล้ว) ท่ีกล่าว 
ถึง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แหล่งข่าวคนสำคัญท่านหน่ึงว่า “มีเร่ืองอะไร 
ต้องเรียนปรึกษา พ่ี'โทรศัพท์ได้เลย มีเบอร์ตรง เบอร์มือถือ มีหมดเลย ท้ังท่ีบ้าน ท่ีทำงาน ซ่ึงทุก 
เร่ืองท่ีโทร.ไปก็เร่ืองงาน” แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเอง หรือความไม่เป็นทางการในระดับหน่ึง

และเคร่ืองบ่งซ้ีท่ีทำให้เห็นภาพของความสัมพันธ์แบบไม่เป็นงางการได้อย่างชัด 
เจนท่ีสุดประการหน่ึง คือ การท่ีแหล่งข่าวให้ความเมตตาด้วยการให้ความร่วมมือด้วยดี เม่ือได้รับ 
การร้องขอจากนักข่าว อ.ส.ม.ท.

1.2 บทบาทในความสัมพันธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

จากการศึกษาพบว่า แม้จะมีความใกล้ชิดหรือสนิทกับแหล่งข่าวเพียงใด แต่นัก 
ข่าวราชสำนัก อ.ส.ม.ท. ยืนยันในบทบาทของการเป็นนักข่าวอย่างเหนียวแน่น และผลท่ีได้รับจาก 
ความสัมพันธ์จะเก่ียวข้องกับเร่ืองงานข่าวเป็นสำคัญ โดยประโยชน์ต่องานข่าวดังกล่าว จำแนก 
เป็นข้อๆ  ได้ดังน้ี

ก. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร : ไม่ตกข่าว

ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างนักข่าวราชสำนักอ.ส.ม.ท.กับแหล่งข่าว 
ท่ีพอมีอยู่ในระดับหน่ึงน้ัน ยังผลต่องานข่าวของ อ.ส.ม.ท. เป็นประการสำคัญและชัดเจนท่ีสุด 
กล่าวคือการท่ี อ.ส.ม.ท. ได้ข้อมูลท่ีสามารถนำมารายงานข่าว ซ่ึงข้อมูลน้ันอาจเป็นไปได้ว่า นัก 
ข่าวในสังกัดองค์กรส่ืออ่ืนๆ ยังไม่ทราบ ซ่ึงอาจจะทราบได้ทีหสัง หรือไม่ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวเหล่าน้ันเลยก็เป็นได้เพราะไม่มีความใกล้ชิดกับแหล่งข่าว โดยเฉพาะแหล่งข่าวระดับสูงเท่ากับ 
นักข่าว อ.ส.ม.ท.

“เราไม่ตกข่าว จะเป็นท่านไหนก็ตามท่ีตามเสด็จฯ ท้ังในกองข่าวราชสำนัก สำนัก 
พระราชวัง อะไรพวกน้ีเราจะเข้าได้หมด เราจะสามารถเช็ค(ตรวจสอบ)ข้อมูลได้แม้จะมีอะไรก็รู้ได้ 
อย่างตอนท่ีพระเจ้าอยู่หัวประชวร เรารู้ล่วงหน้าต้ังแต่ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลย เราสามารถส่ัง 
ทีมข่าวเราไปดักรอท่ีโรงพยาบาลคิริราชได้เลย และย่ิงไปกว่าน้ัน ท่ีโรงพยาบาลคิริราช เราก็มีแหล่ง 
ข่าวของเราเหมือนกัน เขาก็จะโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลกระซิบบอก.. แต่ท้ังน้ีทางโรงพยาบาลก็ 
คงรู้ว่าเราจะทำข่าวให้เขา โดยท่ีว่าเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย” (พัชรินทร์, อ้างแล้ว)
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“ปกติหมายกำหนดการเสด็จฯต่างๆ ทางกองข่าวในพระราชสำนักจะแจ้งให้เรา 
ทราบ แต่ก็ไม่ทุกงาน มีหลายงานที่กองข่าวฯไม่แจ้งเรา เช่น'หมายงานส่วน'พระองค์ แต่เราทราบ 
จากกองงานกาพยนตร์ส่วนพระองค์ ซ่ึงรู้จักกันเป็นการส่วนตัวก ับ เรา มีงานอะไรที่ไม่เป็นทางการ 
เขาก็ล่งแฟกส์มาทุกครั้ง หรือมีเรื่องอะไรเกิดฃึ้นก็ตามที่เขาคิดว่าเราสามารถที่จะทำข่าวได้ โดยไม่ 
เป็นการเสียหายกับใคร ซึ่งแม้ไม่ใช่หน้าที่ของเขาก็ตาม” (วีระชัย พงค์พรรณภานุ, อ้างแล้ว)

จากคำบอกเล่าข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ประโยชน์ในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลข่าว 
สารน้ัน ประเด็นสำคัญคือ ไม่ตกข่าว น่ันเอง

นอกจากการได้ร ับแจ้งและรับทราบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวแล้ว การ“เข้าถึง” 
ตัวแหล่งข่าวซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในยามที่อ.ส.ม.ท.ต้องการ ก็เป็นประโยชน์ต่องานข่าวของ
อ.ส.ม.ท. อีกทางหน่ึง ซึ่งกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการได้รับการ 
ตอบสนองและเกิดผลต่องานขององค์กรชัดเจนที่สุด คือ กรณีที่นางพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ ได้รับ 
ความฌตตาจากแหล่งข่าวระดับสูงในสายราชสำนักอยู่เป็นประจำ จากการดำเนินบทบาทแบบ
“ผู้น้อยเข้าหาผู้ใหญ่” ที่ทำให้เรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายได้แทบทุกครั้ง

“อย่างเช่นตอนท่ีดร.สุเมธ (ตันติเวชกุล) ท่านมารับหน้าท่ีเป็นประธานบอร์ดองค์ 
การโทรคัพทํฯ ตอนน้ันปัญหาเร่ือง DSH กำลังเป็นประเด็นทางการเมือง มีข่าวว่า ดร.สุเมธจะลา 
ออก ฝ่ายข่าวเราอยากจะสัมภาษณ์ท่านออกทีวี แต่ใครก็ติดต่อท่านไม่ได้เลย บก.ข่าววันน้ันก็ 
โทรคัพทํไปท่ีบ้านพ่ี ขอให้จัดการให้ พ่ีก็ติดต่อท่านจนได้สัมภาษณ์ออกอากาศ ซ่ึงช่อง 9 ได้ 
สัมภาษณ์เป็นคนแรกหลังจากท่ีมีข่าว...บางทีท่านไม่เปิดมือถือ เราก็โทร.ไปบอกเลขาฯให้ช่วยเรียน 
ท่านทีว่าให้เปิดมือถือด้วย เราจะได้โทร.เข้าไป หรือบางทีก็โทร.ไปท่ีบ้าน บังเอิญได้รับความเมตตา 
จากครอบครัวคือ ภรรยาของท่าน เวลาโทร.ไป ถ้าบอกว่าเป็นอ้อย(ซ่ือเล่นของ พัชรินทร์) ทุกอย่าง 
ก็จะผ่าน เพราะได้รับอนุญาตว่าโทร.ได้ตลอด ...หรืออย่างคราวท่ีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปเปิด
สะพานไทย-ลาว เราตามเสด็จฯไปทำข่าวด้วย และขณะท่ีอยู่ในลาว ซ่ึงวันน้ันเป็นวันอาทิตย์ ได้รับ 
ติดต่อจากทางอ.ส.ม.ท.ว่า รายการตรงประเด็นเย็นวันจันทร์จะสนทนาเร่ืองสะพานไทย-ลาว อยาก 
จะเชิญ ดร.สุเมธ พร้อมทูตไทยในลาว และผู้ท่ีเก่ียวข้องมาออกรายการ ซ่ึงวันน้ันทุกคนอยู่ในลาว 
หมด ทำงานดึกด่ืนดูทุกคนโทรมมาก เราก็ขอร้องท่านว่ากลับกรุงเทพฯวันจันทร์ขอไปออกรายการ 
ด้วย ท่านก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว ฟิวส์'ขาด เราก็บอกว่าต่อฟิวส์อีกนิดเถอะค่ะ ของานน้ีอีกนิดหน่ึง 
ค่อยฟิวส์ขาด เราชักแม่น้ัาสิบสายให้เห็นประโยชน์ของรายการ ท่านก็โอเค รวมถึงท่านทูตด้วย ทุก 
คนต่อฟิวส์ มาคุยกับรายการของเราสดๆ  น่ึคือประโยชน์ท่ีองค์กรเราได้รับ” (พัชรินทร์,อ้างแล้ว )
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ข. การอาสัยแหล่งข่าวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร

จากการศึกษาพบว่า สำหรับข่าวราชสำนักแล้ว อ.ส.ม.ท. มีนโยบายให้ความ 
สำคัญกับความถูกต้องแม่นยำเป็นอันดับแรก กัดมาคือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข่าว ส่วนความ 
ไวเป็นเร่ืองรองๆ  ขณะท่ีความลึกของข้อมูลน้ัน จะมีในบางกรณีเซ่นการทำข่าวสารคดีเก่ียวกับ 
โครงการพระราชดำริต่างๆ เพ่ือให้ประซาซนได้รับรู้ถึงความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการ 
ต่างๆ  ซ่ึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลข่าวสารอันนำมาซ่ึงความน่าเช่ือถือของข่าว ความนำเช่ือ 
ถือขององค์กรน้ัน จะต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันจากแหล่งข่าวเป็นสำคัญ

“ข่าวราชสำนัก ความถูกต้อง สำคัญท่ีสุด เพราะพลาดไม่ได้ ถ้าเราสงสัยใน 
ประเด็นใด ต้องตรวจสอบกับแหล่งข่าวให้ม่ันใจก่อนจะออกอากาศ” (ยุพดี, อ้างแล้ว)

ประโยชน์ท่ีนักข่าวราชสำนัก อ.ส.ม.ท.ได้รับจากแหล่งข่าวข้างต้น ทำให้มองเห็น 
การพ่ึงพาทางภูมิปัญญาความรู้จากแหล่งข่าวในลักษณะหน่ึง ซ่ึงหากนำแนวความคิดเร่ืองระบบ 
อุปถัมภ์ตามความหมายของ James c. Scott (1977) มาอธิบายความส้มพันธ‘ในลักษณะเซ่นน้ี 
แหล่งข่าวก็เปรียบได้กับผ้อุปถัมภ์ และนักข่าวก็มีบทบาทเป็นผ้รับอุปถัมภ์ ซ่ึงฐานทรัพยากรสำคัญข จ ai q <*9 0/

ของแหล่งข่าวท่ีมีไว้ให้แก่นักข่าวน้ันคือ ความรู้ความชำนาญซ่ึงอยู่ในรูปของข้อมูลข่าวสารน่ันเอง 
ขณะท่ีฐานทรัพยากรของนักข่าวคือพ้ืนท่ีและเวลาของส่ือท่ีคอยบริการสนับสนุนในรูปของการนำ 
เสนอข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาออกสู่สาธารณซน

“มีแหล่งข่าวหลายท่านที่พื่ได้รับความเมตตา อย่างกรณี ดร.สุเมธ ซ่ึงท่านดูแล 
โครงการตามพระราชดำริอยู่ เวลาเขียนข่าวเกี่ยวกับโครงการไหน ก็มักจะขอข้อมูลจากท่าน
เพราะการเขียนข่าวไม่ใช่สักแต่ว่าให้ผ่านไปวันวัน ทุกข่าวที่เขียนจะต้องมีที่มาที่ไปท่ีถูกต้อง ซ่ึง 
ความรู้ตรงนั้นท่านช่วยเหลือเรา ซึ่งจะให้ข้อมูลแก่เรามากที่สุดเท่าที่จะให้ได้ ถ้าให้ไม่ได้ ก็จะแนะ 
นำให้เราไปหาคนอื่น หรือไม่ก็ assign (มอบหมาย) คนอื่นให้ข้อมูลกับเรา” (พัชรินทร์, อ้างแล้ว)

ในบางกรณี ทรัพยากรด้านภูมิปัญหาหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเอื้อเพื่อจาก 
แหล่งข่าวน้ัน นักข่าว อ.ส.ม.ท.ยังถือโอกาสแจกจ่ายถ่ายเทให้กับนักข่าวสถานีอื่นอีกทอดหนึ่ง โดย 
อยู่บนพื้นฐานที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วว่าการทำข่าวราชสำนักมักไม่มีลักษณะของการแข่งขัน
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ระหว่างสถานี ซ่ีงท้ังน้ีท้ังน้ันปฏิเสธไม่ได้ว่า การแบ่งปันประโยชน์ท่ีได้รับให้กับผู้รับอุปถัมภ์ราย
อ่ืนๆอีกทอดหน่ึงน้ัน สำหรับนักข่าวช่อง9 แล้ว ถือว่าช่วยสร้าง“หน้าตา”ให้กับองค์กรอยู่พอสมควร

ซ่ึงในประเด็นน้ี นางพัชรินทร์ (อ้างแล้ว) ต้ังข้อสังเกตว่า “ องค์กรเราไม่ได้เหนือ 
ชันกว่าคนอ่ืน แต่เราจะเป็นท่ีเช็ค(check) ข่าวของสถานีอ่ืนด้วยซ้ํา เพราะเราได้รับความไว้วางใจ 
เช็คเข้าไป (ในวัง) เราจะได้รับคำช้ีแจงข้อมูลท่ีถูกต้อง ขณะท่ีสถานีอ่ืน เขาไม่รู้ว่าจะเช็คท่ีไหน 
เพราะเขาไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว เขาจะเช็คผ่านเราอีกที”

ข้อสรุปท่ีได้ตรงจุดน้ี คือ ประโยชน์สูงสุดในระดับองค์กรท่ีเกิดแก่ อ.ส.ม.ท. อัน 
เกิดจาก “ความไว้วางพระราชหถูทัย” และความไว้วางใจของแหล่งข่าวราชสำนักท่ี “ทรงมี” และ 
“มี” ต่อนักข่าว อ.ส.ม.ท.น้ันคือ ความน่าเช่ือถือ หรือ “เครดิต”น่ันเอง และความน่าเช่ือถือขององค์ 
กรยังส่งผลย้อนกสับไปเก้ือหนุนการทำงานของนักข่าวอีกที เป็นวงจรเช่นน้ีเร่ือยมา

1.3 ผลตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างได้รับจากความสมพนธ์

หากพิจารณาตามหลักความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์โนลักษณะท่ี “ต่างฝ่าย 
ต่างตอบแทน”แล้ว จากการศึกษาพบว่า ในการสนองผลประโยชน์ในเชิงตอบแทนให้กับแหล่งข่าว 
ในฐานะผู้อุปถัมภ์น้ัน ส่ิงท่ีนักข่าวราชสำนัก อ.ส.ม.ท. ในฐานะเสมือนหน่ึงผู้รับอุปถัมภ์ทำได้ดีท่ีสุด 
ในนามขององค์กร คือ การทำงานข่าวโดยพยายามล่ือสารงานในพระราชกรณียกิจต่างๆ ให้เข้าถึง 
ประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพท่ีลุดเต็มกำลังความสามารถลมกับความไว้วางใจท่ีได้รับ

“ เราต้องพิสูจน์ตัวเองได้ตลอดเวลาว่า ส่ิงท่ีเราได้รับมาจากแหล่งข่าว ไม่ว่าจะ 
เป็นข้อมูล ความรู้อะไรก็แล้วแต่ เรานำมาเพ่ือประโยชน์เร่ืองงาน ถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้ 
รับประโยชน์จากการท่ีเขาให้ข้อมูลแก่เรา ส่ิงน้ันคือส่ิงท่ีถูกต้องท่ีสุด” (พัชรินทร์,อ้างแล้ว)

เม่ือมองให้แคบลงมาท่ีคำถามท่ีว่าในระดับส่วนตัวของนักข่าวแล้ว ได้รับผล
ประโยชน์ใดบ้างจากการมีความสัมพันธ์โกล้ชิดกับแหล่งข่าวราชสำนัก คำตอบท่ีได้จะย้อนกลับไป 
ยืนยันรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์ของนักข่าวกับแหล่งข่าวสายราชสำนักท่ีระบุไว้ 
ในบทท่ี 4 ว่า เป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ส่วนตัว หากแต่มุ่งไปท่ี 
ประโยชน์อันจะเกิดแก่งานท่ีต่างก็ทำถวายด้วยใจท่ีจงรักภักดี
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“ถ้าถามว่านักข่าวราชสำนักมีผลประโยชน์เอื้อต่อกันอย่างไรบ้าง ไม่ถือว่าเป็นผล 
ประโยชน์ ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างเดียวล้วนๆ ความสัมพันธ์ท่ีดี เพราะเรามีเจ้านายร่วมกัน 
ทำงานถวายอย่างเดียว ไม่คิดเป็นอย่างอื่น ...ถามว่าแหล่งข่าวที่เป็นเหล่าข้าราชบริพารใช้
ประโยชน์จากงานเราไหม ตอบได้ว่าไม่มี เพราะต่างก็ตระหนักดีว่า เรา(แหล่งข่าวและนักข่าว) ต้อง 
ทำงานถวายเป็นสำคัญ” (สมภพ, อ้างแล้ว)

คำยืนยันดังกล่าวตอกยํ้าสำทับได้ด้วยคำกล่าวของนางพัชรินทร์(อ้างแล้ว)ที่ว่า 
“พระราชวังไม่มีธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ ส่ิงท่ีเราได้รับคือประโยชน์ทางใจ อย่างปีใหม่ นักข่าวลาย 
อ่ืน แหล่งข่าวมักจะมีของขวัญมาให้ แต่เราไม่มีอย่างนั้น จะมีก็แต่ส.ค.ล.หรือ ไดอารี่ ปฏิทินพระ 
ราชทาน การที่ได้มีโอกาสรับใช้ไปทำงานถวายนี่มันก็เป็นความสุขแล้ว แค่นี้จริงๆ”

อย ่างไรก ็ตาม ม ีบ ้างสำหรับกรณ ีท ี่แหล่งข ่าวในราชสำน ักเสนอผลประโยชน ์ให ้ก ับ  
นักข่าวเป็นการล่วนตัว ซ ึ่งประโยชน์ท ี่เสนอให ้อาจหมายถึงท ร ัพ ย ์สมบัต ิท ี่แหล ่งข ่าวในฐานะผ ู้
อ ุปถ ัมภ ์ม ิได ้เป ็นเจ ้าของโดยตรง แต่ข ้อเสนอเหล่าน ั้น ม ักจะไม ่ได ้ร ับการสนองจากนักข ่าว แม้จะ 
ด้วยความปรารถนาด ี และไม ่เก ินวิส ัยท ี่จะสนองได ้ก ็ตาม อย ่างในกรณ ีของนางพ ัชร ินท ร ์ (อ้างแล้ว) 
ที่เป ิดเผยว ่า “เราได ้ร ับการซักซวนให ้ไปทำงานกับเขาบ ้าง ฝากล ูกฝากหลาน เข ้าทำงาน  ถ ้าทำก ็คง  
จะได ้ แต ่เราไม ่เคย เราเองได้ร ับการซ ักชวนให ้ไปทำงานกับเขา โดย1ไม่ม ีฃ ้อแม้เลย จะทำอะไรก็ 
แล้วแต่ เขาอยากได ้เราทำงานท ั้งน ั้น  แต ่เราบอกเขาว ่า เราอย ู่จ ุดน ี้เราช ่วยงานเขาได ้มากกว ่า”

คำบอกเล่าข้างต้น แม้จะสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ท่ีนักข่าวราชสำนัก
อ.ล.ม.ท. มีต่อแหล่งข่าว ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ล่วนตัว ในสักษณะของสินจ้างรางวัล 
หรือตำแหน่งหน้าท่ีการงานก็ตาม แต่พระราชดำรัสตรัสซม และหนังสือช่ืนชมจากสำนักพระราช 
วัง ท่ียังความภูมิใจให้กับนักข่าวเหลือล้นพ้นประมาณ แม้จะไม,มีผลต่อการพิจารณาความดีความ 
ชอบในการปฏิบัติก็ตาม แต่อย่างน้อยส่ิงท่ีได้รับก็หมายถึง เกียรติยศ ซ่ือเสียง ของนักข่าวเอง และ 
ส่งท่ีมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าไปน้ันคือ การได้ทำงานถวายอย่างใกล้ชิด

“ ทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงรับส่ังผ่าน ผอ.อ.ส.ม.ท. มาว่า เขาทำงานดีมาก เข้า 
ใจงานท่ีท่านทำ ...เคยมีหนังสือจากสำนักพระราชวังออกมาช่ืนซม แต่ก็ไม่มีผลอะไรต่อความดี 
ความชอบนะ และหนังสือฉบับน้ันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ เขาแจ้งให้เราทราบ เห็นติดประกาศชมเชยอยู่ 
เหมือนกัน ” (พัชรินทร์,อ้างแล้ว)
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จากข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการสร้างความสัมพันธ์!นบทท่ี 4 และบทบาทของนัก 
ข่าวและแหล่งข่าวท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้ข้อสรุปว่าความสัมพันธ์ของนักข่าวราชสำนักกับแหล่งข่าว 
มักจะเร่ิมจากความเป็นทางการก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่ความไม่เป็นทางการ และไม่ว่าจะมีความ 
ลัมพันธํในระดับใด บทบาทของการเป็นนักข่าวกับแหล่งข่าวก็ไม่ได้สลายไป อีกท้ังจากการ
สัมภาษณ์นักข่าวราชสำนัก อ.ส.ม.ท. ก็ไม่พบว่า มีปัจจัยพิเศษอ่ืนใดท่ีทำให้ความสัมพันธ์ของท้ัง 
ลองฝ่ายส้ินสุดโดยส้ินเซิง นอกจากการพ้นวาระในงานท่ีทำให้สองฝ่ายต้องห่างกันไป แต่ตราบใดท่ี 
นักข่าวยังต้องการความช่วยเหลือจากแหล่งข่าว ก็สามารถติดต่อสาร และมักจะได้รับการตอบรับ 
อยู่อย่างเดิม อย่างกรณีนางพัชรินทร์ (อ้างแล้ว) ท่ีแม้จะไม่ค่อยได้ออกไปปฏิบัติงานข่าวนอกสถาน 
ท่ีเพราะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารแล้วก็ตาม แต่ก็ยังลามารถติดต่อขอความร่วมมือหรือช่วยเหลือจาก 
แหล่งข่าวให้กับงานขององค์กรได้อย่างเคย และต่อคำถามท่ีว่า การท่ีนักข่าวราชสำนัก อ.ส.ม.ท. 
ได้รับความเมตตาจากแหล่งข่าวและย ังประโยซน่ให้กับองค์กรดังท่ีกล่าวมาน้ันเป็นเพราะตัวนัก 
ข่าวเอง หรือแหล่งข่าวดูท่ีหน่วยงานในสังกัดคือ อ.ส.ม.ท. คำตอบท่ีได้จากนักข่าวคือ เป็นเพราะตัว 
นักข่าวมากกว่าท่ีสามารถสร้างการยอมรับให้แหล่งข่าวได้ ไม่ใช่เพราะแหล่งข่าวเห็นแก่องค์กร
และการท่ีแหล่งข่าวตอบรับความสัมพันธ์กับนักข่าวราชสำนัก อ.ส.ม.ท. น้ันอยู่บนพ้ืนฐานบริบท 
ของงานท่ีต่างฝ่ายต่างทำถวายสถาบันสูงสุดของชาติเป็นประเด็นหสัก

2. ข่าวการเมือง

หากนำแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวของกีเบอร์และ 
จอห์นสัน (1961) มาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวสายการเมืองของ อ.ล.ม.ท.กับแหล่งข่าว 
ในปัจจุบันแล้ว จะพบว่า ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเทียบเคียงได้กับแบบจำลองที่ 2 กล่าวคือ มี 
ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดพอสมควร โดยบทบาทของทั้งลองฝ่ายมีส่วนที่คาบเกี่ยวและเป็นไปในกลม 
กลืนกันบ้างเป็นบางส่วน แต่ส่วนใหญ่แต่ฝ่ายมักจะเป็นอิสระต่อกัน นั่นหมายความว่า ต่างฝ่าย 
ต่างก็กำหนดและรักษาระยะห่างระหว่างกันไว่โนระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีบางกรณี ในบาง 
โอกาสที่นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. เล่นบทบาทที่คาบเกี่ยวซ้อนทับเป็นเนื้อเดียวกันกับแหล่งข่าว 
ตามแบบจำลองที่ 3 แต่ความสัมพันธ์!นรูปแบบน้ีมืสัดส่วนน้อยมาก เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ 
แบบเหินห่างทางการตามแบบจำลองที่ 1 ซ่ึงข้อสังเกตเก่ียวกับความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวของนัก 
ข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท.น้ัน มีประเด็นหลักๆ ตังน้ี
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2 .1  ระยะห่างของความสัมพันธ์

จากการศึกษาพบว่า นักข่าวการเมืองของ อ.ส.ม.ท. มีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 
ในสายทังในลักษณะท่ีเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการในลักษณะมีความสนิทสนมเป็นการ 
ล่วนตัว ท้ังน้ีเง่ือนไขในการจัดวางความสัมพันธ์!ว้ตรงกลางน้ัน นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ส่วน 
ใหญ่ให้เหตุผลว่า การมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการหรือรู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัวกับแหล่ง 
ข่าวมีความจำเป็น เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการทำงานข่าว เพราะการสนิทกับแหล่งข่าว 
หมายถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขณะเดียวกัน การรักษาระยะห่างเอาไว้บ้างน้ัน 
ก็เพ่ือประคองตนให้พ้นจากการตกเป็นเคร่ืองมือของแหล่งข่าว และพ้นจากข้อครหาเร่ืองขาด
จรรยาบรรณส่ือมวลซน ซ่ึงต้องดำรงความเป็นกลางเอาไว้ให้ม่ันคงท่ีสุด ตังจุดยืนของนักข่าวการ 
เมือง อ.ส.ม.ท.บางคนท่ีให้ข้อสังเกตไว้ตังน้ี

“ทำข่าวต้องอาศัย connection̂ 'ายสัมพันธ์) จึงจะได้ข่าวลึก แต่สายสัมพันธ์ จะ 
ต้องไม่ใกล้ชิดกับเขาจนกลายเป็นว่าหลงเขา ออกข่าวให้ แก้ข่าวให้ มันไม่ใช่ แต่ก็ต้องไม่ห่างออก 
มามาก ไกลจนไม่สามารถท่ีจะเจาะข่าวลึกๆ ได้ ความสัมพันธ์ต้องมีในระดับท่ีพอดี คือ ระดับท่ีเขา 
ไว้วางใจเราได้ เวลาต้องการข่าวลึกๆ  เขาคุยกับเราได้” (ยุทธพงศั วิชัยดิษฐ์, สัมภาษณ์)

“จริงๆแล้วมันมืส่วนดีถ้าเรามืความสัมพันธ์แบบส่วนตัวอย่างไม่เป็นทางการกับ 
แหล่งข่าว จะว่าจำเป็นไหม ก็ไม่จำเป็นมากมายนัก แต่ถ้ามีมันก็ดี เพราะในบางครั้งเราสามารถ 
สอบถามเรื่องบางเรื่องได้ อาจจะขอถามเป็นความรู้ ไม่เป็นข่าวหรือไม่เปิดเผยซื่อแหล่งข่าวก็ได้” 
(มนชนก,อ้างแล้ว)

“โดยส่วนตัวจะสนิทกับแหล่งข่าวในระดับหน่ึง แต่จะไม่คลุกจนเกินงาม เพราะ 
อาจจะถูกมองว่าเราไปรับใช้เขา เป็นพวกเขา เราต้องรักษาสถานภาพของความเป็นนักข่าว เม่ือ 
ไหร่ก็ตามที่เราสนิทกับเขามากไป ความรู้สึกรักชอบพอกันมันจะมี จะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
อย่างน้อย ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับตัวเขา เราก็อาจจะไม่กล้ารายงานตามข้อเท็จจริง ...ถ้าสนิทมาก อาจ 
จะได้ข่าวเร็วหรือข่าวลึกกว่าคนอื่นก็จริง แต่ขณะเดียวกัน เขาอาจจะขอเราได้ในทางกลับกันว่า ไม่ 
ให้เขียนหรือเขียนข่าวใดข่าวหนึ่ง (อรวรรณ, อ้างแล้ว)

“  ส น ิท ก ับ แ ห ล ่ง ข ่า ว บ า ง ค น  แ ต ่ม ีข ีด จ ำ ก ัด อ ย ู่ต ร ง ท ี่ว ่า  แ ม ้เ ร า จ ะ ส น ิท ก ับ เ ข า

อ ย ่า ง ไ ร  ข ่า ว ก ็ค ือ ข ่า ว  ถ ้า ม ัน ผ ิด จ า ก ข ้อ เ ท ็จ จ ร ิง  เ ร า ก ็บ ิด เ บ ือ น เ พ ื่อ เ ข า ไ ม ่ไ ด ้ เ ร า ถ ือ ว ่า ข ้อ เ ท ็จ จ ร ิง ท ี่จ ะ
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เสนอต่อประซาซนจะต้องเป็นข้อเท็จจริง ไม่ปะปนความรู้สึกส่วนตัวท่ีมีต่อแหล่งข่าว บางคร้ังการ 
เสนอข่าวตามข้อเท็จจริงอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีเรามีกับแหล่งข่าว เราก็ต้องยอม 
แต่ต้องแยกให้ออกว่า โอเค ส่วนตัว ไปเท่ียวไปกินอะไรกันได้ แต่ถ้าเป็นเร่ืองงานแล้ว ความเป็น 
ส่วนตัวต้องไม่เอามาปนกัน” (สมบัติ, อ้างแล้ว)

จากคำกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความรู้สึกท่ีเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นผู้รับใช้ 
ของแหล่งข่าว และจิตสำนึกในวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีต้องเสนอข่าวสารตามความเป็นจริง คือเหตุผล 
สำคัญท่ีทำให้นักข่าวการเมือง อ.ล.ม.ท. จัดวางความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเอาไว้โดยมีระยะห่าง 
อยู่พอสมควร โดยให้จำกัดอยู่ในบทบาทของ “แหล่งข่าว- นักข่าว” เป็นหลัก

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวจะเป็นรูปแบบทางการหรือไม่ 
เป็นทางการน้ัน ดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 4 ว่า สามารถสังเกตได้โดยง่ายโดยอาคัยองค์ประกอบหลัก 3 
ประการ คือ เวลา, สถานท่ี และประเด็นท่ีสองฝ่ายใช้ปฏิสัมพันธ์กันเป็นเคร่ืองบ่งซ้ี

จากการสัมภาษณ์นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. หลายคน ได้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า 
ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวมักจะเร่ิมจากความเป็นทางการ หลังจากน้ันสักระยะเวลาหน่ึง เร่ิมรู้จัก 
มักคุ้น ความเป็นกันเองก็เกิดข้ึน ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการเร่ิมก่อตัวข้ึน 
มีหลายลักษณะ คือ กล้าท่ีจะคุยเร่ืองส่วนตัว เร่ืองสัพเพหระด้วยกัน หรือในทางตรงกันข้าม
ข้อมูลความสับท่ีแหล่งข่าวพึงปิดเป็นความสับ เม่ือเร่ิมสนิทกันก็กล้าท่ีจะเปิดเผยเม่ือถูกนักข่าวซัก 
ถาม ด้วยความท่ีไว้ใจว่าจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าว ตัวอย่างเซ่น การท่ีแหล่งข่าวให้นักข่าวเปิดดูวาระ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเข้าประชุมได้ บางรายสนิทมากก็พฺดแซวหรือแหย่แหล่งข่าว เข้าหาq dà q ฟ
ง่าย ไม่พยายามหลบหน้าหรือบ่ายเบ่ียงท่ีจะพบกับนักข่าว นักข่าวมีเลขหมายโทรคัพท์ติดต่อกับ 
แหล่งข่าวได้ตลอดเวลา ท้ังโทรศัพท์มือถือ หรือ เพจเจอร์ เรียกไปก็ตอบกลับ พบกันตรงไหน ก็คุย 
กันได้ ใช้สรรพนามเรียกซ่ือเล่นกันได้ หรือบางทีก็ถึงข้ันว่ากล่าวกันได้

“ กับแหล่งข่าวท่ีสนิท จะสามารถโทร.ไปได้ตลอดเวลา เข้าหาง่าย จะเข้าพบทีก็ 
ไม่มืหน้าห้องหรือเลขาคอยดักหน้ากันท่า เจอหน้าก็คุยสารพัดเร่ือง และขอความช่วยเหลืออะไรก็ 
มักจะไม่ขัด” (ลุปวีณ์, อ้างแล้ว!

เคร่ืองบ่งช้ีระดับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวท่ีดีท่ีสุดประการหน่ึง 
คือการเสนอสนองประโยชน์ในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันของท้ังสองฝ่าย ซ่ึงจากการใช้เคร่ืองมือ
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“ ความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ หมายความว่า แหล่งข่าวเองอาจจะต้องพ่ึงพานัก 
ข่าว นักข่าวพ่ึงพาแหล่งข่าว ซ่ึงแหล่งข่าวคนน้ัน อาจจะให้ท้ังเงินหรือสินน้ัาใจอะไรท่ีมืคุณค่า มัน 
จึงกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะต้องเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน คนให้ได้ผลประโยชน์จาก 
คนท่ีรับ คนท่ีรับก็ได้ประโยชน์ในการท่ีจะทำข่าวให้เขา แหล่งข่าวได้ประโยชน์จากเราในแง่ชองการ 
เผยแพร่ข่าว ซ่ึงข่าวจะออกมาในลักษณะโปรโมต เป็นส่วนใหญ่ จะไม่มืการไปติติงการทำงานของ 
เขา ซ่ึงถือว่ามันอันตรายสำหรับคนประกอบวิชาชีพน้ี” (สมบัติ, อ้างแล้ว)

แม้คำพูดสุดท้ายในข้อความข้างต้นอาจเป็นเพียงทัศนะของคน เๆดียว แต่คำ
จำกัดความท่ีให้ไว้ 4 - 5 บรรทัดแรกน้ัน สามารถอธิบายความหมายของระบบอุปถัมภ์ในภาพรวม 
ได้ในระดับหน่ึง และจะเห็นภาพซัดเจนย่ิงข้ึนด้วยข้อเท็จจริงท่ีได้จากการศึกษาถึงประโยชน์ของ
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าว ดังรายละเอียด 
ในหัวข้อต่อไปน้ี

2 .2  ป ร ะ โ ย ช น ์จ า ก ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ์แ บ บ ไ ม , เ ป ็น ท า ง ก า ร

“ประโยชน์” อันเป็นเง่ือนไขสำคัญท่ียึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวกับแหล่ง 
ข่าวเอาไว้น้ัน เม่ืออธิบายด้วยแนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์ พบว่าในกรณีของนักข่าวการเมือง
อ.ส.ม.ท. มีลักษณะของการพ่ึงพาท่ีน่าสนใจอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ท้ังผลประโยชน์ในระดับองค์ 
กร, ผลประโยชน์ระดับบุคคล และผลประโยชน์ท่ีแยกไม่ออก แต่ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ระดับใด 
ก็ตาม ท่ีซัดเจนท่ีสุดคือ ประโยชน์ในงานข่าว ซ่ึงขยายผลไปส่ประโยชน์ด้านอ่ืนๆท้ังต่อนักข่าวและ 
องค์กร ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี

2 . 2 . 1 .  ป ร ะ โ ย ช น ์ด ้า น ง า น ข ่า ว

ก . ไ ด ้ข ่า ว เ ด ี่ย ว ,  ข ่า ว ล ึก ,  ข ่า ว เ ร ็ว แ ล ะ ข ่า ว ถ ูก ต ้อ ง

ด ัง ก ล ่า ว เ ป ็น ร ัง ว ัด  ไ ด ้พ บ ล ัก ษ ณ ะ ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ํใ น เ ช ิง อ ุป ถ ัม ภ ์ร ะ ห ว ่า ง แ ห ล ่ง ข ่า ว ก ับ น ัก ข ่า ว ส า ย ก า ร

เ ม ือ ง ข อ ง อ . ส . ม . ท . อ ย ู่พ อ ส ม ค ว ร  ท ั้ง ใ น  “ บ ท บ า ท ห ล ัก ”  ข อ ง ก า ร เ ป ็น  “ น ัก ข ่า ว ก ับ แ ห ล ่ง ข ่า ว ”  แ ล ะ ใ น

บ ท บ า ท อ ื่น ๆ ท ี่ผ ัน แ ป ร ไ ป ต า ม เ ง ื่อ น ไ ข ส อ ง ฝ ่า ย ว ่า ต ้อ ง ก า ร ก ัน แ ล ะ ก ัน ใ น บ ท บ า ท ใ ด บ ้า ง
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ผลตอบแทนพ้ืนฐานท่ีสุดท่ีแหล่งข่าวสายการเมืองซ่ึงเปรียบได้กับผู้อุปถัมภ์มีให้ 
แก่นักข่าวซ่ึงเปรียบเหมือนผู้รับอุปถัมภ์!นบริบทน้ี คือข้อมูลท่ีมืลักษณะพิเศษท่ีนักข่าวต้องการนำ 
มาใช้ประโยซใ!ในการรายงานข่าวให้ได้ดีกว่านักข่าวคนอ่ืนได้ ท้ังข้อมูลเชิงลึก,ลับ,หรือฉับไว แล้ว 
แต่กรณีไป ซ่ึงอาจหมายความรวมถึงการได้ข่าวเจาะลึกเป็นพิเศษคนเดียว

“ผมใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวในลักษณะของการสอบถาม... 
ย ัง ง ี้..มันมีประเด็นน้ี พอรู้ไ ห ม ว ่า เกิดอะไรข้ึน.. สอบถามส่ิงท่ีเกิดข้ึนในส่วนของเขา เพ่ือท่ีจะนำมา 
ประเมินเพ่ือท่ีจะลืบหาข่าวเพ่ิมเติมจากส่ิงน้ัน อาจจะเป็นลักษณะการพูดคุยคือ พอเข้อมูลเพ่ือท่ี 
จะขยายความออกไป เราอาจจะไม่ใช้ส่ิงน้ันมาเป็นเน้ือข่าวของเราก็ได้ แต่เรารู้อะไรลึก ไๆว้ เม่ือมี 
ข้อมูลเราก็ได้ข่าวดี ข่าวลึก องค์กรเราก็ได้เครดิต” (สมบัติ, อ้างแล้ว)

“เหมือนกับการเก้ือกูลผลประโยชน์ให้กันและกัน บางทีการทำข่าว ถ้ามีระบบ 
อุปถัมภ์เข้ามา ข้อดีคือ จะทำให้เราโอกาสท่ีทำข่าวเด่ียวมีสูง โอกาสท่ีการทำข่าวผิดพลาดจะน้อย 
เพราะเรามีโอกาสเช็คได้ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ประกันความผิดพลาดของข่าว ทำให้เราสามารถ 
หาข่าวได้ง่ายข้ึน เขาอุปถัมภ์เราในด้านข้อมูล การให้ความร่วมมือ ตอบคำถามในเร่ืองท่ีเรา 
ต้องการ คล้าย  ๆ กับเขามีทรัพยากร หรือข้อมูลดิบ เราก็ขอเขามา” (เสาวณีย์1 อ้างแล้ว)

นางสาวเยาวลักษณ์ เชิญขวัญแก้ว (อ้างแล้ว) กล่าวถึงความสัมพันธ์ท่ีมืกับคุณ 
หญิงสุพัตรา มาศดิตภ์ เม่ือคร้ังท่ีทำข่าวอยู่ว่า “อย่างพ่ีแอ๋ว(ช่ือเล่นของคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) 
สนิทส่วนตัว ตอนน้ันทำข่าวพรรคประชาธิบัตย์ รับผิดชอบพรรคน้ีมาตลอดต้ังแต่เร่ิมทำข่าว เผิา 
ประชุมพรรค สนิทกับพวกน้ี เวลาสนิทกับแหล่งข่าว เวลามีอะไรก็สามารถโทร.ไปถามได้ เขารู้จัก 
เรา เราโทร.ไปเช็คได้ หรือบางคร้ังแหล่งข่าวเขาก็โทร.มาบอกเราเอง เซ่นตอนทำข่าวท่ีกระทรวง 
มหาดไทย ตอนน้ันมีปัญหากรณีโรงงานแทนทาล่ัม แหล่งข่าวท่ีมหาดไทยโทร.มาวันหาพ่ืวันเสาร์ 
เขาให้ข่าวเราคนเดียวว่า มีคำส่ังย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว เราก็ลงข่าวไป(ในหนังสือข่าวของ 
สำนักข่าวไทยอ.ส.ม.ท.)วันรุ่งข้ึนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลอกข่าวเรา เป็นเร่ืองท่ีมืการสอบว่าไปเอา
ข่าวมาจากไหน เราก็บอกว่าแหล่งข่าว ซ่ึงมันก็เป็นความจริง คือย้ายจริง แต่เขาอยากรู้ว่า ทำไม 
ถึงมีข่าวออกไปก่อนได้ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีพ่ืก็คุยกับคนให้ข่าวแล้วว่ารับรองไม่บอกช่ือ เพราะเกรงเขา 
จะมืความผิดเหมือนกัน”

น อ ก จ า ก ก า ร ไ ด ้ข ่า ว เ ด ี่ย ว  ข ่า ว ล ึก  ข ่า ว ฉ ับ ไ ว  แ ล ะ ข ่า ว ถ ูก ต ้อ ง  ซ ึง แ ส ด ง ถ ึง ค ว า ม

“ เ ห น ือ ช ั้น ”  ด ้า น ค ุณ ภ า พ แ ล ้ว  บ า ง ค ร ั้ง ก ็ส ่ง ผ ล แ น บ เ น ื่อ ง ไ ป ถ ึง เ ร ื่อ ง  “ จ ำ น ว น ข ่า ว ”  ท ีไ ด ้ม า ก ก ว ่า น ัก
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ข ่า ว ค น อ ื่น จ า ก แ ห ล ่ง ข ่า ว ค น เ ด ีย ว ก ัน  ซ ึ่ง แ ส ด ง ค ว า ม เ ห น ือ ช ั้น ก ว ่า ใ น ด ้า น ป ร ิม า ณ อ ีก ท า ง ห น ึ่ง  แ ล ะ

ข ณ ะ เ ด ีย ว ก ัน  ใ น ย า ม อ ับ จ น ข ่า ว  ( โ ด ย ไ ม ่ต ้อ ง พ ูด ถ ึง ค ุณ ภ า พ ห ร ือ ป ร ิม า ณ )  แ ห ล ่ง ข ่า ว ท ี่ส น ิม ส น ม ก ัน ก ็

ช ่ว ย ก ู้ส ถ า น ก า ร ณ ใ ห ้อ ย ู่เ ป ็น ป ร ะ จ ำ

นางสาวอรกมล เทพานนท์ หัวหน้าแผนกข่าววิทยุ (อ้างแล้ว) กล่าวถึงประโยชน์ 
ของความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวท่ีมีต่องานข่าววิทยุท่ีรับผิดชอบอยู่ว่า “ช่วงเช้าไม่ค่อยมีข่าว บางที 
11 โมงแล้ว จะเอาข่าวเก่ามาเล่นก็ไม่ได้ เราต้องโทร.หาแหล่งข่าวท่ีเราสนิท เพ่ือขอสัมภาษณ์ ใน 
เร่ืองท่ีเขาสามารถให้ความเห็นได้ ซ่ึงท่ีโทร.ไปแล้วได้แน่นอนอย่างคุณถวิล ไพรสณฑ์ คุณไชยวัฒน์ 
สินสุวงพั ท่ีเราจะขอสัมภาษณ์ได้ง่าย เพราะรู้จักคุ้นเคยกันต้ังแต่ตอนทำข่าวพรรคพลังธรรม.. การ 
ทำข่าวต้องมีแหล่งข่าวท่ีสนิท จำเป็นมาก คนท่ีสนิทจะมีโอกาสได้ข่าวมากกว่า ตอนท่ีอยู่ กทม. 
สนิทกับรองผู้ว่า ชิดพงษ์ไซยวสุ ผู้ว่าฯ กฤษฎา (อรุณวงษ์ณ อยุธยา) มักจะหาโอกาสดักพบใน 
ช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงาน จะเข้าไปขอสัมภาษณ์ และจะใช้เวลาช่วงพฤหัสหรือศุกร์ตอนเย็น
สัมภาษณ์เก็บข่าวเอาไว้เพ่ือมาใช้วันเสาร์หรืออาทิตย่ซ่ีงไม่ค่อยมีข่าว”

จากลักษณะของการพ่ึงพาแหล่งข่าวในข้อน้ี ทำให้มองเห็นว่า นักข่าวลายการ 
เมือง อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าว เล่นบทบาท “นักข่าว - แหล่งข่าว” อย่างซัดเจน

ประโยซน่ในด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอีกลักษณะหน่ึงคือ แหล่งข่าวสามารถ 
ขยายฐานข้อมูลประเภทบุคคลให้กับนักข่าว กล่าวคือ บางคร้ังความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ 
กับแหล่งข่าวคนหน่ึงอาจจะขยายผลไปยังแหล่งข่าวคนอ่ืน  ๆ ซ่ึงหมายถึงการได้มีโอกาสเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางออกไปอีก

นายสุวิช สุทธิประภา (อ้างแล้ว) หยิบยกกรณีการมีความสัมพันธ์อันดีกับนาย 
ซวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี มาต้ังแต่อดีตว่า “ รู้จักกับคุณซวน ต้ังแต่สมัยท่ีผมเป็นนักข่าวเล็ก  ๆ
คุณซวน เป็นผ้นำฝ่ายค้าน เป็นผ้นำสภา เป็นรัฐมนตรีกระทรวงน่ันกระทรวงน่ี บางทีลูกน้องท่านจ่ ฆ ฆ d9 ข
นัดให้ไปกินข้าว ไปคุยด้วยกันหน่อย ผมก็ไป ไม่ได้กินอะไรมากมาย แต่ได้รู้จักแหล่งข่าวเหล่านัน 
ไปด้วย เราไม่คิดว่าท่านจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันน้ี การร้จักในอดีตยังผิงใจอยู่ เราร้จักท่าน49 'บ ฆ 1บ

ท่านรู้จักเรา คุ้นหน้าคุ้นตา แม้จะจำช่ือไม่ได้ แต่ก็คุ้นหน้าคุ้นตา ปัจจุบันฐานะใหญ่โตข้ึน การจะ 
เข้าไปพบเพ่ือหาข่าวอาจจะลำบาก แต่เพราะความสัมพันธ์ในอดีตยังมีอยู่ การพูดคุยอะไรก็ง่าย 
การหาข่าวเราไม่จำเป็นต้องออกไปทำเอง อาจจะให้ลูกน้องออกไปทำแทนได้ ทักทายกับท่านนิด 
หน่อย แล้วมอบให้ลูกน้องสัมภาษณ์แทนได้ทันที ..เรารู้จักกับนายกฯ มันสามารถท่ีจะมีผลไปถึง
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คนแวดล้อมนายกฯ เช่น รัฐมนตรีหรือผ้ท่ีสนิทสนมกับนายกฯ เขาให้ความไว้วางใจเรา เราจะdâ 11
ขยายผลออกไปยังผู้อ่ืนได้”

ข. แหล่งข ่าวช ่วยไม ่ให ้ตกข่าว

การพลาดข่าวสำค ัญ  หรือ “ตกข่าว” ถือเป็นความบกพร่องในหน้าท่ีท่ีนักข่าวท้ัง 
หลายไม่พึงปรารถนาจะให้เกิดข้ึน เพราะไม่เพียงจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงการด้อยความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังส่งผลถึงการพิจารณาความดีความชอบด้วย เพราะ
อ.ส.ม.ท. ก็เหมือนกับหน่วยงานท่ัวไปท่ีหลักเกณฑ์ให้รางวัลความดีความชอบย่อมพิจารณาจาก
ผลงานเป็นสำคัญ เพราะฉะน้ัน โดยปกติแล้ว นักข่าวไม่มืใครอยากตกข่าว ถ้าไม่จำเป็น เว้นเสีย 
แต่วาระงานในวันเวลาน้ันมีมาก ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกงาน ก็อาจจะพิจารณาเลือกทำบาง 
ข่าว และยอมท้ิงบางข่าวไป แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับนักข่าวบางคนท่ีมีความใกล้ชิดกับแหล่งข่าว 
แมีใม่ได้ไปทำข่าวตามเวลาวาระงานท่ีกำหนดเหมือนนักข่าวคนอ่ืน ก็สามารถโทรคัพท็ไปสอบถาม 
ทีหลัง หรือไม่ก็แหล่งข่าวคนน้ันมอบหมายให้เลขานุการหรือเจ้าหน้าท่ีส่งโทรสารข่าวน้ันมาให้ท่ี
สำนักข่าวเองก็มื หรือในบางกรณี นักข่าว อ.ส.ม.ท. ไม่ทราบกำหนดการล่วงหน้า และไม่ได้ไปทำ 
ข่าว แหล่งข่าวบางคนก็โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบทีหลัง ท้ังท่ีโทรศัพท์มาด้วยตนเอง และให้เจ้าหน้า 
ท่ีโทรศัพท์แจ้งมา

“ อย่างต้า(ช่ือเล่น)อยู่สายการเมือง ต้องดูท้ังกระทรวงมหาดไทย และตามพรรค 
การเมืองด้วย บางทีงานซนกัน นักข่าวคนอ่ืนก็ไม่ว่าง ไปทำไม่ได้ ก็จะใช้วิธีโทร.ไปสัมภาษณ์ทีหลัง 
หรือไม่เขาก็ให้คนของเขาโทร.มาบอกเราว่า เขาให้สัมภาษณ์อย่างน้ีๆนะ เราก็ไม่ตกข่าว” (วานีต้า 
อรรถอนุชิต, อ้างแล้ว)

อย่างไรก็ตาม การท่ีแหล่งข่าวช่วยนักข่าวในลักษณะดังกล่าวน้ัน ส่วนหน่ึงอาจจะ 
เป็นเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีท่ีมืกับนักข่าว หรือแหล่งข่าวอาจจะเห็นแก่ประโยชน์หรือผลท่ี 
ได้จากข่าว จึงต้องอาศัยนักข่าวช่วยเผยแพร่ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและมากท่ีสุด ไม่ต้องการ 
ให้นักข่าวพลาดหรือตกข่าวน้ันไปแม้แต่รายเดียว ท้ังน้ี จากการบอกเล่าของนักข่าวการเมือง
อ.ส.ม.ท.ท่ีได้รับการปฏิบัติจากแหล่งข่าวในลักษณะน้ีต่างก็เห็นว่า มีความเป็นไปได้ท้ังสองประเด็น 
คือ แหล่งข่าวเห็นแก่นักข่าว และแหล่งข่าวเห็นแก่ข่าว
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“ โดยเฉพาะข่าวสำคัญ  ๆ ท่ีเขาอยากให้เราช่วยเผยแพร่ เพราะเป็นผลดีต่อเขา 
เป็นผลงานของเขา เขาก็อยากให้ข่าวเขาได้ออกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ไม่อยากให้นักข่าวคน 
ไหนตกข่าวเขาไป แต่น่ีไม่รวมถึงกรณี hint ข่าว ท่ีเขาให้เราคนเดียวนะ” (วานีต้า, อ้างแล้ว)

ค. แหล ่งข ่าวช ่วยช ี้ประเด ็นและท ิศทางข ่าว

เพราะความรู้จักมักคุ้น สนิทสนม อันเกิดจากปัจจัยเง่ือนไขสำคัญๆหลายประการ 
โดยมีพ้ืนฐานจากความไว้เน้ือเช่ือใจกัน ดังท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 4 นักข่าวจึงมีโอกาสท่ีจะได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นข่าวเด่ียว ข่าวลึก ข่าวไว และข่าวถูกต้อง (ตามข้อ ก.) จากแหล่งข่าวอยู่เป็น 
ประจำ และแหล่งข่าวช่วยไม่ให้ตกข่าว (ตามข้อ ข.) บางคร้ังนอกจากการได้รับข้อมูลอันเป็นวัตถุ 
ดิบในการรายงานข่าวแล้ว แหล่งข่าวบางคนยังช่วยช้ีประเด็นและทิศทางข่าวให้อีกด้วย

“ จะสนิทกับเขาในแง่ท่ีว่าขอข่าว ถามอะไรเขาก็ตอบ เพราะเขารู้จักและไว้ใจเรา 
ว่าเรารู้ว่าเร่ืองไหนเขียนข่าวได้หรือไม่ได้ เร่ืองไหนเป็นข่าวได้ เร่ืองไหนฟังเป็นไว้ข้อมูลเท่าน้ัฒาง 
อย่างก็บอกมาเป็น hint ให้ตามต่อ อย่างนักการเมืองท่ีเคยเป็นระดับเลขานายกรัฐมนตรี (ไม่ 
เปิดเผยช่ือ) สนิทกัน เขาเคย hint ข่าวให้ถึงขนาดว่ามีนักการเมืองในรัฐบาลรับเงินเปิดโรงกล่ัน 400 
ล้านบาท ซ่ึงเขาเป็นรัฐบาล เขาน่าจะปิดบังเรา แต่เขาก็บอกเรา เพราะเขาเช่ือใจเราว่าเราจะไม่ลง 
ข่าว หรือถ้าลงก็คงไม่อ้างช่ือเขาแน่ หรือบางกรณีแม้แต่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงปกติจะ 
เป็นความลับ เราก็เปิดดูกับเขาได้ ” (สุป1วีโน, อ้างแล้ว)

ด้วยเหตุผลเดียวกันท่ีว่าแหล่งข่าวไว้ใจว่านักข่าวอ.ส.ม.ท. จะไม,หักหลังเอาข้อมูล 
ลับไปเขียนเป็นข่าวนอกจากรู้ไว้เป็นข้อมูลดิบเท่าน้ัน นางสาวจริยา แสงศรี (อ้างแล้ว) กล่าวถึงการ 
พ่ึงพาด้านข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวสายทหารว่า “บางทีการพูดคุยกับเขา เราก็จะได้อะไรมาก 
กว่าคนอ่ืน เพียงแต่ว่าเราอาจจะเอาไปเขียนเป็นข่าวไม่ได้เท่าน้ัน ได้เป็นความรู้ของเรา รู้เยอะกว่า 
คนอ่ืน อย่างมุมมองบางเร่ือง บางทีเร่ืองส่วนตัวหรือแนวความคิดของเขา เราเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือ 
แนวทางในการตามข่าวต่อ ไๆปได้ ”

นางสาวเยาวลักษณ์ เชิญขวัญแก้ว (อ้างแล้ว) นักข่าวอาวุโส เล่าถึงประโยชน์ท่ีได้ 
รับจากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวระดับสูงเม่ือกว่า 10 ปีท่ีแล้ว'ว่า “จากคุณมีชัย (มีชัย ถุชุพันธ์) 
จะได้ข่าวเด่ียวบ่อย เพราะเราสามารถข้ึนไปคุยได้ โทร.ข้ึนไป รู้จักเลขาหน้าห้องด้วย ถ้าเป็นเรา ก็ 
จะให้ข้ึน เข้าไปคุย แกเห็นเรามานาน และประเด็นหน่ึงก็คือ เราไม่เคยเขียนข่าวผิดให้แก แกจึงไว้



122

ใจเรา เพราะฉะน้ัน มีอะไรก็ฃ้ึนไปคุยมีอะไรแกก็จะเล่าเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีให้ฟัง ก็รู้กันว่า โอเคอันไหนท่ี 
เราเขียนได้ อันไหนท่ีเราเขียนไม่ได้ รู้กัน แกก็'จะ1ไว้ใจ อีกคนหน่ึงคือ คุณสุธี สิงห์เสน่ห์ ตอนน้ัน 
เป็นรัฐมนตรีคลัง เป็นคนท่ีชอบอธิบายยาว เหมือนอาจารย์ ชอบเรียกเราไปคุย ให้ข่าวด้วย ซ่ึงเรา 
เขียนไม่ผิด จะติก็ตรงท่ีข่าวท่ีได้มา ล่วนใหญ่เป็นข่าวท่ีแกต้องการให้ออก..หรือทีมงานของพลเอก 
เปรม (ติณสูลานนท์) เราก็สนิท เซ่น พลตรีจำลอง ศรีเมือง ทล.ท่ีติดตามคือ พลเอกลุรยุทธ์ จุลา 
นนท์ (ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน) ไปไหนเราก็ตามไป มีโอกาสก็วิเคราะห์การเมืองกัน ทำให้ 
เราจับกระแสข่าวได้ถูก ซ่ึงจากตัวพลเอกเปรม เราไม่ได้อะไรเลย เราจะได้จากสต๊าฟพวกน้ี เจอ 
เห็นหน้ากันมานาน เขาไว้ใจ เห็นหน้ากัน เขาก็จะไวิใจ จะเล่าเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีให้ฟัง ส่วนใหญ่เป็น 
การวิ เคราะห์การเมือง ทำให้เรารู้ว่าการเมืองจะไปทางไหน เป็นประโยชน์ในเร่ืองการทำข่าว
เพราะการทำข่าวการเมือง เราต้องรู้ว่ากระแสไปทางไหน ถ้าเราคุยกับพวกน้ี เราจะได้รู้ว่าได้ 
ประเด็น ได้ความรู้ คือเราจะมองได้ถูกว่าทิศทางข่าวควรจะเล่นไปแนวไหนเร่ืองอะไร”

ส่ิงท่ีนิกข่าวได้รับจากแหล่งข่าวดังกล่าวข้างต้น หากถือเป็นทรัพยากรตามแนวคิด 
ระบบอุปถัมภ์ของ Scott (อ้างแล้ว) ก็ถือเป็นทรัพยากรทางภูมิปัญญา ข้อมูลความรู้คือฐาน 
ทรัพยากรสำคัญท่ีแหล่งข่าวแบ่งปันให้นักข่าว ซ่ึงนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในการ 
เขียนข่าวแล้ว การเรียนรู้จากแหล่งข่าวยังถือเป็นการพัฒนาตัวเองของนักข่าว อันเป็นการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรด้วย

“ย่ิงแหล่งข่าวบางคนเป็นคนท่ีมืคุณวุฒิ มีการศึกษาดี วิสัยทัศน์กว้างขวาง ความ 
รู้ดี เราจะได้ข้อมูลดีๆจากจากคนเหล่าน้ี เม่ือเราน่ังคุยกับเขา เขาสามารถท่ีจะแตกภูมิปัญญา ส่ิง 
ท่ีเราไม่รู้ เราก็รู้ และลามารถนำความคิดน้ันไปขยายผลต่อได้ เพราะฉะน้ัน ถือว่าการคบคนท่ีมี 
ความรู้มากเท่าไร คนดีเท่าไร มันย่ิงเสริมคักยภาพสำหรับเราเองมากข้ึนเท่าน้ัน ..การมีความ 
สัมพันธ์กับแหล่งข่าวท่ีเขามีวิสัยทัศน์ดี  ๆ มันจะสามารถสร้างภูมิให้กับตนเอง มันทำให้เราต่ืนตัว 
ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา ...แน่นอนว่า องค์กรเราก็จะได้ประโยชน์ท่ีเราเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมื 
คุณค่า มันเป็นผลเก่ียวเน่ืองกัน” (สุวซ, อ้างแล้ว)

“อย่างคุณอภิสิทธ้ี (อภิสิทธ้ี เวชซาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เราจ์ ฬํ dà
ก็รู้จักเขาในระดับท่ีบางคร้ังเราสามารถไปขอความรู้ได้ โดยเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ บางทีเราไม่รู้ เรา 
ก็สามารถพูดคุยได้ เพราะคุณอภิสิทธ้ิ รับผิดชอบหลายเร่ือง เราไปขอความคืบหน้าในแต่ละเร่ืองท่ี 
เขารับผิดชอบ บางคร้ังมีเร่ืองสำคัญก็จะเข้าไปถามในห้องทำงาน เราจะได้อะไรดีๆมาเขียนข่าว” 
(มนชนก, อ้างแล้ว)
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ขณะเดียวกันในฐานะแหล่งข่าว นายอภิสิทธิ*' เวชซาชีวะ (อ้างแล้ว) ท่ีมักจะเป็นท่ี 
พ่ึงด้านข้อมูลทางวิชาการแก่นักข่าวอ.ส.ม.ท.อยู่เสมอ ให้ความเห็นว่า “ผมคิดว่า ทุกคนมาทำงาน 
การเมือง หรือข้าราชการประจำในส่วนของรัฐ น่าจะมืเวลาในการอธิบายข้อเท็จจริงรายละเอียด 
ต่างๆให้มากข้ึนเพราะว่าพ้ืนฐานความเข้าใจท่ีดีจะเป็นปัจจัยให้การเสนอข่าวสารตรงกับข้อเท็จจริง 
และเป็นประโยชน์สูงสุด เซ่น การเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ ถ้านักข่าวมืความร้ความเข้าใจ

'บํ ร่ di  'บ

ไม,ต้องถึงระดับเป็นผู้เช่ียวชาญ แต่พอเข้าใจในระดับความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองมือ นโยบายการ 
เมือง การคลังกับภาวะเศรษฐกิจอย่างน้ี การเสนอข่าวสารจะทำได้ง่ายข้ึน ซ่ึงสำหรับนักข่าว จะไป 
คาดหวังว่าเขาจะรู้ด้วยตนเองเป็นไปไม่ได้ การท่ีแหล่งข่าวได้ช่วยในเร่ืองเหล่าน้ีคือการช่วยอธิบาย 
ในบางเร่ืองก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะในทางการเมือง กฎหมาย หรืออ่ืนใดก็เหมือนกัน”

ลักษณะการพ่ึงพาทางภูมิปัญหาความรู้จากแหล่งข่าวดังกล่าวข้างต้น ถ้าเปรียบ 
ไปแล้ว ลักษณะความสัมพันธ์ของนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าวบางคนในบางคร้ังก็อยู่ 
ในบทบาทท่ีคล้ายกับ“ลูกศิษย์กับอาจารย์”

ง. การได ้ร ับความสะดวกในการทำข ่าว

ส่ิงท่ีนักข่าวไม่ว่าจะมาจากสำนักใดมักจะได้รับการดูแลจากแหล่งข่าวก็คือ การ 
อำนวยสะดวกในการทำงานข่าว อันถือเป็นการอุปถัมภ์นักข่าวในอีกลักษณะหน่ึงโดยแหล่งข่าว
ซ่ึงหากไม่มืความสัมพันธ์หรือไม่รู้จักกันดี ประโยชน์ข้อน้ีอาจจะไม่ถึงนักข่าว อ.ส.ม.ท. ก็ได้ เพราะ 
ทรัพยากรท่ีแหล่งข่าวมืให้บางอย่างก็มืจำกัด อันง่ายต่อการเป็นมูลเหตุสำคัญท่ีนำไปสู่การเลือก 
ปฏิบัติต่อนักข่าวได้ โดยเกณฑํในการเลือกน้ัน บางคร้ังก็ให้ความสำคัญกับนักข่าว และบางคร้ังก็ 
ดูท่ีองค์กรล่ือของนักข่าวด้วย โดยนักข่าว อ.ส.ม.ท. เอง บางคร้ังก็อยู่ในข่ายท่ีถูกเลือกและบางคร้ัง 
ก็ถูกปฏิเสธ

“ บางคร้ังเราก็อาศัยห้องทำงานเขา เคร่ืองอำนวยความสะดวก รถรา โทรศัพท์ 
ส่ิงอำนวยความสะดวกท้ังหลาย ขอใช้หน่อย โทรศัพท์ล่งข่าววิทยุ หรือกรณีท่ีจะออกไปทำข่าว 
ตรวจน้ัาท่วมอะไรน่ี แหล่งข่าวเขาก็จะจัดรถตูให้เลย แต่บางที ถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดไกล  ๆ เขา 
(แหล่งข่าว)ไม่สามารถออกค่าเคร่ืองบินให้ได้หมด เขาก็จะเลือกเอานักข่าวบางคนท่ีซ๊ี  ๆ บางทีก็ดูท่ี 
ส่ือด้วยว่า จะเล่นข่าวให้เขาได้มากหรือเปล่า ถ้ามากก็โอเค ได้รับความสะดวกตรงน้ี อย่างเรา เอง 
ก็แล้วแต่งาน แต่ล่วนใหญ่เราก็จะได้รับความสะดวกเหมือนๆกัน ” (อรกมล, อ้างแล้ว)
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จะอย่างไรก็ตาม การได้รับความสะดวกในการทำข่าวน้ัน ผลท่ีตกแก่องค์กรส่ือ 
มวลซนแม้จะไม่ซัดเจน แต่ส่ิงท่ีมองเห็นได้คือ องค์กรสามารถลดทอนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติของ 
นักข่าวลงไป เพราะอาศัยทรัพยากรจากแหล่งข่าวแทนการลงทุนด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำข่าวต่าวจังหวัด ค่าโทรศัพท์ โทรสารสำหรับล่งข่าว หรือแม้ 
กระท่ังค่าล่งเทปกลับสถานีกรณีของข่าวโทรทัศน์

“สมัยก่อนเวลาไปทำข่าวต่างจังหวัด การอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อย ปกติ 
แหล่งข่าวเขาจะเอ้ือเราอยู่แล้ว สมัยพ่ีจะมีคือ ทหารเขาจะให้เราน่ังเคร่ืองบินทหารกลับ เราก็ 
ประหยัด ตอนไป ไปรถไฟ ทำข่าวภาคใต้ เรารู้จักทหาร ขากลับ เขามีเคร่ืองบินกลับจากหาดใหญ่ 
เรามาด้วย ฮ.มีท่ี'ว่าง เขาเรียกข้ึนไป ปกติ” (เยาวลักษณ์, อ้างแล้ว)

จ. ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานข ่าวม ีโอกาสเด ินทางไปต ่างประเทศ

ในยุคก่อนท่ีประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศบ่อยคร้ัง และในแต่ละคร้ัง นักข่าว 
การเมืองของช่อง 9 อ.ส.ม.ท, ซ่ึงสนิทสนมกับกรรมาธิการของสภาฯ เป็นพิเศษ มักจะได้รับเชิญให้ 
เดินทางไปทำข่าวด้วย โดยคณะกรรมาธิการฯออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด ซ่ึงในความเห็นของนักข่าว 
อ.ส.ม.ท.เอง มองว่า นอกจากจะได้ข่าวแล้ว นักข่าวในฐานะพนักงานของ อ.ส.ม.ท. ก็ได้ขยับขยาย 
ประสบการณ์ของตนเอง ผลดีก็ตกอยู่กับองค์กร ซ่ึงนอกจากจะไม่ได้ลงทุน แล้วยังประหยัดงบ 
ประมาณ เพราะแทนท่ีจะอาศัยงบองค์กรจัดล่งทีมข่าวไปเอง แต่คณะกรรมาธิการฯเป็นผู้ดูแลให้

“ ไม่เคยปฏิเสธข้อเสนอท่ีจะให้ไปต่างประเทศ เพราะถือว่าเป็นการให้รางวัลชีวิต 
แก่การทำงานของพนักงาน พูดง่าย  ๆ ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ตาม จะต้องมีการสร้างวิลัยทัศน์แก่ผู้ 
ปฏิบัติงาน มีการกำหนดหลักสูตรออกมา แม้แต่ปริญญาโทยังไปดูงานต่างประเทศท่ีน่ันท่ีน่ี น่ีคือ 
เป็นบรรดทัดฐานของคนท่ีอยากเจริญก้าวหน้า มีความคิดความรู้เพ่ิมเติม เพราะฉะน้ัน การได้รับ 
เชิญไปต่างประเทศจากรัฐมนตรี กรรมาธิการฯ ถือเป็นการให้โบนัสทางหน่ึง เราเพียงแต่จ่ายเบ้ีย 
เล้ียง สามารถล่งผู้ส่ือข่าวไปหาผลประโยชน์ด้านความคิด ความรู้ ด้านสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ออกมา 
เพราะฉะน้ัน อ.ส.ม.ท. พร้อมส่งนักข่าวออกไป เราได้ความรู้กลับมา อีกอย่างหน่ึง คือ องค์กร 
ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเรามีสปอนเซอร์ ..เขาเอ้ือเร่ืองการล่งข่าว ท่ีพัก ท่ีหลับท่ีนอนฟรี ” (สุวิ'ซ, 
อ้าง แล้ว )
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จากการสังเกตพบ'ว่า นักข่าวสายการเมืองของฝ่ายข่าวโทรทัศน์ ซ่อง 9 อ.ส.ม.ท. 
มักจะได้รับเชิญให้ร่วมคณะกรรมาธิการของสภาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยคร้ังกว่าสถานีโทร 
ทัศน์ช่องอ่ืนๆ  ท้ังน้ีจากการสัมภาษณ์นักข่าวสายการเมืองช่อง 9 อ.ส.ม.ท. พบว่า เป็นเพราะความ 
สัมพันธ์ของนักข่าวกับแหล่งข่าวด้วยส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงเป็นเหตุผลประกอบกันคือ ข่าวซ่อง 
9 มืเวลานำเสนอข่าวได้มากกว่าซ่องอ่ืน  ๆ เพราะสามารถตัดต่อแบ่งประเด็นนำเสนอได้ในหลาย 
ช่วง และท่ีสำคัญคือ ซ่อง 9 อ.ล.ม.ท. เป็นส่ือในสังกัดองค์กรของรัฐ คณะกรรมาธิการฯท่ีเดินทางก็ 
ใช้งบประมาณแผ่นดิน เพราะฉะน้ัน การออกค่าใช้จ่ายให้กับส่ือของรัฐ จีงมืความชอบธรรมมาก 
กว่า การอำนวยประโยชน์ให้กับส่ือในภาคเอกชน

“เหตุผลท่ีนักข่าวอ.ส.ม.ท. ดูเหมือนจะได้รับสิทธิพิเศษในเร่ืองน้ี ส่วนหน่ึงเพราะ 
นักข่าวของเรารู้จักมักคุ้นกับแหล่งข่าวท่ีเป็นคณะกรรมาธิการดี แต่เขาก็คงดูท่ีศักยภาพของ1ช่อง 9 
ด้วย เพราะเราสามารถทำข่าวให้เขาได้มากและหลากหลายประเด็นกว่าซ่องอ่ืน เพราะเวลาเสนอ 
ข่าวของเรามืหลายช่วง และความท่ีเราเป็นส่ือของรัฐด้วย การท่ีเราเสนอข่าวให้กับคณะกรรมาธิ 
การฯ ท่ีกินเงินเดือนของรัฐ ปฏิบัติภารกิจในหน้าท่ีของเขา มันก็ไม่เสียหายหรือถือเป็นการโปรโมต 
แหล่งข่าวจนเกินเลยแต่อย่างใด และการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจก็อาศัยงบประมาณแผ่นดิน ไม่ 
ใช่งบประมาณส่วนตัวของเขาเอง มันก็เป็นความชอบธรรมอย่างหน่ึง ซ่ึงเขาก็ดูด้วยว่าน่าจะให้นัก 
ข่าว อ.ส.ม.ท. ติดตามไป ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาธิการชุดไหน ไปงานหรือปฏิบัติกิจกรรมใดใน 
ต่างประเทศ เขาก็มักจะให้ favour แก่นักข่าว อ.ส.ม.ท.ก่อน ” (สุวิ'ซ, อ้างแล้ว)

จากข้อสังเกตข้างต้น กล่าวได้ว่า ในบางกรณีท่ีนักข่าว อ.ส.ม.ท. ได้รับการเสนอ 
ส่ิงท่ีเรียก1ว่า “สิทธิพิเศษ” จากแหล่งข่าวน้ัน แหล่งข่าวไม่ได้พิจารณาจากความสัมพันธ์ท่ีมืกับนัก 
ข่าวเพียงองค์ประกอบเดียว หากแต่ดูบริบทขององค์กรประกอบด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปดังกล่าวก็ไม่ใช่คำตอบของทุกกรณี เพราะสำหรับนัก 
ข่าวการเมือง อ.ล.ม.ท. บางราย ท่ีได้รับประโยชน์ด้านงานข่าวจากแหล่งข่าว มองว่า แหล่งข่าวให้ 
ข่าวไปเพราะเห็นแก่นักข่าวท่ีรู้จักมักคุ้นกันท่ีต้องการใช้ข้อมูลไปทำประโยชน์ใ,นการรายงานข่าว 
ไม่ได้สนใจว่านักข่าวมาจากองค์กรหรือส่ือไหน

“คิดว่าการได้ข่าวลึก  ๆ หรือรู้ความสับอะไรจากแหล่งข่าว เป็นเพราะตัวเรามาก 
กว่า เพราะบางเร่ือง ถึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักข่าว อ.ส.ม.ท. เหมือนกัน แต่ถ้าไม่สนิท เขาก็คงไม,กล้า 
บอก” (สุปวีณ์, อ้างแล้ว)
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2.2.2 ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ

ประโยชน์ต่อองค์กรอันเป็นผลต่อเน่ืองจากประโยชน์ได้กับงานข่าว คือการท่ี
อ.ส.ม.ท. ได้รับการยอมรับเพราะข่าวมีความน่าเช่ือถือ และบางคร้ังความสัมพันธ์ของนักข่าวการ 
เมือง อ.ส.ม.ท.กับแหล่งข่าว ยังมีผลต่อการลดแรงกดดันจากภายนอกองค์กร โดยเฉพาะแรงกดดัน 
ทางการเมืองท่ีมีต่อ อ.ส.ม.ท. ลงได้

ก. องค์กรได้รับการยอมรับ

ท้ังน้ี จากการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ท่ีมีต่องานข่าว ตามท่ี 
ได้กล่าวไว้ในข้อ2.1.1น้ัน ได้ขยายผลไปในลักษณะการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร ว่าข่าว 
การเมืองของ อ.ส.ม.ท. โดยเฉพาะข่าวโทรทัศน์ซ่อง 9 เป็นข่าวท่ีถูกต้อง เป็นกลาง เจาะลึกและ 
หลากหลาย ซ่ึงข่าวท่ีนักข่าวได้มาน้ัน ส่วนสำคัญก็โดยอาศัยความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวน่ันเอง 
ขณะเดียวกัน การท่ีนักข่าวอ.ล.ม.ท.มืความสัมพันธ์กับข่าวและสร้างผลงานให้แหล่งข่าวยอมรับน้ัน 
อย่างน้อยก็ทำให้แหล่งข่าวท่ีรู้จักนักคุ้นกับนักข่าวเกิดการยอมรับในศักยภาพขององค์กรส่ือมวล 
ชนอย่างสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. หลังจากก่อนหน้าน้ี อาจจะไม่มืแหล่งข่าวรู้จักแพร่หลายมากนัก

“มีแหล่งข่าวหลายคนท่ีก่อนหน้าน้ีมองภาพ อ.ล.ม.ท. เป็นแดนสนธยาตามท่ีมีผู้ 
ต้ังฉายาให้ แต่เม่ือเราได้พูดคุย สนิทสนม แสดงผลงานให้เขาเห็น สร้างความเช่ือถือให้เขาได้ เขา 
ก็รู้แล้ว'ว่า อ.ส.ม.ท.ไม่ใช่แดนสนธยา แต่เป็นแหล่งกระจายข่าวท่ีดี เพียงแค่ขอให้แหล่งข่าวเหล่าน้ัน 
รู้จักพูด รู้จักช่องทางท่ีจะกระจายเผยแพร่ข่าวสาร ซ่ึงทุกวันน้ีเขารู้แล้วว่าอะไรคือสำนักข่าวไทย 
เราพยายามสร้างช่ือของหน่วยงานผ่านความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว” (สร้างบุญ, อ้างแล้ว)



127

ข. ลดแรงกดดันจากภายนอกต่อองค์กรและผู้บริหาร

เน่ืองจาก อ.ล.ม.ท. เป็นองค์กรส่ือมวลชนท่ีดำเนินการในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ 
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ซ่ึงหนีไม่พ้นการควบคุมจากข้าราชการประจำระดับ 
สูง และนักการเมือง (อ่านงานวิจัยเร่ือง “อำนาจของนักการเมืองต่อการเสนอข่าวของ อ.ส.ม.ท. 
ของ ศราวุฒิ ห้วงสมุทร 1' นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ,2536) โอกาสท่ีผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ม.ท. จะ 
อาศัยนักข่าวสายการเมือง อ.ล.ม.ท. ตรวจสอบข้อมูลความเคล่ือนไหวหรือความคิดเห็นของแหล่ง 
ข่าวระดับสูงท่ีมีผลต่อการทำงานของผู้บริหารเอง หรือขององค์กรน้ันมือยู่เสมอ ซ่ึงมีหลายกรณีท่ี 
นักข่าวอาศัยความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าวระดับสูง โดยเฉพาะทางนักการเมือง 
มาช่วยลดกระแสความกดดันท่ีมีต่อองค์กรและผู้บริหาร

นายสุวิซ สุทธิประภา (อ้างแล้ว) ในฐานะหัวหน้าแผนกข่าวการเมือง ฝ่ายข่าวโทร 
ทัศน์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกว้างขวางในหมู่แหล่งข่าวสายการเมือง ยกตัวอย่างให้เห็นว่า เคยอาศัยความ 
สัมพันธ์อันดีกับแหล่งข่าวเพ่ือประกาศจุดยืนของพนักงาน อ.ส.ม.ท. ต่อการกำหนดทิศทางขององค์ 
กรและเพ่ือ“เคลียร์” ปัญหาให้กับผู้บริหารองค์กรอยู่บ้าง

“สมัยเปล่ียนรัฐบาลใหม่ พรรคชาติไทยเป็นแกนนำรัฐบาล รัฐมนตริปองพล (นาย 
ปองพล อดิเรกสาร ขณะน้ันเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล อ.ส.ม.ท.) จะไม่ 
เอา ผอ.แสงชัย (นายแสงชัย สุนทรวัตน์ซ่ึงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.อยู่ก่อนหน้าน้ีแล้ว) 
เป็น ผอ.อ.ส.ม.ท. เรา(นักข่าว)ก็รวมตัวเข้าซ่ือกัน เข้าพบและคุยเป็นการล่วนตัวกับคุณปองพล ว่า 
เราขอให้ผอ.แสงชัยอยู่ต่อไป คุยกันด้วยเหตุผล ด้วยความรู้จักมักคุ้นกัน เขาก็ 0.K ซ่ึงถ้าเป็นพนัก 
งานอ.ส.ม.ท.ท่ัวไปเข้าไป อาจจะไม่ได้คุย ถึงคุยอาจจะไม่มืน้ัาหนัก แต่เราเป็นนักข่าวรู้จักเป็นการ 
ล่วนตัว คุ้นเคยกัน มันก็มี'นาหนัก ถามว่า องค์กรเราได้อะไร เราก็'ได้ผู้'นำท่ีดี (ในสายตาของส่ือ 
มวลซนท่ัวไปนายแสงชัย มีภาพลักษณ์ท่ีดีในการเป็นผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.) การเมืองไม่ลามารถ 
ก้าวก่ายได้ ข่าวว่า พรรคชาติไทยเข้ามา จะปลดแสงชัย ปลดคนน้ันคนน้ี ทำให้ภาพของ อ.ส.ม.ท.
ท่ีว่าเป็นแดนสนธยาก็ย่ิงตอกย้ําเข้าไปอีก แต่เม่ือเราอาศัยความสัมพันธ์ ความเป็นส่ือปกป้องนาย 
เราได้ ภาพของ อ.ส.ม.ท.มันก็ดีข้ี'น องค์กรได้ประโยชน์ตรงน้ี หรืออย่างกรณีความไม่เข้าใจเร่ือง 
งานในอ.ส.ม.ท. ผู้บังคับบัญชาหรือรัฐมนตรี เกิดการปล่อยข่าวกระทบกระเทือนผู้บริหาร อึมครีม 
ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จ บางทีผู้บริหารมาหาข่าวจากเรา รัฐมนตรีก็มาหาข่าวจากเรา เราอยู่ตรงกลาง 
เรามืโอกาลก็เช่ือมให้เขา ทำความเข้าใจกัน ซ่ึงก็ทำได้บ้างบางคร้ัง แต่ล่วนใหญ่จะเป็นลักษณะท่ี 
ว่าเราให้ข้อมูล ให้ความเห็นแก่ผู้บริหารในองค์กร และแก่ผู้บริหารข้างนอก เขาเอาข้อมูลไปคุยกัน 
เอง ..เป็นกาวใจอยู่พอสมควร” (สุวิ'ช, อ้างแล้ว )
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จากการบอกเล่าของนักข่าว อ.ส.ม.ท. รุ่นก่อนๆ  พบว่า กระแสกดดันจากทางทาง 
รัฐบาลและทางทหารต่อ อ.ส.ม.ท. สมัยก่อนมีมากกว่าปัจจุบัน บ่อยคร้ังท่ีการเสนอข่าวตามข้อเท็จ63 จ่

จริงของ อ.ส.ม.ท. สร้างความไม่พอใจให้กับทหารและรัฐบาล ซ่ึงแทบจะทุกคร้ังท่ีนักข่าว อ.ส.ม.ท. 
ท่ีมีความสนิทสนมกับแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลและทหาร ต้องเล่นบทบาทเป็นตัวกลางส่ือสาร 
หรือนัดหมายให้ผู้บริหารของ อ.ล.ม.ท. กับ ผู้ใหญ่ในรัฐบาลและทหารเหล่าน้ันได้พบปะทำความ 
เข้าใจกัน ก็สามารถผ่อนคลายสถานการณ์ท่ีเขม็งเกลียวให้คล่ีคลายไปในทางท่ีดีได้ อย่างไรก็ตาม 
ปรากฏการณ์ในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันไม่ค่อยมี เพราะแรงกดดันทางการเมืองและทางทหาร 
ท่ีมีต่อ อ.ส.ม.ท. ลดลง

“ ในยุคท่ีทหารมีอำนาจมาก  ๆ นักข่าวสายทหาร1ท่ีรู้จักมักคุ้นกับนายทหาร'ช้ันผู้ 
ใหญ่ จะคอยทำหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมให้เกิดความเข้าใจกันทุกทีเวลามีปัญหาเร่ืองงานหรือเร่ืองข่าว 
อย่างนักข่าวสายทหารสมัยก่อนสนิทกับนายทหารระดับสูง เขาก็ให้ความเกรงใจ มีปัญหาความไม่ 
เข้าใจอะไรกัน ก็ช่วยประสานให้ได้ แต่สมัยน้ีแรงกดดันทางการเมือง การทหารลดลง เป็นไปตาม 
การเปล่ียนแปลง กระแสประชาธิปไตยและการตรวจสอบทางสังคมมีมากข้ึน ความกดดันทางการ 
เมืองต่อ อ.ล.ม.ท. จึงน้อยลง บทบาทท่ีนักข่าวจะทำหน้าท่ีอย่างน้ันไม่ค่อยมี ” (คุทธิชัย บุนนาค, 
สัมภาษณ์)

อย่างไรก็ตาม กระแสกดดันดังกล่าวไข่ว่าจะหมดไปเสียทีเดียว เม่ือประมาณ 
กลางปี 2541 มีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่า คณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) อ.ส.ม.ท. ซ่ึงมี พลเอก 
มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ผู้บัญซาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ไม่พอใจการบริหารงานของ นางอรสา 
คุณวัฒน์ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ซ่ึงมีการวิเคราะห์กันต่อไปว่าอาจจะกำลังพิจารณาหาบุคคลอ่ืน 
เข้ามาแทน ซ่ึงแม้ว่าในสถานการณ์น้ี นักข่าว อ.ล.ม.ท. ไม่ได้ทำหน้าท่ีเป็น “กาวใจ” แต่อย่างน้อย 
นางลาว จริยา แสงศรี (อ้างแล้ว) นักข่าวสายทหารของ อ.ส.ม.ท. ก็ทำหน้าท่ีสืบหาข้อเท็จจริงจาก 
ปากของนายทหารระดับสูงได้ โดยข้อเท็จจริงท่ีได้มาว่า “ ท่านบอกว่าไม่เคยพูด ไม่รู้เหมือนกันว่า 
ข่าวน้ีออกมาได้ยังไง” ก็ทำให้ลดกระแส “อึมครึม” ต่อ อ.ส.ม.ท.ไปได้ในระดับหน่ึง

“บางคร้ัง ผู้บริหารก็ให้เราเช็คข้อมูลกับนักการเมืองท่ีเราสนิทให้ ว่ารัฐบาลคิด 
อย่างไรกับ อ.ส.ม.ท. ไปดู ไปสืบมาให้ แต่ไม่ถึงกับให้เราไปเป็นสะพานเช่ือมโดยตรงระหว่างนัก 
การเมืองกับผู้บริหาร อ.ส.ม.ท. เพราะส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาของอ.ส.ม.ท.ก็เป็นนักข่าวเก่าอยู่แล้ว 
เขาไม่จำเป็นต้องผ่านเรา เราช่วยกรณีหาข่าวพิเศษให้เท่าน้ัน” (อรวรรณ, อ้างแล้ว )



129

อย่างไรก็ตาม การท่ีนักข่าว อ.ส.ม.ท. สนิทกับแหล่งข่าวมาก จึงถึงข้ัน1ได้รับค'วาม 
เกรงใจจากแหล่งข่าว และยังมีผลทำให้แรงกดดันจากภายนอกท่ีมีต่อองค์กรผ่อนคลายลงได้ใน
สถานการณ์อึมครึมน้ัน บางคร้ังก็ล่งผลเสียต่อองค์กร เพราะในทางกลับกันในบางกรณีก็ทำให้ 
อำนาจจากภายนอกเข้ามาก้าวก่ายการบริหารงานภายใน อ.ส.ม.ท.ได้เช่นกัน ซ่ึงจะได้กล่าวถึง 
ประเด็นน้ีในลำดับต่อไปในหัวข้อเร่ืองผลเสียของความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ

2.2.3 ประโยชน์ที่น่าจะได้แต่ อ.ส.ม.ท. ไม่ได้จากความสัมพันธ์

แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานข่าวสายการเมืองของ อ.ส.ม.ท. จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 
แหล่งข่าว และยังประโยชน์ไห้เกิดแก่งานข่าวขององค์กรในระดับหน่ึง แต่เม่ือเทียบกับส่ืออ่ืน  ๆ โดย 
เฉพาะหนังสือพิมพ์แล้ว ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวยังไม่ถือว่าใกล้ชิดและสร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กรได้เต็มท่ี แม้จะได้ประโยชน์ต่องานข่าวดังท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 2.1.1 ก็ตาม แต่ยังไม่เต็มท่ี โดย 
ส่ิงท่ีน่าจะได้มากกว่าน้ีคือ การอาลัยแหล่งข่าวช่วยวิเคราะห์เจาะลึกและช้ีทิศทางและประเด็นข่าว 
เพ่ือท่ีจะช่วยทำให้สามารถวางแผนทำข่าวไว้ล่วงหน้าได้

นางสาวเยาวลักษณ์ เชิญขวัญแก้ว (อ้างแล้ว) ต้ังข้อสังเกตว่า“ความแตกต่างกัน 
ของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับคือความลึกของข้อมูล ตรงน้ีต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ถ้าเป็น
หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ในระดับ บ.ก.(บรรณาธิการข่าว) เขาจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวลึกซ้ึง 
กับนักการเมือง ทหาร ซ่ึงเขาจะไปพบปะ กินข้าว ตีกอล์ฟ กินเหล้า สังสรรค์กับนักการเมือง หรือ 
พวกนายทหาร เรา( อ.ส.ม.ท.) เสียเปรียบตรงน้ี ผู้ใหญ่เราไม่ทำตรงน้ีเลย ยุคก่อนก็ไม่มี ยุคน้ีก็1ไม่มี 
เราไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซ้ึงกับคนข้างนอกมาเอ้ือต่อการทำข่าวของเรา ส่ิงท่ี อ.ส.ม.ท.น่าจะได้ 
แต่ไม่ได้ ก็คือลักษณะของข้อมูลเชิงลึกหรือกระแสความเคล่ือนไหวจากแหล่งข่าวในระดับสูงท่ีจะ 
ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ทิศทางของแวดวงต่าง เๆพ่ือสับกระแสข่าวได้ถูกได้ ไม่เหมือนกับ
หนังสือพิมพ์หรือส่ืออ่ืนๆท่ี บ.ก.หรือนักข่าวอาวุโสหน่อย เขาจะคอยติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในแวด 
วงต่างๆตลอดเวลา เขาจึงมืข้อมูลให้นักข่าวเขาคอยตาม คอยเจาะข่าวอยู่ตลอดเวลา”

ข้อสังเกตดังกล่าวลอดคล้องกับความเห็นของนายศุทธิชัย บุนนาค (อ้างแล้ว) ท่ี 
มองว่า “ นักข่าวเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเต็มท่ีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะ 
การอาลัยข้อมูลแนวลึกจากแหล่งข่าว เรายังขาด ท้ังท่ีลักยภาพของนักข่าว และองค์กรเราพร้อม 
เรามีส่ือครบวงจรท้ังส่ิงพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ พร้อมท่ีจะเอ้ืออำนวยให้แหล่งข่าวเข้าหา และมี
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แนวโน้มว่าแหล่งข่าวพร้อมท่ีจะเช่ือถือในตัวองค์กรอยู่แล้ว แต่ปัจจุบัน นักข่าวเราใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งข่าวเพียงการทำข่าวเหตุการณ์ท่ัวไปธรรมดา  ๆ ข่าวในแนวลึกมี แต่ยังมีไม่พอ และเรายังขาด 
การวิเคราะห์ทิศทางของข่าว ซ่ึงจำเป็นต้องอาศัยแหล่งข่าวท่ีมีข้อมูลเช้ามาช่วยด้วย แต่เราไม่ได้ 
ทำตรงน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร”

เม่ือย้อนกลับไปดูระยะห่างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. กับ 
แหล่งข่าว พบว่า สาเหตุท่ีนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท.จัดวางความสัมพันธ์ท่ีมีกับแหล่งข่าวไว้ห่าง 
พอสมควร ไม่ให้ใกล้ชิดจนเกินไปน้ัน เป็นเพราะนักข่าวแต่ละคนเกรงว่า ถ้าสนิทใกล้ชิดกับแหล่ง 
ข่าวจนเกินไปจะถูกมองจากเพ่ือนนักข่าวภายในองค์กรเดียวกันเอง และจากสายตาของเพ่ือนร่วม 
วิชาชีพในสังกัดองค์กรอ่ืนๆ  ด้วยข้อครหาว่ารับใช้หรือเป็นพวกพ้องแหล่งข่าว และรับผลประโยชน์ 
อามิสสินจ้างในทางท่ีเสียหายต่อจรรยาบรรณ และนักข่าว อ.ส.ม.ท. บางส่วน มีความรู้สึกว่า ตน 
เองเป็นนักข่าวในสังกัด อ.ส.ม.ท. เป็นหน่วยงานก่ึงราชการ การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่ง 
ข่าว อาจจะถูกเพ่งเล็งมากกว่านักข่าวในสังกัดองค์กรส่ือเอกซน ท้ังท่ีความเป็นจริงแล้ว อ.ส.ม.ท. 
ไม่ได้มืกฎระเบียบกำหนดระยะห่างความสัมพันธ์ของนักข่าว อ.ส.ม.ท.กับแหล่งข่าวเลย

“นักข่าวเรากลัวข้อครหาว่าไปทำตัวใกล้ชิดรับใช้นักการเมือง กลัวสังคมในแวดวง 
เดียวกันจะเพ่งเล็งและรังเกียจ เด๋ียวจะถูกมองเหมือนนักข่าวหนังสือพิมพ์บางคนท่ีรับอามิสสิน
จ้าง เลยทำให้นักข่าวเราห่างจากแหล่งข่าว ท้ังๆ ท่ี โดยหลักการแล้ว การสร้างความผูกพันกับ 
แหล่งข่าวเพ่ือเจาะข่าวแนวลึกจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างย่ิง โดยเฉพาะสำนักข่าวไทย ท่ีขาย 
ข่าวให้กับสมาชิก เราต้องเล่นข่าวพิเศษ ข่าวเจาะในแนวลึก หาข้อมูลเพ่ือกำหนดทิศทางข่าว 
สามารถท่ีจะวิเคราะห์วางแผนข่าวไว้ได้ล่วงหน้า ได้ข่าวก่อนใคร อ.ส.ม.ท.ไม่เคยมีระเบียบห้ามนัก 
ข่าวใกล้ชิดกับแหล่งข่าว พวกเรากลัวกันไปเอง ” (คุทธิชัย, อ้างแล้ว)

และจากการสัมภาษณ์นักข่าวการเมือง อ.ล.ม.ท. หลายคน ก็พบข้อสังเกตเช่น 
เดียวกันน้ัน ท้ังน้ีข้ออ้างความเป็น “องค์กรส่ือของรัฐ” กลายเป็นเง่ือนไขข้อจำกัดในการสร้างความ 
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวอยู่พอสมควร ดังท่ี นายภุสพงค์ ฉายประเสริฐ (อ้างแล้ว) ต้ังข้อสังเกต 
ว่า “เราจะลึกซ้ึงกับแหล่งข่าวมากก็ไม่ได้ เพราะเราเป็นก่ึงราชการ จะได้ข้อมูลลึกแค่ไหน เราก็มื 
ข้อจำกัดในการนำเสนออยู่ดี และดีไม่ดีอาจถูกเพ่งเล็งว่ารับใช้แหล่งข่าว บางทิมันเป็นเร่ืองของ 
ศักด๋ีศรี และเกียรติด้วย”
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ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักข่าวหนังสือพิมพ์ท่ีมองว่า ความเป็น 
ส่ือของรัฐ และข้อจำกัดในการเสนอข่าว เป็นเง่ือน'1ฃท่ี นักข่าว อ.ส.ม.ท. มีความจำเป็นน้อยกว่า 
นักข่าวส่ือเอกชนท่ีจะเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับแหล่งข่าว

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกฃ์ นักข่าวสายรัฐสภา สำนักข่าวเพน (สัมภาษณ์) 
มีข้อสังเกตว่า“ด้วยเง่ือนไขของ อ.ส.ม.ท. ท่ีไม่ลามารถเล่นข่าวอะไรท่ีแรงหรือในลักษณะท่ีจะนำไป 
สู่ความขัดแย้งได้ จึงไม่จำเป็นท่ีนักข่าวอ.ส.ม.ท. จะต้องสร้างสายสัมพันธ์ลึกซ้ึงกับแหล่งข่าว เว้น 
เสียแต่ว่านักข่าว อ.ล.ม.ท.คนน้ันใฝ่แอง หรือมีท่ีทางจะผันตัวเองไปทำข่าวท่ีอ่ืนหรือทำงานอ่ืนใน 
อนาคตท่ีต้องสร้างความใกล้ชิดกับแหล่งข่าวเอาไว้”

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกแห่งความเป็นส่ือของรัฐ ไม่ได้เป็นลาเหตุหลักเพียง
ประการเดียวท่ีทำให้นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ไม่ผูกพันกับนักการเมืองแบบใกล้ชิดแนบแน่นเม่ือ 
เทียบกับนักข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับกับแหล่งข่าวคนเดียวกัน แต่ระยะห่างของความสัมพันธ์ยัง 
ข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆอีกหลายปัจจัยดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วในบทท่ี 4

2.2.4 ส้กษณะการเสนอและสนองประโยชน์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว

เมื่อนำแนวความคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์มาอธิบายแล้ว พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายการเมืองจะมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน โดยต่างฝ่ายต่างตอบแทน 
ผลประโยชน์กัน สลับบทบาทกันไประหว่างการเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ ท้ังน้ี เม่ือแหล่งข่าว 
อยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์ และนักข่าวเป็นผู้รับอุปถัมภ์น้ัน จากการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีนัก 
ข่าวสายการเมือง อ.ส.ม.ท.ได้รับจากแหล่งข่าว ถ้าไม่นับรวมถึงข้อมูลข่าวสาร หรือความเต่างๆ 
น้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะความช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวของตัวนักข่าวเองและญาติมิตร ซ่ึงนัก 
ข่าว อ.ล.ม.ท. ยืนยันว่าไม่เกินวิสัยท่ีสื่อมวลชนจะรับได้ และไม่อยู่ในข่ายที่ผิดต่อจรรยาบรรณสื่อ 
มวลซนอย่างร้ายแรง ซึ่งรูปแบบของความช่วยเหลือที่นักข่าวสายการเมือง อ.ส.ม.ท. ได้รับจาก 
แหล่งข่าวน้ัน มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณี ข้อเท็จจริงท่ีพบคือ ส่วนใหญ่ 
ยอมรับว่าเคยมีแหล่งข่าวเสนอหยิบยื่นผลประโยชโ!ให้ในรูปแบบต่างๆ แต่ส่ิงที่เสนอมาเหล่านั้น
บางอย่างก็สนองได้ บางอย่างก็ปฏิเสธที่จะรับ ซึ่งถ้าอธิบายด้วยแนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์ของ 
Scott (1977,อ้างแล้ว) ฐานทรัพยากรของแหล่งข่าวในฐานะผู้อุปถัมภ์ มที ั้งทรัพย์สมบัติท่ีผู้'อุปถัมภ์ 
เป็นเจ้าของโดยตรง และทรัพย์สมบัติท่ีผู้อุปถัมภไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรง หากแต่สามารถนำมา 
อำนวยประโยชน์ให้กับผู้รับอุปถัมภ์(นักข่าว)ได้
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ในภาพรวมของการทำงานข่าวการเมือง โดยไม่จำกัดว่าแหล่งข่าวเป็นใคร และ 
นักข่าวจะสังกัดองค์กรส่ือมวลซนองค์กรไหน, ในสายตาของนักข่าวเองแล้ว มองว่า ความสัมพันธ์ 
ในเซิงอุปถัมภ์ท่ีแหล่งข่าวกับนักข่าวมืผลประโยชน์ล่วนตัวต่อกันน้ัน มีแทบทุกท่ี ทุกยุคทุกสมัย 
มากน้อยแตกต่างกันไป ล่วนนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท.เอง รับผลประโยชน์หรือไม่ อย่างไร เป็นอีก 
ประเด็นหน่ึง

จากประสบการณ์การทำข่าวการเมืองของนักข่าวหนังสือพิมพ์ยักษใหญ่“ไทยรัฐ” 
นายคำรณ ชูดี (อ้างแล้ว) เล่าว่า “เคยไปนั่งคุยเป็นการล่วนตัวกับนักการเมือง บรรหาร(ศิลป 
อาชา) ก็ดี บิ๊กจิ๋ว(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)ก็ดี ในเซฟเฮ้าสัฃองเขา คุณทักษิณ(ชินวัตร), หรือแม้แต ่
คุณ,ซวน(หลีกภีย) สมัยท่ียังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คุยอย่างเปิดใจกัน เขายอมรับว่าภาพของสื่อ 
มวลซนในสายตาของเขามืทั้งดีและไม่ดี เพราะสื่อมวลซนเองขนาดว่าไปเรียกร้องผลประโยชน์จาก 
เขา บางทีก็เอาโบรซัวร์(brochure)Lrm โบรซัวร์รถไปเบ่งกับเขา ถ้าเขาไม่ซื้อหาหาให้ วันรุ่งข้ึนก็ 
เขียนด่าเขา อย่างนั้นก็มื มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์”

ขณะท่ีนักข่าวอ.ส.ม.ท. นายสร้างบุญ กิตติกรณ์ (อ้างแล้ว) เล่าจากประสบการณ ์
ตรงของตนเองและผู้อึ่นว่า“ระบบอุปถัมภ์.มีนักข่าวคนหนึ่งยืนยันกับผมเลยว่า เขาได้เงิน อาจจะ 
ไม่ได้เป็นเดือน แต่เวลาที่เขาเดือดร้อนเขาไปหาได้ เวลาลูกจะเข้าโรงเรียน เขาไปขอผู้ใหญ่ เวลา 
แต่งงาน ก็อาจจะขอให้เขาเป็นเจ้าภาพให้ เขาก็ได้รับการจองโรงแรมให้ ไม่ต้องเลียค่าใช้จ่าย แถม 
ได้เงินเป็นของขวัญวันแต่งงานก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่ง เขาทำกันอยู่เรื่อยๆ”

“ในสังคมไทยมักจะมองกันมากว่า นักข่าวมีผลประโยชน์กับแหล่งข่าวอันเกิดจาก 
ระบบอุปถัมภ์ ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน เกิดจากการอุปการะกันมาในอดีต เช่น เคยมี 
ความสัมพันธ์กันมา ต่อมาเกิดความเอื้ออาทร เหมือนพ่ีเหมือนน้องกัน นักข่าวบางคนเห็นรัฐมนตร ี
ต้องเรียกว่าพี่ แหล่งข่าวก็เรียกนักข่าวว่าน้อง ดูแลกัน สนิทสนมกัน หลายครั้งเห็น ส.ส. เห็นรัฐ 
มนตรีไปออกงาน มืคอสัมนิสต์ยืนประกบ คอยเขียนเชียร์อยู่ นึ่มันทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขืนมา” 
(สุวิ,ช,อ้างแล้ว)

ในความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายการเมืองน่ัน 
ถ้าอธิบายด้วยแนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์ จะพบว่าต่างฝ่ายต่างเล่นท้ังลองบทบาทคือ ผู้อุปถัมภ์ 
และผู้รับอุปถัมภ์ ในเวลาเดียวกัน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ต่างฝ่ายต่างให้ต่างตอบแทน ซ่ึงส่ิงท่ี'ให้ไป
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และได้รับกลับมาบางคร้ังก็ยากแก่การวัดว่าสัดส่วนไหนท่ีมีมากกว่า น้อยกว่า หรือทัดเทียมกัน แต่ 
สาระสำคัญท่ีพบคือ การอุปถัมภ์กันมีหลายลักษณะ จำแนกตามบทบาทท่ีมีต่อกันของท้ังสองฝ่าย 
ได้ดังน้ี

2.2.4.1 เม่ือแหล่งข่าวเป็นผู้อุปถัมภ์

จากคำบอกเล่าของแหล่งข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าการอุปถัมภ์กัน 
ระหว่างแหล่งข่าวเม่ืออยู่ในบทบาทของผู้อุปถัมภ์ และนักข่าวในบทบาทผู้รับอุปถัมภ์น้ัน มีหลาย 
ลักษณะดังน้ี

ก. การเลี้ยงอาหาร

“การเล้ียงข้าว” หรือเล้ียงอาหารเป็นการอุปถัมภ์ข้ันพ้ืนฐานท่ีลุดท่ีแหล่งq d9 q
ข่าวมีให้กับนักข่าว และเป็นการอุปถัมภ์นักข่าวมักจะไม่ลำบากใจที่จะรับ ถ้าเทียบกับเงินทองของ 
มีค่าอื่นๆ เหตุผลที่อ้างความชอบธรรมในการรับเลี้ยงคือ การเลี้ยงอาหารเป็นการแสดงนํ้าใจ และ 
โอกาสหรือคักยภาพของนักข่าวที่จะเลี้ยงแหล่งข่าวตอบแทนบ้างก็มี ที่สำคัญคือ การที่ได้มีโอกาส 
รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันเอาไว้ เพ่ือผลประโยชน์ต่องานข่าว จาก 
การศึกษาพบว่า นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. เองก็ยอมรับเลี้ยงด้วยเหตุผลเดียวกัน

“ ปกติผมจะไม่เข้าไปในแวดวงระบบอุปถัมภ์ แต่กินข้าว กินเหล้ากับเขา 
บ้าง เวลาไปเป็นกลุ่ม ก็ไปกับเขาด้วย เพราะจะได้สร้างความสนิท จะได้คุยเรื่องข่าวได้ แต่เม่ือ 
ก่อนแหล่งข่าวซวนกินข้าว ผมไม่เคยไปนะ ตอนหลังเรารู้สึกว่าเราเข้มงวดเกินไป บางทีนักข่าวคน 
อื่นๆที่ไปทำข่าวกับเรา เขาก็ว่าเรา ว่าทำไม คิดอะไรมาก เพราะกินข้าวเป็นเรื่องปกติ ..ผม 
พยายามสร้างธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ ก็คือว่า นักการเมืองเขามีเงินมากกว่าเรา นักข่าว 10 คน เขา 
เล้ียงเราคร้ังหน่ึง งวดหน้าเราเลี้ยงเขามั่ง แชร์กัน ไม่ให้เขาเลี้ยงแต่ฝ่ายเดียว” (สร้างบุญ,อ้างแล้ว)

หรือกรณี นายสมบัติ ตรงกมลธรรม (อ้างแล้ว) นักข่าวสายรัฐสภา ซ่ึงยึด 
มั่นในจุดยืนของการปฏิเสธการอุปถัมภ์จากแหล่งข่าว แต่มีข้อยกเว้นไว้สำหรับการเลี้ยงข้าว

“ผมยังไม่เคยอาศัยอำนาจบารมีของนักการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
และโอกาสที่เราจะใช้ความสนิทล่วนตัวโดยอาศัยอำนาจของเขามาทำอะไรค่อนข้างจะมีน้อย 
เพราะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนถัน ..มันเป็นจุดยืนของตัวเองหน่ึง เราไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้อง
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อาศัยเขาอย่างนั้น ..อย่างไรก็ตาม ผลประโยซฃน์อย่างน้อยที่สุดที่สามารถรับได้จากแหล่งข่าวคือ 
การเลี้ยงข้าว เซ่น ทานข้าวที่โรงอาหารรัฐสภา นักการเมืองร่วมโต๊ะด้วย เขาออกเงินจ่ายค่าข้าว 
จานนั้นให้ เรา เราขอบค ุณ เขา ก็แค่นั้น”

ข. ชองขาว

การหยิบยื่นผลประโยชน์ให่แก่นักข่าวที่กลายเป็นสำนวนที่รู้จักกันแพร่ 
หลายว่า นักข่าวรับ “ชองขาว” หรือ “ชองขาวหนังสือพิมพ์” แม้จะไม่มืใครลามารถนำใบเสร็จรับ 
เงินมายืนยันได้ชัดเจน แต่นักข่าวที่ให้ข้อมูลต่างก็ยืนยันว่ามืปรากฏการณ์นี้ในแวดวงนักข่าวสาย 
การเมือง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

“พี่คิดว่านักข่าวที่หาประโยชน์จากนักการเมือง และนักการเมืองหา
ประโยชน์จากนักข่าวก็ยังมือยู่ อดีตก็มื ปัจจุบันก็ยังเห็นเงินสะพัดอยู่ในวงการการเมือง เห็นอยู่ 
เลย บางทีนักข่าวบางคนได้ของขวัญนาพ์กายี่ห้อหรูราคาเป็นแสน นักการเมืองให้นักข่าว
หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆ ไปเที่ยวต่างประเทศ แต่พ่ีไม่เคย และคิดว่า อ.ส.ม.ท. เราไม่มืถึงขนาดน้ัน” 
(เยาวลักษณ์, อ้างแล้ว)

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. 
ไม่มืใครปฏิเสธเร่ือง“ซองขาว” ในแวดวงนักข่าว และนักข่าว อ.ส.ม.ท.เองก็ได้รับการหยิบย่ืนผล 
ประโยชน์ในลักษณะน้ีเซ่นกัน เพียงแต่มืวิธีบอกปัดหรือปฏิเสธ ถ้าไม่อยู่ในวิลัยท่ีจะปฏิเสธหรือคืน 
เงินน้ันได้ ก็มืวิธีท่ีจะจัดการกับเงินท่ีได้มาน้ัน ให้เกิดความชอบธรรมมากท่ีสุด คือ จัดการให้หมด 
ไปกับการเล้ียงอาหารในหมู่นักข่าวด้วยกันเอง

“ได้ยินเสมอ'ว่ามีการ'ซ่ วยเหลือนักข่าว ท่ีเคยเจอด้วยตัวเองคือ นักการ 
เมืองบางคน เวลาไปทำข่าว ทำข่าวเสร็จก็เอาเงินใล่ซองมาให้ผม เป็นเงิน5000 บาท ระตับ ส.ส. 
หลายสมัย เป็นรัฐมนตรีช่วย (ไม่ระบุซ่ือ) เขาพูดลักษณะว่า เขาให้ทุกคร้ังท่ีผ่านมา เขาทำเหมือน 
กับว่า ถ้ามืการสัมภาษณ์เขาพิเศษในเร่ืองท่ีเขาอยากพูด เขาจะให้อยู่แล้ว ผมก็บอกเขาว่า พ่ีเรียก 
ผมได้ตลอดเวลานะ บอกว่า ถ้าเร่ืองน้ัน(เร่ืองท่ีให้สัมภาษณ์)มันดี ผมก็ออกข่าว มันก็ได้กันท้ังคู่ 
ผมยืนยันไม่เอา(เงินท่ีย่ืนให้) ผมก็หนักใจเหมือนกัน เพราะคนท่ีไปกับเรา มันมีหลายคน เราก็ไม่แน่ 
ใจว่า คนอ่ืนรู้สึกยังไงกับเรา เราลำบากมาก เราต้องพยายามระมัดระวัง คือ พยายามสัมภาษณ์ 
เขาเวลาท่ีมืคนเยอะ  ๆ เพราะเขาจะทำไม่ได้” (สร้างบุญ, อ้างแล้ว)
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“ปัญหาน้ีท่ีนักข่าวท่ีทำเนียบรัฐบาลเคยคุยกัน เราไม่ประณามคนท่ีรับ
เงิน แต่1ไม่ส น ับ ส นุน เราคิดว่า เงินจำนวนหน่ึง สำหรับเราอาจจะไม่มีความหมาย แต่สำหรับอีกคน 
หน่ึง เขามีความหมายมาก เพราะฉะน้ัน ในการสัมนานักข่าวทำเนียบฯ ก็จะยกประเด็นน้ีฃ้ึนมาพูด 
กันว่า ไม่บังคับ ซ่ึงทุกคนจะประณาม(พฤติกรรมเซ่นน้ีของนักข่าว) แต่ส่วนตัวแล้ว จะไม่ประณาม 
เพราะว่า เข้าใจความจำเป็นของแต่ละคน แต่ถ้าถามว่า สนับสนุนไหม ไม่สนับลนุน .. กับน้องๆ  
จะพูดเสมอว่าไม่ควรรับ ส่วนน้องๆ  จะทำตามหรือไม่ ไม่รู้ แต่ส่วนตัวจะไม่เอา รู้ว่าเป็นซองเงิน เรา 
ก็จะเล่ียง แต่จะไม่ปฏิเสธแบบท่ีทำให้เขาเสียหน้า ...ส่าลุดก็มีเหมือนกัน เดินทางไปทำข่าวกับผู้ 
ใหญ่ (ไม่เปิดเผยซ่ือ) กลับมาเขาให้ตังค์ เราไม่เอา บอกเขาว่า ไม่ต้องหรอก เราได้เบ้ียเล้ียงแล้ว 
ต่อมา เขาให้เลขาฯหน้าห้อง โทร.มาตาม ท้ายสุดเราก็บอกคนท่ีเอามาให้ว่า เรารับไม่ได้จริงๆ  เรา 
ไปทำข่าวในนามขององค์กร เรามีเบ้ียเล้ียงแล้ว เราปฏิเสธไป เราไม่กล้าท่ีจะบอกกับเขาตรง  ๆ เรา 
ก็เลยวานพ่ีท่ีสนิทกับเขาอีกทีหน่ึง เคารพกัน บอกกับเขาว่า เป็นจุดยืนของเราว่าเรารับไม่ได้จริงๆ” 
(สุปวีณ์, อ้างแล้ว)

“เคยมีเจ้าหน้าท่ีคนใกล้ชิดนักการเมืองคนหน่ึงนำเงินมาให้ เราก็ปฏิเสธ 
ว่าไม่รับ บอกตรงๆว่า ผมไม่ต้องการ ก็แค่น้ัน เขาจะมายัดเยืยดให้เราไม่ได้เพราะเราไม่ต้องการ 
มันทำให้เกิดความรู้สึกถูกดูถูก มันเป็นระบบท่ีสืบทอดกันมาจวบจนบัดน้ี ซ่ึงแหล่งข่าวประเภทท่ี 
หยิบย่ืนผลประโยชน์ให้ในลักษณะน้ันมีท้ังนักการเมือง ข้าราชการประจำก็มี” (สมบัติ, อ้างแล้ว)

“ที่มองว่านักข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับเงินเดือนน้อย โรงพิมพ์ให้ใ!]หา
กินข้างหน้าเองน้ัน มีส่วนจริง บางสื่อไม่ห้ามถ้านักข่าวจะทำอย่างนั้น อย่างท่ีป้อ(ซ่ือเล่นของอร 
กมล)เคยได้ยิน นักข่าว กทม. เขาจะช่วยเขียนโปรโมตให้เขตบางเขต แล้วเขาได้เงินจากการเขียน 
ข่าว บางทีพวกเราก็กระแหนะกระแหนบ้างว่าเขาคงรับค่านั้าร้อนนั้าซามา และที่เจอ บางคนอย่าง 
ช่างภาพ ถ่ายเอารูปน้ีไปลงก็จะโทร.ไปบอก(แหล่งข่าว)ว่า เอาไปลงแล้วนะ ดูฉบับน้ีวันน้ี มีลงแล้ว 
นะ ส่วนเขาจะรับเงินอย่างไร เราไม่รู้ แต่ท่ีรู้คือ จะโทร.ไปบอกคนน้ันว่า ลงข่าวให้แล้ว ลงภาพให ้
แล้ว เราพยายามแอนตี้เขา เขาก็พยายามไม่ให้เรารู้ ...กับตัวเองเคยเจอกรณีมีแจกซอง แต่เราไม่ 
เอา เป็นการแจกซองในระหว่างการแถลงข่าว นักข่าวบางคนเขาไม่รับ ให้คนขับรถไป ...หนูบอกว่า 
ไม่เอา ถ้ารับมา เอาให้คนขับรถ .ช่วงที่จะให้จะเป็นช่วงที่ใกล้การเสือกตั้ง ไม่ว่าระตับก็แล้วแต่ ท่ี 
เคยเจอเป็นในระคับท้องถิ่น มีการแจกเงิน แต่ส่วนใหญ่เขามักจะให้ทีวีเป็นหลัก เพราะข่าวทีวีมัน 
ได้ภาพ ให้เยอะ ทีวี'จะมีผู้ส่ือข่าว ช่างภาพ คนรถ เพราะฉะน้ันมันต้องหลายพัน มันจะรวมอยู่ใน 
ซอง เขาอาจะทำซองมาเลย” (อรกมล, อ้างแล้ว)
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีว่านักข่าวหรือช่างภาพข่าวโทรทัศน์มีแนวโน้มว่า 
จะได้รับการอุปถัมภํในลักษณะของ “ซองขาว” จากแหล่งข่าวมากกว่าส่ือส่ิงพิมพ์น้ัน ยังไม่อาจจะ 
เป็นข้อสรุปท่ีแน่ชัดได้ เพราะกรณีน้ี มีข้อโต้แย้งท่ีมีน้ัาหนักพอสมควรจากนักข่าวฝ่ายข่าวโทรทัศน์

“โดยธรรมชาติของข่าวโทรทัศ‘นไม่สามารถสนับสนุนหรือเชียร์ใครได้แบบ 
ออกหน้าออกตาหรือใส่สีตีไข่ได้ เพราะโทรทัศน์ต้องใช้ภาพจริง คำพูดจริง การใช้คำพูดสนับสนุน 
เยินยอคนที่เป็นแหล่งข่าวจนเกินเลยทำไม่ได้ แหล่งข่าวท่ีจะออกโทรทัศน์ได้ก็หมายความว่าจะต้อง 
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องรู้เร่ืองดี อยู่ๆออกเรื่องขาว รัฐมนตรีพูดเร่ืองดำ มันไม่ 
ได้ แต่ล่ือส่ิงพิมพ์ทำได้ ถึงไม่เห็นของจริง แต่เขียนผูกเรื่องโยงเรื่องได้ เพราะฉะน้ัน การสนับสนุน 
การเชียร์กันเป็นได้ง่าย เช่น แหล่งข่าวอาจจะโทร.ไปบอกนักข่าวท่ีสนิทด้วย เราจะมีโครงการน้ัน 
โครงการน่ี 3 - 4 คำ นักข่าวคนนั้นก็เขียนเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราว แต่ว่าโทรทัศน์ทำไม่ได้ แม้ 
ว่าแหล่งข่าวจะโทร.มาบอกก็ทำไม่ได้ เพราะภาพมันฟ้อง ยกตัวอย่าง แหล่งข่าวไปงานเปิดแพร 
คลุมป้ายอะไรลักอย่าง หนังสือพิมพ์ไปถ่ายภาพ ออกเป็นภาพข่าวได้เยอะแยะ แต่ขณะเดียวกัน 
โทรทัศน์จะออกยาก เพราะออกไปก็ไม่ดี อย่างน้อยคนที่เป็น บก.ข่าวก็จะพิจารณา ข่าวท่ีออกไป 
มันฝืนความรู้สึก ยกเว้นแหล่งข่าวคนนั้นมีตำแหน่งสำคัญจริงๆเช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ 
แต่ ส.ส. อธิบดี เปิดกระทรวงฯไม่ได้ ค่าเวลาข่าวโทรทัศน์ช่อง 9 นาทีหน่ึง 9 หม่ืนบาท ถ้าเป็นข่าว 
ท่ีไม่มีสาระปรากฏต่อสาธารณซนมันก็ฝื นความรู้สึกของคนดู แต่หนังสือพิมพ์เขามีพ้ืนท่ี เขียนได้ 
เพราะฉะน้ัน วงการหนังสือพิมพ์จะถูกกล่าวหามากว่าระบบอุปถัมภ์เข้าไปแทรกแซงมากที่สุด แต่ 
ผู้ที่จะอธิบายได้คือนักข่าวหนังสือพิมพ์ เราจะไปตอบแทนเขาไม่ได้” (สุวิซ, อ้างแล้ว)

นายภุสพงคั ฉายประเสริฐ (อ้างแล้ว) ซ่ึงอดีตเคยทำข่าวให้กับหนังสือ 
ข่าว ปัจจุบันทำข่าวโทรทัศน์ ให้ข้อลังเกตสอดคล้องกันว่า “ทำข่าวให้ทีวี จะไม่ได้ไปประจำอยู่ท่ี 
กระทรวงเหมือนเม่ือก่อน ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวจะต่างกันไป แหล่งข่าวบางคนโดยเฉพาะนัก 
การเมืองจะชอบเป็นข่าวโทรทัศน์มากเป็นธรรมดา แต่ว่าความสนิทสนมเป็นส่วนตัว เขายังให้ 
favour กับนักข่าวประจำกระทรวงมากกว่า ซ่ึงล่วนใหญ่เป็นหนังสือพิมพ์ ทีวีมีอิทธิพลมากกว่าก็ 
จริง แต่เวลาออกอากาศน้อย โอกาสท่ีเขาจะได้ออกข่าวอย่างละเอียดเหมือนลงหนังสือพิมฟซ่ึงมี 
นักข่าวประจำกระทรวงน้ันมีน้อย เพราะฉะน้ัน โอกาสท่ีจะให้ผลประโยชน์ บางทีโทรทัศน์อาจจะ 
น้อยกว่า และการเสนอข่าวในลักษณะเชียร์นักการเมืองคนใดคนหน่ึงทางโทรทัศน์น้ันทำได้ลำบาก 
เพราะโทรทัศน์มีฃ้อจำกัดเร่ืองเวลา และท่ีสำคัญภาพมันฟ้องชัดเจน โทรทัศน์ในปัจจุบันจะ
ระมัดระวังมาก แต่มันก็ฃ้ึนอยู่กับแต่ละคนและโทรทัศน์แต่ละช่องด้วย แต่ช่อง 9 เท่าท่ีสังเกต ไม่ 
เห็นชัดเจนว่ามีนักข่าวคนไหนได้รับอุปถัมภ์ แล้วเชียร์นักการเมืองคนใดคนหน่ึงเป็นการส่วนตัว”
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กระน้ันก็ตาม นักข่าวโทรทัศน์ซ่อง 9 อ.ส.ม.ท. บางคนก็ไม่ปฏิเสธว่าเคย 
มีแหล่งข่าวหยิบย่ืนผลประโยช'น์ในลักษณะน้ีให้ทีมข่าวเช่นกัน ซึงข้อเสนอท่ีบางคร้ังก็ยากท่ีจะ
ปฏิเสธ อย่างกรณี'นายสุวิช สุทธิประภา (อ้างแล้ว) ท่ียอมรับว่า “ เคย.. ส่วนใหญ่ไปทานข้าว เงิน 
ค่าน้ํามัน แต่ให้ช่างภาพ แต่ไม่มีอะไรเป็นบุญคุณ ไม่ไดให้อะไรมากมาย ...500 บาท.. เราก็เอามา 
เป็นกองกลางทานข้าว ก็หมดไป ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้มีมูลค่ามหาศาล ไม่เหมือนพวก 
หนังสือพิมพ์ท่ีเขียนเชียร์ ได้เงินเป็นเดือน โอนเข้าบัญชีเลย”

จากการบอกเล่าของแหล่งข่าวทางการเมืองอย่างน้อย 3 คนท่ีผู้วิลัยได้ 
สัมภาษณ์ พบว่า มีความเห็นตรงกันว่าการหยิบย่ืนผลประโยชน์ในรูปแบบของ “ชองขาว” ให้กับ 
นักข่าวน้ันเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในแวดวงล่ือมวลชนไทย

“เร่ืองซองขาวผมเช่ือว่ามี เช่นเดียวกับทุกวงการ ก็มีท้ังคนท่ียึดความถูก 
ต้อง และคนท่ีทำอะไรผิด แต่จะไปเหมารวมว่าเป็นเร่ืองของทุกคนหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบก็คง 
ไม่ได้ แต่ผมเช่ือว่า การแข่งขันในระยะหลังๆน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เร่ิมหนีจากข้อกล่าวหาเก่าๆได้ 
มากทีเดียวๆ อภิสิทธิ เวชซาชีวะ,อ้างแล้ว)

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (อ้างแล้ว) จำแนกประเภทของนักข่าวท่ีพบ 
เห็นว่า “มีท้ังประเภทท่ีจริงใจ เถรตรง ประเภทฟันดะ เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูง.1ไม่แคร์เจ้า 
นาย ยึดม่ันในคุณธรรมในอาชีพ อัน'น้ีมีกัน,น้อยมาก ...และอีกประ๓ทหน่ึงคือประเภทท่ีไม่มีหลัก 
การ ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลย จ่ายเงินก็ลามารถพลิกปากกาเขียนอะไรออกไปก็ได้ ว่าคนอ่ืน 
ตัวเองทำท้ังตัวเลย ไม่เคยมองตัวเอง พวกน้ีไม่คบเลย.. ส่วนใหญ่เป็นพวกระดับเก๋าๆ  ระตับ(อายุ) 
20 กว่า 30 ก็มี”

นางปวีณา หงสกุล (อ้างแล้ว) เล่าถึงประสบการณ์ท่ีเคยมีนักข่าวเข้ามา 
พบเพ่ือหาผลประโยชน์ว่า “ สมัยก่อน เคยมาเชิงสัมภาษณ์  ๆ ตอนหลังจะขอสปอนเซอร์ เราไม่ให้ 
ไล่ออกไปเลย เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ท่ีโนเนม อะไรก็ไม่รู้ มาแล้วก็ขอสปอนเซอร์ ทำโน่นทำน่ึ เรา 
ก็บอกว่า..อะไรกัน. ถ้าจะมาลงประวัติดิฉัน.. แล้วมาขอสปอนเซอร์ ไม่เอาหรอก.. ละอายตัวเอง 
และรู้สึกว่าคุณทำไม่ถูกนะ บอกว่า ถ้าเป็นส่ือมวลชนท่ีมีคุณภาพ เขาไม่เรียกร้องอะไรหรอก แล้วก็ 
ไม่ต้องมาลงอะไรให้ดิฉัน..จบแค่น้ี เชิญออกไปได้แล้ว เขาก็ไป..เราถือว่าไม่รpoil คนท่ีไม่ดี”
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ค. วัตถุสิงของ

จากการบอกเล่าของนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. พบว่า แหล่งข่าวทาง 
การเมืองมีการแจกข้าวของรางวัลแก่นักข่าวในวาระโอกาสต่าง  ๆ โดยส่ิงของรางวัลท่ีแหล่งข่าว
หยิบย่ืนให้กับนักข่าวสายการเมือง ซ่ึงไม่ระบุว่าสังกัดส่ือแขนงใดน้ัน มืในหลายรูปแบบและราคา 
ต้ังแต่ขนม เส้ือยืด ปากกา ไวน์ราคาแพง จนถึง รถยนต์ เามื และส่ิงของท่ีนักข่าวการเมือง 
อ.ส.ม.ท.ได้รับแจกจากแหล่งข่าวมากท่ีสุดคือ สมุดจดข่าว ซ่ึงนักข่าวก็เต็มใจรับเพราะเป็นส่ิงท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการใช้ในการทำงาน และเห็นว่าไม่เกินวิสัยท่ีจะรับได้ และบางกรณีแหล่งข่าวไม่ได้ 
แจกโดยตรงแต่สามารถเอ้ือประโยซ'น์ให้นักข่าวสามารถซ้ือของบางอย่างได้ในราคาถูกกว่าปกติ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากแหล่งข่าวเหล่าน้ันมีธุรกิจหรือรู้จักกับบุคคลในแวดวงธุรกิจ

“การอุปถัมภ์กันของแหล่งข่าวกับนักข่าวเท่าท่ีสังเกตมีบ้าง เยอะแค่ไหน 
ไม่รู้ บางคนสนิท มีการให้รถกันใช้ ไม่รู้ว่าซ้ือให้ หรือยังไง บางทีก็ช่วยเหลือกันในลักษณะช่วยให้ 
ซ้ืออะไรได้ถูก หรือมีอะไรก็เอามาแจก”(มนชนก, อ้างแล้ว)

นายผดุง ล้ิมเจริญรัตน์ (สัมภาษณ์) เลขานุการและผู้ติดตาม พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวคนหน่ึงท่ีนักข่าวลายการเมืองของ 
อ.ส.ม.ท. กล่าวถึงว่าเป็นแหล่งข่าวท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับบรรดานักข่าวสายน้ี เปิดเผยถึงการ 
แจกส่ิงของแก่นักข่าวว่า “ถ้าเขา(นักข่าว)ขอ ผมก็ให้ แต่ขอไม่ใช่ส่วนตัวนะ เช่น เขาจัดงานไปเท่ียว 
กัน ทาขอ...ปา(สรรพนามท่ีนักข่าวเรียกนายผดุง) ขอเหล้าสองขวด ..ไม่เลียหาย ไม่เกินวิสัยท่ีจะ 
ให้กันได้ ไม่ใช่เป็นหีบๆ  ลัง  ๆ สมุดจดข่าว ของชินวัตร ทำไว้เยอะ ขนมาแจกเลย ไม่หวง เพราะ 
ตอนน้ีสำคัญมาก เศรษฐกิจไม,ดี นักข่าวเองต้องซ้ือ ย่ิงลำบาก ถือว่าช่วยเขาในล่วนหน่ึง ท่าน( 
พ.ต.ท.ทักษิณ) ไม่เคยให้นโยบายว่าต้องทำอย่างไร เพียงแต่บอกว่า ให้ดูแลน้องๆ  (นักข่าว) ถ้าเขา 
เดือดร้อนก็ช่วย เๆขาไป ผมก็ดูเ'ขา'ไป”

ง. เดินทางไปต่างประเทศ

จากการศึกษาพบว่า การท่ีนักข่าวสนิทสนมกับนักการเมือง ผลตอบแทน 
อีกอย่างหน่ึงซ่ึงแหล่งข่าวมอบให้กับนักข่าวคือ การออกค่าใช้จ่ายให้นักข่าวได้เดินทางไปต่าง
ประเทศ เป็นหากพิจารณาเทียบเคียงกับแนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์ของ James c. Scott (อ้างแล้ว) 
แล้ว ค่าใช้จ่ายท่ีแหล่งข่าว(ในฐานะผู้อุปถัมภ์)ออกให้กับนักข่าว(ผู้รับอุปถัมภ์)น้ัน มีท้ังฐาน
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ทรัพยากรท่ีเรียกว่าทรัพย์สมบัติส่วนตัวและเงินของทางราชการ ซ่ึงอย่างหลังถือเป็นทรัพยากร
ประเภททรัพย์สมบัติท่ีผู้อุปถัมภ์(ในท่ีน่ีคือแหล่งข่าว)ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรง ในด้านนักข่าว การ 
ตอบแทนด้วยการทำข่าวให้ ซ่ึงมีผลทางด้านการโฆษณาประชาลัมพันธ็ให้กับแหล่งข่าวท้ังทางตรง 
และทางอ้อม

“ส่วนใหญ่ เขาเอาทรัพยากรส่วนรวมมาใช้ อย่างท่ีสภา การท่ีคณะ
กรรมาธิการฯเดินทางไปดูงานต่างประเทศ จะคัดเลือกนักข่าวท่ีสนิทตามไปทำข่าวด้วย นักข่าวคน 
ไหนก็ตามท่ีไปแล้ว เขาส่ังได้ว่า ไปแล้วทำข่าวออกมาในแง่ไหน เขาเอานักข่าวท่ีไว้ใจ1ได้ เพราะเกิด 
เขาไปเล่นคาสิโน ไปเท่ียวผู้หญิง นักข่าวท่ีเขาไม่ไว่ใจ ก็เกิดปัญหา ล้เอาคนท่ีเสนอข่าวในแง่บวก 
ไปดีกว่า ส่วนนักข่าวท่ียิงคำถามให้เขาหนักใจมักจะไม่ได้ไป” (สร้างบุญ, อ้างแล้ว)

นายประสาน รุ่งสว่าง (อ้างแล้ว) เล่าจากประสบการณ์ท่ีได้พบเห็นว่า นัก 
ข่าวการเมืองรุ่นเก่าของ อ.ส.ม.ท. บางคน สนิทกับนักการเมืองท่ีเป็นกรรมาธิการในสภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นพิเศษ เวลาคณะกรรมาธิการมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ ก็ฃอให้นักการเมืองมี 
หนังสือเชิญมาบัง อ.ส.ม.ท. โดยระบุซ่ือของตนเอง .. “ขอเชิญนักข่าวคนน้ี(ช่ือ) ติดตามคณะกรร 
มาริการขุดน้ีไปต่างประเทศ ระบุตัวคนเลย ข้ามหัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่ายไปเลย...”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักข่าว อ.ส.ม.ท. ถ้ามองในอีกมุมมองหน่ึง 
การได้เดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะติดตามแหล่งข่าวคนไหนหรือคณะใด ถือเป็นกำไรชีวิตของ 
นักข่าว และผลพลอยได้ท่ีตกทอดถึงองค์กร คือ อ.ล.ม.ท. ก็ใช่ว่าจะไม่มื

“ การไปกับกรรมาธิการฯ ไม่มืกรรมาธิการชุดไหนเอาเงินส่วนตัว เอาเงิน 
กรรมาธิการฯไปท้ังน้ัน เราทำข่าวเราก็คำนึงอยู่ว่า เป็นการเชียร์ หรือสนับสนุนกรรมาธิการหรือไม่ 
คนไปทำข่าวต่างประเทศต้องห่วงภาพพจน์ของตัวเอง ไปต่างประเทศต้องปรากฏหน้าตา เพราะ 
ฉะน้ัน การท่ีจะไปเขียนข้อความในทำนองเชียร์มันจะส่อออกมาหมดทางภาพข่าว ภาพพจน์ออก 
มาจะไม่ดี เพราะฉะน้ันจะต้องระวัง ถ้าไปทำอย่างน้ันจริง  ๆ ผลงานก็จะปรากฏหรือฟ้องออกมา 
ภาพพจน์เลีย เน้ือหา ภาพ คำพูด ออกมาไม่ดี มันฟ้องเราเอง คนไปทำข่าวต้องคำนึงถึงตัวเอง 
คุณภาพ คิดว่าไม่มีนักข่าวคนไหนท่ีอยากฆ่าตัวตายด้วยการทำเช่นน้ัน ..ไม่เคยปฏิเสธข้อเสนอท่ี 
จะให้ไปต่างประเทศ เพราะถือว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตแก่การทำงานของพนักงาน”(สุวิซ,อ้างแล้ว)
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จ. ฝากลูกหลานเข้าโรงเรึยน : ฝากคนไข้เข้าโรงพยาบาล

การพ่ึงพาอาศัยบารมีหรืออีกนัยหน่ึง“การใช้เล้น” แหล่งข่าวเพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงสิทธิในการเช้าถึงบริการหรือสวัสดิการต่าง  ๆ น้ัน จากการศึกษานักข่าว อ.ส.ม.ท. พบว่า เป็น 
พฤติกรรมท่ีนักข่าว อ.ส.ม.ท.ส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธว่าเคยกระทำ และแหล่งข่าวก็ยืนยันว่าเป็นปรากฏ 
การณ์ปกติในสังคมไทย และไม่เกินวิสัยท่ีแหล่งข่าวจะทำได้

“เคยฝากหลานเข้าโรงเรียนแห่งหน่ึง (โดยผ่านนายสมศักด ปริศนา
นันทกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสนิทสนมกนเม่ือคร้ังท่ีทำข่าวท่ีทำเนียบ
รัฐบาล โดยสมัยน้ันนายสมศักด เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)” (สุปวีณ์, อ้างแล้ว)

ขณะท่ี นางลาวมนชนก พัฒนพงศั (อ้างแล้ว) ไม่เคยฝากญาติมิตร หาก 
แต่เป็นการฃอความอุปถัมภ์แบบหลายทอดกล่าวคือ “พ่อเคยได้รับฝากมาจากใครก็ไม่รู้ให้ช่วยลูก 
เขาหน่อย พ่อถูกฃอร้องมา เราก็'โปฝากกับพ่ีสมศักด้ิ (สมศักดิ*' ปริศนานันทกุล) ฝากได้ ม.1 ท่ี 
จังหวัดสมุทรปราการ”

นายสมศักด้ี ปริศนานันทกุล (อ้างแล้ว) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ไม่ปฏิเสธเร่ืองการรับฝากลูกหลานของนักข่าวเช้าโรงเรียน โดยระบุว่า“นักข่าวท่ีมาขอ 
ความช่วยเหลือเรืองการฝากลูกหลานเช้าเรียน ยอมรับว่ามี...และผมไม่ถือว่าเสียหาย อะไรก็ตามท่ี 
ช่วยถันได้ ก็ช่วย ผมถือว่าถ้าช่วยได้ ไม่เฉพาะนักข่าว ใครก็ได้ ถ้าผมสามารถเก้ือกูลใครได้ โดยท่ี 
ไม่ทำให้สังคมเสียหาย ผมยินดี ..แต่ถ้าจะให้ว่ิงงานให้ เช่น ช่วยว่ิงประมูล ผมไม่เอา ซ่ึงก็มีอยู่ 
เหมือนถันท่ีนักข่าวมาร้องขออย่างน้ัน เช่น พ่ี ญาติผมจะไปประกวดราคาท่ีน้ันท่ีน่ี ดูแลให้หน่อย 
นะ เร่ืองอย่างน้ีเรารับไม่ได้ แต่ถ้าเป็นการหาท่ีเรียนให้กับเด็ก ผมถือว่าเป็นการสร้างอานิสงฆ์”

“มี..(กรณีนักข่าวฝากลูกหลานเช้าเรียน)คือจริงๆแล้วถ้าพูดไปมันก็ผิดรัฐ 
ธรรมนูญอย่างท่ีว่า เด๋ียวก็โดนด่า แต่พ่ึถือความบริสุทธ้ีใจว่า เขาทุกข์ยากมาก อันไหนมันไม่สาหัส 
เราช่วยได้เราก็ช่วย ทำได้ก็ทำ มันเป็นโครงสร้างสังคมไทย มันต้องช่วยถัน อย่ามาถือ(กฎระเบียบ)
ถันเปิะ'ๆ ” (กัญจนา ศิลปอาซา,อ้างแล้ว)
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นายอภิสิทธิ'" เวชซาชีวะ(อ้างแล้ว) กล่าวว่า “ถ้า(จะมีนักข่าว)ขออะไรมา 
นอกเหนือจากเร่ืองงานแล้ว ก็ถือว่าในฐานะท่ีผมเป็นผู้แทนราษฎร ไม่ใช่เร่ืองซ่ึงจะต้องเกิดข้อผูก 
มัดหรือเง่ือนไข สมมุติ..ผมเป็นผู้แทน บ้านเขา'นาท่วม เขามาบอกผม หรือว่า เขาคิดว่าผมจะช่วย 
เขาไต้ในการท่ีจะเจ็บไขได้ป่วย ฝากฝังมาทางคุณพ่อ (ศ.น.พ.อรรถสิทธิ'" เวชชาชีวะ อธิการบดีมหา 
วิทยาลัยมหดิล) ก็ทำให้ได้ แต่ว่า ก็ทำให้โดยชัดเจนว่ามันไม่มีเง่ือนไขว่าแปลว่าจะต้องมาเขียน 
ข่าวถึงผมในทางท่ีดี ต้องมาเสนอข่าวสารให้ผมเป็นพิเศษ แล้วก็ไม่ควรจะเป็นอย่างน้ันด้วย”

ส่วนในรายของ นางสาวอรกมล เทพานนท์ (อ้างแล้ว) ไม่เคยฝากลูก 
หลานเข้าโรงเรียน แต่เป็นการฝากไข้ให้มารดา โดยเล่าว่า “คิดว่าจะสนิทกับแหล่งข่าวไว้ลักคนเผ่ือ 
อนาคตจะได้ฝากหลาน แต่ตอนน้ียังไม่มี ท่ีเคยฝากมาแล้วคือ ฝากไข้ ตอนน้ัน ทำข่าวอยู่ท่ี กทม. 
คุณแม่ปอดบวม พาไปโรงพยาบาลตากสิน(ในลังกัด กทม.) ไม่มีห้อง เราอยากให้แม่เรานอน ตอน 
น้ันคุณลุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นเลขาคุณจำลอง ศรีเมือง (ผู้ว่า กทม.ในสมัยน้ัน) เราโทรศัพท์ไป 
ฃอพ่ีลุนัย พ่ีช่วยหน่อย แม่ป่วย ไม่มีห้อง ไม่ถึงคร่ึงวัน เราได้ห้องพิเศษเลย แล้วก็หมอมาดูแลเราดี 
มาก ทางโรงพยาบาลบอกว่า ทางเลขาฯผู้ว่าโทร.มา ทำไมไม่บอก เราก็เขินเหมือนกัน แต่เรา 
พิจารณาแล้วว่าเราไม่เคยรับ ไม่เคยขออะไร เราคิดว่าคงไม่เป็นไร เพราะเร่ืองเจ็บป่วย เราอยาก 
ให้แม่เราได้ห้อง เอาไว้ก่อน เราอาจจะเอาตัวเองเป็นหลัก แต่คิดว่ามันไม่เสียหายและต้ังใจว่า 
อนาคตถ้าใครเกิดป่วยอีก ก็คงต้องขออีก ต้องดูก่อนว่าสนิทกับใคร หรือว่าลูกหลานเข้าโรงเรียน 
อาจจะต้องขอ”

กรณีข้างต้นคล้ายกับกรณีของ นางพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ (อ้างแล้ว) 
หัวหน้าข่าวราชสำนัก อดีตเป็นผู้ส่ือข่าวและเรียบเรียงข่าวลังคม ท่ีกล่าวว่า “ถ้าเป็นไปได้ เราไม่ 
ขัดงานของโรงพยาบาลเลย โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ไม่ว่าจะทำข่าว 
อะไร ไปลุยน้ําท่วม ออกช่วยเหลือใคร เราทำให้เขา ถึงเวลาท่ีเพ่ือนฝูง พ่อแม่ โดยเฉพาะของเพ่ือน 
ฝูงท่ีทำงานเจ็บป่วยมาจากต่างจังหวัด เราจะขอความกรุณาให้เขาช่วยรับเข้ารักษา”



142

ฉ. ขอตำแหน่งให ้คนใกล้ต ัวและญาติม ิตร

จากการศึกษาพบว่า นักข่าวสายการเมืองบางส่วนโดยท่ัวไป ท่ีสนิมสนม 
กับแหล่งข่าวในระดับสูง โดยเฉพาะระดับรัฐมนตรี หรือผู้ท่ีมือำนาจ'ในแวด'วงราชการ บางคร้ังก็ 
อาศัยความสัมพันธ์เพ่ือขอความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ีให้กับสามีหรือภรรยา และญาติมิตร
และนักข่าวการเมืองอ.ส.ม.ท.บางคนก็ถูกกล่าวถึงว่ามืพฤติกรรมเซ่นน้ีแต่ไม่เป็นท่ียืนยัน ยกเว้นนัก 
ข่าว อ.ส.ม.ท. บางคน ท่ีถูกร้องขอจากผู้อ่ืนให้ช่วยว่ิงเต้นให้ แต่ไม่สำเร็จ

นักข่าวบางคนไม่ปฏิเสธว่าเคยรับฝาก แต่ลำบากใจท่ีจะฝากให้ ตัวอย่าง 
กรณีนางจริยา แลงศรี (อ้างแล้ว) นักข่าวสายทหาร ท่ีมืความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำทางทหารระดับผู้ 
บัญชาการกองทัพ และมีสามีเป็นนายทหารด้วย เคยได้รับการขอร้องจากเพ่ือนนักข่าวอีกสายหน่ึง 
ให้ช่วยเจราจากับผู้บัญชาการทหารบก (สมัยพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร) เร่ืองการเล่ือนยศทาง 
ทหารให้กับญาติของเขา แต่ได้ปฏิเสธไป ด้วยเหตุผลท่ีเกรงว่าการร้องขอเช่นน้ันจะทำลายความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับผู้ใหญ่ท่ีตนให้ความรับถือ

“ปู(ช่ือเล่นของจริยา)ก็เคยมีคนมาขอ น้องท่ีสภา ญาติเขาอยากปรับยศ 
จากช้ันประทวนเป็นช้ันสัญญาบัตร เป็นการร้องขอจากเพ่ือนฝูงหรือผู้อ่ืนท่ีรู้จักเรา ขอให้เราไปพูด 
กับเจ้านายให้ แต่ปูรู้สึกว่า การท่ีเราคุ้นเคยกับ ผบ.ทบ. หรือ ผบ.ทบ.จะสนิทกับปู ปูอยากให้มันไม่ 
มีเร่ืองพวกน้ี ปูปฏิเสธไป ปูบอกว่า ปูไม่ทำเร่ืองอย่างน้ี เกรงใจผู้ใหญ่ ปูไม่อยากให้ท่านมองใน 
ทำนองไม่ดี ย่ิงสนิทก็ย่ิงเกรงใจ ไม่กล้า ปูก็บอกว่า ไม่เคยคุยกับ ผบ.ทบ.ในเร่ืองอย่างน้ีเลย ขอ 
โทษเขาไป ทำไม่ได้ ไม่อยากให้ ผบ.ทบ.มารู้สึกอะไรไม่ดีกับเรา ถ้าขอไปมันก็คงได้ แต่1ว่าเรา'ไม่! 
จะเอาอะไรไปอ้าง ยังไงก็ไม่รู้ หรืออย่างมีบางคนลูกจะเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร หรือพ้น 
เกณฑ์ทหาร ปูก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันว่าช่วยใครไม่ได้จริง ”ๆ(จริยา, อ้างแล้ว)

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมท่ีนักข่าวสายการเมือง ซ่ึงไม่จำกัดว่าเป็น 
นักข่าวสังกัดองค์กรล่ือใด ท่ีอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวเพ่ือว่ิงเต้นขอตำแหน่งให้คน 
ใกล้ตัวน้ัน มักจะเป็นนักข่าวสายกระทรวงมหาดไทย สายตำรวจ และนักข่าวสายทหาร แต่ท้ังน้ี 
เป็นเพียงคำบอกเล่าจากนักข่าว อ.ล.ม.ท. ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน และไม่มีหสักฐานยืนยัน แต่ก็ไม่มีผู้ใด 
ปฏิเสธว่าปรากฎการณ์เช่นน้ันมีจริง
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ช ช่วยหางานให้ทำ

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแต่ต้นปี 2540 ส่งผล 
ให้เกิดการเลิกจ้างงาน ไม่มีข้อยกเว้นสำหรบอาชีพ‘นกข่าว หลายคนกลับลำได้ทัน หันไปประกอบ 
อาชีพอ่ืนได้ ขณะท่ีหลายคนตกงาน และมีนักข่าวบางส่วนได้รับการอุปถัมภ์จากแหล่งข่าวทางการ 
เมืองท่ีใช้อาศัยลังหวะน้ีโดดเข้ามาโอบอุ้ม เพียงเพราะว่า ตลอดระยะเวลาท่ีทำข่าวมา นักข่าว 
เหล่าน้ีรู้จักมักคุ้นกับนักการเมืองเหล่าน้ันน่ันเอง แต่อย่างไรก็ตามนักข่าวการเมืองอ.ล.ม.ท. ไม่อยู่ 
ในข่ายท่ีได้รับการอุปถัมภ์เช่นน้ี เพราะไม่มืใครถูกให้ออกจากงานเน่ืองจากสภาวการณ์ดังกล่าว

“ การอุปถัมภ์ถันระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวคนอ่ืนมืนะ อย่างเช่น ช่วย 
เหลือนักข่าวตกงาน อย่างคุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ คุณทักษิณ ชินวัตร จะรับนักข่าวตกงานบาง 
คนเช้าไปทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้ ” (อรกมล, อ้างแล้ว)

นางลาวเยาวลักษณ์ เชิญขวัญแก้ว (อ้างแล้ว) ยกตัวอย่างให้เห็นเพ่ิมเติม 
ว่า “อย่างนักข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์แนวหน้าคนหน่ึงสนิทกับเสธ.หน่ัน (พล.ต.สน่ัน ขจร 
ประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) พอตกงานจากแนวหน้า ก็ไปทำหนังสือพิมพ์ชาว 
ไทยให้เสธ.หน่ัน หรือกรณีท่ี คุณสุรินทร์ (ลักษณวิศิษฎ์ - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ซ่ึง 
ตอนน้ันกำกับดูแลงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)อยู่ ก็ช่วยเหลือนักข่าวตกงานโดยลัด
อบรมเป็นไกดัให้กับนักข่าวเพ่ือจะได้ทำงานเป็นไกด์รับปีอะเมซ่ึงไทยแลนด์น้ีได้”

นายผดุง ล้ิมเจริญรัตน์ (อ้างแล้ว)) เปิดเผยว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัว 
หน้าพรรคไทยรักไทย มืโครงการช่วยเหลือนักข่าวตกงานอยู่หลายสิบคน เพ่ีอหางานในพรรคไทย 
รักไทยให้ทำ โดยกล่าวว่า “นักข่าวทุกคนท่ีผมคบทุกวันน้ี ท่านทักษิณพูดตลอดเวลาว่าคนท่ีตาม  ๆ
เราน่ีน่ารักมากนะ น้อง เๆขามือะไรก็ช่วย เๆขา อย่างเช่น ตกงานมา ในเist(รายซ่ือ)ของผมยาวเพ่ีอย 
เลย บางคนผมก็ให้ไปน่ังเป็นประซาสัมพันธ์พรรคการเมือง บางคนกำลังรอให้เปิดสาขาพรรค(ไทย 
รักไทย)ก่อนแล้วจะให้เด็กพวกน้ีไปน่ังประจำ เงินเดือนไม่ต้องสูงนัก ไม่ก่ีพันบาท น้อยหน่อย แต่ 
พยุงชีวิตให้ไปได้ ผมก็ยังโดนตีอยู่ว่าเล้ียงนักข่าว ซ่ึงในโพยมีเยอะมาก นักข่าวเขามาเอง ตอนน้ี 
ช่วยได้ร่วมสิบแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะช่วยได้หมด บางคนก็เอาท้ังลูกท้ังเมียท้ังญาติเข้ามา อย่าง 
บางคน ตกงานก็มาขายของ ผมก็ติดต่อชินวัตรตึกลองให้ช่วยเปิดสถานท่ีให้นักข่าวขายของบ้าง 
ผมใช้วิธีน้ี ผมไม่เคยให้เป็นเงินแสน ห้าหม่ืน หม่ืนหน่ึงไม่เคย และไม่มืนักข่าวคนไหนมาไถผม”
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ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวพรรคความหวังใหม่ก็อาศัยจังหวะเข้าไปโอบอุ้ม 
นักข่าวในลักษณะน้ีเซ่นกัน ดังท่ี นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล โฆษกพรรค (อ้างแล้ว) เปิดเผยว่า 
“ระยะหลังนักข่าวว่างงานเยอะ มีบางคนท่ีได้ช่วยหางานทำให้ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากในภาวะเศรษฐกิจ 
เซ่นน้ี ..ให้เขาไปทำงานกับนักการเมือง ซ่ึงก็ช่วยได้บ้างบางราย แต่ไม่เยอะ ไม่ก่ีราย ..และเรา 
กำลังคิดกันอยู่ขณะน้ี ก็คือว่า อยากจะเอาคนท่ีตกงานมาร่วมกันลงทุนทำธุรกิจเล็กๆน้อย  ๆ ให้พอ 
อยู่ได้ แต่ขณะน้ีให้เขาช่วยทำงานการเมืองก่อน คือ นักข่าว มืประลบการณ์การทำข่าว มีจุดยืน 
แนวความคิดร่วมกัน ถ้าเขามาอยู่ในพรรคการเมือง เขาจะสามารถขยายหรือเผยแพร่แนวความคิด 
ของเขาให้กับนักการเมืองได้ นักการเมืองถ้าคิดจะใช้เขาในทางท่ีผิด มันก็ใช้ไม่,ได้ แต่เขาเองกลับ 
เป็นตัวสะท้อนให้นักการเมืองเห็นว่าอย่างน้ีถูกหรือไม่ถูก ควรหรือไม่ควร”

แหล่งข่าวในแวดวงการเมืองอีกคนหน่ึง นางสาวกัญจนา ศิลปอาซา
(อ้างแล้ว) เปิดเผยว่า “มีนักข่าวท่ีสนิทกันมาขอความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ รวมท้ังเร่ืองงาน 
ซ่ึงโดยล่วนตัวแล้วยินดีช่วยเหลือ ท้ังมืปัญหาชีวิต ติดขัดปัญหาปัจจัยทางการเงินก็มื หรือเร่ืองการ 
ทำงาน ไม่มีงาน,ทำ หรือเร่ืองญาติพ่ีน้องประสบปัญหาก็มื มีอะไรช่วยได้ ช่วยหมดเลย ..ไม่เกรงข้อ 
ครหา เพราะเราถือความจริงใจ และเราไม่เคยใช้อำนาจไปบีบใครให้ต้องมาช่วยนักข่าวอะไรแบบ 
น้ี แต่อย่างกรณีนักข่าวตกงานพ่ีพยายามจะช่วยแต่ยังไม่สำเร็จเลย”

ซ.เอกสิทธคุ้มครองและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

จากการศึกษาพบปรากฏการณ์ท่ีสอดคล้องกับข้อสังเกตของ J.Fred
Springer & Richard พ. Gable (1980,อ้างแล้ว) ท่ีว่า ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการนำมาซ่ึงเอก 
สิทธ้ีคุ้มครองและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงในกรณีของนักข่าวการเมืองอ.ส.ม.ท.น้ัน พบ 
ว่า การท่ีนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. บางคน สนิทชิดเช้ือกับแหล่งข่าวท่ีมือำนาจอย่างนักการเมือง 
บางคน บางคร้ังก็มืการอาศัยอำนาจบารมีของนักการเมืองเหล่าน้ันปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการ 
ใช้อำนาจส่ังการของผู้บังคับบัญชาภายใน อ.ส.ม.ท. เอง และบางคร้ังก็มืนักข่าวบางคนว่ิงเต้นผ่าน 
นักการเมือง เพ่ีอท่ีตนเองจะได้ดีในตำแหน่งหน้าท่ีการงาน แต่อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นน้ี มีเพียง 
ล่วนน้อย เม่ือเทียบกับจำนวนนักข่าวท้ังหมด

“ผู้ใหญ่ท่ีน่ึ เกรงใจนักข่าวท่ีสนิทกับนักการเมือง ย่ิงฝ่ายข่าวโทรทัศน์เห็น 
ได้ซัดเลย เวลามีการพิจารณาเล่ือนตำแหน่งนักข่าว ห้วหน้าข่าว ผู้บริหารท่ีน่ึไม่กล้าแตะต้อง ล่วน 
ใหญ่สายการเมืองท้ังน้ัน นักข่าวบางคนมีนักการเมืองไว้ก็เหมือนยันต์ หรือไม้กันหมาเอาไว้”
(สร้างบุญ, อ้างแล้ว)
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นายประสาน รุ่งสว่าง (อ้างแล้ว) ซ่ึงทำงานท่ี อ.ส.ม.ท.มาต้ังแต่ก่อต้ังองค์ 
กรนี เปิดเผยถึงกรณีนักข่าวบางคนอิงอำนาจของนักการเมืองว่า “ นักข่าวบางคน (ไม่เปิดเผยซ่ือ) 
กำลังจะถูกย้าย แต่รู้ก่อนล่วงหน้า ก็ให้รัฐมนตรีท่ีตัวเองสนิทโทรศัพท์มาหาผู้ใหญ่ของ อ.ล.ม.ท. 
ว่า เอ้ย! ฝาก(นักข่าว) คนน้ีด้วยนะ ผู้ใหญ่ก็ทำอะไรไม่ได้”

2.2.4.1 เมื่อนัภ์ข่าวเป็นผู้อุปถัมภ์ แหล่งข่าวเป็นผู้รับ

ในทางกลับกัน เม่ือแหล่งข่าวพลิกบทบาทมาเป็นผู้รับอุปถัมภ์จากนัก
ข่าว ข้างฝ่ายนักข่าวก็ต้องสลับไปสวมบทบาทผู้อุปถัมภ์บ้าง ซ่ึงในการเป็นผู้อุปถัมภ์น้ัน จากการ 
ศึกษา พบลักษณะท่ีนักข่าวการเมืองเอ้ือประโยชน์ในเชิงตอบแทนต่อแหล่งข่าวตังต่อไปน้ี

ก. เป็น “กระบอกเสียง” ให้แหล่งข่าว

ประโยชน์โดยตรงท่ีแหล่งข่าวได้รับจากการผูกสายสัมพันธ์แบบไม่เป็น 
ทางการถับนักข่าวคือ ผลทางด้านการประซาสัมพันธ์ผลงานท้ังในระตับส่วนตัว และองค์กรใน
สังกัด ท้ังน้ีหากอธิบายด้วยแนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์ของ Scott (อ้างแล้ว) ฐานทรัพยากรของผู้รับ 
อุปถัมภ์อย่างนักข่าว ท่ีตอบแทนกลับไปยังผู้อุปถัมภ์คือแหล่งข่าวน้ัน ก็คือ การบริการสนับสนุน 
ด้วยการเป็นซ่องทางส่ือสารให้ อันถือเป็นผลตอบแทนพ้ืนฐานท่ีชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ 
ท้ังนักข่าวและแหล่งข่าว พบว่าท้ังลองฝ่ายต่างยืนยันในความจริงข้อน้ี และพบอีกว่า ส่ิงท่ีจะ 
สามารถ“วัดใจ”ได้ว่า นักข่าวสามารถตอบสนองความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าวได้ 
ดีเพียงใด คือการดูจาก “ข่าวฝาก” ซ่ึงแหล่งข่าวฝากให้นักข่าวช่วยไปทำ

นายสุวิช สุทธิประภา (อ้างแล้ว) เปิดเผยว่า การท่ีสนิทกับแหล่งข่าว มี 
หลายคร้ังท่ีแหล่งข่าวโทรศัพท์มาขอช่วยล่งทีมข่าวไปทำให้ “ มี..โทร.มาบอกว่า สุวิช..รู้สึกว่าข่าวน้ี 
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะ ช่วยพิจารณาดูให้หน่อย ส่งทีมข่าวไปดูให้หน่อย บางทีเราก็ต้อง 
ไป เพราะเหตุผลความสนิทสนมก็มืล่วน แต่บางคร้ังเราก็ต้องบอกไปตามตรงว่าข่าวอ่ืนท่ีใหญ่กว่า 
มีจำนวนมาก ไม่สามารถไปทำข่าวออกข่าวน้ีได้ ”

จากการศึกษาพบว่า นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ไม่ลามารถสนองตอบ 
ความสัมพันธ์ล่วนตัวกับแหล่งข่าวโดยผ่าน “ข่าวฝาก” น้ีได้เต็มท่ีนัก นอกจากเง่ือนไขข้อจำกัด 
ด้านพ้ืนท่ีและเวลาของส่ือท่ีจะออกข่าวให้ และเกรงใจสายตาประชาซนและคนในแวดวงเดียวถันท่ี
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อาจตังข้อหาว่าทำข่าวประซาสัมพันธ์แหล่งข่าวบางคนแล้ว ระบบการบริหารบุคคลภายในองค์กร 
ข่าวของ อ.ส.ม.ท. ไม่เอ้ือต่อการใช้อำนาจสังการให้การทำข่าวฝากเป็นผลได้ง่ายนัก กล่าวคือ ถ้า 
เทียบกับหนังลือพิมพ์แล้ว ในโต๊ะข่าวการเมือง ท้ังหัวหน้าข่าว และนักข่าวท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
มักจะเติบโตมาจากสายงานเดียวกัน บ่มเพาะนิสัย สืบทอดวิธีการทำงาน และล่งต่อสายสัมพันธ์ 
กับแหล่งข่าวจากนักข่าวรุ่นพ่ีไปยังรุ่นน้องเร่ือยไป ทำให้การสังการของหนังสือพิมพ์เป็นไปได้โดย 
ง่าย กรณีท่ีแหล่งข่าวไหว้วานบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวให้ส่งนักข่าวไปทำ“ข่าวฝาก”ให้
บรรณาธิการก็สามารถส่ังให้นักข่าวรุ่นน้องไปทำข่าวน้ันให้ได้ถ้าเห็นว่าสมควร

แต่กรณีของ อ.ส.ม.ท. นักข่าวการเมืองกับหัวหน้าข่าว หรือบรรณาธการ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้เติบโตมาด้วยกัน ด้วยระบบการบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ม.ท. ท่ีไม่ได้เน้นว่า ผู้ท่ี 
จะมาเป็นหัวหน้าข่าวสายการเมืองจะต้องมาจากการเมืองเท่าน้ัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว อ.ส.ม.ท. 
แต่งตังคนเป็นหัวหน้าโดยดูความอาวุโส หรืออายุงานเป็นหลัก ไม่ได้เน้นว่ามาจากสายไหน เพราะ 
ฉะน้ัน ลักษณะการลืบทอดแหล่งข่าวจากหัวหน้าข่าวไปยังนักข่าวท่ีเป็นลูกน้องจึงไม่มื ด้วยเหตุผล 
ตังกล่าว การท่ีหัวหน้าข่าว หรือนักข่าวคนอ่ืนๆท่ีไม่ได้อยู่ในสายงานเดียวกันแล้วจะส่ังการหรือขอ 
ให้นักข่าวท่ีอยู่ในสาย แม้จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามไปทำข่าวฝากให้กับแหล่งข่าวน้ัน จึงไม่ 
ค่อยเป็นผลนัก และย่ิงนักข่าวท่ีได้รับมอบหมายไม่ได้อยู่ในสายข่าวน้ันก็ย่ิงเป็นไปไม่ได้

ในประเด็นการท่ีนักข่าวทำหน้าท่ีเป็นปากเป็นเสียงช่วยประซาสัมพันธ์ให้ 
กับแหล่งข่าวน้ี ในฐานะแหล่งข่าวคนหน่ึง นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (อ้างแล้ว) เปิดเผยถึงการ 
พ่ึงพาอาคัยความสัมพันธ์กับนักข่าวว่า “ ถือว่าเราต้องพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เขาเองก็ต้องพ่ึงข่าว 
จากเรา เราเองก็ต้องอาคัยพ่ึงการประซาสัมพันธ์จากน้อง เๆขาทุกคน เพราะฉะน้ัน ไม่ถือว่าใครทำ 
เป็นบุญคุณหรือทำงานให้กับใคร แต่ท้ังสองฝ่ายต้องพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เป็นเพ่ือนท่ีอยู่ในแวดวงท่ี 
ต้องอาศัยไหว้วานกัน ... งานท่ีต้องอาศัยการพลังสนับลนุนจากส่ือมวลซนมาก..ก็คงจะเป็นงาน 
ด้านสังคมท่ีล่ือมวลชนต้องช่วยกระจายเพ่ือสร้างกระแสความต่ืนตัวข้ึนมาเอาใจใส่ดูแล เป็นหูเป็น 
ตาให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกรังแกของเด็ก ผู้หญิง มันต้องพ่ึงส่ือมวลชนมาก”

แหล่งข่าวทางการเมืองท่ีเพ่ิงได้รับฉายาจากนักข่าวลายรัฐสภาว่า “ดาว 
เด่น” เพราะผลงานเป็นท่ีประจักษ์โดดเด่นเป็นข่าวทางส่ือมวลชนอยู่ตลอดเวลา นางปวีณา หง 
สกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (อ้างแล้ว) ซ่ึงยอมรับ,ว่าเป็นผู้ท่ี 
“เปิดตัว” กับนักข่าวเต็มท่ี กล่าวว่า “งานของเราต้องตีแผ่ให้สังคมรับรู..เราคือตัวแทนประซาซน 
เม่ือเราทำอะไรไป เราควรช้ีแจงให้ประซาซนได้รับทราบ การจะให้ประชาชนได้รับทราบผลงานหรือ
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การทำงานของเรา ใครจะเป็นลือกลางทีดีได้ ก็คือผู้ส่ือข่าวน่ันเอง..,งานท่ีต้องอาศัยนักข่าวมากท่ี 
สุดคือ ชุดเฉพาะกิจ (รับเรืองราวและดำเนินการแก้ปัญหาเด็ก สตรี และเยาวฃน) บางทีก็มืคนโจม 
ตีเหมือนกันว่า ทำไมถึงต้องออกข่าว เราก็บอกว่า ถ้าไม่ออกข่าวก็คงตีแผ่สังคมท่ีเลวร้ายไม่ได้”

นายอภิสิทธ้ี เวชซาชีวะ (อ้างแล้ว) กล่าวว่า “ ทุกวันน้ี เร่ืองของข่าวสาร 
เป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับงานทางการเมือง เป็นเร่ืองท่ีแยกออกจากกันไม่ได้ เรา,ไม่มีทางท่ี'จะ 
สามารถเผยแพร่ความจริงต่าง  ๆ โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากส่ือได้ เพราะฉะน้ัน ส่ือเป็นกลไก 
สำคัญในการทำงานทางการเมือง ไม่มีเขว ในระบอบประชาธิปไตย เป็นไปไม่ได้เลย”

สำหรับประเด็นท่ีว่านักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. สามารถสนองตอบแหล่ง 
ข่าวในลักษณะการเป็น “กระบอกเสียง” ให้เป็นกรณีพิเศษได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ จากการ 
ศึกษาพบว่า นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ส่วน,ใหญ่ สามารถสนองตอบความสัมพันธ์ในลักษณะเซ่น 
น้ันได้ ในกรณีท่ีไม่เกินวิสัยท่ีนักข่าวท่ัวไปพีงจ ะกระทำ ซ่ึงหมายความว่า สามารถเสนอข่าวให้ 
แหล่งข่าวได้ตามข้อเท็จจริง แต่จะไม่รายงาน หรือแต่งเติมข่าวให้ออกมาในลักษณะการประชา 
สัมพันธ์ตัวแหล่งข่าวโดยตรง และด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของส่ือท่ี อ.ส,ม.ท. มือยู่ ประกอบ 
วัฒนธรรมการนำเสนอข่าวการเมืองท่ีเน้นความตรงไปตรงมามากกว่าสีสัน ให้ความเสมอภาคแก่ 
ทังฝ่ายค้านและรัฐบาล จึงไม,เปิดโอกาสให้นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท.เสนอข่าว“เชียร์”หรือ“โจมตี” 
นักการเมืองคนใดคนหน่ึง พรรคใดพรรคหน่ึงได้อย่างชัดเจน ดังท่ี'นายสุวิซ สุทธิประภา (อ้างแล้ว) 
ได้กล่าวถึงข้อจำกัดของการเสนอข่าวโทรทัศน์ไว่ในข้างต้นแล้วว่า เวลาและพ้ืนท่ีของข่าวมีจำกัด
และถ้าข่าวโทรทัศน์จะนำเสนออะไรท่ีชัดต่อความรู้สึกของคนดูน้ันทำได้ยาก ขณะท่ีหนังสือข่าว
ของสำนักข่าวไทยอ.ส.ม.ท. เองก็มีลักษณะเป็นเอกสารท่ีเป็นทางการอยู่ในตัวโดยธรรมชาติ ไม่ 
สามารถ“เล่นข่าว” ได้อย่างเสรี

ข. เป็นเครื่องมีอในการ “ปล่อยข่าว”ของแหล่งข่าว

จากการศึกษา พบด้วยว่า บทบาท C หรือบทบาทของการเป็นซ่องทาง 
การส่ือสารตามแบบจำลองการส่ือสารของ Westley & Maclean (อ้างแล้ว) ของนักข่าวการเมือง 
โดยท่ัวไป ไม่จำกัดเฉพาะกรณีนักข่าว อ.ส.ม.ท. น้ัน บางคร้ังก็ถูกแหล่งข่าวอาศัยความสนิทชิดเซือ 
ใช้เป็นแหล่ง “ปล่อยข่าว” เพ่ือผลประโยชน์ทางด้านการโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็มื โดยเฉพาะแหล่ง 
ข่าวประ๓ทนักการเมืองท่ีแบ่งเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายค้านกับรัฐบาล หรือบางคร้ังนักการเมืองใน 
พรรคเดียวกันก็ชอบปล่อยข่าวเพ่ือหย่ังเชิงท่าทีของสมาชิกพรรคเดียวกันก็มื
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“นักการเมืองชอบใช้นั'กข่าวเป็นท่ีปล่อยข่าว การปล่อยข่าวของนักการ 
เมืองมืท้ังเพ่ือสร้างกระแส เพ่ือหย่ังเชิง เพ่ือนนักข่าวของผมจำนวนมากถูกนักการเมืองปล่อยข่าว 
โดยไม่รู้ตัว หรืออาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ แต่ผมเช่ือว่าเขาไม่รู้ตัว ชอบไปลงข่าวในเซิงช้ีนำหรือหย่ัง 
กระแส เซ่น พรรคเราเคล่ือนไหวปลดเลขาธิการพรรค ซ่ึงไม่เอาไหน เป็นต้น โดยเฉพาะข่าวความ 
ขัดแย้ง เพราะข่าวความขัดแย้งเป็นข่าวท่ีขายได้ ” (สร้างบุญ, อ้างแล้ว)

“ข่าวปล่อย” ท่ีนักข่าวนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเผลอไม่รู้ตัวว่าถูก 
แหล่งข่าวหลอกใช้เป็นเคร่ือง หรืออาจจะรู้แต่ก็นำเสนอเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ก็ตาม เป็น
เคร่ืองมือท่ีแหล่งข่าวประ๓ทนักการเมืองใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเม่ือเกิดความขัดแย้ง
ภายในพรรคการการเมืองเดียวกัน อ้นเกิดจากข้ัวอำนาจท่ีมืมากกว่าหน่ึงข้ัว ซ่ึงเข้าในลักษณะ 
“มุ้งเล็กในมุ้งใหญ่” แย่งชิงความเป็นใหญ่เพ่ือกุมอำนาจภายในพรรค โดยฝ่ายหน่ึงสนับสนุน
บุคคลหน่ึงข้ึนดำรงตำแหน่งสำคัญๆของพรรค เซ่น หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค แต่อีกฝ่ายถือ 
หางอีกคนหน่ึง การปล่อยข่าวซ่ึงอาจจะเป็นข้อมูลท่ีมืล่วนจริงอยู่บ้างแต่ไม่ท้ังหมดเป็นกลวิธีท่ีมื
เป้าหมายหลักสองประการคือ หวังโจมตีหรือทำลายอีกกลุ่มหน่ึงด้วยข้อมูลท่ีทำให้อีกฝ่ายได้รับ
ความเสียหาย และสอง หย่ังเสียงของสมาชิกพรรค หรือผู้ใหญ่ในพรรคต่อท่าทีของกลุ่มตนในการ 
สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใครคนใดคนหน่ึง หรือนโยบายใดนโยบายหน่ึงของพรรค

“ไม่ว่านักการเมืองฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต้องอาศัยส่ือมวลชนเป็นท่ีเผย 
แพร่ข่าว เรานักข่าวต้องพิจารณาหรือคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าข่าวไหนควรออกหรือไม่ควรออก นัก 
การเมืองเหมือนกันทุกพรรค อย่างน้อยเวลาไปทานข้าวด้วยกัน(กับนักข่าว) ส่ิงท่ีเขาจะพูดก็คือ 
โจมตีอีกข้างหน่ึง พูดให้เราฟัง แต่อาจจะไม่เป็นข่าว การระมัดระวังคือ เวลาเราไปทานข้าวกับนัก 
การเมืองฝ่ายค้าน เราก็รู้'อยู่แล้ว'ว่า ส่ิงท่ีเขาพูดคือ ด่ารัฐบาล ไปกินข้าวกับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล 
ส่ิงท่ีเขาพูดคือด่าฝ่ายค้าน เราก็รับล่ิงท่ีเขาพูดมาเป็นข้อมูล มาประคับความรู้ เราจะได้รู้ว่าคนน้ีไม่ 
ชอบใคร ใครมี power ขนาดไหนภายในพรรค ก็แค่น้ัน ’’(ภาคภูมิ พันธ์สถิต, สัมภาษณ์)

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า แม้ว่านักข่าว อ.ส.ม.ท. จะสนิทกับ 
แหล่งข่าวมากเพียงใด แต่มักจะไม่ถูกแหล่งข่าวอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 
ปล่อยข่าวเท่าไรนัก เพราะเหตุผลสองประการคือ ประการแรก นักข่าวรู้ทันแหล่งข่าว และประการ 
ท่ีสอง ระบบการรายงานข่าวของ อ.ล.ม.ท. ไม่เอ้ือหรือง่ายต่อการเสนอ “ข่าวปล่อย” กล่าวคือ 
ข่าว อ.ล.ม.ท.จะระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าวซัดเจนในการนำเสนอ โดยเฉพาะข่าวการเมืองท่ีอยู่
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ในบริบทของความขัดแย้ง อ.ส.ม.ท. จะระมัดระวังในการนำเสนอ โดยต้องมีซ่ือแหล่งข่าวแน่นอน 
เท่านันจึงจะนำเสนอ เพราะฉะน้ัน แหล่งข่าวท่ีอยากจะเสนอข่าวเพ่ือทำลายอีกฝ่ายหน่ึงแต่มักจะ 
ไม่ยอมให้เปิดเผยซ่ือแหล่งข่าว ไม่สามารถใช้นักข่าว อ.ส.ม.ท.เป็นแหล่งปล่อยข่าวในลักษณะดัง 
กล่าวได้ โดยเฉพาะผ่านทางโทรทัศน์ ซ่ึงจะต้องมีภาพออกมาปรากฏชัดเจน ข่าววิทยุของ
อ.ล.ม.ท.ก็ต้องมีเสียง และหนังสือข่าวของสำนักข่าวไทยก็ไม่ยอมเสนอข่าวโดยไม่ระบุซ่ือแหล่งข่าว 
เพราะสำนักข่าวไทยถือเป็นแหล่งอ้างอิงของล่ืออ่ืน  ๆ จะต้องมีความน่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้ 
โดยในกรณีมีเน้ือความท่ีเข้าข่ายโจมตีอีกฝ่ายหน่ึง อ.ส.ม.ท. จะเสนอข่าวได้ก็ต่อเม่ือได้สัมภาษณ์ 
หาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องแล้ว เพราะฉะน้ัน ด้วยเหตุผลสองประการท่ีกล่าวมา จึงกล่าว 
ได้ว่า โอกาสท่ีนักข่าวการเมืองอ.ล.ม.ท. จะถูกแหล่งข่าวท่ีตีสนิทหลอกใช้ในการปล่อยข่าวน้ันมี 
น้อยกว่าหนังสือพิมพ์ เพราะหนังสือพิมฟไม่ค่อยมีฃ้อจำกัดเร่ืองการเสนอข่าว โดยเฉพาะการไม่ 
ระบุซ่ือแหล่งข่าวน้ันทำได้ง่าย

“ลังเกตได้ไม่ยากว่าเป็นข่าวปล่อย ช่วงไหนท่ีกำลังอยู่ในระหว่างการปรับ 
เปล่ียนตำแหน่งภายในพรรค นักการเมืองท่ีแย่งกันกุมอำนาจจะพยายามปล่อยข่าว อาศัยการตี 
สนิทกับนักข่าวหนังสือพิมพ์ แอบกระซิบ เป็นข่าวเด่ียว ข่าว sive นักข่าวก็ซอบอยู่แล้ว ถือว่าซ๊ี 
(สนิทมาก)กับแหล่งข่าว และมีฝีมือในการทำข่าว แต่ข้อลังเกตก็คือว่า ข่าวปล่อยทางหนังสือพิมพ์ 
มักไม่ลงช่ือแหล่งข่าวท่ีพูด เพราะน้ันเป็นข้อแลกเปล่ียน..ตกปากรับคำกันว่า ..เอ้:ย...มียังง้ี..ยังง้ีนะ 
แต่อย่า quote ช่ือท่ีนะ..ความสนิทเป็น'พ่ีเป็น,น้อง เป็นเพ่ือนกันน่ีแหละ ทำให้นักข่าวตายใจหรือ 
ชะล่าใจ ไม่ทันเกมเขา แต่อย่าง อ.ส.ม.ท.จะเขียนข่าวลอยๆโดยไม่ quote ซ่ือคนไม่ได้” (ศุทธิชัย, 
อ้างแล้ว)

“ ความเป็น อ.ส.ม.ท. มันจะมี limit (ข้อจำกัด) เราปล่อยไม่ได้ท้ังหมด 
การวิพากพจารณ์ท่ีมันจะเส่ียงๆ เพราะน้ันอาจจะเป็นข่าวปล่อย แต่ถ้าเป็นหนังลือพิมพ์ คุณ 
สามารถท่ีปล่อยท้ังหมด แต่ของเรา (อ.ส.ม.ท.) ตราบใดท่ียังไม่คอนเพิร์ม(confirm-ยืนยัน) เราก็ออก 
ไม่ได้ เราต้องระวัง” (อรวรรณ,อ้างแล้ว)

“นักข่าว อ.ส.ม.ท.ก็มีเหมือนกันท่ีเราถูกแหล่งข่าวปล่อยข่าว แต่เผอิญว่า 
เรามันก่ึงราชการ จะเสนออะไรหวือหวา หรือฟังความข้างเดียวแล้วเขียนทันที โดยไม่มีการตรวจ 
สอบข้อมูลก่อนไม่ได้” (สร้างบุญ 1 อ้างแล้ว)
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“ถ้าแหล่งข่าวต้องการความลึกซึงท่ีจะให้นักข่าวเขียนหรือทำอะไรให้ เขา 
จะเข้าหานักข่าวหนังลือพิมพ์มากกว่า เพราะข่าวของเรา วิทยุ หรือทีวี มันได้แค่ประโยคสอง 
ประโยค ..อย่างทีบอก ถ้าในเรืองของผลประโยชน์ ถ้าเทียบในแง่ของงานหนังลือพิมพ์แล้วเขาจะ 
มี powei-ม'ากก'ว่าเรา เรา (อ.ส.ม.ท.) ไม่ได้อยู่ในอันดับแรกท่ีเขามองหา” (ภาคภูมิ, อ้างแล้ว)

เหตุผลข้างต้น นำมาซึงการจัดวางความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวด้วยความ 
ระแวดวังของนักข่าวการเมืองของอ.ส.ม.ท. ท่ีจะไม่ให้ตกเป็นเคร่ืองมือของแหล่งข่าวท่ีเป็นนักการ 
เมือง ซึงการจัดวางความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า สักษณะความสัมพันธ์ของนักข่าว 
สายการเมือง อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าวน้ัน เป็นความสัมพันธ์ท่ีมืระยะห่างพอสมควร เทียบเคียงได้ 
กับแบบจำลองความสัมพันธ์แบบท่ี 2 ของกีเบอร์ และ จอห์นสัน (อ้างแล้ว) ท่ีซ้ีถึงการคาบเก่ียวกัน 
บางส่วนของบทบาทของแหล่งข่าวและนักข่าว ขณะท่ีโดยภาพรวมแล้ว ท้ังสองฝ่ายยังเป็นอิสระ 
ต่อกัน ไม่ได้ซ้อนทับกันเป็นเน้ือเดียวโดยส้ินเซิง

“ บางทีนักการเมือง เขาก็เอาเราเป็นเคร่ืองมือเหมือนกัน เราต้องระวัง 
การให้ข่าว ถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาก็ใข้เราเป็นเคร่ืองมือ เหมือนกับว่าเราทำข่าวด้านเดียว นัก 
ข่าวไม่เป็นกลาง มีการหม่ินประมาทกันข้ึนก็มื แต่บางทีแม้ข่าวบางข่าวมันไม่มืน้ัาหนัก แต่อาศัยท่ี 
เราพ่ีงเ'ขา เราอาจจะลงให้เขาบ้าง ช่วยเขาบ้าง...แต่ความสนิทสนม เราไม่จำเป็นต้องให้เขาจูงเรา 
ได้ เราต้องมืจุดยืนในดัวเราเอง สนิทได้ เขารู้จักเรา ไม่ถึงกับลึกซ้ึงให้เขาช่วยเร่ืองเงินเร่ืองทอง ” 
(เสาวณีย์,อ้างแล้ว)

“ ไม่อยากไปสนิทกับใครมาก  ๆ เพราะถ้าสนิทมากๆแล้ว มันจะกลายเป็น 
นักข่าวประจำพรรค ประจำตัวนักการเมือง รู้สึกว่า น้ัาหนักของการเสนอข่าวให้กับพรรคท่ีสนิทจะ 
เยอะข้ึน ความรู้สึกปกป้องโดยอัตโนมัติจะเยอะข้ึน ไม่เป็นกลางในการไปถามเขาก็เยอะฃึน เพราะ 
เราไปเข้าข้างเขา สนิทกับเขามากเสียแล้ว เราต้องเป็นคนกำหนดตัวเองว่า จะต้องไม่ไปสนิทกับ 
ใครมากเกินกว่างาน ไม่ไปสนิทสนม เล่น'มัว” (อรวรรณ, อ้างแล้ว)

“ ส่วนตัวแล้ว เวลามีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าว ไม่ 
ได้รู้สึกเกร็งว่าเด๋ียวจะตกเป็นเคร่ืองมือเขาหรือไป take side เขา เพราะเราม่ันใจว่าเราไม่ถึงจุดน้ัน 
ถึงชอบใคร ก็ไม่เว่อร์(ออกหน้าออกตา) เหมือนกับเอาตัวเองเป็นหน่ึงในสมาชิกของเขา ..อย่างนัก 
ข่าวท่ีช่ืนชมพรรคประซาธิปัตย์เป็นพิเศษ เช่น นักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ บางกอกโพสต์ กรุงเทพ 
ธุรกิจบางคน แนวหน้า มีเหมือนกันท่ีเป็นแบบน้ัน แต่เราไม่มี ” (มนชนก, อ้างแล้ว)



าธา

“มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าว แต่เรามีฃีดจำกัดอยู่
ตรงทีว่า แม้เราจะสนิทกับเขาอย่างไร ข่าวก็คือข่าว ถ้ามันผิดจากข้อเท็จจริง เราก็ทำให้เขาไม่ได้ 
เราถือว่าข่าวทีเสนอต่อประซาชนนิ’นจะต้องเป็นข้อเท็จจริง ไม่ปะปนความรู้สึกล่วนตัวท่ีเรามีต่อ
แหล่งข่าว เพราะเราไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิด ให้ประซนซนตัดสินดีกว่า ซ่ึงน่ันอาจจะกระทบต่อ 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีเรามีกับแหล่งข่าว เราก็ต้องยอม แต่เราก็ต้องแยกให้ออก ไปเท่ียวไปกิน 
อะไรกันได้ แต่ถ้าเป็นสักษณะของงานแล้ว ความเป็นส่วนตัวต้องไม่เอามาปะปนกัน” (สมบัติ, อ้าง 
แล้ว)

อย่างไรก็ตาม ต่อข้อกล่าวหาว่า แหล่งข่าวใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนิก 
ข่าวเพ่ือ “ปล่อยข่าว” ด้วยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว และให้ร้ายกับผู้อ่ืน โดยไม่อยู่บนพ้ืนฐานของ 
ข้อเท็จจริงนิน แหล่งข่าวท่ีผู้วิสัยสัมภาษณ์ ยืนยันว่าไม่เคยมีการกระทำเซ่นน้ัน หากแต่ข้อมูลท่ี 
อาศัยความร่วมมือจากนักข่าวให้ช่วยนำเสนอน้ัน เป็นความจริง และการให้ข่าวแก่นักข่าวก็อยู่บน 
หลักการ “เพ่ือประโยชน์สาธารณะ”

นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล โฆษกพรรคความหวังใหม่ (อ้างแล้ว) กล่าวว่า 
“ถ้าเป็นกรณีของการจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือท่ีจะให้ข่าวท่ีเป็นประโยชน์ฝ่ายเดียวน้ัน เรา
ให้ไป เราเองก็ต้องคิดแล้วล่ะว่า หน่ึง.. ประโยชน์ตกแก่ผู้บริโภคข่าวหรือไม่ ถ้าเราให้ไปเพ่ือท่ีจะได้ 
ผลจากการอ่านข่าวหรือเสนอข่าว เราจะมีระบบการกล่ันกรอง เร่ิมต้ังแต่ตัวผู้ส่ือข่าวเองว่า ข่าว 
อย่างน้ีควรจะส่งหรือไม่อย่างไร สอง.. ผู้บริหารข่าว ห้วหน้าข่าว ทีมข่าว จะร่วมกันพิจารณาว่า 
ข่าวอย่างน้ีจะลงหรือไม่ เพราะฉะน้ัน จะใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยลำพังไม่ได้ แต่ในสังคมไทย
ความรู้สึกท่ีเป็นส่วนตัว เคารพกัน รับฟังกัน มันมี แต่เม่ือถึงจุดๆหน่ึงท่ีเสนอต่อลาธารณะ ขอบเขต 
ของสาธารณะจะเป็นตัวกล่ันกรอง ว่าอันไหนควรจะเป็นข่าวหรือไม่ควรเป็นข่าว ไม่ว่าเราจะ
สัมพันธ์กันรูปแบบใด ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ท้ังสองฝ่ายต้องมีประโยชน์สาธารณะเป็น 
ท่ีต้ัง”

คำยืนยันของนักข่าวสายการเมืองอ.ล.ม.ท. ท่ีว่าไม่เคยถูกใช้เป็น “เคร่ือง 
มือ” ของแหล่งข่าวในการ “ปล่อยข่าว” และไม่ได้ตอบสนองความสัมพันธ์อันดีต่อแหล่งข่าวเป็น 
กรณีพิเศษน้ัน ลอดคล้องกับคำยืนยันของนักการเมืองท่ีผู้วิสัยสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการศึกษา
คร้ังน้ี ท่ีต่างก็บอกว่าไม่ได้อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักข่าว อ.ล.ม.ท. เพ่ือประโยชน์ในด้านใด 
ด้านหน่ึงเป็นกรณีพิเศษกว่านักข่าวสังกัดองค์กรส่ือมวลชนอ่ืน เๆลย
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“ อย่างท่ีบอกก็คือ การทำหน้าท่ี วิธีการทำงาน การให้ข่าว ก็จะทำแบบ 
เป็นทางการ ในส่วนท่ีสอง อย่างท่ีบอก ถ้านักข่าวสนใจในประเด็นใด ก็จะมีการพูดคุยกันในราย 
ละเอียดเร่ืองต่างๆให้ได้รับทราบ แต่ว่า ในระดับท่ีสามถึงฃ้ันท่ีว่าเป็นเน้ือเดียวกันกับนักข่าวเลยน้ัน 
ผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะลมด้วย เพราะการเสนอข่าวสารไม่น่าจะเกิดความเท่ียงธรรมได้ และกรณี 
นักข่าว อ.ส.ม.ท. ผมไม่เคยใช้อะไรเขาเป็นพิเศษ แม้ว่าตอนเป็นโฆษกรัฐบาลก็ไม่ได้ใช้ เพราะจุด 
ยืนของผมแต่ไหนแต่ไร ผมเช่ือว่า ส่ือควรจะมีอิสระ และมีวิจารณญาณของตัวเองว่าจะเสนอข่าว 
สารในลักษณะใด อย่างไร และโดยสถานะของหน่วยงานอย่าง อ.ล.ม.ท. หรือสำนักข่าวไทย เขาก็ 
ต้องระม้ดระวังว่าข่าวสารท่ีเสนอไปโดยส่ือท่ีเก่ียวโยงของรัฐจะถูกนำไปอ้างอิงด้วย ผมลังเกตว่า
เขาจะระมัดระวัง ไม่เสนอข่าวสารในลักษณะท่ีหวือหวาจนเกินไป ผมเองหรือไม่คิดว่าเป็นหน้าท่ี 
ของรัฐบาลท่ีจะเช้าไปบอกหรือซ้ีนำว่าอย่างน้ันอย่างน้ี เขาควรจะสามารถใช้วิจารณญาณของเขา 
เองได้ ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเช้าไปยุ่งในเร่ืองน้ีมาก โอกาสท่ีเขาจะพัฒนามันก็น้อย เพราะแม้ว่าเขา 
จะเป็นส่ือเก่ียวข้องกับรัฐ แต่เขาก็ต้องแข่งข้นกับส่ือเอกชนด้วย” (อภิสิทธ้ี เวชชาชีวะ, อ้างแล้ว)

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (อ้างแล้ว) ซ่ึงมีความสนิมสนมกับนักข่าว 
ลายการเมืองจำนวนมาก ซ่ึงรวมถึงนักข่าว อ.ส.ม.ท.ด้วย กล่าวว่า “ พ่ี treat นักข่าวเหมือนกัน 
หมด ไม่เลือกสถาบันส่ือว่าใครมาจากไหน แต่การเลือกคบ จะเลือกตัวบุคคล มองเห็นหน้าจะมอง 
ว่าเขาเป็นตัวคนไหน มากกว่าจะมองว่ามาจากฉบับไหน พ่ีไม่เลือกฉบับ ส่วนการขอร้องให้นักข่าว 
ช่วยเหลือน้ัน ก็จะขอรวม  ๆ ไม่ได้จำเพราะเจาะจงว่าเป็นใคร ฉบับไหน ช่องไหน เพราะฉะน้ัน จะ 
บอกว่าส่ือไหนท่ีเราใช้เขาเป็นพิเศษไม่มี เหมือนกันหมด”

ขณะท่ี นายลมดักด้ี ปริศนานันทกุล (อ้างแล้ว) ซ่ึงนักข่าวสายการเมือง 
อ.ส.ม.ท. คือ นางสาวสุปวืณ์ ปฏิภาณวัฒน์ และ นางสาวมนชนก พัฒนพงศั พาดพิงถึงว่า เป็น 
แหล่งข่าวท่ีมีความสนิมสนมมากเป็นพิเศษกว่าแหล่งข่าวการเมืองอีกหลายคน ยอมรับว่าเม่ือคร้ัง 
ท่ีเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เคยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวไว้วานนักข่าวอ.ส.ม.ท.เร่ือง 
การเสนอข่าวอยู่บ้าง แต่ไม่เกินวิสัยท่ีนักข่าวจะรับได้

“ ถามว่าเรียกใช้นักข่าว อ.ส.ม.ท หรือสำนักข่าวไทย บ่อยไหม ..ไม่บ่อย 
ส่วนใหญ่จะใช้หนังสือพิมพ์มากกว่าด้วยช้ํา แต่เป็นธรรมดาท่ีจะใช้ประโยชน์จาก อ.ส.ม.ท.อยู่บ้าง 
ในกรณีท่ีจำเป็น หรือต้องการช้ีแจงข้อเท็จจริง ก็ต้องอาศัยหน่วยงานส่ือของรัฐช่วย โดยขอร้องกัน 
ได้ ซ่ึงก็ฃอร้องผ่านนักข่าวด้วย แต่โดยสัญชาตญาณของนักข่าวแล้ว เขาจะเว่าลามารถเอ้ือให้เรา
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ไดมากนอยแค่ไหน แต่ทังหมดต้องยนอยู่บนพืน«ทนของความถูกต้อง ไม่ทำให้เขาหนักใจ และท่ี 
สำคัญต้องไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง เพราะเมือเราขอร้องเฃ  ๆ ต้องไม่ทำให้เขาอึดอัด ต้องทำ 
ให้เขาลามารถสนองความต้องการของเราได้ด้วยความพอใจฃดูงเขา ไม่ทำให้เขารู้สึกหนักใจใน
การดำเนินการสิงล่ิงหน่ึงให้กับเรา ...และโดยส่วนตัวแล้ว ไม่เคยขอความช่วยเหลืออะไรจากน้อง 
นักข่าวนอกจากเร่ืองข่าว เช่น ถ้าข่าวไม่ถูกต้อง ก็บอกเขาว่าคลาดเคล่ือนนะ ไม่ตรงกับความเป็น 
จริงนะ หรืองานหรือกิจกรรมบางอย่างผมอยากให้เป็นข่าว ก็จะขอให้น้องๆ  ช่วยเขียนนำเลนอ 
เพราะทำไปแล้วเป็นส่ิงดี แต่ไม่มีคนเห็น แต่ต้องไม่ทำให้นักข่าวเขาลำบากใจท่ีจะเขียน” (สมคักด้ิ1 
อ้างแล้ว)

นายสุรพร ดนัยตังตระกูล (อ้างแล้ว) ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวท่ีมีความสนิทสนม 
กับนักข่าว อ.ล.ม.ท. ในระดับหัวหน้าแผนกข่าวการเมือง ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ คือ นายลุวิช สุทธิ 
ประภา (อ้างแล้ว)เป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นเพ่ือนกันมาก่อนแล้ว ยังเป็น ส.ส. จังหวัดร้อย 
เอ็ด บ้านเกิดของนายสุวิช ด้วย กล่าวว่า “ ไม่เคยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตัวจากสุวิช 
เลย ไม่ว่าจะเป็นเวลาถ่ายทอดลดการประชุมสภาท่ี สุวิซเขาต้องไปรายงานหรือสัมภาษณ์นักการ 
เมืองก่อนเข้าการประชุม เราก็มืลิทธ๋ึท่ีจะใช้ส่ือช่อง 9 เท่าๆกับนักการเมืองคนอ่ืน  ๆ ถ้าเทียบค่า 
เฉล่ียในการได้พูดกับลุวิซออกโทรทัศน์แล้ว ผมรู้สึกว่าจะมืโอากาศน้อยกว่าคนอ่ืนด้วยซ้ํา ถ้าถาม 
ว่าผมได้ประโยชน์จากการออกทีวีมากหรือไม่จากการท่ีผมสนิทกับสุวิช เปล่าเลย เราเอง หมายถึง 
ผมกับสุวิซ ก็ไม่เคยคิดว่าจะทำส่ิงน้ี แต่ความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นมือยู่ เราคุยกันอยู่เสมอว่า มีอะไร 
ก็เพ่ือนเรานะ แต่มันมืฃอบเขตคือ ส่ือเป็นของสาธารณะ คำว่าสาธารณะมันกำหนดให้เราคิดว่าจะ 
ทำอะไรแค่ไหน”

ดูจากลักษณะการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวนักการเมืองโดยท่ัวไป 
ดูผิวเผินอาจจะมืลักษณะเป็น “พ่ีกับน้อง” หรือ “เพ่ือนกับเพ่ือน” ในรายท่ีสนิทกัน แต่หาก 
พิจารณาสึกถึงเฉพาะในเน้ืองานข่าว ประกอบกับคำกล่าวท่ังหมดข้างต้นท่ีว่าด้วยเร่ืองการใช้นัก 
ข่าวเป็นกระบอกเสียงหรือใช้นักข่าวเป็นเคร่ืองมือปล่อยข่าวแล้ว จะเห็นว่า ระดับความสัมพันธ์ท่ี 
แหล่งข่าวมืกับนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ข้างต้น จะมืลักษณะค่อนข้างห่าง เป็นก่ึงทางการและไม่ 
ทางการ เทียบเคียงได้กับแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวตามทฤษฎีของ
กิเบอร์และจอห์นสัน (อ้างแล้ว) ระดับท่ี 1 และ 2 กล่าวคือ ไม่ถึงระดับท่ีนักข่าวเข้าไปสัมพันธ์กับ 
แหล่งข่าว1จนตกเป็นเคร่ืองมือของแหล่งข่าวหรือร่วมมือกับแหล่งข่าวในการนำเสนอข่าวตามทิศ 
ทางอย่างท่ีแหล่งข่าวต้องการหรือวางแผนไวีในลักษณะความสัมพันธ์ตามแบบจำลองท่ี 3
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ค. เป็นท่ีปรึกษาและแหล่งข้อมูลแก่แหล่งข่าว

จากการศึกษาพบว่า ในความสัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์ระหว่างแหล่งข่าวกับ 
นักข่าว บางกรณี บทบาทของนักข่าวไม่ได้จำกัดอยู่ท่ีบทบาท C หรือบทบาทการเป็นซ่องทางการ 
ส่ือสารให้กับแหล่งข่าว ตามแบบจำลองการส่ือสารของ Westley & Maclean (อ้างแล้ว) เท่าน้ัน แต่ 
มีบทบาทท่ีนอกเหนือไปกว่าน้ันคือ การทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กับแหล่งข่าว ซ่ึงหากอธิบายด้วย 
แนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์ของ Scott (อ้างแล้ว) นักข่าวในบทบาทเป็นท่ีปรึกษาให้กับแหล่งข่าวน้ัน 
อาจถือว่าได้เปล่ียนสถานภาพมาอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์(Patron) มากกว่าจะเป็นผู้รับอุปถัมภ์
(Client) ทังนืพิจารณาจากฐานทรัพยากรของนักข่าวท่ีเอ้ือให้กับแหล่งข่าวน้ัน ในกรณีน้ีหมายถึง 
ความรู้และความเช่ียวชาญ อันเป็นทรัพย์สมบัติท่ีนักข่าว(ในฐานะผู้อุปถัมภ์)เป็นเจ้าของโดยตรง

นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล โฆษกพรรคความหวังใหม่ (อ้างแล้ว) กล่าวถึง 
นางสาว1วานืต้า อรรถอนุชิต นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ท่ีมีค'วามสนิทสนมกัน'ว่า “ต้า (ซ่ือเล่นของ 
วานืต้า) มีความเป็นอาวุโส ประเด็นข่าวเขาดี บางทีเขาช่วยสรุปประเด็นให้ว่าควรจะให้สัมภาษณ์ 
ในเร่ืองไหน อย่างไร วันน้ีปริมาณข่าวแค่ไหน เราควรจะพูดไหมในเร่ืองน้ี เร่ืองน้ีเก่าไปแล้ว เร่ืองน้ี 
กำลังร้อน เขาจะแนะนำ ช่วยทำให้เราง่ายในการท่ีจะส่ือสารกับส่ือมวลชนคนอ่ืน  ๆ เขาจะช่วยวิ 
เคราะห์ข้อมูล แต่ว่าการคุยกันส่วนตัวก็ส่วนตัว วิเคราะห์ร่วมกันได้ แต่กรณีท่ีจะออกข่าวสะท้อน 
ออกล่สาธารณะ เราก็ให้เป็นไปตามเน้ือผ้าท้ังหมด... บางคร้ังก็จะโทรศัพท์ถามข้อมูลต่าง  ๆ ..ค้า 
วันน้ีมีหัวข้อข่าวอะไรบ้างสำคัญ  ๆ เขาเป็นนักข่าว ตามประเด็นน้ันอยู่ เขาก็สามารถบอกเราได้ เรา 
สามารถรับข้อมูลท่ีท์นต่อสถานการณ์ได้ ”

จากข้อมูลข้างค้น แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าบทบาทในความสัมพันธ์ 
ของนักข่าวการเมือง อ.ล.ม.ท. บางคนท่ีมีกับแหล่งข่าว บางคร้ังก็มากกว่าการเป็น “นักข่าว-แหล่ง 
ข่าว” หากแต่เป็น “ท่ีปรึกษา” โดยในบทบาท “ท่ีปรึกษา” น้ี บางคร้ังก็มืลักษณะกลมกลืนและ 
ซ้อนทับเป็นเน้ือเดียวกับแหล่งข่าว ซ่ึงเทียบเคียงได้กับแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าว 
กับนักข่าวแบบท่ี 3 ของ กีเบอร์ และจอห์นสัน (อ้างแล้ว)

การทำหน้าท่ีในบทบาทเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักการเมืองท่ีเป็นแหล่งข่าว 
น้ัน จะเห็นภาพซัดเจนย่ิงข้ึนหากดูจากกรณีของนักข่าวหนังสือพิมพ์ อย่างกรณีของนายคำรณ ซูดี 
(อ้างแล้ว) อดีตนักข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ใทยรัฐ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าข่าวการ 
เมือง ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ฉบับน้ี
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“บางคร้ังเรากลายเป็นก่ึง  ๆ ท่ีปรึกษานักการเมืองไป ..ตัวอย่างง่าย  ๆ บ๊ิก 
จิว ช่วงแกปรับ ครม. แล้วเสนาะจะออก ให้หลานชายโทร.มาปรึกษา.. เฮ้ยเน่ียจะออกดีไหม เราก็ 
บอกว่าปรับ ครม.เสร็จปุ’'บ ออกปับ คนก็ด่าตายเลย ...อย่างน้ีเป็นต้น ..เหมือนคนปรับทุกข์กันมาก 
กว่า เราคุยได้จริง แต่เราไม่มีอำนาจท่ีจะบอกให้เขาทำอย่างน่ันอย่างน้ีได้ แต่เขาอาจจะไว้ใจเรา 
เขาจึงโทร.มาปรับทุกข์ เราก็แนะนำไป แต่ว่าเขาจะไปตัดสินใจอย่างไรเป็นเร่ืองของเขา เหมือนกับ 
ว่า เขาคงฟังเราส่วนหน่ึง เหมือนกับระบายความคับข้องใจให้ฟังมากกว่า..เขาโทร.มาหาเรา มันจะ 
มีตลอดเวลาโทรศัพท์ ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะนอนจริง  ๆ ต้องยกหูออก เพราะบางทีห้าทุ่มเท่ียงคืน 
ก็โทร.มา เรืองนีเป็นอย่างนีอย่างนีนะ จะทำยังไงดี คล้ายๆกับเป็นเซิงหารือ..ซ่ึงแหล่งข่าวท่ี
โทรศัพท์มาปรึกษานัน บางที บางคน เขาอาจจะติดนิสัยการให้มา บางทีเขาก็ให้ของมืค่า เราก็ 
บอกว่า เราไม่เคยใช้ของพวกน้ีหรอก ไม่ใช่ของในชีวิตประจำกันเราด้วย ถ้าจะให้ เล้ียงข้างดีกว่า 
คุยกัน โอเค เขาเข้าใจ ส่วนใหญ่ เขาให้แหวนเพชรมายังง้ี เราไม่เคยใส่แหวนเพชร ไม่มืประโยชน์ 
เอาพระมาให้ผมดีกว่า เราบอกเขาตรง  ๆ ....น่ังคุยกินข้าว ย่ืนให้ น่ีแหวน ผมก็บอกว่า ไม่ใส่แหวน 
เพชรหรอก กสัวฃ้ีกลากข้ึน เอายังง้ี เอาพระมาให้ผมดีกว่า ไม่ใช่ตัดความสัมพันธ'โดยล้ินเซิง แต่ 
เรามีวิธีท่ีจะประนิประนอมเพ่ือคงความสัมพันธ์กันไว้ บางทีมีคนปรารถนาดีเอามาให้ โดยท่ีเราไม่รู้ 
ว่าเขาเอามาให้ บางทีก็เก็บไว้เป็นพิพิธภัณธ์ ...มันเป็นไปไม,ได้เลยท่ีนักข่าวจะไม่มีความสัมพันธ์ 
แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าว.. บางคนอาจจะมืความคิดท่ีว่า ทำตัวอย่างน้ีไป มันก็ไม่ต่างกัน 
อยู่แล้ว จะรับหรือไม่รับ คนก็มองว่าเรารับอยู่แล้ว อาจจะทำหน้าท่ีโดยถาวร เป็นท่ีปรึกษาหารือ 
รับเป็นรายเดือน เยอะแยะไปหมด ส่วนใหญ่เป็นนักข่าวอาวุโส หรือบางคนอยู่กับแหล่งข่าวโดย 
ตรง ประจำกระทรวง จนถึงระดับหัวหน้า” (คำรณ, อ้างแล้ว)

ขณะเดียวกัน จากการบอกเล่าของบุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าว ก็พบว่า แหล่ง 
ข่าวก็ยอมรับในบทบาทของการเป็นผู้รับคำปรึกษาจากนักข่าว เช่นในกรณีของนางปวีณา หงสกุล 
(อ้างแล้ว) ท่ีกล่าวว่า “มีนักข่าวเป็นท่ีปรึกษาเยอะ บางทีกับนักข่าวเราก็ทานข้าว น่ังคุยกัน ขอคำ 
แนะนำว่าเป็นยังไง ก็ดีแล้วนะ ปรับตรงน้ีนะ ตรงน้ีหน่อย เราก็จะเข้าใจ เราต้องเข้าใจว่านักข่าว 
เขากว้างกว่าเรา เขาจะเป็นกระจกส่องให้เรา เราทำงาน เราไม่รับฟังความคิดเห็นเขาเลย เราอาจ 
จะเดินผิดพลาดได้ คนเราแน่นอนท่ีสุด จะทำงานให้เพอร์เฟกส์รอยเปอร์เซนต่ไม่ได้ ผิดพลาดบ้าง 
แต่เราต้องให้ผิดพลาดน้อยท่ีสุด ดังน้ันต้องฟังท่ีปรึกษา เพราะว่านักข่าวเป็นท่ีปรึกษามาก”

และด้วยศักภาพของนักข่าวท่ีเป็นผู้เสาะหารวบรวมข้อมูลข่าวสาร บาง 
คร้ังนักข่าวก็ต้องเล่นบทบาทของการเป็นแหล่งข้อมูลลำหรับแหล่งข่าวในทางกลับกันด้วย
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นางลาวกัญจนา ศิลปอาชา (อ้างแล้ว) กล่าวถึงการอาลัยไหว้วานนักข่าว 
ท่ีสนิทสนมกันว่า “ บางทีพ่ีจะถามข้อมูลว่าเร่ืองน้ีข่าวมันเป็นยังง้ี ความจริงมันเป็นยังไง หน่ึง เรา 
ถามความคืบหน้าของข่าวหน่ึง หรือบางที พ่ีได้ยินเร่ืองน้ีมาจากท่ีอ่ืนก็ให้น้องนักข่าวช่วยลืบ ถาม 
ให้หน่อยว่า เร่ืองน้ี ข้อเท็จจริงมากกว่าน้ีลึกกว่าน้ีเป็นอย่างไร ส่วน,ใหญ่ น้องเขาจะหาให้ ซ่ึงก็มีท่ี 
น้องๆ  มาบอกเล่าให้เราฟังโดยท่ีเราไม่ได้ถาม น้อง  ๆ ก็บอกว่า น่ีนะผลการประชุม ครม.ออกมา 
อย่างน้ี บางทีน้องก็เพ'จ (page)W'าบอก..ส่วนกรณีท่ีเจอกับปัญหาหนักอกหนัก'ใจเก่ียวกับงานการ
เมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ เน่ืองจาก นักข่าวพ่ีสนิทเหมือนน้อง พ่ีก็'จะระบาย รำพึงรำพันกัน อันน้ัน 
ไม่รู้ว่าจะพิจารณาว่าเขาเป็นนักข่าวหรือเขาเป็นน้อง พ่ีไม่ได้พิจารณาเขาเป็นนักข่าว อย่างน้ัน มี 
หลายคน ซ่ึงเขาก็ไม่เอาเป็นข่าว ส่วนมากท่ีคุยกัน น้องเขาไม่เอาเป็นข่าว เขาเป็นถือว่าน่ีเป็นการ 
คุยกันฉันพ่ีน้อง”

ง. เป็นพยานให้แหล่งข่าว

สำหรับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวบางคู่น้ัน นักข่าวอาจ 
จะต้องทำหน้าท่ีเป็นประจักษ์พยานให้กับแหล่งข่าว กรณีการทำงานบางอย่างของแหล่งข่าวหม่ิน 
เหม่หรือเส่ียงต่อการข้ึนโรงข้ึนศาล ซ่ึงกรณีท่ีชัดเจนท่ีสุดเท่าท่ีได้สัมภาษณ์มาน้ันคือ กรณีของ 
นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เวลาท่ีนำชุดเฉพาะ 
กิจออกจับกุมหรือสะกดรอยผู้กระทำความผิดละเมิดสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี ซ่ึงการทำหน้าท่ี 
เซ่นน้ีของนักข่าว ก็ย้อนกลับไปอธิบายว่า บทบาทของนักข่าว ซ่ึงแน่นอนว่าย่อมรวมถึงนักข่าว 
อ.ส.ม.ท. ท่ีทำข่าวประเภทน้ีด้วย จะ'โดยรู้ต้วหรือ1โม่ก็ตาม บางคร้ังก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในบท 
บาทของการเป็นซ่องทางการส่ือสารหรือบทบาท C ตามแบบจำลองการส่ือสารของ Westley & 
Maclean!อ้างแล้ว)เท่าน้ัน หรือบางคร้ังความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวน้ัน ก็ไม่ได้เป็น 
อิสระต่อกัน หากแต่ต้องทำงานด้วยกันเสมือนหน่ึงเป็นหน่วยเดียวกัน อันเทียบเคียงได้กับแบบ 
จำลองความสัมพันธ์ทแบบท่ี 3 ของ กิเบอร์ และ จอห์นสัน น่ันเอง

“ความจริงแล้ว ขณะน้ี กลายเป็นว่ากับผู้ส่ือข่าวเราทำงานร่วมกันไป 
เพราะว่าการทำงานอย่างเซ่น ชุดเฉพาะกิจ เราจะมีนักข่าวร่วมด้วยทุกคร้ัง เพราะฉะน้ัน เรา 
ทำงานประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีนักข่าวร่วมด้วย หมายความว่า ช่วยเป็นสายลับแอบอยู่ 
หรือช่วยเป็นพยานหลักฐานอะไรให้เรา การทำงานประสบความสำเร็จทุกคร้ังเราทำงานด้วยตัวเอง 
ไม่ได้ถ้าปราศจากนักข่าวเพราะว่านักข่าวคือพยานให้เรา คือ ทีวี วิดโอ เทป อัดไว้ ก็รู้'ว่าเราพูด
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อะไรบ้าง เซ่น การประชุมคร้ังน้ัน เราได้พูดถึงเร่ืองว่าแรงงานหญิงขณะน้ีเป็นแรงงานอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอถึง 85 % แต่ว่าคนไปพูดว่าแรงงานตกงานถึง 85 % อะไรยังง้ี เราก็ไปเอาเทปนักข่าวมายัน 
ว่าเราพูดอย่างน้ี ไม่ถูกต้อง เขาฟังไม่ได้ศัพท์ เราสามารถให้ส่ือช่วยเราได้ หรือในส่วนท่ีเราจะไป 
ช่วยเหลือเด็กท่ีถูกขายตัวหรือไปในซ่องค้าประเวณี เม่ือเราไปยับผู้ส่ือข่าว เราไปถึงจุดน้ัน บางที 
บางพ้ืนท่ีเขาไม่ยอมเรา เขามีผู้มีอิทธิพด เขาก็จะบอกว่าท่ีน้ีไม่มีช่อง เราก็บอกว่าไม่ใช่ซ่องได้ยังไง 
ส่ือถ่ายรูปไปหมดแล้ว อะไรยังง้ี ทีวีก็ออกแล้ว ทุกคนเป็นพยาน ว่าคือซ่อง เขาก็เถียงเราไม่ได้ ถ้า 
ไม่มีส่ือเราก็เสร็จเหมือนยัน” (ปวีณา, อ้างแล้ว)

จ. เป็น “องครักษ์” ปกป้องแหลงข่าว

จากการสังเกตของผู้วิจัยเอง ประกอบยับข้อสังเกตของนักข่าวท่ีให้
สัมภาษณ์ พบว่า เน่ืองจากความใกล้ชิดสนิทสนม เห็นหน้าพูดคุยยันอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะยับ 
แหล่งข่าวท่ีให้ข่าวเก่ง  ๆ มีประเด็นข่าวให้นักข่าวมีวัตถุดิบเขียนข่าวอยู่เป็นประจำ และมืมนุษยสัม 
พันธ์เป็นเลิศ บางคร้ังนักข่าวก็เกิดอาการ “หลง” ในตัวแหล่งข่าวโดยไม่รู้ตัว เม่ือมีข่าวในเซิงลบ 
เก่ียวยับแหล่งข่าวคน้ัน นักข่าวก็จะออกมาปกป้องทันที และทุกคร้ังไป

จากการศึกษาไม่พบกรณีนี้อย่างชัดเจนนักสำหรับนักข่าวการเมือง 
อ.ส.ม.ท. แต่พบความชัดเจนในบริบทของนักข่าวการเมืององค์กรอ่ืน ตัวอย่างท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีได้ 
ชัดเจนคือเหตการณ์ท่ีเกิดข้ึนยับนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลแบ่งเป็นสองกล่มเป็นอย่างน้อย โดย 
ในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี นักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจะประชุมยันเพ่ือต้ัง “ฉายา” หรือ 
สมญานามให้ยับบุคคลในคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเม่ือต้ังฉายาออกมาแล้ว นอกจากตัวรัฐมนตรีบางคน 
จะไม่พอใจในฉายาท่ีตนเองได้รับแล้ว ตัวนักข่าวท่ีไม่เห็นด้วยยับฉายาเหล่าน้ัน ก็ออกมาปกป้อง 
รัฐมนตรีท่ีตนเองสนิทสนมเหล่าน้ัน เกิดกรณีพิพาทยันระยะหน่ึงถึงฃ้ันท่ีนักข่าวดู่อริใช้ส่ือท่ีตนเองมี 
อยู่ “ออกโรง” โจมตียันเอง เหตุผลต้นเหตุคือ ความไม่พอใจท่ีแหล่งข่าวของตนถูกต้ังฉายาใน 
สักษณะท่ีเสียหาย เช่น นายซวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ฉายาว่า “ช่างทาสี” นายจุรินทร์ 
สักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ฉายาว่า“สาระแนหน้าจอ” คุณหญิงสุพัตรา 
มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ฉายาว่า “ฉุยฉาย” ฯลฯ นักข่าวกรมประซา 
สัมพันธ์คนหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีรู้ยันในแวดวงนักข่าวทำเนียบรัฐบาลว่าเล่ือมใสศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นกรณีพิเศษ เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองยับฉายาเหล่าน้ัน และออกมาทำหน้าท่ีปกป้องเกียรติให้ยับ 
แหล่งข่าวแทน เป็นเร่ืองราวใหญ่โต
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นักข่าวการเมืองท่ีทำข่าวสายทหารกับแหล่งข่าวก็เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงซ่ึง 
มีความสนิทสนมใกล้ชิด ถึงฃ้ันท่ีนักข่าวมักจะออกมาปกป้องอยู่ในทีเม่ือมีข่าวในเชิงลบเก่ียวกับ
แหล่งข่าวในสายตน ซ่ึงเหตุผลท่ีนักข่าวสายทหาร “มีใจ” ให้กับแหล่งข่าวถึงขนาดออกมาปกป้อง 
น้ัน จากการบอกเล่าของนักข่าวสายทหารของ อ.ส.ม.ท. พบว่า เป็นเพราะแหล่งข่าวสายน้ี โดย 
เฉพาะนายทหารระดับสูง ซ่ึงเป็นข้าราชการประจำ จะมืการวางตัวท่ีน่านับถือ มีความจริงใจสูง 
ไม่ให้สัมภาษณ์พร่ําเพร่ือ พูดน้อย ตรงไปตรงมา ไม่ค่อยมีอะไรแอบแฝง ผิดกับนักการเมืองท่ีพูด 
มาก และกสับไปกลับมา ท่ีสำคัญด้วยนิสัยอันเป็นลักษณะท่ีเป็นภาพตายตัวอย่างหน่ึงของทหาร 
คือ การแสดงความเป็นสุภาพบุรุษต่อผู้ท่ีอ่อนแอกว่า โดยเฉพาะนักข่าวหญิง ลักษณะของ “ลูกผู้ 
ชายชาติทหาร” ท่ีพร้อมจะดูแล “Take Care” ใจถึง ถึงไหนถึงกัน ไม่ว่าจะเดินทางไปดูงานท่ีไหน 
ในเขตทหาร การเล้ียงดูปูเส่ือ การดูแลอำนวยความสะดวก ความเป็นห่วงเป็นใยท่ีให้กับนักข่าว 
ส่ิงเหล่าน้ีคือ เหตุผลหน่ึงท่ีแหล่งข่าวเอาชนะใจหรือ“ซ้ือใจ” นักข่าวได้ ประกอบกับแวดวงนักข่าว 
กับแหล่งข่าวสายทหารค่อนข้างจำกัดในวงแคบ คือ จะมืเฉพาะนายทหารผู้ปังคับบัญชาระดับสูง 
ไม่ก่ีคนเท่าน้ันท่ีจะทำตัวเป็นแหล่งข่าวให้ข่าวได้ เพราะฉะน้ัน ความใกล้ชิดท่ัวถึงจึงมีมากกว่าเม่ือ 
เทียบกับแวดวงการเมืองท่ีรัฐสภาหรือทำเนียบรัฐบาล

“คร้ังหน่ึงไปประชุมสัมมนา เคยได้ยินนักการเมืองคนหน่ึงเขาเอ่ยปาก
เลยว่า ทำอย่างไรเราจึงจะผูกพันใกล้ชิดกันได้เหมือนกับแหล่งข่าวกับนักข่าวลายทหาร” (คุทธิชัย, 
อ้างแล้ว)

“ อย่างตอนท่ี พลเอกชวลิต (ยงใจยุทธ) เป็น ผบ.ทบ. เราทำข่าวทหาร 
อยู่ ต้องยอมรับอย่างหน่ึงว่า เขาเป็นคนท่ีน่านับถือมาก เคยตามเขาไปทำข่าวเขาไม่จำเป็นจะต้อง 
มาดูแลเอาใจใส่เรามากก็ได้ เขาจะใช้นายทหารติดตามมาดูให้ก็ได้ แต่เขาจะคอยถามไถ่เอาใจใส่ 
เราตลอดเวลา มันทำให้เรามีความรู้สึกท่ีดีกับเขาได้เป็นธรรมดา” (สุปวีณ์, อ้างแล้ว)

คำกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหน่ึงซ่ึงแสดงถึงทัศนคติท่ีดีท่ีนักข่าว 
มีต่อแหล่งข่าวสายทหาร ซ่ึงเป็นการย้ําถึงปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว 
ท่ีระบุไวในบทท่ี 4 ว่า ทัศนคติ คือหน่ึงในปัจจัยเหล่าน้ัน และทัศนคติท่ีดีน่ึเองท่ีทำให้เกิดความรู้สึก 
เป็นพวกพ้อง และปกป้องแหล่งข่าวสายทหารมืสูง ซ่ึงมีปรากฏการณ์เกิดข้ึนหลายคร้ังท่ีแสดงถึง 
การเล่นบทบาท “องครักษ์” ปกป้องแหล่งข่าวของนักข่าวลายน้ี ท่ี นักข่าวต่างลายหรือ “คนต่าง 
ก่ีน” ไม่สิทธ้ีเข้า1ไปตอแยแหล่งข่าวของเขา'ได้ นักข่าวนอกสายเข้าไปถามอะไรไม่ดี นักข่าวสายน้ีจะ 
ออกมาปกป้อง ปิดก้ันไม่ให้นักข่าวสายอ่ืนเข้า
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ตัวอย่างแรก เม่ือหลายปีก่อน สมัยท่ี พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้นำ 
ทางทหาร ประธานคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.) ยังมีอำนาจอยู่ เย็นวัน 
หน่ึง พลเอกสุนทร หรือ “บ๊ิกจ๊อด” ชองแหล่งข่าว เปิดบ้านแถลงข่าว ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ซ่อง 9 
อ.ส.ม.ท. ล่งนักข่าวนอกลายท่ีไม่ใช่สายทหารคือ นางสาวพัสตราพร วงคํกรชวลิต ซ่ึงขณะน้ันเป็น 
นักข่าวลายเศรษฐกิจ ไปทำข่าวในวันน้ันด้วย ขณะท่ีนักข่าวจากท่ีอ่ืนส่วนใหญ่เป็นนักข่าวสาย 
ทหารโดยตรงและติดตามข่าวพลเอกสุนทรมาโดยตลอด เม่ือแถลงข่าวจบ นักข่าวทุกคนโยนคำ 
ถามในลักษณะ “โปร” ทหารสุดๆ  แต่นางสาวพ'สตราพร “แตกแถว”จะโดยต้ังใจหรืออาจจะไม่รู้ 
วัฒนธรรมของนักข่าวสายน้ีก็เป็นได้ โยนคำถามท่ีแตกต่างจากผู้อ่ืน เป็นคำถามท่ีไม่เพียงจ้ีใจดำ 
แหล่งข่าวเท่าน้ัน แต่ยังสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับนักข่าวสายทหารไปด้วย ทันทีท่ีแถลงข่าวจบ 
นักข่าวสายทหารกลุ่มหน่ึงเข้ามาทักท้วงเชิงตำหนินางสาวพัสตราพรในลักษณะท่ีว่า ถามอย่างน้ัน 
ได้อย่างไร นางสาวพัสตราพรก็โต้กลับไปในลักษณะท่ีว่า เป็นนักข่าว ทำไมจะถามไม่ได้ เกิดการ 
วิวาทกันพักใหญ่

ประวัติศาสตร์เารอยอีกคร้ัง เม่ือปีท่ีแล้ว นักข่าวการเมืองท่ีไม่ใช่สาย 
ทหารคนหน่ึงของช่อง 9 ได้รับมอบหมายให้ไปทำข่าวสายทหารแทนนักข่าวประจำสายโดยตรง 
และไปยิงคำถามในลักษณะเดียวกันกับกรณีนางสาวพัตราพร แล้วนักข่าวสายทหารโดยตรงก็เกิด 
ความไม่พอใจ แสดงท่าทีจะเอาเร่ืองกับนักข่าวคนน้ีเช่นเดียวกันกับกรณีแรก

จากการศึกษา แม้ไฝพบว่า นักข่าว อ.ล.ม.ท. มีความรู้สึกร่วม มีใจให้ 
หรือ “อิน (in)” กับแหล่งข่าว ถึงกับแสดงการปกป้องแหล่งข่าวจนออกนอกหน้าเช่นน้ัน แต่นักข่าว 
การเมืองสายทหารของฝ่ายหนังสือข่าว สำนักข่าวไทย อ.ล.ม.ท. บางคน ก็มักแสดงความเห็นท่ีเข้า 
ข้าง เอนเอียงเข้ากับฝ่ายทหารอยู่บ้าง จนเพ่ือน ใๆนสำนักข่าวไทยพูดล้อเล่นด้วยการ เรียกซ่ือนัก 
ข่าวคนน้ันแล้วตามด้วย นามสกุลของนายทหารระดับสูง เพ่ือแสดงถึงความชอบและฝักใฝ่ในตัว 
แหล่งข่าวคนน้ัน
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2.3 ผลเสิยของความสัมพนธ์แบบที่เป ็นทางการและไม่เป ็นทางการ

ลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายการเมืองท่ีกล่าว 
มาท้ังหมดข้างต้นน้ัน แสดงให้เห็นเพียงด้านท่ีเป็นประโยชน์ของความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่ายเท่า 
น้ัน แต่ในความเป็นจริงแส้ว ผลเสียท่ีมืต่อองค์กรและต่อตัวนักข่าวน้ัน ก็มืเช่นกัน ท้ังจากความ 
สัมพันธ์แบบทางการท่ีค่อนข้างห่างเหินหรือผูกกันไว้แบบหลวม  ๆ (Weak Tie) และแบบไม่เป็นทาง 
การท่ีสัมพันธ์กันแนบแน่น (Strong Tie)

จากข้อสังเกตท่ีได้จากการบอกเล่าของนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. พบว่า ความ 
สัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการหรือแนบแน่นกับแหล่งข่าวจนเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียดังน้ี

2.3.1 เอนเอียงไม่เป็นกลาง

ความเอนเอียงไม่เป็นกลาง ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แหล่งข่าวคนใดคน 
หน่ึง เกิดข้ึนได้เสมอ โดยเฉพาะนักข่าวท่ีประจำแหล่งใดแหล่งหน่ึงเป็นเวลาต่อเน่ืองยาวนานจนรู้ 
จักคุ้นเคยกันดี ประกอบกับการได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวแหล่งเดียวเสียส่วนใหญ่ โอกาสท่ีนัก
ข่าวจะเช่ือฟังแหล่งข่าวจึงมีสูง หรือในกรณีมีความขัดแย้งอะไรเกิดข้ึน นักข่าวท่ีใกล้ชิดก็มืแนวโน้ม 
ท่ีจะเข้าข้างหรือเห็นใจ ความเอนเอียงไม่เป็นกลางแสดงออกได้จากข่าวท่ีนำเสนอ การให้น้ําหนัก 
ข่าวท่ีไม่เท่ากันทุกฝ่าย หรือข่าวท่ีไม่ดีเก่ียวกับตัวแหล่งข่าว นักข่าวก็จะเขียนได้ไม่เต็มท่ีเพราะเกรง 
ว่าเขาจะได้รับความเสียหาย ข่าวแทนท่ีจะเขียนแรงตามข้อเท็จจริง ก็จะลด “ดรืกรี” ความร้อนแรง 
หรือทำให้เน้ือหาและอารมณ์ข่าวอ่อนลงเพราะเกรงใจแหล่งข่าว

จากการบอกเล่าของนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. พบว่า นักข่าวการเมือง 
อ.ส.ม.ท. บางคน เม่ือมีความใกล้ชิดกับแหล่งข่าวฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง พรรคหน่ึงพรรคใดแล้ว จะทำตัว 
เป็นคนของพรรคน้ันโดยอัตโนมัติ เม่ือถูกส่ังให้ไปข่าวพรรคการเมือง กับแหล่งข่าวคนอ่ืนก็มักจะ 
เก่ียงงอนหรือบ่ายเบ่ียง เข้าลักษณะท่ีว่าคบคนหน่ึงแล้วจะคบกับอีกคนอีกพรรคไม่ได้ แต่เป็นเพียง 
บางรายเท่าน้ันท่ีนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท.ด้วยกันเองกล่าวถึงในลักษณะดังกล่าว

สำหรับกรณีของนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ต่างก็มองเห็นผลเสียในข้อน้ี 
แต่ยืนอันว่า แม้จะมืความรู้สึกเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหน่ึง แต่เม่ือลงสู่การปฏิบัติงาน ข่าวท่ีนำเลนอ 
จะรายงานตามความเป็นจริง และด้วยเง่ือนไขการเสนอข่าวของ อ.ส.ม.ท. ท่ีเน้นความถูกต้อง เป็น 
กลาง และน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะข่าวสำนักข่าวไทยท่ีส่ืออ่ืนจะต้องนำไปอ้างอิงต่อน้ัน หากเป็นข่าว
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ท่ีมีความเห็นแตกต่างกันหลายฝ่าย ต้องพยายามนำเสนอให้ครอบคลุมทุกฝ่ายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทำได้ และข่าวการเมืองทางโทรทัศน์ช่อง 9 เอง เน่ืองจากภาพมันฟ้อง จึงไม่เส่ียงท่ีจะนำเสนอข่าว 
เพียงด้านเดียว แม้ว่าในความเป็นจริง นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. บางคนจะมืความรู้สึกเอนเอียง 
เข้าข้างฝ่ายหน่ึง และต่อต้านอีกฝ่ายหน่ึงก็ตาม

“ รักชอบใคร ไม่ชอบใคร เป็นธรรมดา เพราะนักข่าวก็เป็นปุถุชน แต่เม่ือ 
เป็นงาน ข่าวท่ีนำเสนอจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มืใครอยากเส่ียงในการเสนอข่าวเอา 
ใจแหล่งข่าวฝ่ายเดียว เพราะประชาชนจับตาดูอยู่ ประชาชนรู้ ถ้าทำอย่างน้ันเท่ากับทำลายตัว 
ตายเอง ล่ือก็หมดความเช่ือถือ” (สุวิ'ช, อ้างแล้ว)

2.3.2 ถูกเพ่งเล็งว่ารับใช้แหล่งข่าว

จากการบอกเล่าของนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. พบว่า นักข่าวการเมือง 
ท่ัวไปท่ีพยายามสร้างความส้มพันธใกล้ชิดกับแหล่งข่าวน้ันแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหน่ึงต้องการข่าว 
เจาะพิเศษ หรือข่าว exclusive ส่วนหน่ึงอยากได้ความส้มพันธ็ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือขยายผลต่อไปในเชิงการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอ่ืน  ๆ แต่จะเป็นกลุ่มใดก็ตาม การ 
พยายามสร้างทำให้ตัวเองได้ช่ือว่าเป็น “คนสนิท” กับแหล่งข่าวน้ัน นักข่าวก็มักถูกมองด้วยข้อ 
ครหาว่ารับใช้แหล่งข่าวอย่างหลีกเส่ียงไม่ได้

“ปัญหาคือ นักข่าวบางคนอยากจะได้ช่ือว่าเป็นคนสนิทสนมกับแหล่ง
ข่าว เพ่ือสร้าง power ให้กับตัวเอง เพ่ือให้เหนือคนอ่ืน เบ่งทับคนอ่ืนได้ ส่วนแหล่งข่าวเขาจะรู้สึก 
ยังไงไม่รู้นะ แต่ท่ีแน่ๆ  นักข่าวคนน้ันก็ถูกมองว่ารับใช้แหล่งข่าว ใช่ว่าจะดี มันเป็นเร่ืองตักด้ีศรืของ 
นักข่าวเองด้วย” (สุปวีณ์, อ้างแล้ว)

อย่างไรก็ตาม จากการส้มภาษณ์นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. เอง และนัก 
ข่าวการเมืองจากล่ืออ่ืน ไม่พบว่า นักข่าวการเมืองของ อ.ส.ม.ท. ในปัจจุบันคนใดมืพฤติกรรม 
พยายามแอบอ้างหรือ'ใช้ความส้มพันธ์ใกล้'ชิดกับแหล่งข่าวเพ่ือแสดงท่าทีเหนือหรือ “เบ่ง” ทับนัก 
ข่าวคนอ่ืน นอกเสียจากการแสดงความผูกพันสนิทสนมกับแหล่งข่าวในระตับท่ีเท่าๆกันกับนักข่าว 
คนอ่ืนๆ ท่ัวไป
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ท้ังน้ี หากนักข่าวมีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกับแหล่งข่าวคนหน่ึงคนใด 
พรรคหนงพรรคใดมาก  ๆ นอกจากจะทำให้เชือฟังแหล่งข่าวแล้ว บางครังจะทำให้ปิดกั'นตัวเองไม่ 
ยอมสัมพันธ์กับแหล่งข่าวอ่ืนเพราะเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์ทบแหล่งข่าวเดิม ทำให้ขาด
ข้อมูลและการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่า นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท.เข้าข่ายผู้ท่ีมี 
พฤติกรรมปิดก้ันตัวเองด้วยความสัมพันธ์อันจำกัดเซ่นน้ี

2.3.4 ตกข่าว

สาเหตุของการตกข่าว บางคร้ังไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรเกิดข้ึน แต่ 
บางครังเกิดจากความเกรงใจของนักข่าวท่ีไม่กล้ายิงคำถามบางคำถามต่อแหล่งข่าวท่ีสนิทกัน 
เพราะเกรงว่าเขาจะไม่พอใจหรือไม่สบายใจท่ีจะตอบ ความสนิทสนมทำให้การทำหน้าท่ีของนัก
ข่าวท่ีดีบกพร่องไป และกลายเป็นมูลเหตุของการตกข่าว หรือบางคร้ัง การสนิทสนมมากเกินไป 
บางคร้ังทำให้ละเลยประเด็นข่าว พูดคุยเร่ืองอ่ืนมากกว่าเร่ืองงาน หรือบางทีเกิดความชะล่าใจ 
แหล่งข่าวพูดอะไรออกมา แล้วบอกว่าไม่สำคัญ นักข่าวก็ไม่เอะใจท่ีจะซักถามต่อ มองเป็นเร่ือง 
หรือประเด็นท่ีไม่สำคัญตามแหล่งข่าวไปด้วย ขณะท่ีนักข่าวท่ีไม่สนิทกับนักข่าวคนน้ันฟังเร่ืองเดียว 
กัน บางคร้ังก็สามารถจับประเด็นไปเขียนเป็นข่าวได้อย่างดี เพราะประการแรกคือ เม่ือไม่สนิทก็ไม่ 
เกรงใจท่ีจะเขียนข่าวแม้ว่าอาจจะทำให้แหล่งข่าวเสียหายก็ตาม

“ สนิทมากก็ไม่ดี เพราะไม่ค่อยคุยกันเร่ืองข่าว เกิดความเกรงใจ เร่ืองท่ี 
เขาไม่อยากพูด เราก็ไม่อยากซัก ไม่อยากถาม ไม่อยากเขียนข่าว และบางคร้ังเขาพูดอะไรมา 
สำคัญหรือไม่สำคัญ เขาขอไม่ให้เขียน เราก็รับปากเขาเพราะความเกรงใจ “ (สุปวีณ์,อ้างแล้ว)

ด้วยลาเหตุตังกล่าวข้างต้น จึงย้อนกลับไปตอบคำถามก่อนหน้านีว่า
เพราะสาเหตุใดท่ีนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. จึงพยายามกำหนดระยะห่างในความสัมพันธ์กับแหล่ง 
ข่าวไว้พอประมาณ ไม่ให้ใกล้ชิดหรือห่างเหินจนเกินไป

2.3.5 อำนาจภายนอกเข้ามาก้าวก่ายการบริหารงานภายในองค์กร
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จากการศึกษาพบว่า นักฃ่ าวสายการเมือง อ.ส.ม.ท.บางคน ในยุคหน่ึง 
สนิทสนมกับนักการเมืองท่ีมือำนาจมาก เม่ือมืปัญหาภายในองค์กร ก็ม้กจะนำข้อมูลไปรายงานให้ 
นักการเมืองทีเป็นแหล่งข่าวท่ีตนสนิทได้ทราบ แหล่งข่าวท่ีมือำนาจน้ันก็จะคอยปกป้องนักข่าว
บางคร้ังก็รวมถึงการฝากฝังจากแหล่งข่าวมายังผู้บริหาร อ.ส.ม.ท. ให้ช่วยดูแลเร่ืองความดีความ 
ชอบหรือหน้าท่ีการงานของนักข่าวคนน้ันด้วย หรือไม่ก็ฝากมายังผู้บริหาร อ.ล.ม.ท. ไม่ให้โยกย้าย 
นักข่าวคนน้ันไปสายอ่ืน นักข่าวเองท่ีสนิทกับแหล่งข่าว ก็ได้ช่ือว่าสนิทหรือ “ช้ี” กับแหล่งข่าว บาง 
รายก็จะ “เบ่ง” เพราะรู้สึกว่าได้รับความเกรงใจจากผู้ปังคับบัญชาโดยตรง “เจ้านาย” ไม่กล้าทำ 
อะไร จะย้ายไปทำข่าวสายอ่ืนหมุนเวียนก็ไม่กล้า เพราะนักข่าวคนน้ันมีแหล่งข่าวเป็น “ยันต์กันผี” 
ปรากฏการณ์เช่นน้ี เกิดข้ึนในยุคท่ีนักการเมืองและทหารเข้ามามือำนาจส่ังการ หรือ “ล้วงลูก” ใน 
อ.ส.ม.ท.มาก  ๆ นักข่าวบางคนสมัยนันก็ได้ช่องทางว่ิงเต้นเพ่ือตำแหน่งของตนเอง สำเร็จบ้าง ไม่ 
สำเร็จบ้าง แต่อย่างน้อยก็ทำให้ “ผู้ใหญ่” ในองค์กรเกรงใจ ผลเสียท่ีเกิดข้ึน เปรียบเสมือน “ซักศึก 
เข้าบ้าน” และย่ิงนักข่าวมักจะเอาข้อมูลของฝ่ายบริหารไปรายงานต่อแหล่งข่าวท่ีมือำนาจ ก็ย่ิง 
เป็นการเปิดช่องให้แรงกดดันจากอำนาจภายนอกเข้ามามากอย่างไรก็ตาม จากการศึกษา ปรากฏ 
การณ์เช่นน้ีในปัจจุบันไม่มืให้เห็นซัดเจนเหมือนเม่ือก่อน เพราะอำนาจทางการเมือง การทหารท่ี 
กดทับ อ.ล.ม.ท. ผ่อนคลายไปมาก

“อาจจะเป็นเพราะกระแสการตรวจสอบทางประชาธิปไตยในปัจจุบันน้ีมื 
มากข้ึน ส่ือมืการเรียกร้องความเป็นอิสระในตัวเองสูงข้ึน มาตรการด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญท่ี 
ป้องกันไม่ให้อำนาจการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือควบคุมกิจการส่ือมืล่วนทำให้ลดกระแสแรงกด 
ดันลง และนักข่าวจะไปหวังพ่ึงอำนาจภายนอกมาเอ้ือประโยชน์ของตนเองในองค์กรก็คงยากข้ึน” 
(คุทธิซัย, อ้างแล้ว)

สำหรับความสัมพันธ์แบบทางการท่ีไม่สนิทกับแหล่งข่าวน้ัน นักข่าวการเมือง
อ.ส.ม.ท. มองว่า ผลดีอาจจะได้ช่ือว่าเป็นนักข่าวท่ีไม่มีข้อครหาทำให้ด่างพร้อยให้เสียเกียรติยศว่า 
เป็นผู้รับใช้แหล่งข่าว เป็นผู้ท่ีเขียนข่าวได้ตรงกับความเป็นจริง ไม่ต้องห่วงเร่ืองความสัมพันธ์กับ 
แหล่งข่าว แต่ผลเสียคือ ประโยชน์ท่ีควรจะได้จากแหล่งข่าวแต่ไม'ได้ คือ ข่าวดี ข่าวเด่ียว ข่าวลึก 
ข่าวไว ข่าวถูกต้อง ทิศทางข่าวในอนาคต หรือร้ายท่ีสุดคือตกข่าว

“ คุณไม่ต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวก็ได้ ถ้าคุณคิดว่าไม่จำเป็น แต่คุณก็จะ 
ได้เฉพาะข่าวแถลง ข่าวประซาสัมพันธ์ คุณทำหน้าท่ีของคุณ แหล่งข่าวก็ทำข่าวแจกให้คุณ ซ่ึงมัน 
ก็จะวัดคุณภาพของคุณว่า เป็นนักข่าวท่ีดีแค่ไหน” (ภาคภูมิ, อ้างแล้ว)
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ทังนี จากการศึกษาโดยมีประเด็นผลดีผลเสียของความสัมพันธ์ท้ังสองแบบเป็น 
โจทย์'นัน ได้ข้อสรุปว่า นักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. พอใจกับความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวในระดับ 
กลาง  ๆไม่ห่าง หรือใกล้ชิดจนเกินไป

2.4 กรณีตัวอย่างความส้มพันธ์แบบไม่เป็นทางการ

เพ่ือเป็นการอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนข้ึนในเร่ืองความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทาง 
การระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายการเมืองของ อ.ส.ม.ท. ผู้วิจัยได้หยิบยกความสัมพันธ์ระหว่าง 
นักข่าวคือ นางสาววานีด้า อรรถอนุชิต นักข่าวสายการเมือง ฝ่ายหนังสือข่าวและข่าววิทยุ สำนัก 
ข่าวไทย กับ แหล่งข่าวคือ นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล รองโฆษกพรรคความหวังใหม่ มาเป็นกรณี 
ตัวอย่าง โดย อาศัยมุมมองจากองค์กรอ่ืนคือ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกฃ์ นักข่าวสายรัฐสภา 
สำนักข่าวเนช่ัน สำรวจดูความสัมพันธ์ของท้ังสองอีกทางหน่ึง

นางสาว1วานีต้า ทำข่าวท่ีสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. มาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว โดยทำ 
ข่าวลายการเมืองมาโดยตลอด ระยะแรกท่ีเข้ามา รับผิดชอบข่าวสายทหาร ต่อมาทำข่าวรัฐสภา 
และปัจจุบันเป็นนักข่าวสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ประจำกระทรวงมหาดไทย นางสาว'วานีด้ารู้จัก 
กับแหล่งข่าวคือ นายสุรพร เม่ือประมาณ5 - 6 ปีก่อนในฐานะ ส.ส. พรรคความหวังใหม่ เม่ือคร้ัง 
ท่ีนางลาว1วานีต้า ทำข่าวสายรัฐสภา และติดตามความเคล่ือนไหวของพรรคความหวังใหม่ด้วย จุด63 จํ

เร่ิมต้นของความสัมพันธ์เร่ิมจากการรู้จักกันธรรมดา ในฐานะนักข่าวกับแหล่งข่าว แต่ต่อมาไม่ 
นานความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างกันเร่ิมมืข้ึนเร่ือย  ๆ จนถึงข้ันสนิทสนม โดยมืความ 
เล่ือมใสศรัทธาต่อตัวแหล่งข่าว และต่อพรรคการเมืองในสังกัดเป็นปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ท่ีมี 
ต่อแหล่งข่าวคนดังกล่าว

“ หนูมองเห็นความรู้ความสามารถของพ่ีเขา เขามุ่งม่ันในการทำงาน เราได้รับ 
ความรู้ ความเข้าใจจากเขา เราเห็นเขาเสียสละ ทำงานกับเขาเราสบายใจ พ่ีเขาไม่หลอกลวงเรา 
เร่ืองไหนบอกได้ก็บอก เร่ืองไหนบอกไม่ได้ เขาก็จะบอกว่าเปิดเผยไม่ได้ ตรงไปตรงมา เช่ือใจสนิท 
ใจกัน สนิทกับเขามา 5 ปีแล้ว เป็นเพราะศรัทธาเล่ือมใส ผลงานพ่ีเขาประจักษ์ชัด เขาจริงใจ เรา 
สัมผัสได้ว่าท่ีเขาทำไม่ใช่เพ่ีอตัวเขาเองหรือพรรคเท่าน้ัน แต่เพ่ีอล่วนร่วม เขามีทัศนคติต่อสังคม 
เหมือนกับหนู ...บุคลิกภาพล่วนตัวก็ติดดิน ง่าย  ๆไม่หรูหรา ฟ่ฟ่า ... พรรคการเมืองก็มืล่วน รู้สึกว่า 
คนของพรรคน้ีล่วนใหญ่จะเปิดเผย จริงใจ พรรคความหวังใหม่อยู่กับคนจน อยากช่วยคนจนมา
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โดยตลอด ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ไม่เหมือนบางพรรค ท่ีเล่นการเมืองเกินไป พูดอะไรก็มืวัตถุ 
ประสงค์แอบแฝง แต่พ่ีน้อย (ซ่ือเล่นของนายสุรพร) บริสุทธ๋ึใจ กันเอง ..และท่ีเขาคบกับหนู ก็อาจ 
จะเป็นเพราะการวางตัวหนู ท่ีรู'ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร แค่ไหน ทำให้เขาเช่ือถือ ทำข่าวเราก็ไม่ 
ปีบค้ันกดดันเขา จะถามด้วยเหตุด้วยผล ตามข้อเท็จจริงไม่ใช้อารมณ์” (วานีต้า1อ้างแล้ว)

ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของท้ังสองฝ่ายเร่ิมปรากฏข้ึนเม่ือมีการริบ 
ประทานอาหารด้วยกัน โดยแหล่งข่าวเป็นฝ่ายเล้ียงเสียส่วนใหญ่ ไปร้องเพลง หรือฟังเพลงด้วยกัน 
แต่ท้ังน้ี ไม่ใช่ตามลำพัง แต่เป็นการไปเป็นหมู่คณะ รวมนักข่าวคนอ่ืนๆด้วย เคร่ืองบ่งช้ีถึงความ 
สัมพันธ์Iกล้ชิด คือ สามารถโทรศัพท์มือถือคุยได้ตลอดเวลา ติดตามตัวง่าย ต้องการซักถาม
ประเด็นข่าวประเด็นใดก็พร้อมท่ีจะริบโทรศัพท์ หรือในทางกสับกัน บางคร้ัง แหล่งข่าวคือนาย
สุรพร เป็นฝ่ายท่ีติดต่อมาเองเพ่ือบอกประเด็นข่าวแก่นางสาววาน้ีต้า

“บางทีพ่ีเ,ขามี hint ข่าวอะไร เขาก็จะโทร.มาบอก หรือบางทีเขาอยากรู้ความ 
เคล่ือนไหวของข่าวเร่ืองไหน เขาก็จะโทร.มาถามเรา เป็นลักษณะแลกเปล่ียนข้อมูลกัน ..” (วานีต้า)

“ บางคร้ัง มีอะไรก็จะโทร.ถามต้า วันน้ีมีอะไรบ้าง บางทีอยู่ต่างจังหวัด ก็โทร. 
ถามความเคล่ือนไหวต่าง  ๆ เพราะเขาตามข่าว เขาจะรู้ดีกว่าเรา เราลามารถริบรู้ข้อมูลข่าวสารได้ 
ทันต่อเหตุการณ์” (สุรพร)

ความสัมพันธ์ระหว่างนางลาววานีต้ากับนายสุรพร จะมีลักษณะพึงพาอาศัยกัน 
ในเร่ืองข่าวเป็นสำคัญ ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝง หากจะมีก็แต่เพียงความนับถือท่ีมีต่อกัน 
อ้นเป็นคุณค่าสำคัญของมิตรภาพเท่าน้ัน โดยส่ิงท่ีนายสุรพรในฐานะแหล่งข่าวลามารถเอ้ือให้กับ 
นางสาววานีต้าได้มากท่ีสุดคือ การให้ความเห็นท่ีเป็นประเด็นข่าวเก่ียวกับเหตุการณ์ความเคล่ือน 
ไหวท่ัวไปทางการเมือง หรือในกรณีท่ีต้องการตรวจลอบความถูกต้องของข่าวเก่ียวกับพรรคความ 
หวังใหม่ ก็จะได้คำตอบทุกคร้ัง โดยสามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลา

นอกจากบทบาทของการเป็น “นักข่าว - แหล่งข่าว” แล้ว ด้วยท่าทีท่ีแสดงออก 
และด้วยการกระทำ บางคร้ัง นางลาววานีต้ากับนายสุรพร ก็เล่นบทบาทคล้าย เๆป็น“พ่ี-น้อง” และ 
“ท่ีปรึกษาษา” โดยลามารถปรึกษาหารือกันได้ใม่จำกัดเฉพาะเร่ืองงาน แต่รวมถึงเร่ืองส่วนตัวบ้าง 
แต่นางสาววานีต้า ไม่ได้อาศัยความสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์ในข้อน้ีนัก นอกจากเร่ืองงานเป็นสำคัญ
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“ บางคร้ังความสนิททำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นพ่ีเรา นอกงานแล้ว เขาก็เป็นพ่ีเรา 
ปรึกษาหารือเร่ืองส่วนตัวได้ เป็นเพ่ือนกัน ไม่มีความลับต่อกัน เป็นท่ีปรึกษากันและกัน จะแถลง 
ข่าวแต่ละคร้ัง ก็จะหารือกัน เราจะช่วยเขาวิเคราะห์กล่ันกรองว่าเร่ืองน้ีเหมาะสมไหม ควรพูดหรือ 
ไม่ควรพูดถึง เร่ืองน้ีไม่ต้องพูดนะ พูดไปมันจะเสีย การแถลงควรมีอะไรประกอบบ้าง ..เขาจะรับฟัง 
ความเห็นเรา” (วานีต้า)

“ นักข่าว อ.ส.ม.ท. ท่ีช๊ีท่ีสุดคึอ วานีต้า เพราะเขาอยู่ประจำพรรคความหวังใหม่ 
มานาน ต้าเขาเป็นผู้ใหญ่ ถ้าในวงการเพ่ือนนักข่าว เขาค่อนข้างจะอยู่ในลักษณะเป็นผู้นำน้อง  ๆ
หลายคน เขามีความอาวุโสกว่า ประเด็นข่าวเขาดี หลายคร้ังท่ีต้าเข 'ๆจะเป็นผู้ท่ี'ช่วยเรียบเรียง สรุป 
ประเด็นข่าวให้เพ่ือน และให้ผมด้วย เขาไม่ใช่คนท่ีจะรุกเราเอาให้จน หรือเซ้าซ้ีจะถามเร่ืองน้ันเร่ือง 
น้ีมากจนเกินไป .. ต้าเขาจะช่วยเหลือเราดูว่า วันน้ีปริมาณข่าวแค่ไหน และควรจะพูดเร่ืองอะไร 
แค่ไหน เพ่ือให้ข่าวออกมาดี ..ท่ีรู้จักมักคุ้นกันก็เพราะเร่ืองหน้าท่ีการงานท่ีต้องพบปะพูดคุยกัน 
และการคบกันพ่ืก็ไม่ได้มองหรอกว่า น้องๆนักข่าวมาจากไหน ต้าก็เหมือนกัน ท่ีพูดคุยกันคบกันก็ 
เพราะสนิทกับเขา ไม่ไข่ว่าเขามาจาก อ.ส.ม.ท. หรือจากหนังลือพิมพ์อะไร ปกติแล้วพ่ืจะให้ความ 
สำคัญกับนักข่าวเหมือนกันหมด ” (สุรพร)

บทบาทการเป็นท่ีปรึกษาหรือเพ่ือนคู่คิดกำหนดทิศทางหรือประเด็นข่าวตังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่า บางคร้ัง ความลัมพันธ์ระหว่างนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าว ก็มี 
ลักษณะใกล้ชิดเป็นหน่ึงเดียว ไม่เป็นอิสระต่อกันโดยสินเชิง ซ่ึงเทียบเคียงได้กับแบบจำลองความ 
สัมพันธ์แบบท่ี 3 ของ กีเบอร์ และจอห์นลัน (อ้างแล้ว)

จากคำบอกเล่าของสองฝ่าย ได้ข้อสรุปตรงกันว่า การพ่ึงพาอาศัยกันของแหล่ง 
ข่าวกับนักข่าวคู่น้ีมือยู่ลองลักษณะ คือ การพ่ึงพาอาศัยกันในเร่ืองงานเป็นหลัก และเร่ืองส่วนตัว 
โดยในความสัมพันธ์น้ัน ไม่มืการเสนอหรือสนองผลประโยชนัในลักษณะอามิสสินจ้าง แต่ความ 
สัมพันธ์อยู่บนพ้ืนฐานของการนับถือกัน ซ่ึงขยายผลทำให้บทบาทท่ีมีต่อกันไม่จำกัดอยู่เฉพาะการ 
เป็นนักข่าวกับแหล่งข่าวเท่าน้ัน หากแต่บางสถานการณ์ก็กลายเป็นเพ่ือน พ่ี-น้อง และท่ีปรึกษา 
แต่สถานภาพเดิมคือ การเป็นแหล่งข่าว - นักข่าว ไม่ได้สลายไป เพราะการพ่ึงพาอาศัยกันก็ยังอยู่ 
ในบริบทของข่าวเป็นหลัก
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ในการรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเอาไว้น้ัน นางสาววานีต้า อาศัยการติด 
ต่อส่ือสารกันอยู่เสมอ แม้ว่าปัจจุบันนางสาววานีต้า จะไม่ได้รับมอบหมายให้ตามข่าวพรรคความ 
หวังใหม่เป็นหลักแล้วก็ตาม แต่ก็จะแวะเวียนไปทำข่าวของพรรคน้ีอยู่เป็นประจำทุกคร้ังท่ีมีโอกาส

“ จะติดต่อไม่ขาดลาย โอกาสเจอกันมีมาก เพราะเขาเป็นนักการเมือง และมีข่าว 
อะไรเก่ียวโยงถึงพรรคความหวังใหม่ เราก็จะนึกถึงเขา โทร.ไปสอบถามไม่เคยขาด เราไม่ท้ิงความ 
สัมพันธ์ ตอนเขาเป็นรัฐมนตรี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) อาจจะทำให้เราห่างไป 
บ้าง เพราะสายงานรับผิดชอบเปล่ียนไป แต่เม่ือกลับมาเป็น ส.ส.ธรรมดา และย่ิงเป็นฝ่ายค้านด้วย 
แล้ว ย่ิงมีเวลาเจอกัน คุยกันบ่อย จะเข้าพบก็ง่าย ไม่มีใครคอยกัน” (วานึต้า)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า จะสนิทกับแหล่งขาวระดับโฆษกพรรคคนน้ีมากเพียงใด แต่ 
นางสาววานึด้า ก็ไม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากความลัมพันธํใกล้ชิดเพ่ืองานข่าวให้ได้ข่าวดี ใน 
เชิงลึก กว่านักข่าวคนอ่ืนมากนัก ท้ังน้ีไม่ใช่เพราะนักข่าวไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะเง่ือนไข 
ข้อจำกัดของส่ือสำนักข่าวไทย ท่ีเล่นข่าวลึกๆท่ีเน้นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองแรง  ๆ ไม่ได้ 
น้ันเอง แต่การท่ีนักข่าว อ.ส.ม.ท.อย่างนางสาววานึต้า สามารถสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าว 
ได้ถึงข้ันน้ี อย่างน้อยก็บรรลุเป้าหมายของงานข่าวสำนักข่าวไทยได็ในระดับท่ีน่าพอใจแล้ว คือ ได้ 
ข่าวท่ีถูกต้อง และครอบคลุมประเด็น ข่าวไว และไม่ตกข่าว แม้ว่าอาจจะไม่ลึกพอ

“ ข่าวลึกเรา ถึงจะรู้ เราก็เล่นไม่ได้ ย่ิงข่าวท่ีไม่สามารถระบุซ่ือผู้พูดได้ เราก็ลงไม่ 
ได้ ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์ แต่เราทำได้ดีท่ีสุด คือข่าวของเรามืความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง” (วานึต้า)

และในมุมมองของแหล่งข่าวเอง นายสุรพร มืข้อสังเกต'ว่า ท่ีผ่านมานักข่าวการ 
เมือง อ.ส.ม.ท. ยังไม่ได้อาศัยประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวอย่างเต็มท่ี ท้ังท่ีมืศักยภาพ 
พร้อมกว่าส่ืออ่ืน  ๆในการท่ีจะนำเสนอข่าวในเชิงลึก

“..โดยบุคลิกภาพของ อ.ส.ม.ท.แล้ว มือะไรต้องใส่ให้เต็ม ใล่เข้าไปเลย ไม่ต้อง 
กลัวว่าเราเป็นล่วนหน่ึงของรัฐ เพราะการแข่งขันในปัจจุบันรุนแรงมาก อ.ส.ม.ท. มืสิทธ้ีน้อยมากท่ี 
จะเลือกว่าอันไหนเป็นประโยชน์หรือเลียประโยชน์ต่อรัฐ เพราะการแข่งขันมืสูง อ.ส.ม.ท. นอกจาก 
ต้องรักษาจุดของการแข่งขันคือ ความถูกต้องของข่าว น้ัาหนักหรือคำพูดบางคร้ังก็ปรับเปล่ียนบ้าง 
เพ่ือให้เหมาะสมแล้ว ต้องเน้นความลึกด้วย ซ่ึงอ.ล.ม.ท.เล่นข่าวลึกได้ โดยไม่จำเป็นรุนแรง เพราะ 
ความเป็นส่ือรัฐ เน้ือข่าวประเด็นข่าวไม่เพ้ียนอยู่แล้ว แต่ลดความhotลงไปบ้าง เพราะต้องกระจาย
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ข่าวออกไปล่ต่างประเทศด้วย ลักษณะตรงน้ีคือบุคลิกภาพของ อ.ล.ม.ท. ข่าวท่ีผ่าน อ.ส.ม.ท.ทุก 
ฉบับจะไม่หลุดเลย จะกระจายได้หมด นักข่าว อ.ส.ม.ท. ต้องใช้ศักยภาพท้ังของตัวเอง และองค์กร 
ให้เต็มท่ี ” (สุรพร)

ในสายตาของนักข่าวหนังสือพิมพ์ท่ีมองความสัมพันธ์ของนางสาววานีต้ากับ 
แหล่งข่าว พบว่า เป็นความสัมพันธ์!นระดับท่ีใกล้ชิดกับแหลงข่าวพอสมควร แต่ไม่ได้พิเศษไปกว่า 
ความสัมพันธ์ท่ีนายสุรพรมีกับนักข่าวคนอ่ืนๆมากนัก ยกเว้นความเกรงใจท่ีนักข่าวอ.ส.ม.ท.ได้รับ 
จากแหล่งข่าวเพราะความอาวุโสและการวางตัว และความสัมพันธ์น้ันไม่ได้อยู่ในข่ายท่ีถูกเพ่งเล็ง 
ว่าต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์แอบแฝงต่อกัน และความไว้วางใจท่ีแหล่งข่าวมีให้นางสาววานีต้าน้ัน 
เป็นเพราะการวางตัวท่ีเหมาะสม เกาละเทศะ ไม่ก้าวร้าว และความมีมนุษยสัมพันธ์ ท้ังน้ี องค์กร 
ในสังกัดของ วานีต้า คือ อ.ส.ม.ท.จะมีส่วนเป็นปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่ายอยู่บ้าง 
ในประเด็นท่ีว่า อ.ส.ม.ท. ไม่เสนอข่าวก้าวร้าวรุนแรง ทำให้แหล่งข่าวสบายใจท่ีจะคบหากับนักข่าว 
อ.ส.ม.ท.

“ พ่ีต้าก็เหมือนกับนักข่าวคนอ่ืนๆท่ีแหล่งข่าวเขาสนิท ถ้าถามว่าสนิทใกล้ชิดแค่ 
ไหน ก็จะอยู่ในระดับกลาง  ๆไม่ได้ใกล้ชิดแบบรับใช้จนน่าเกลียด ถ้าเทียบกับนักข่าวคนอ่ืน  ๆ แหล่ง 
ข่าวอาจจะเห็นความสำศัญของพ่ีต้า ตรงท่ีอาวุโสกว่าคนอ่ืน  ๆ มีอะไรจะล่ือสารกับนักข่าว แหล่ง 
ข่าวก็จะบอกผ่านพ่ีต้า ซ่ึงความสัมพันธ์ท่ีพ่ีต้ามีกับแแหล่งข่าวน้ัน คิดว่าเป็นเพราะตัวเขาเองมาก 
กว่า ความเป็น อ.ส.ม.ท.จะมีส่วนทำให้แหล่งข่าวเห็นความสำศัญของพ่ีต้าบ้าง ก็ตรงท่ี อ.ส.ม.ท. 
ไม่เล่นข่าวแรง หรือข่าวล่อแหลม แหล่งข่าวจึงวางใจท่ีจะคบหา เพราะเขาไม่ต้องระมัดระวังตัว 
มาก .. ความสัมพันธ์ก็มีลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นข่าว 
ความเคล่ือนไหวเหตุการณ์ต่าง  ๆ พ่ึต้าจะได้เปรียบตรงประเด็นข่าว เพราะเขามีประสบการณ์มาก” 
(นิภาวรรณ แก้วรากมุกฃ์, สัมภาษณ์ )

อย่างไรก็ตาม นางสาวนิภาวรรณ มองว่า ประโยชน์ในงานข่าวของนางสาว 
วานีต้า จากความสัมพันธ์ท่ีมีกับนายลุรพร หรือแหล่งข่าวคนอ่ืนๆน้ัน ถ้าเทียบกับนักข่าวคนอ่ืน 
แล้วไม่ได้เหนือกว่าแต่อย่างใด ท้ังน้ี เพราะเหตุผลเดียวกันกับท่ีกล่าวไว้ข้างต้นคือ ข้อจำกัดในการ 
นำเสนอข่าวของสำนักข่าวไทยเอง ท่ีไม่สามารถเสนอข่าวการเมืองในเชิงลีกท่ีเป็นประเด็นความขัด 
แย้งรุนแรงได้ ซ่ึงจากข้อจำกัดน้ี ทำให้มองว่า บางคร้ังไม่จำเป็นเลยท่ีนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท.จะ 
ต้องสร้างความสนิทสนมกับแหล่งข่าว



169

“แม้แต่คำพูดแรงๆท่ีแหล่งข่าวพูด สำนักข่าวไทยก็ต้องหลีกเล่ียงใช้คำพูดอ่ืนทีเบา 
ลง การเลนอข่าวของ อ.ส.ม.ท.จะให้กระทบรัฐบาลมากก็ไม่ได้ เพราะเป็นส่ือก่ึงราชการ ข่าวท่ีออก 
จากฝ่ายค้านต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อรัฐบาล...ถ้ามองอย่างผิวเผินแล้ว ไม่จำเป็นเลยท่ีนัก

dé

ข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. จะต้องสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวเพ่ืองานข่าว เพราะถึงยังไงก็ 
มืข้อจำกัดในการนำเสนอ เว้นเลียแต่ว่า นักข่าว อ.ส.ม.ท.บางคนมืเป้าหมายท่ีจะสร้างความ 
สัมพันธ์เอาไว้ เผ่ือจะขยับขยายตัวเองไปอยู่ท่ีอ่ืนหรือทำงานอ่ืนในอนาคต” (นิภาวรรณ,อ้างแล้ว)

ด้วยเหตุผลช้างต้น จึงไม่ต้องกล่าวถึงผลประโยชน์ส่วนตัวในเชิงอามิสสินจ้างท่ี
แหล่งข่าวจะมืให้กับนักข่าวการเมือง อ.ล.ม.ท. เพราะไม่คุ้มกับการลงทุน
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3. ข่าวเศรษฐกิจ

จากการหย่ังดูความลึกซ้ึงของสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวลาย 
เศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท.น้ัน พบว่านักข่าวส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวในระดับปานกลางd9 O'

คือ ไม่ห่างหรือใกล้ชิดมาก ถ้าเทียบแล้ว ความสัมพันธ์ของนักข่าวอ.ส.ม.ท.สายน้ีท่ีมีกับแหล่งข่าว 
จะลอดรับกับแบบจำลองความสัมพันธ์แบบท่ี 2 ของกิเบอร์และจอห์นสัน(อ้างแล้ว) ท้ังน้ี เหตุผลท่ี 
นักข่าวสายเศรษฐกิจของ อ.ส.ม.ท. ไม่เข้าไป “คลุก” กับแหล่งข่าวมาก มีอยู่ 3 ประการหลักด้วย 
กันคือ

ประการแรก เน่ืองจากตัวนักข่าวเองเกรงว่าจะเกิดผลเสียต่อการทำงาน โดย
เฉพาะการเอนเอียงหรือเข้าข้างแหล่งข่าว ทำให้เสนอข่าวไม่ได้เต็มท่ี เพราะความเกรงใจ โดย 
เฉพาะในกรณีท่ีมีข่าวลบเก่ียวกับตัวแหล่งข่าวเหล่าน้ัน อันเป็นเหตุผลเดียวกันกับปัจจัยท่ีกำหนด 
ระยะห่างความสัมพันธ์ท่ีมีกับแหล่งข่าวของนักข่าวการเมือง อ.ส.ม.ท. ท่ีกล่าวถึงโดยละเอียดไป 
แล้วก่อนหน้าน้ี

ประการท่ีสอง แหล่งข่าวสายเศรษฐกิจของนักข่าว อ.ส.ม.ท. ล่วนใหญ่จะเป็นข้า 
ราชการประจำกระทรวงหรือหน่วยงานต่าง  ๆ มากกว่าจะเป็นนักการเมือง ซ่ึงการสร้างความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้าราชการประจำน้ัน ทำไม่ได้สะดวกเหมือนกับการสร้างความสัมพันธ์กับนัก
การเมือง

ประการท่ีสาม แม้ว่าแหล่งข่าวของนักข่าวสายเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. จะเป็นผู้ท่ีอยู่ 
ในภาคเอกซนบ้าง แต่การเสนอข่าวเศรษฐกิจของ อ.ส.ม.ท. มักจะให้น้ัาหนักไปกับทางภาคราช 
การ และภาคก่ึงราชการ และแม้จะเสนอข่าวของภาคธุรกิจเอกชนอยู่บ้าง แต่โดยข้อจำกัดของส่ือ 
สำนักข่าวไทยอ.ส.ม.ท. โดยเฉพาะเอกสารข่าวท่ีไม่ได้วางขายหรือถึงมือผู้อ่านโดยตรง แต่ผ่านส่ือ 
อ่ืน อีๆกทอดหน่ึง ก่อนถึงลาธารณชนน้ัน ทำ'ให้เกิดผลกระทบ(impact)ศ่อผู้รับสารน้อย ประกอบกับ 
ข่าวของ อ.ส.ม.ท. ไม่สามารถลงลึกได้เท่ากับส่ือเอกชนอย่างหนังสือพิมพ์ เพราะข่าวสำนักข่าว 
ไทย อ.ส.ม.ท. ไม่มีลักษณะของการโฆษณาประซาสัมพันธ์ท่ีจะเป็นซ่องทางแอประโยชน์ต่อแหล่ง 
ข่าวได้ ข่าวโทรทัศน์ซ่อง 9 ก็เซ่นกัน ซ่ึงงานข่าวจะแยกออกจากธุรกิจการตลาดอย่างซัดเจน แหล่ง 
ข่าวภาคธุรกิจเอกชนจึงไม่ได้รับประโยชน์จากส่ือ อ.ส.ม.ท. เต็มท่ีนักเม่ือเทียบกับส่ือเอกซนอ่ืนๆ
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในภาพรวมความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวของนักข่าวเศรษฐกิจ 
จะไม่แนบแน่นมากมาย แต่ประโยชน์ท่ีได้จากความสัมพันธ์ก็มีอยู่พอสมควร โดยเฉพาะประโยชน์ 
ต่องานข่าว ซ่ึงสรุปได้ดังต่อไปน้ี

3.1 ประโยชน์ในงานข่าว

ประโยชน์หลักของการทำความรู้จักมักคุ้นกับแหล่งข่าวน้ัน เหมือนกันกับนักข่าว 
ราชสำนักและนักข่าวการเมืองท่ีได้กล่าวมาข้างต้น คือ จะเปิดช่องให้นักข่าวสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารได้ง่าย ได้ไว และลึก(ในบางเร่ือง) ได้ข่าวท่ีถูกต้อง ข่าวพิเศษคนเดียวและอย่างน้อยท่ีสุด 
คือไม่ตกข่าว ซ่ึงถ้ามองความสัมพันธ์!ปในเซิงอุปถัมภ์ ทรัพยากรสำคัญของแหล่งข่าวในฐานะผู้ 
อุปถัมภ์ท่ีเอ้ือประโยชน์นักข่าวในฐานะผู้รับอุปถัมภ์ในกรณีน้ีก็คือข้อมูลข่าวสารน้ีเอง และผลท่ีองค์ 
กรส่ือได้รับอีกทอดหน่ึง ก็คือผลผลิตข่าวท่ีมีคุณภาพ

“ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวมันมีข้อดีคือ ถ้าสนิทกันแล้ว แหล่งข่าวเขา 
สบายใจท่ีจะคุยกับเรา เขาจะบอกในเร่ืองท่ีมันเป็นความจริงกับเรามากกว่า ซ่ึงก็สามารถท่ีจะคุย 
ได้ว่า โอเค ตรงน้ีเล่าให้ฟังเฉยๆนะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบผิวเผินระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าว 
เขาก็จะพูดได้เฉพาะเท่าท่ีจะพูด” (ประสาน รุ่งสว่าง, อ้างแล้ว)

จากการศึกษาพบว่า นักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. จะอาศัยความสัมพันธ์แบบไม่ 
เป็นทางการกับแหล่งข่าวเพ่ือประโยชน์ในงานข่าวในลักษณะของการเจาะข่าวเด่ียว ข่าวพิเศษคน 
เดียว หรือท่ีเรียกว่า “ข่าวเจาะ” เป็นอันดับแรก เพราะข่าวเด่ียวท่ีมืประเด็นแปลกแตกต่าง1ไป'จาก 
ล่ืออ่ืนๆ  ทำให้ข่าวของสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. มีคุณค่า เป็นหน้าตา จุดขาย หรือ “เครดิต” ของ 
สำนักข่าว ล่วนประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวในลักษณะของการได้ข่าวไว ได้ 
ปริมาณข่าวมาก และการใช้แหล่งข่าวเพ่ือตรวจลอบความถูกต้องของข่าวน้ัน เป็นประเด็นท่ีให้ 
ความสำคัญรองลงมาจากข่าวเด่ียว เพราะข่าวเด่ียวท่ีฉีกประเด็นไปจากคนอ่ืน นักข่าว อ.ส.ม.ท. 
มองเห็นและได้ก่อนคนอ่ืนน้ัน ทำให้ล่ือต่าง  ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เห็นความสำคัญของสำนัก 
ข่าวไทย ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งตรวจลอบประเด็นข่าวประจำวันท่ัวไปว่าเขาตกหล่นข่าวไหนไปบ้าง 
เท่าน้ัน หากแต่ต้องคอยดูด้วยว่าวันน้ี สำนักข่าวไทยเจาะลึกเร่ืองใดด้วย

กรณีของนางสาวจิตเกษม ณ ระนอง (อ้างแล้ว) หัวหน้าแผนกประมวลข่าวและ 
ข่าวประกวดราคา อดีตนักข่าวและหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ ฝ่ายหนังสือข่าวและข่าววิทยุ อ.ล.ม.ท.
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คือตัวอย่างท่ีโดดเด่นของนักข่าวเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับแหล่งข่าวในวงการพลัง 
งานและนำมัน ซ่ึงได้กล่าวถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวไปแล้วในบทท่ี4เล่าถึงตัวอย่าง 
ของการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวว่า “ตอนน้ันถูกล่งไปอบรมการเขียนข่าวท่ี
มาเลเซีย ขณะน้ันมีความเคล่ือนไหวเก่ียวกับโครงสร้างราคาน้ัามัน ติดอบอรมอยู่ แต่กลัวตกข่าว 
จึงโทรศัพท์กลับมาเมืองไทยเช็คข่าวจากแหล่งข่าวหลายคน ตอนน้ันยังไม่มีใครอยากจะพูดเร่ือง 
ราคาน้ํามันว่าจะข้ึนหรือไม่ข้ึน เพราะมันมีผลกระทบ แต่อาศัยว่าเราตามเร่ืองน้ีมาตลอด แหล่ง 
ข่าวเขารู้จักเรา เขายอมพูด เสร็จแล้วก็เขียนข่าวล่งแฟกซ์กลับมา เป็นข่าวเด่ียวของสำนักข่าวไทย 
รุ่งเช้าหนังสือพิมพัไทยรัฐเอาข่าวน้ันลงหน้าหน่ึง หัวหน้าแผนกเขียนประกาศภายในซมเชยให้”

นางสาวมนชยา ศุจิมนัส หัวหน้าแผนกข่าวเศรษฐกิจ ฝ่ายหนังสือข่าวและข่าว 
วิทยุ (สัมภาษณ์) กล่าวถึงการอาศัยประโยชน์จากแหล่งข่าวระตับสูงท่ีรู้จักคุ้นเคยดีเม่ือตอนทำข่าว 
ท่ีกระทรวงพาณิชย์ว่า “ ได้ข่าว.. นักข่าวมันก็ต้องมีข่าวออกมา โดยเฉพาะข่าวลึก  ๆ ในระดับ 
นโยบาย เช่น ตอนน้ัน คือเร่ืองกฎหมายบังคับสวมหมวกกันน็อค เราก็ตามเจาะว่ากระทรวง 
พาณิชย์จะเตรียมป้องกันควบคุมเร่ืองราคาหมวกอย่างไรเป็นการล่วงหน้า นโยบายบางอย่าง
กระทรวงเขาไม่อยากเปิดเผย เพราะมันมีผลกระทบ แต่ในแง่ข่าวมันก็ต้องมี เราก็ทราบhinเได้จาก 
แหล่งข่าวท่ีรู้จัก”

จากการบอกเล่าของนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. พบว่า ในระยะแรกๆ ของการทำ 
ข่าวน้ัน สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ไม่เป็นท่ีรู้จักหรือยอมรับจากแหล่งข่าวเท่าใดนัก แต่เม่ือนักข่าว 
เร่ิมเจาะข่าว เร่ิมผูกพันกับแหล่งข่าว ทำให้สำนักข่าวไทยเป็นท่ีรู้จักของแหล่งข่าวสายเศรษฐกิจ 
มากข้ึน ย่ิงแหล่งข่าวเร่ิมเห็นว่า มีข่าวดีๆมีจุดเร่ิมต้นออกไปจากนักข่าวสำนักข่าวไทย การให้การ 
ยอมรับและให้ความสำคัญจากแหล่งข่าว ก็ตามมา ย่ิงไปกว่าน้ัน เม่ือมีแหล่งข่าวท่ีสนิทแล้ว กรณี 
ท่ีแหล่งข่าวคนน้ันเป็นผู้บริหาร การท่ีนักข่าวจะขอข้อมูลจากหน่วยงานน้ัน แหล่งข่าวก็มักจะส่ังให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาให้ความร่วมมือกับนักข่าวด้วย

ตัวอย่างกรณีของนางสาวอิสสริยา พรายทองแย้ม นักข่าวสายกระทรวงคมนาคม 
ฝ่ายหนังสือข่าวและข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย (อ้างแล้ว) ซ่ึงเป็นนักข่าวคนหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีรู้จักมักคุ้น 
ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมคือ กล่าวว่า “ แรกๆ  เขาก็ไม่ค่อยรู้จักเรา(สำนักข่าว 
ไทย) เท่าไหร่ เราก็พยายามสร้างผลงานให้เขาเห็น เม่ือเขายอมรับเรา รู้จักเรามากข้ึน ต่อมาอะไรๆ  
มันก็ง่ายข้ึน บางคร้ังแหล่งข่าวท่ีเราสนิทก็มีล่วนช่วย อย่างน้อยก็ในหมู่แหล่งข่าวเอง อย่างเราสนิท 
กับผู้บริหารสูงสุดของเขา เราจะเอาข้อมูลอะไร เขาก็จะให้ความสำคัญ หรือบางอย่างปลัด(ปลัด
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กระทรวงคมนาคม) ก็จะบอกว่า อัน,น้ีมีค'วามสำคัญนะ ต้องให้ความร่วมมือ ....เขาจะบอกข้าราช 
การ ให้ความร่วมมือกับเรา หรืออย่างกรณีคุณมืชัย (วีระไวทยะ ประธานบอร์ดองค์การโทรศัพท์ 
แห่งประเทศไทย ) ท่ีเรารู้จักดี เขาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินผล อ.ส.ม.ท.ด้วย เขาบอก 
เลยว่า ถ้ามืเร่ืองไหนเป็นพิเศษ ผมจะให้ข่าวคุณก่อน เป็นส่ือให้หนังสือพิมพ์มาลอก เขาพูดแบบน้ี 
เลย ข่าวไหนท่ีสำคัญ  ๆ ดีมาก  ๆ เขาอยากจะให้เราเป็นหน่วยแรกท่ีเผยแพร่...สำนักข่าวไทยเรามืบท 
บาทน้อยกว่าหนังสือพิมพ์ ไม่เคยมีใครเลนอผลประโยชน์ แต่เราก็ยังต้องสร้างความสัมพันธ์
เพราะเราต้องได้ข่าวรive (exclusive) ใช่ไหม อย่างน้อยเราต้องได้ข่าวไม่เหมือนคนอ่ืน ..บางคนเขา 
จะมืความเข้าใจว่า เราเป็นศูนย์รวมของการบริการ ข่าวได้ออกท่ีเราก่อนฉบับเดียว หนังสือพิมพ์ 
ลอกไปลงแน่นอน”

“ แต่ก่อน ไปไหน บอกว่ามาจากสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.แหล่งข่าวไม่รู้จัก เพราะ
มันไม่ได้เป็นส่ือท่ีเข้าถึงประชาชนเหมือนกับหนังสือพิมพ์!ทยฬั หรือเดลินิวสั มติซน ท่ีไปไหน<พ่

แหล่งข่าวโดยเฉพาะพิอาร์จะล้อมหน้าล้อมหลัง แต่เม่ือเขาได้รู้จักกับเรา ได้เห็นผลงานเรา เม่ือให้ 
ข้อมูลเรา เราเขียนข่าวเด่ียวได้ลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เขาก็รู้จัก และเร่ิมให้ความสำคัญ แต่ 
ก่อนเราเหมือนนักข่าว “ผี” ในลายตาของพวกแหล่งข่าว แต่ตอนน้ีเขารู้จักและยอมรับ” (จิรพร 
มรกตจินดา, สัมภาษณ์)

จากข้อมูลท่ีได้ข้างต้น กล่าวโยงเป็นความสัมพันธ์!ด้ว่า ความสัมพันธ์ล่วนตัวกับ 
แหล่งข่าวทำให้นักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท.ได้ประโยชน์ในเซิงของข่าวเจาะพิเศษ เม่ือข่าวเหล่าน้ัน 
ได้รับการเผยแพร่ต่อโดยส่ืออ่ืนๆท่ีเป็นสมาซิก สร้างผลในเซิงข่าวได้ในวงกว้าง และแหล่งข่าวทราบ 
ต้นตอว่ามาจากนักข่าวสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ก็ทำให้สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. เป็นท่ีรู้จักและ 
ยอมรับและให้ความสำคัญจากแหล่งข่าวมากข้ึน เม่ือเกิดการยอมรับ ก็ขยายผลทำให้นักข่าวได้รับ 
ความสะดวกหรือความร่วมมือจากแหล่งข่าวมากย่ิงข้ึนไปอีก

ประโยชน์ท่ีตามมาอีกประการหน่ึงคือ การอำนวยความสะดวกในการทำงานข่าว 
เน่ืองจากแหล่งข่าวของนักข่าวสายเศรษฐกิจ ถ้าไม่นับรวมถึงข้าราชการประจำกระทรวงเศรษฐกิจ 
หลักๆ แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีอยู่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ รวมถึงการเงิน ตัว 
บุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าวมักจะหมายความรวมถึงเจ้าหน้าท่ีประซาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง  ๆ ซ่ึง
บุคคลเหล่าน้ีมืบทบาทสำคัญอย่างย่ิงในการติดต่อสัมพันธ์กับนักข่าว และโดยธรรมชาติของการ 
ประซาสัมพันธ์ก็คือการเสนอบริการท่ีจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักข่าวได้มากท่ีสุดเท่า 
ท่ีจะทำได้ นักข่าวสายเศรษฐกิจคือผู้ท่ีได้รับการบริการส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆจากแหล่งข่าว
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เหล่าน้ีโดยตรง และแน่นอนว่าอานิสงส์ก็เกิดแก่องค์กรในสังกัดด้วย กล่าวคือ ทรัพยากรของแหล่ง 
ข่าวท่ีนำมาบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำข่าวแก่นักข่าวน้ัน ถือว่าช่วยองค์กรลดต้นทุน 
การผลิตข่าวได้อีกทางหน่ึง

“ทุกอย่างเท่าท่ีเขาจะหาให้เราได้ เช่น กระดาษ สมุดจดข่าว เอกสารต่าง  ๆ
ครบถ้วน เล้ียงข้าว ไปทำข่าวต่างจังหวัดก็มีเอนเตอร์เทน(entertain) เดินทางฟรี มีห้องพักฟรี จะ 
บอกว่าส่ิงท่ีได้รับบริการจากแหล่งข่าวมันช่วยให้องค์กรเราประหยัดค่าใช้จ่ายลงไป จะพูดอย่างน้ัน 
ก็ได้” (จิรพร, อ้างแล้ว)

และท่ีสำคัญย่ิงไปกว่าส่ิงของเคร่ืองใช้เหล่าน้ันแล้ว แหล่งข่าวในระคับประซา
สัมพันธ์ หรือเลขานุการ ท่ีนักข่าวสร้างสายสัมพันธ์เอาไว้ ยังเป็นตัวนำไปล่การเข้าถึงตัวผู้บริหาร 
ของหน่วยงานน้ัน ไๆด้

นายสุพิน ปัญญามาก (สัมภาษณ์) ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 
ไทย (กฟผ.) แหล่งข่าวคนสำคัญคนหน่ึงของนักข่าว อ.ส.ม.ท. กล่าวว่า “ ในฐานะแหล่งข่าว เราจะ 
ต้องให้ความสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกในการจัดให้ไปพบให้สัมภาษณ์คนโน้นคนน้ี ให้ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีจำเป็นหรือใช้ประกอบในการทำข่าวต่อไป เร่ืองต่อมาคึอ การไปดูส่ิงต่างๆท่ีมัน 
แปลกใหม่ เราทำงานตรงน้ี แน่นอนผู้ส่ึอข่าวเขาไม่มีเวลาไปดูด้วยตัวเขาเอง เพราะงานเขาเยอะ 
แต่ถ้าเราจัดให้เขาไปดูท่ีน้ันท่ีน่ึ อาจจะไม่เก่ียวข้องกับงานของหน่วยงานเรานักแต่น่าจะเป็น
ประโยชน์ หรือการติดต่อล่ือสารให้นักข่าวกับผู้บริหารได้พบกัน ก็เป็นส่ิงท่ีเราต้องทำให้นักข่าว”

การทำข ่าว เศรษฐกิจไม่ง ่ายนักสำหรับนักข่าวทีไ่ม่มีพื้นฐานความเด ้า นเศรษฐกิจ63 63 บ  63

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเงิน การคลัง อุตสหกรรม หรือพาณิชย์ นักข่าวเศรษฐกิจของ อ.ล.ม.ท. ส่วน 
ใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์มาโดยตรง การจะทำข่าวเศรษฐกิจได้ดีต้องมีความรู้
เร่ืองเศรษฐกิจดีด้วย แหล่งความรู้สำคัญของนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท.ก็คือ บุคคลท่ีเป็นแหล่ง 
ข่าวน่ันเอง ภูมิปัญญาหรือความรู้ความชำนาญเฉพาะตนของแหล่งข่าวท่ีถ่ายทอดให้กับนักข่าวท่ีรู้ 
จักม ัก คุ้นน้ัน ย่อมหมายถึงการมีส่วนได้ช่วยพัฒนานักข่าวอันเป็นทรัพยากรบุคคลขององค์กรส่ือ 
ด้วยทางหน่ึง และการพ่ึงพาอาศัยแหล่งข่าวในลักษณะน้ี บางทีก็ทำให้แหล่งข่าวกับนักข่าวลาย 
เศรษฐกิจของ อ.ล.ม.ท. สัมพันธ์กันแบบ “อาจารย์ กับ ลูกศิษย์”
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“เราอาศัยความท่ีเรารู้จักเขาให้เป็นประโยชน์ โทรศัพท์หรือไม่ก็ไปหาเขาเลย ขอ 
ความรู้เขา เร่ืองกลไกตลาดdemand/supply โครงสร้างเป็นยังไง เศรษฐกิจเป็นเร่ืองยาก เร่ือง อ้อย 
น้ําตาล น้ํามัน หรือการเงินอะไรก็ตาม ..องค์กรเราไม่ไดให้ความรู้ตรงน้ี เราก็เอาความรู้เขา(แหล่ง 
ข่าว) มาเสริม... เราพยายามทำอย่างน้ี ตอนหลังก็กลายเป็นวัฒนธรรมเลยท่ีหน่วยงานพวกน้ีเขา 
จัดอบรมลัมนาให้ความรู้แก่นักข่าวเป็นประจำ” (จิตเกษม, อ้างแล้ว)

นายสุพิน ปัญญามาก (อ้างแล้ว) กล่าวถึงกรณีของ กฟผ.ว่า “เรามีการสัมมนา 
ส่ือมวลซนปีละคร้ังสองคร้ังเสมอ เพ่ือให้ส่ือมวลชนมองเห็นถึงการพัฒนาการไฟฟ้าในบ้านเราห้าปี 
ลิบปี มันจะไปทางใด ยามเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจฟุบ เราจะพัฒนาไปอย่างไร เราจะมีการสัมมนา 
อย่างน้ีตลอด ค่าไฟฟ้าในอนาคตมันจะสูงหรือหกคะเมนลงข้าวล่างข้ึนอยู่กับอะไรบ้างปัจจัย ให้นัก 
ข่าวเขารู้ระบบ คืด เสนอแนะ แต่ก่อนอ่ืนให้เขารู้background ก่อนว่า ธุรกิจไฟฟ้ามันเกิดข้ึนมา 
อย่างไร ทำไมการไฟฟ้าฯ ให้ประชาชนด่าเร่ืองสร้างเข่ือนๆ  ๆ เพราะความหน้าหนาเพราะอะไร 
เพราะราคาค่าไฟฟ้าจะถูกมาก เพราะเราไม่ได้ซ้ือน้ําจากใครอยู่ในบ้านเรา น่ีคืออธิบายเป็นความรู้ 
ทำให้เกิดความรับรู้ เข้าใจ เข้าใจแล้ว จะยอมรับหรือไม่ เป็นเร่ืองของเขา”

“จะสนิทกับข้าราชการประจำท่ีเขาดูนโยบายต่อเน่ือง การท่ีเข้าไปหาเขาบ่อยๆ
หรือว่าไปถามเร่ืองท่ีว่าอันน้ีไปถึงไหนแล้ว ในเชิงของการให้ความรู้แล้ว มันเป็นเร่ืองท่ีเราต้องถาม 
แหล่งข่าวเขาจะ educate เรา ไม่ใช่แค่ให้ข่าวอย่างเดียว แต่จะให้ความรู้ การมองแนวของวิธีการ 
ปฏิบัติงานของคนปฏิบัติงานกระทรวงพาณิชย์ วิสัยทัศน์ การมองคน อย่างกับปลัด พซร อิศร 
เสนา ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ เราได้เรียนรู้วิธีการมองคน วิธีการปฏิบัติงานของเขา 
เวลาคุยกับเขา เขาจะพูดถึงคนอ่ืนอย่างไร พูดถึงวิธีการทำงานอย่างไร พยายามท่ีจะปรับมาใข้ใน 
ล่วนท่ีคิดว่าน่าจะดี” (มนชยา, อ้างแล้ว)

“การเขียนหรือเสนอข่าวเศรษฐกิจมันจะมีธรรมชาติท่ีแปลกจากข่าวอ่ืนคือ มัน 
ต้องอาศัยข้อมูลค่อนข้างจะเยอะ ข่าวมันต้องอาศัย background เช่น ค่าเงินบาทลอยตัว เพราะ 
ฉะน้ัน คนท่ีขยันทำการบ้าน ขยันอ่าน ขยันถาม ขยันทำความเข้าใจ ข่าวมันก็จะสามารถทำให้ลึก 
ได้ กรณีพิเศษท่ีเราต้องการข่าวลึก แต่เราไม่มีความรู้ เราก็ถามด้วยขอความรู้ด้วยจากแหล่งข่าว 
โดยตรง” (วัชระ สันตะกมลพงค์ 1สัมภาษณ์)

“ส่วนหน่ึงของการท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ส่ือข่าว ในฐานะเราเป็นแหล่งข่าว ไม่ 
ใช่ให้ข่าวอย่างเดียว แต่ต้องทำให้ส่ือมวลชนรู้สึกว่า เราเป็น'ท่ีพ่ึง,ได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองไหนท่ีเราตอบ
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ได้ เคยสัมผัสมาเราก็ตอบไป แต่บังเอิญมันมีข่าวเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืน มันเก่ียวข้องกับเรา เราก็ 
บอกข้อมูลไป เขาก็สามารถท่ีจะไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ มันก็เป็นประโยชน์ บางคร้ังอย่างผมเป็น 
อาจารย์ ผมมีลูกศิษย์ มีหลักการในการวิชาการ เร่ืองน้ีเป็นจรรยาบรรณ off the record คืออะไร 
บอกให้เขารู้ เขาเข้าใจ บางคน นักข่าวไม่ได้จบส่ือสารมวลชน แต่เราก็บอกว่า ในเร่ืองน้ี ในแง่วิชา 
การเขาว่าอย่างน้ีคุณจะเขียนอย่างน้ี ให้ความรู้ไปด้วย ประเด็นข่าวอะไรบ้างท่ีน่าสนใจ” (สุพิน 
ปัญญามาก, อ้างแล้ว)

3.2 ประโยชน ์ด ้านธ ุรก ิจขององค ์กร

จากการศึกษาพบว่า บางคร้ัง นักข่าวเศรษฐกิจของ อ.ส,ม.ท. บางคน ก็ทำหน้าท่ี 
คล้ายกับพนักงานการตลาดไปด้วย โดยอาศัยความสนิทสนมกับแหล่งข่าวในแวดวงธุรกิจ โดย 
เฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตในการติดต่อขอการสนับลนุนด้านการเงินและส่ิงของในรูปแบบ 
ของการอุปถัมภ์แก่องค์กร ท้ังในลักษณะของการเป็น”สปอนเซอร์” รายการโทรทัศน์ และวิทยุ 
และการลงโฆษณาในหนังลือของ อ.ล.ม.ท. ท่ีจัดทำข้ึนในโอกาสต่าง  ๆ รวมท้ังการสนับสนุนกิจ 
กรรมอ่ืนๆ ท่ี อ.ส.ม.ท.จัดข้ึนในวาระต่าง  ๆ เซ่น ช่วงการทำข่าวการเลือกต้ัง หรือทำข่าวกิจกรรม 
พิเศษ การสนับสนุนท่ีดึงเข้ามามีท้ังด้านการเงิน และส่ิงของเซ่น เส้ือเช้ิต แจ็คเก็ต ของทีมข่าว 
ตัวอย่างของนักข่าวอ.ส.ม.ท. ท่ีสามารถดึงความร่วมมือจากภาคธุรกิจเข้ามาสนับสนุนองค์กรใน 
ลักษณะน้ีคือ นางสาวจิตเกษม ณ ระนอง (อ้างแล้ว)

“ ท่ีได้มาน้ันเพราะความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีเรามีต่อเขา บางรายท่ีสนิทกันก็ฃอเลย . . ท ำ  

หนังลือครบรอบ 20 ปีสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. บางแห่งเขาเกือบจะตัดงบประชาสัมพันธ์!ปท้ัง 
แผนกเลย เรารู้จักผู้บริหารเขา เขาก็เจียดงบตรงน้ันให้ เราทำเพ่ือองค์กรเรา เงินแต่ละแห่ง 2 หม่ืน 
บ้าง 3 หม่ืนบ้าง ...การขอความร่วมมือจากแหล่งข่าวในลักษณะตังกล่าวเป็นการได้ประโยชน์ท้ัง 
สองฝ่าย และบางคร้ังยังเผ่ือแผ่เจือจานไปยังสังคมภายในนอกได้อีกด้วย ซ่ึงจะช่วยทำให้ยกระดับ 
ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของสังคมได้อีกทางหน่ึง...จริงๆแล้วเขา(แหล่งข่าวท่ีเข้ามาเป็นส 
ปอนเซอร์)ก็ได้ประโยชน์จากเราท่ีว่า ถึงเขาไม่ให้เรา เขาก็ให้คนอ่ืน ท่ีสำคัญ เราจะทำยังไงให้เรา 
อยู่ในอันตับต้นๆของเขาได้หรือเปล่า ...อย่างทำหนังสือครบรอบ 20 ปี สำนักข่าวไทย อ.ล.ม.ท. ได้ 
มาก่ีรายไม่รู้ แต่ยอดรวมท้ังหมดเกือบ 6 ล้านกว่าบาท เราสามารถเอาไปให้สถาบันการศึกษาท่ีอ่ืน 
ด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกัน ..การเป็นนักข่าว ท่ีสำคัญคือ ต้องไม่มีกรอบ ...โอเค ไม,ใช่หน้าท่ี 
ของเรา แต่ในใจลึกๆ  ต้องคิดว่าเราทำให้กับองค์กร ..ไม่ใช่ทำแต่งานข่าว ...เวลาบอกนักข่าว(คน 
อ่ืนๆ ) เขาบอกว่าไม่ถนัด ความจริงเขายังไม่ได้เร่ิมต้น เขากลัวว่าบทบาทนักข่าวกับแหล่งข่าวมัน
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จะมากลบลบล้างกัน เป็นนักข่าวไปฃอเขา แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ ถ้าคุณแยกออก ความจริง 
เราช้ีแจงให้เขา(แหล่งข่าว)รู้ได้ว่า บทบาทตรงน้ันเราคืออะไร แต่ถ้าเขามาต่อรอง(เรียกร้องกลับ)กับ 
เรามาก คุณถอยกลับมาได้เลย พ่ีถอยกลับเลย พ่ีก็'จะ1ไม่'ใปยุ่ง พ่ีจะขอเฉพาะกรณีท่ีเราต่อรองกับ 
เขาได้ว่า เราทำยังง้ี,นะ ถ้ามีโอกาส มีงบเหลือ ช่วยเรานิดหน่ึง คือลันน้ีเราจะเอาไปให้ทางโรงเรียน 
สถาบันอ่ืนๆท่ีเขาต้องการ อย่าง ธ.ก.ส.(ธนาคารเพ่ีอการเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเป็นสปอนเซอร์ราย 
การข่าวเพ่ือนเกษตรกรทางช่อง 9) เราร่วมมือกับเขา องค์กรเราได้ซ่ือ ธ.ก.ส.ได้ผลงาน เขาดีใจท่ี 
ได้ออกส่ือเราแล้ว เราก็ได้ลูกค้าท่ีแน่นอน support ให้องค์กรเรา... ในการร่วมมือกันต้องคุยกันเพ่ีอ 
หาทางออกท่ีดีท่ีสุด ประโยชน์ท่ีเราได้คือ เขาเป็น Data Base เราได้ข้อมูลหลักจากเขา เราเป็นส่ือ 
กลางให้”(จิตเกษม,อ้างแล้ว)

นางสาวบรินดา กลัลนิมิ ผู้อำนวยการฝ่ายประซาสัมพันธ์ บริษั!โรงกล่ันน้ัามันระ 
ยอง ในเครือของบริษัท เชลล์(ประเทศไทย)จำกัด (สัมภาษณ์) ซ่ึงมีความสนิทสนมกับ นางสาวจิต 
เกษม ณ ระนอง และนักข่าวสายเศรษฐกิจของสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. คนอ่ืนๆ  เป็นพิเศษ และ 
เป็นผู้ท่ีนำทรัพยากรของบริษัทฯและบางคร้ังก็ของส่วนตัวมาสนับสนุนกิจกรรมของอ.ส.ม.ท.อยู่ 
อย่างสม่ําเสมอ กล่าวว่า “พ่ีจะขอทางบริษัทฯเขาให้เป็นพิเศษเร่ือย  ๆ เพราะเราจะมีความสัมพันธ์ 
ท่ีดีมาโดยตลอด เพราะฉะน้ันเขาเอ่ยปากอะไร พ่ีช่วยได้ พ่ีจะช่วย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไร 
เช่น เส้ือฟอร์มของทีมข่าวเวลาออกไปทำข่าวเลือกต้ัง จะทำรายการ หาสปอนเซอร์ ทำหนังสือขอ 
การสนับสนุนพ่ีมาพ่ีจะให้เดยตลอด”

อย่างไรก็ตาม กรณีของนางสาวจิตเกษม ณ ระนอง เป็นเพียงส่วนน้อยของนัก 
ข่าวท่ีอาศัยประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหลงข่าวเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรในลักษณะน้ี ซ่ึงนัก 
ข่าวคนอ่ืน  ๆ ส่วนหน่ึงเห็นด้วย แต่อีกส่วนหน่ึงเห็นเป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงมักจะมีคำถามตามมาอยู่เสมอ 
ว่าบทบาทนักการตลาดน้ัน นักข่าวควรหรือไม่ควรทำ เพราะการอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ 
แหล่งข่าวในลักษณะดังกล่าวน้ันมักจะมีผลเลียตามมา

“วรรณ (ซ่ือเล่น) ไม่เคยขอสปอนเซอร์แหล่งข่าว แต่พ่ีเผก (ช่ือเล่นจิตเกษม ณ ระ 
นอง) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าว เช่น บริษัทน้ํามัน ปิโตรเล่ียมหลายลัน รายการโทรทัศน์ 
เช่น9 วันใหม่ หรืออะไรก็ได้สปอนเซอร์มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของพ่ีเผกกับแหล่งข่าวซ่ึงมัน 
เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีเลียนแบบไม่ได้” (จิรพร, อ้างแล้ว)
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นายวัชระ สันตะกมลพงค์ นักข่าวสายเศรษฐกิจ ซ่อง 9 อ.ส.ม.ท. (อ้างแล้ว) 
กล่าวว่า “ ไม่เคยคิด ไม่เคยลอง แม้รายได้จะงาม คอมมิชซ่ัน 10 % แต่มันไม่ใช่หน้าท่ีของนักข่าว 
มันไม่ใช่ เราทำใจไม่ได้.. สร้างความคุ้นเคยกับเขา แล้ววันดีคืนดีไปบอกกับเขา(แหล่งข่าว)ว่า เรามี 
รายการอย่างน้ี อยากจะขอสปอนเซอร์ ทำไม'ได้..อย่างเคยเจอกรณีเพ่ือนนักข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ 
ฉบับหน่ึง เขาสนิทกับแหล่งข่าวคนหน่ึงมาก วันหน่ึงนัดสัมภาษณ์พิเคษ บรรณาธิการล่งพนักงาน 
การตลาดตามหลังมาด้วยเพ่ือเจรจาขอสปอนเซอร์จากแหล่งข่าวคนน้ัน นักข่าวคนน้ีซ้ํา'ใจมาก
อายมาก เกิดแรงกดดันจนต้องลาออกจากหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันเลย”

“ทำไม่ได้ เขาเปิดโอกาสให้ทำ แต่ผมไม่เคยทำซักที มันลำบากใจท่ีจะพูด ไม่รู้ว่า 
จะพูดยังไงกับเขา...แต่ถ้าจะทำก็สามารถทำได้ทางอ้อม คือเป็นตัวเช่ือมให้กับฝ่ายการตลาดได้มี 
โอกาสเจรจากับแหล่งข่าวเอง ..ผมได้ประโยชน์จากทางตรงกันข้าม ..เราไปทำข่าวให้กับบริษัทเอก 
ซนสักรายหน่ึงจนมีความสนิทสนมกับเขา เราจะหาสปอนเชอร์ให้สถานีได้ โดยไปดึงให้เขามาซ้ือ 
โฆษณาเรา โดยนัดให้ฝ่ายการตลาดเขาติดต่อกันอีกที” (ฦสพงค์ ฉายประเสริฐ, อ้างแล้ว)

“เคยติดต่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย หรือติดต่อ กทม. เราจะบอกว่า.พ่ี.เราจะมีหนังสือครบรอบ 20 ปี สนใจจะเป็นสปอน 
เชอร์ไหม ถ้าสนใจให้เขาติดต่อฝ่ายการตลาดของเรา เราเป็นตัวเช่ือม แต่ทำไม่ก่ีคร้ัง” (อิสลริยา, 
อ้างแล้ว)

3.3 สักษณะการเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างแหล่งข่าวกับนกข่าวเศรษฐกิจ

เม่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายเศรษฐกิจของ อ.ส.ม.ท. 
ด้วยแนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์แล้ว พบว่า ท้ังสองฝ่ายจะมีลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันเช่นเดียวกับ 
นักข่าวกับแหล่งข่าวสายการเมือง คือ มืผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงบางคร้ังก็เป็นการยากท่ี 
จะแยกให้ออกซัดเจนว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ต่อองค์กร หรือว่าท้ังสองอย่าง ซ่ึง 
ประโยชน์ท่ีต่างฝ่ายต่างเอ้ือต่อกันน้ัน สามารถแยกอธิบายตามบทบาทท่ีดู่ความสัมพันธ์มีต่อกัน 
คือ บทบาท ผู้อุปถัมภ์ และ ผู้รับอุปถัมภ์ได้ดังน้ี
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3.3.1 เม่ือแหล่งข่าวเป็นผู้อุปถัมภ์

เม่ือมองจากบทบาทของแหล่งข่าวในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์แล้ว ประโยชน์ 
ท่ีนักข่าวเศรษฐกิจของ อ.ส.ม.ท. ได้รับการอุปถัมภ์จากแหล่งข่าวท่ีสนิทน้ัน ถ้าไม่นับรวมเร่ือง 
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ก็ไม่ได้แตกต่างจากนักข่าวสายการเมือง ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ล่วนใหญ่จะ 
เป็นในลักษณะการได้รับของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ  หรือไม่ก็ได้เดินทางไปผักผ่อนฟรี และนานๆ  
คร้ัง นักข่าวจะได้เดินทางไปต่างประเทศ แต่น่ันเป็นบริการท่ีแหล่งข่าวมืไว้ให้บริการแก่นักข่าวจาก 
ทุกสำนัก ไม่เฉพาะของ อ.ล.ม.ท. จึงไม่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ และบางคร้ังนักข่าวเองก็แยกแยะ 
ลำบากว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับจากแหล่งข่าวน้ันเป็นผลประโยชน์ต่อองค์กรหรือผลประโยชน์ส่วนดัว 
แต่ไม่พบกรณีใดท่ีสำบากใจจะรับประโยชน์จากแหล่งข่าว เพราะเหตุผลสามประการคือ ประการ 
แรก ประโยชน์ท่ีแหล่งข่าวเสนอให้ไม่เกินวิสัยท่ีจะรับได้ ประการท่ีสองไม่รู้สึกว่ามืข้อผูกมัดใดๆท่ี 
จะรับประโยชน์จากแหล่งข่าวตราบใดท่ีส่ิงน้ันอยู่ในเกณฑ์ท่ีกล่าวไว้ในข้อแรก และประการท่ีสาม 
นักข่าวเช่ือในหลักการท่ีว่า “มีรับก็ต้องมีให้” ตราบใดท่ีเช่ือว่าส่ิงท่ีรับไว้ในวันน้ี จะไม่เป็นหน้ีบุญ 
คุณไปตลอดชาติ แต่ยังมีโอกาสตอบแทนได้ ก็สบายใจท่ีจะรับ

“ถ้าจะคิดว่าได้ผลประโยชน์ในระดับส่วนตัวไหม การได้ไปเท่ียวต่าง
จังหวัดฟรี ก็ยอมรับว่าเป็นความสนิทสนมส่วนตัว อันน้ีก็ตอนทำข่าวท่ีกระทรวงเกษตรฯ ทำข่าว 
กรมปาไม้ รู้จักกับอธิบดี ผ่อง เล่งอ้ี ได้ไปเท่ียวฟรืท่ีอุทยานแห่งชาติ แทนท่ีจะขออนุญาตก่อนล่วง 
หน้าเป็นเดือน ก็ฃอความอนุเคราะห์ ไม่ต้องผ่านกระบวนการยืดยาว เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ จัดเรือ 
จัดรถให้ ผลประโยชน์ท่ีได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการได้เท่ียวฟรีมากกว่า ส่วนจะมองว่า 
เป็นการได้ผลประโยชน์ เราต้องทำข่าวในแง่ดือย่างเดียวให้กับเขาหรือไม่ สำหรับเราไม่ใช่ แหล่ง 
ข่าว เขาก็ไม่ได้คาดหวังจากเราอย่างน้ัน” (ริรพร 1อ้างแล้ว)

“เคยได้ไปต่างประเทศ คือ ไปดูงานท่ีสิงคโปร์ กับมาเลเซีย บริษัท‘พามัน 
แห่งหน่ึงเขาจัดไป เขาเชิญนักข่าว ตอนน้ันพ่ีไม่ได้รับผิดชอบแล้ว นักข่าวท่ีดูแลอยู่ก็ได้ไป ประซา 
สัมพันธ์เขาก็โทร.มาถามว่าทำไมไม่ไปเอง เราก็ช้ีแจงไปว่านักข่าวท่ีรับผิดชอบเขาต้องไป แต่ทาง 
ประชาสัมพันธ์เขาก็มีหนังสือเชิญตรงมาท่ีเราอีกที ให้เราไปด้วยอีกคนหน่ึง น่ันเป็น favour ส่วนตัว 
ท่ีเขาให้เรา เขา treat เราเหมือนคนใน office เขา ...ผลประโยชน์บางทีก็แยกไม่ออกว่าเป็น 
ประโยชน์องค์กร หรือส่วนตัว ...ส่ิงท่ีเขาเสนอมา ถ้าเราไม่คิดมาก ไม่เกินวิสัยท่ีเราจะรับได้มันก็ไม่ 
เลียหาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง เป็นนักข่าวเศรษฐกิจแล้วน่ีเขาจะมีงบ entertain เล้ียงเรา มันข้ึนอยู่
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กับการตีความ บางoffice!สำนักข่าว) เขาห้ามรับของ พ่ีว่าน่ันมันเกินไป ขอเพียงให้เรารู้ว่า เรา 
take เขา ก็ต้องมีเวลาท่ีเราgiveเ'ฃาได้เหมือนกัน” (จิตเกษม,อ้างแล้ว)

สำหรับรูปแบบของการอุปกัมภํในลักษณะการหยิบย่ืนผลประโยชน์ท่ีเป็น 
เงินทองหรือ“ซองขาว” น้ัน จากการบอกเล่าของนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ล.ม.ท. พบว่า เป็นปรากฏ 
การณ์ท่ี “ลือ”กันและเช่ือกันว่าปัจจุบันยังมีอยู่ในแวดวงนักข่าวสายน้ี เพียงแต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน 
เท่าน้ัน ส่วนกรณีของนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. เอง ไม่พบว่ามีใครได้รับการอุปถัมภ์จากแหล่ง 
ข่าวในลักษณะน้ี แต่ลักษณะของการแจกส่ิงของท่ีระลึก หรือเล้ียงอาหารน้ัน ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น 
ส่ิงท่ียอมรับได้ แต่เม่ือเทียบกับนักข่าวหนังสือพิมพ์แล้ว นักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. ไม่ค่อยได้รับ 
การเสนอผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวมากนัก เน่ืองจากเหตุผลเง่ือนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า นัก 
ข่าว อ.ล.ม.ท.ส่วนใหญ่มักจะจำกัดระยะห่างความสัมพันธ์ท่ีมีกับแหล่งข่าว และด้วยข้อจำกัดของ 
ส่ือ อ.ล.ม.ท. ท่ีไม่ลามารถเสนอข่าวในทางท่ีเอ้ือประโยชน์ในเซิงโฆษณาประซาสัมพันธ์ให้กับแหล่ง 
ข่าวได้โดยตรง

นางสาวมนชยา ศุจิมนัส (อ้างแล้ว)กล่าวถึงการอุปถัมภ์ระหว่างแหล่ง 
ข่าวกับนักข่าวสายกระทรวงพาณิชย์ ในยุคหน่ึงว่า “มี..แต่ไม่มีหลักฐาน เท่าท่ีร้ ได้ยินเป็นข่าวลือจ d9 ฃิ

มากว่า ให้ของ ให้อะไรกัน แต่ในลักษณะให้เป็นเงินเดือนประจำไม่เคยได้ยิน แต่มีการแจกเหล้า 
แจกไวน์ มี เป็นแหล่งข่าวระดับอธิบดี.. ส่วนตัวโส่ย(ช่ือเล่นของมนชยา)เอง ไม่มีใครมาเสนออะไร 
ให้เลย อยากได้เหมือนกัน อย่างแหล่งข่าวคนเดียวกันเราก็สนิทกับเขา นักข่าวคนอ่ืนเข้าไปในห้อง 
กลับออกมาพร้อมพระเล่ียมทอง เราเข้าไปบ้าง ไม่เห็นเขาให้เราเลย ”

ส่วนสายกระทรวงคมนาคม นางลาวอิสลริยา พรายทองแย้ม (อ้างแล้ว) 
กล่าวว่า “แหล่งข่าวระดับรัฐมนตรีบางคน (สมัยหน่ึง) เล้ียงนักข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับ ให้เงิน 
เป็นเดือน แต่ไม่เคยมีใครมาเสนอผลประโยชน์ให้หนูเลย อย่างไปต่างประเทศ หนูก็ไม่เคยได้ไปฟรี 
กับเขาเลย เพราะแหล่งข่าวในแวดวงธุรกิจ เขาจะเน้นส่ือทางธุรกิจ หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆมากกว่า .. 
แต่หนูก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากแหล่งข่าว นอกจากข่าว ...แต่ก็มีนะ อย่างการส่ือสาร 
แห่งประเทศไทย ปีใหม่เขาจะแจกรางวัลเยอะ แจกโทรศัพท์มือถือ จับสลากแจกทอง ตัดเค้กมีทอง 
..ตอนน้ันมีข่าว นักข่าวบางฉบับได้มือถือ แต่ก็เอาไปคืน แต่ตอนหลังไม่ได้แจกฟรี แต่มีการขาย 
โทรศัพท์มือถือราคาถูกเป็นพิเศษแก่นักข่าว”
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ปรากฏการณ์ “ซองขาว” ในแวดวงนักข่าวสายเศรษฐกิจ มีจุดเร่ิมต้นต้ัง 
แต่เม่ือไหร่ ไม่มีใครทราบ แต่จากการบอกเล่าของนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. พบว่า ลักษณะของ 
การอุปถัมภ์กันเช่นน้ีมีมานานแล้ว

นายประสาน รุ่งสว่าง (อ้างแล้ว) เล่าประสบการณ์เม่ือประมาณ 20 ปีที 
แล้วให้ฟังว่า “ก่อนเข้ามาทำงานท่ี อ.ส.ม.ท. พ่ีเคยทำข่าวเศรษฐกิจท่ีหนังสือพิมพ์สยามรัฐว่า เคย

dé dé

ได้รับซองขาวแล้วก็เอาไปคืน ได้จากบริษัทเงินทุนแห่งหน่ึง ได้มาแล้ว ก็เอาไปให้พ่ีจ๋อง (จัตวา 
กล่ินสุนทร บรรณาธิการ น.ส.พ.สยามรัฐ ในขณะน้ัน) พ่ีจัองก็เขียนข่าวข้ึนหน้าหน่ึงเลยว่า แหล่ง 
ข่าวคนน้ันแจกเงินนักข่าว ต้ังแต่น้ันมา กับแหล่งข่าวคนน้ันเลิกคบถันเลย ตอนน้ันรู้สึกเขาจะจ่าย 
นักข่าวประมาณ 50 ชองได้ ยุคน้ัน ซองละ 3,000 , 5,000 ก็มี สมัยน้ันถือว่าเยอะมากแล้วนะ .. 
สมัยน้ัน นักข่าวปริญญาตรีเงินเดือน 1,750 บาท ก็มีอย่างหนังสือพิมพ์เล็กๆก็ให้ไปหากินเอง . 
อย่างคอลัมนิสต์ กับ นักข่าว สมัยน้ัน จะได้อัตราไม่ต่างถัน เพราะคอลัมนิสต์จะมีความรับผิดชอบ 
น้อย แทบจะไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เลย เขียนต้นฉบับท่ีบ้าน แล้วให้เด็กมาส่งต้นฉบับหรือไม่ก็มาน่ัง 
เขียน คอลัมนิสต์สมัยก่อน1ไม่1ได้มีบทบาทมากเหมือนตอน1น้ี อาจจะเป็นแค่นักข่าวอาวุโสหรือ
บรรณาธิการปลดเกษียณแล้ว”

จากการบอกเล่าของนักข่าวสายเศรษฐกิจของอ.ส.ม.ท. ข้างต้น ท้ังจาก 
เหตุการณ์ท่ีประสบมาจริงด้วยตนเอง และจากคำร่ําลือ แม้ไม่มีหลักฐานก็ตาม ทำให้เห็นว่า ใน 
ความสัมพันธ์ของแหล่งข่าวกับนักข่าวน้ัน มักจะมีผลประโยชน์นอกเหนือจากเร่ืองข่าวเข้ามาเก่ียว 
ข้องอยู่เสมอ

3.3.2 เมื่อ‘นกข่าวเป็นผู้อุปถัมภ์

จากการศึกษาพบว่า การตอบแทนผลประโยชน์กลับไปให้แหล่งข่าวน้ัน นักข่าว 
เศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. จะมีลักษณะการเอ้ือต่อแหล่งข่าวในลักษณะท่ีไม่ต่างกันนักจากนักข่าวการ 
เมือง กล่าวคือ การนำเสนอข่าวให้ ซ่ึงยังผลประโยชน์!นด้านการประซาสัมพันธ์!ห้กับแหล่งข่าว 
และท่ีสำคัญคือ แหล่งข่าวจะอาศัยประโยชน์ด้านข้อมูลจากนักข่าว อันถือเป็นฐานทรัพยากรหลัก 
ท่ีนักข่าวมีตอบแทนให้แก่แหล่งข่าว ซ่ึงบางที ในทางกลับกัน นักข่าวเองก็เปล่ียนบทบาทไปเป็น 
“แหล่งข่าว” ทำหน้าท่ีแจ้งข่าวให้แหล่งข่าวเสียเอง
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“บางอย่างท่ีพ่ีรู้มา และรู้ว่าแหล่งข่าวคนน้ันอยากรู้ เซ่นมติของคณะรัฐมนตรีหรือ 
อะไรลักอย่าง พ่ีจะโทร.บอกแหล่งข่าวทันที ..เน่ียตรงน้ีเป็นมียังง้ี  ๆ เป็นการแลกเปล่ียน เรานึกถึง 
เขา เขาเป็นเบอร์หน่ึงของเราตลอด พ่ีคบกับคนน้ี คนน้ีคือคนสำคัญสำคัญท่ีสุดสำหรับพ่ี ณ
ปัจจุบัน เพราะฉะน้ัน เวลาข้อมูลมันเข้ามา พ่ีก็ต้องถ่ายเท ความท่ีเราให้ความสำคัญกับเขา เวลา 
ท่ีเราติดต่อ เขาก็ผูกความลัมพันธ์ตอบแทน น่ันคือการให้” (จิตเกษม, อ้างแล้ว)

ด้านแหล่งข่าว, นางสาวบรินดา กลัสนิมิ (อ้างแล้ว) กล่าวถึงประโยชน์ตอนเทนท่ี 
ได้รับกลับมาว่า “ความจริงพ่ีมีเพ่ือนในทุกส่ือ แต่ว่าความสัมพันธ์ในแง่ของความช่วยเหลือด้าน 
ข้อมูล พ่ีมักจะไปท่ีสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. เพราะเรามีความสนิทสนมกัน และอีกเหตุผลหน่ึงคือ 
พ่ีเองเคยทำงานท่ีน่ันมาก่อนด้วย ..ถ้าเวลาท่ีพ่ีต้องการค้นหาข้อมูลอะไรท่ีเก่ียวข้องกับราชการ ท่ี 
บังเอิญเก่ียวกับบริษัทพ่ี หรือเร่ืองประกาศทางราชการ เร่ืองของสเป็กน้ัามัน เร่ืองคำแถลง พ่ีก็'จะ 
ขอมา ซ่ีงก็ขอให้น้องๆ  นักข่าวท่ี link อยู่กับพ่ีช่วยที คือ พ่ีเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากทาง 
อ.ล.ม.ท. ด้วย ขณะท่ี อ.ล.ม.ท.ขอความช่วยเหลือมา พ่ีก็จะทำให้เต็มท่ี ”

อีกคัวอย่างหน่ึงของการท่ีนักข่าวเศรษฐกิจสวมบทบาทเป็นแหล่งข่าวหรือแหล่ง 
ข้อมูลให้กับบุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าว คือกรณีท่ีนายสุพิน ปัญญามาก ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.(อ้างแล้ว) 
แหล่งข่าวคนหน่ึงท่ีนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. ให้ความสนิทสนม เล่าให้ฟังว่า “ อย่างผม ผมใช้ 
ประโยชน์จากนักข่าวมาก โดยเฉพาะนักข่าวสายเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลว่าอุตสหกรรมจะข้ึน ไฟฟ้า 
มันก็น่าร่ิมข้ึนตรงไหน เราก็ต้องดูไฟฟ้าของเรา ว่าเออของเราข้ึนไหม ทำ planning แผนพัฒนาลอด 
คล้องกันหรือเปล่า เราได้รู้จากนักข่าว เราได้ข้อมูลมา และสามารถตรวจสอบต่อไปได้ หรือว่านัก 
ข่าวก็โทรมาบอกว่า อาจารย์เขากำลังทำไอ้น่ันไอ้น่ีข้ึนนะ.. หลายเร่ืองท่ีสำคัญ รืบด่วนท่ีมีผลกระ 
ทบต่อเรา โดยท่ีเราไม่ได้รู้มาก่อน เราได้รู้จากนักข่าว เช่น มติ ครม. ซ่ึงเขาปิด เร่ืองบอร์ดเรายังง้ี 
พอการประชุม 4 โมงเย็นจบ มาแถลง นักข่าวโทร.มาบอกว่าว่า อาจารย์ เขาเล่นแล้วนะ ปลด 
บอร์ดการไฟฟ้าฯ จริงเหรอ ล่งแฟกซ์เข้ามาหน่อย เรารู้ เราต้ังคัวได้ทัน น่ีเป็นล่วนหน่ึง ถ้าเราสนิท 
ชิดเช้ือกัน มีความเข้าใจกัน มีการแลกเปล่ียนข่าวสารกันมากข้ึน”

ขณะเดียวกัน นางสาวจิรพร มรกตจินดา นักข่าวสายอุตสาหกรรม(อ้างแล้ว) ซ่ึง 
คุ้นเคยกับนายสุพิน ปัญญามาก กล่าวถึงการเอ้ือประโยชน์แก่แหล่งข่าวว่า “อย่างสนิทกับ ผอ. 
ประซาสัมพันธ์ กฟผ.( นายสุพิน ปัญญามาก ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ในขณะน้ัน) เขาใช้เรา เราก็ใช้เขา ในการเช็คข่าว เช่น เวลาเกิดม็อบ(การประท้วง 
ของมวลชน) เกิดผลกระทบต่อ กฟผ. เรายอมรับว่า เราเป็นเคร่ืองมือของเขาด้วยส่วนหน่ึง แต่ไม่ใช่
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ว่าส่ิงไม่ดีแล้วเราเป็นเคร่ืองมือเขา อย่าง case ปัญหาการเปล่ียนบอร์ดกฟผ. หลายคร้ังท่ีผ่านมา 
สมัยคุณรักเกียรติ สุฃธนะ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยน้ัน)แต่งต้ังบอร์ดท่ีเป็นพวก 
พ้องตนเองเข้าไปหลายคน เขา (สุพิน) รีบโทรศัพท์มาบอกเราว่า ครม. อนุมัติเร่ืองน้ีนะ เราก็ยอม 
รับว่า เราลงข่าวตามท่ีเขาบอก ..หรือมีอะไรใน กฟผ. เขาก็จะกระซิบกระซาบ คนน้ันเป็นยังง้ัน ยัง 
งี้ เรามีอะไรเราก็บอกเขาเซ่นกัน ซ่ึงก็มองว่ามันเป็นผลประโยซ'น์ช่ีงกันและกัน ไม่ใช่ผลประโยชน์ 
ในแง่ส่วนตัว แต่เป็นผลประโยชน์ในแง่งานมากกว่า”

หรือตัวอย่างของนางสาวมนชยา ศุจิมนัส (อ้างแล้ว) เม่ือคร้ังท่ี'ทำข่าวประจำท่ี 
กระทรวงพาณิชย์ มักจะให้ข้อมูลใหม่ๆแก่แหล่งข่าวท่ีสนิทอยู่เป็นประจำเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ดำเนินนโยบายอย่างใดอย่างหน่ึงของกระทรวง...“จะช่วยเขาในลักษณะท่ีว่า ให้ข้อมูลท่ีหลาก
หลายแตกต่างไปจากข้อมูลท่ีเขามีอยู่ เช่น การตัดสินใจเร่ืองบุหร่ี เวลาเราคุยกับแหล่งข่าว
กระทรวงพาณิชย์ เขาก็จะมีข้อมูลอย่างหน่ึงด้านเดียว แต่เรามีข้อมูลของกระทรวงลาธารณสุข 
หรือคณะกรรมการอาหารและยา เราก็เอามาแลกเปล่ียนกับเขา ให้เขานำไปพิจารณาประกอบการ 
ตัดสินใจในระดับนโยบายของเขา เราเอาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนไปคุยกับเขาว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร 
เขาได้ประโยชน์จากเราตรงน้ีด้วย”

นอกจากการทำหน้าท่ีเป็นแหล่งข้อมูลให้กับแหล่งข่าวแล้ว จากการศึกษา พบว่า 
นักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. ก็ทำหน้าท่ีเป็น “ท่ีปรึกษา” ด้านการข่าวให้กับแหล่งข่าวท่ีสนิทสนม 
ด้วย ดังตัวอย่างท่ีนางสาวบรินดา กลัสนิมิ (แหล่งข่าว) มักจะได้รับคำปรึกษาจากนักข่าวเศรษฐกิจ 
อ.ส.ม.ท. อยู่เป็นประจำ

“ ..ถ้าพ่ืจะโปรโมตหรือเสนอข่าวในลักษณะท่ีอยากให้ประซาซนทราบ . . ท ำ ยังไงท่ี 
ข่าวพ่ืจะออกไปส่ประชาชนได้ อันน้ีคือการขอคำปรึกษาจากน้องนักข่าว เพราะในแง่ของบริษัท 
เอกชนแล้ว เราก็ต้องการสร้าง image เหมือนกัน ซ่ึงน้องๆ ท่ี อ.ส.ม.ท. ก็ช่วยคิดหาซ่องทางหรือวิธีท่ี 
ทำให้ข่าวเกิดผลด้านประชาลัมพันธ็ได้มากท่ีสุด นอกจากน้ี ผลตอบแทนท่ีนักข่าวอ.ส.ม.ท.เขาได้ 
ช่วย ก็คือการลงโฆษณา โปรโมตผ่านส่ือท่ีเขาจะสามารถทำได้ ว่าเราเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซ่ึงก็ 
เป็นธรรมดาของระบบธุรกิจ” (บรินดา กลัสนิมิ,อ้างแล้ว)

จากการศึกษาพบว่า การตอบแทนแหล่งข่าวด้วยอาหารการกิน แม้จะเล็กน้อย 
มากสำหรับแหล่งข่าว แต่เป็นวิธีท่ีนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. บางคน ใชใด้ผลในการกระชับความ 
ลัมพ้นธ์กับแหล่งข่าวเอาไวิได้เน่ินนาน นางสาวจิตเกษม ณ ระนอง คือกรณีตัวอย่างดังกล่าว
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“เวลาเราจะไปไหน ผ่านไปเราซ้ือขนมไปฝาก . . พ ี ่ น่ีทานขนมนะ เขาให้เราเยอะ 
แต่เรามีกำลังน้อย แต่แค่น้ีเขาก็'ช่ืน'ใจแล้ว แหล่งข่าวท่ีพ่ีรู้'จัก พ่ีมักจะซ้ือขนมไปฝาก ..บางทีพ่ี'ไป 
ประชุมเจอแหล่งข่าว ก็เอาขนมให้เขา บอกว่า พ่ี.. ฝากขนมไปให้น้องใน Office หน่อยนะ อะไรยัง 
งี ระดับปลัดกระทรวงท่ีเรารู้จัก ใกล้เกษียณ เรามัดคุย ..ท่านปลัดทานข้าวนะคะ โดย nature เขา 
อยากจะเล้ียงเราอยู่แล้ว เขาก็จะเล้ียงโรงแรม แต่โอาลสำดัญของเขาแล้ว เราก็มัดเล้ียงเขาบ้าง .. 
เราต้องมีวิธีการพูดเซ่น.. ขอให้ได้มีโอกาสได้เล้ียงท่าน ชีวิตเราจะไม่มีโอกาสเล้ียงปลัดอีกแล้ว ท่ี 
ผ่านมาท่านเมตตาเรามาก ท้ังในแง่ของจิตใจความห่วงใยการให้ข้อมูลในวิชาชีพเรา อะไรยังง้ี คือ 
มันข้ึนอยู่ยับวิธีการพูดและวิจารณญาณของเรา.. หาเวลาตอบแทนให้เร็วท่ีสุด เหมือนยับบริษัท 
ประซาสัมพันธ์ เราท่าหนงสิอก็แจกเขา ตอบแทนเขา นึกถึงเขา เขาก็ดีใจแล้ว สมมุติเราต้องการ 
ข้อมูล ขอให้เขาแฟกซ์มาให้ หรือให้เราไปเอาเองก็ได้ตอนไปก็ซ้ือขนมติดไม้ติดมือไป” (จิตเกษม, 
อ้างแล้ว)

การตอบแทนแหล่งข่าวของมักข่าวเศรษฐกิจ ท่ีพบได้จากการศึกษาคร้ังน้ีน้ัน ยัง 
รวมถึงการแสดงออกด้วยการ ล่ง ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ให้ไม่ขาด การโทรศัพท็ไปอวยพรวันเกิดหรือ 
ในวาระท่ีแหล่งข่าวได้รับตำแหน่งหน้าท่ีการงานใหม่ และการให้กำลังใจในยามท่ีแหล่งข่าวประสบ 
ปัญหาความยุ่งยากในการทำงาน ซ่ึงมีรายละเอียดปลีกย่อยเป็นกรณีไป

3.4 ผลเสียของความส้มพ้นธ์แบบทางการและไม่เป็นทางการ

จากการศึกษาพบว่า นอกจากประโยชน์อันเป็นผลดีท่ีได้จากการมีสายสัมพันธ์ท่ี 
แน่นแฟ้นยับแหล่งข่าวดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์แบบไม่เป็น 
ทางการในด้านธุรกิจก็เกิดผลเสียตามมาได้เซ่นยันโดยเฉพาะการถูกครอบงำจากแหล่งข่าว

ตัวอย่างกรณีของมักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. คนหน่ึง ท่ีมีความผูกพันยับแหล่ง 
ข่าวมากๆสามารถดึงแหล่งข่าวภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาลมับสนุนธุรกิจของ อ.ส.ม.ท. ได้ในรูปแบบ 
ต่างๆ  ถูกมักข่าวด้วยยันเอง มองว่ามีความเช่ือถือแหล่งข่าวมากจนถึงข้ัน “เช่ือฟัง” หรือถูกครอบ 
งำทางความคิด และมักจะแสดงท่าทีในลักษณะปกป้องแหล่งข่าวทุกคร้ังท่ีเกิดข่าวลบเก่ียวยับ
แหล่งข่าวของตน ผลเสียต่องานข่าวคือ ประเด็นข่าวจะแคบ ไม่หลากหลาย ไม่ยอมเปิดรับข้อมูล 
ในแง่มุมอ่ืนในเร่ืองเดียวยันจากแหล่งข่าวอ่ืน
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“ ไม่ควรใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวไปในด้านอ่ืน นอก 
เหนือจากงานข่าว โดยเฉพาะด้านธุรกิจแล้วย่ิงไม่ควร เพราะมันเป็นหน้ีบุญคุณ ถามว่าผิดระเบียบ 
อ.ส.ม.ท. ท่ีนักข่าวหาสปอนเชอร์เข้าองค์กร ไม่ผิด แต่มันไม่ควร เพราะผลเสียมันตามมา โอกาสท่ี 
จะลำเอียงเข้าข้างแหล่งข่าวฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเกิดข้ึนได้ เพราะความใกล้ชิดทำให้โน้มน้าวใจ นัก 
ข่าวบางคน ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวมากจนถูกครอบงำทางความคิด ถูกล้างสมองไป” (คุทธิชัย 
บุนนาค, อ้างแล้ว)

“ เร่ืองดึงประโยชน์จากแหล่งข่าวเข้าองค์กร ถ้าปวารณาตัวเองเป็น lobbyistsงค์ 
กรเราก็ได้ แต่นักข่าวกับโฆษณา มันมี give มี take คุณไปเอาเงินเขามา 5 หม่ืน เขาก็ต้องมาขอ 
เราในมูลค่าท่ีทัดเทียมกัน อย่างนักข่าวบางคน(ไม่ระบุช่ือ) ตอบแทนแหล่งข่าวด้วยข้อมูล จะกลาย 
เป็นสายลับให้กับอีกบริษัทหน่ึง โดยท่ีเขาก็เต็มใจ โอเค เขาช่วยเหลือเรานะ ให้สปอนเซอร์เรามา 
เขาข้อมูลอะไรเราแค่น้ีไม่ได้เหรอ ” (ประสาน รุ่งสว่าง, อ้างแล้ว)

จากการศึกษานักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. นอกจากกรณีการถูกครอบงำโดยแหล่ง 
ข่าวแล้ว ไม่พบผลเสียด้านอ่ืน  ๆ ของการมีความสัมพันธ์แบบแนบแน่นกับแหล่งข่าว เน่ืองจาก 
กรณีนักข่าวเศรษฐกิจอ.ส.ม.ท. ท่ีมีความใกล้ชิดกับแหล่งข่าวแบบแนบแน่นกับแหล่งข่าวน้ันมีไม่ก่ี 
รายและส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆมากไปกว่าเร่ืองงานข่าว 
ขณะเดียวกัน จากการบอกเล่าของนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. พบว่า นักข่าวมีความระมัดระวังใน 
การสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวให้อยู่บนทางสายกลาง คือไม่ให้ใกล้ชิดจนเกินไปเพราะเกรง 
จะมีผลเสียต่อการทำงาน คือ ไม่กล้าเสนอข่าวท่ีไม่ดีเก่ียวกับตัวแหล่งข่าวคนน้ัน หรือแม้ว่าจะ 
เสนอข่าว ก็จะไม่กล้าเขียนไปตามอารมณ์จริงๆของข่าว แต่จะทำให้อ่อนลง และการสนิทกับแหล่ง 
ข่าวมากเกินไป บางคร้ังจะทำให้ละเลยการชักถามในประเด็นท่ีควรจะเจาะลึก อันเน่ืองมาจาก 
ความรู้สึกเกรงใจแหล่งข่าว

ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์แบบเหินห่างเป็นทางการมากเกินไปน้ัน ศึกษาพบว่า 
มีผลเลียต่อการทำงานข่าว คือ นักข่าวจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล หรือมีโอกาสได้ข่าวแบบ 
เจาะลึก หรือข่าวพิเศษคนเดียวเลย ไม่ต้องเอ่ยถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กร อ.ส.ม.ท. โดยเฉพาะ 
สำนักข่าวไทย ท่ีจะต้องขายข่าวให้กับสมาชิกว่าจะทำให้ลูกค้าพอใจในสินค้าหรือไม่ ซ่ึงกรณีความ 
สัมพันธ์ท่ีห่างจนเกินไปน้ี สำหรับนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ล.ม.ท. จะมีเฉพาะกับแหล่งข่าวบางคนท่ี 
“ปิดตัว”เท่าน้ัน ซ่ึงโดยพ้ืนฐานของแหล่งข่าวก็ไม่ปรารถนาจะสัมพันธ์กับนักข่าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว



186

3.5 กรณีพัวอย่างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ

นางสาวอิสสริยา พรายทองแย้ม คือตัวอย่างของนักข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. ท่ีมี 
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าวหลายคน ในท่ีน้ีจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ท่ีมีต่อ 
นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย

“รู้จักอาจารย์มีชัยมาต้ังแต่เร่ิมทำข่าวกระทรวงคมนาคม เร่ิมรู้จักด้วยการขอ
สัมภาษณ์ อยากได้ข่าว ต่อมาสัมภาษณ์เจอหน้าบ่อยๆก็สนิท ขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ ท้ังเบอร์มือ 
ถือและเบอร์ท่ีทำงาน ..ติดต่อง่าย โทรไปเม่ือไหร่ก็รับสาย ถ้าไม่ว่าง ก็บอกว่า เด๋ียวโทร.กลับ ..มี 
ประเด็นข่าวอะไรน่าสนใจ ก็จะโทร.สัมภาษณ์ได้ทันที ได้ข่าวเด่ียวประจำ คิดว่าท่ีเขาให้ favour กับ 
เราเป็นเพราะเขาไว้วางใจเรา เราเขียนข่าวไม่บิดเบือน ตรงไปตรงมา ไม่,ใส่สี ” (อิสสริยา, อ้างแล้ว)

จากคำบอกเล่าข้างต้น พบว่า ความสัมพันธ์ถูกกำหนดด้วยปัจจัย “ความยากได้ 
ข่าว”เป็นประการแรก ต่อมาพัฒนาเป็นความสนิทสนม ปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการก็เกิดข้ึน 
การเข้าหา เข้าพบง่าย ติดต่อส่ือสารได้ตลอดเวลา คือเคร่ืองบ่งช้ีถึงระดับความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด 
และลิงท่ีผูกสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเอาไว้ได้คือ ผลงานท่ีสร้างความไว้วางใจให้แหล่งข่าว

จากการบอกเล่าของนายมีชัย วีระไวทยะ พบว่า การเสนอข่าวท่ีตรงไปตรงมา 
ด้วยข้อเท็จจริงของ นางสาวอิสลริยา ประกอบการหม่ันชักถาม ตามสัมภาษณ์ และกริยามารยาท่ี 
มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นเหตุสมควรท่ีมีความสนิทสนมกับนักข่าวคนน้ี

“ ความตรงไปตรงมา เป็นการสร้างสะพานให้นักข่าวท่ีจะเข้าถึงแหล่งข่าว เข้าถึง 
ข้อมูลมากข้ึน ..ความสัมพันธ์กับนักข่าวเป็นผลพลอยได้จากความจริงใจ ไว้ใจกัน ..นักข่าวบาง 
คนท่ีวางใจกันได้เท่าน้ัน จึงให้เบอร์โทรศัพท์มือถือไป เขาโทรศัพท์เช็คข่าวได้ตลอดเวลา เพราะผม 
แสดงให้เขาเห็นได้ว่าไม่หนีความจริง” (มีชัย วีระไวทยะ, สัมภาษณ์)

นอกจากคุณสมบัติส่วนตัวของนางสาวอิสสริยา ท่ีแหล่งข่าวกล่าวมาข้างต้นแล้ว 
องค์กรในสังกัด หรือความเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทย อ.ล.ม.ท. ก็มีส่วนทำให้แหล่งข่าวเกิด 
ความไว้วางใจและอยากจะให้ข่าวเป็นพิเศษกว่านักข่าวคนอ่ืนๆ
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“ อาจารย์เขาบอกเลยว่า มีข่าวอะไรจะให้ก๋ิง(ซ่ือเล่นของอิสสริยา)เป็นพิเศษกว่า 
คนอ่ืนๆ  เพราะเราเป็นสำนักข่าวไทย เป็นแหล่งอ้างอิงท่ีมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือของข่าว และข่าว 
เราเผยแพร่กระจายไปหลายส่ือ.. หรือบางทีเวลาโทร.ไปสัมภาษณ์ ได้ข่าว ก๋ิงก็'จะบอกว่า อย่าให้ 
สัมภาษณ์นักข่าวคนอ่ืนในเร่ืองน้ีนะ เขาก็จะไม่ให้คนอ่ืน เขาให้เราคนเดียว” (อิสสริยา)

คำกล่าวข้างต้น ลอดคล้องกับคำกล่าวของนายมีซัยท่ีว่า “ผมให้ข่าวนักข่าว
อ.ส.ม.ท. ก่อนคนอ่ืน เพราะหน่ึง..ตัวของนักข่าวท่ีเขามีความน่าเช่ือถืออยู่ในตัวเอง และดูท่ีตัวองค์ 
กร คือ อ.ส.ม.ท.ด้วย ผมจะให้ข้อเท็จจริงกับนักข่าว อ.ส.ม.ท.ไปมากท่ีสุด คนอ่ืนสามารถแต่งเติม 
ข่าวได้ แต่ อ.ส.ม.ท. บิดเบือนไม่ได้ ถ้าเขียนพลาดไปจะทำให้เสียหาย อ.ส.ม.ท. ขายข้อเท็จจริง 
เพราะฉะนัน การให้ข่าว นักข่าว อ.ส.ม.ท. จึงเป็น priority แรก ..ตัวนักข่าวเอง (หมายถืงอิสสริยา)ก็ 
มีความเป็นสุภาพชน ทำให้ไว้ใจซ่ึงกันและกัน ผมถือเร่ืองความเป็นสุภาพชน และคารวธรรมซ่ึงกัน 
และกัน”

จากการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ของแหล่งข่าวกับนักข่าวคู่น้ีมีผลประโยชน์ต่อ 
กันเฉพาะในเร่ืองข่าว และแม้จะสนิทสนมกันเพียงใดหรือสามารถพูดจาหารือกันไดไม่เฉพาะงาน 
ในหน้าท่ีก็ตาม แต่สถานภาพของการเป็นนักข่าว-แหล่งข่าว ก็ไม่สลายหรือเปล่ียนแปลงไป และ 
ความสัมพันธ์ท่ีดำเนินมาก็ดำเนินไปด้วยดี ตราบเท่าท่ีท้ังสองฝ่ายมีเร่ืองท่ีจะแลกเปล่ียนในเร่ือง
ข้อมูลข่าวสารกัน นักข่าวยังคงยึดถือเร่ืองผลประโยชน์ในด้านข่าวจากแหล่งข่าวเป็นหลัก ส่วนส่ิง 
อ่ืนท่ีแหล่งข่าวได้รับตอบสนองกลับจากนักข่าว อ.ส.ม.ท.น้ัน อย่างมากท่ีสุดคือ คำแนะนำจากนัก 
ข่าวท่ีทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรืกษาในบางโอกาส

“ จะสนิทแค่ไหน ก็ยังคงรู้ตัวว่าเราคือนักข่าว เขาคือแหล่งข่าว แต่เร่ืองอ่ืนๆท่ีเรา 
ช่วยเขาได้ เราก็ช่วย เซ่นให้คำแนะนำ เวลามีข่าวลบเก่ียวกับตัวเขา เราก็แนะนำเขาว่าให้หยุดพูด 
สักระยะ มัน'จะดีข้ึน อันไหนเป็นข่าว ควรแถลงก็แถลง อันไหนไม่ควรพูดก็อย่าพูด เขาก็เช่ือในคำ 
แนะนำของเรา แต่จะบอกแหล่งข่าวเสมอนะ ว่า สนิทยังไงก็ตาม หนูก็เป็นนักข่าวนะคะ ให้เข้าใจ 
ว่า ส่ิงท่ีเขาพูดออกมา ถ้าเป็นข่าว หนูก็ต้องเขียนไปตามน้ัน มันเป็นหน้าท่ี ไม่ใช่ว่าอะไรไม่ดี แล้ว 
หนูจะช่วยปกปิดให้ไม่ใช่นะ ซ่ึงเขาก็เข้าใจ” (อิสลริยา)

ด้วยคำกล่าวข้างต้น นอกจากนางสาวอิสสริยา จะยืนยันในบทบาทของการเป็น 
นักข่าวอย่างเหนียวแน่นแล้ว ยังยืนยันว่า มีความระมัดระวังตลอดเวลาท่ีจะไม่ให้ความสัมพันธ์ก่อ
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ผลเสียต่องานข่าว โดยยึดหลักการว่า ในแง่ข่าวท่ีไม่ดีสำหรับตัวแหล่งข่าวแล้ว แม้จะมีความ 
ลัมพันธ์แนบแน่นเพียงใด ก็จะรายงานไปตามน้ัน ขณะเดียวกัน ก็จะใช้ความสนิทสนมน้ันบอกกับ 
แหล่งข่าวว่าส่ิงท่ีเขากำลังกระทำอยู่น้ันจะไม่เป็นผลดีอย่างไร

ขณะเดียวกัน นายมีชัย ก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ท่ีมีกับนักข่าว อ.ส.ม.ท.ว่าไม่มี 
ข้อผูกมัดเง่ือนไขใด  ๆ นอกเหนือจากเรืองงานข่าว แต่ด้วยความคุ้นเคย ก็ลามารถพูดคุยกันไดไม่ 
เฉพาะงานในหน้าท่ีอย่างเดียว และบางคร้ังนอกจากให้ข่าวแล้ว ยังให้ความรู้แก่นักข่าวไปด้วย ซ่ึง 
หน้าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ีสอดรับกับสรรพนามท่ี'นางลาวอิสสริยาเรียก’ว่า “อาจารย์”

“นักข่าวมีสิทธิท่ีจะถามได้ทุกอย่าง เขียนได้ทุกอย่างตามความเป็นจริง ไม่ต้อง 
เกรงใจเลย ยืนยันได้ว่า สัมพันธ์กับนักข่าวไม่ได้มีไว้เพ่ือเขียนเชียร์ ..ผมไม่มีเง่ือนไขกับนักข่าวใน 
ลักษณะน้ัน และผมก็ไม่ต้องรักษาความสัมพันธ์กับนักข่าว บางคนต้องรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ 
ด้วยผลประโยชน์ ก็เพราะมีมลทิน ต้องการปกป้องมลทินของตัวเอง และตัวนักข่าวท่ีรับประโยชน์ 
อย่างนันก็ไม่ใช่นักข่าวท่ีแท้จริง... ความตรงไปตรงมาสร้างความสัมพันธ์!ด้ คุยกันได้ไม่เฉพาะงาน 
ในหน้าท่ีอย่างเดียว มีเร่ืองอ่ืนด้วย ผมมีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ส่ือข่าว ให้คน'ท่ัว'ไป'ได้! 
บางคร้ังก็ต้อง educate ผู้ส่ือข่าวไปด้วย”

และเม่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของสองฝ่ายโดยอาศัยมุมมองของ“คนนอก” คือ 
นักข่าวจากส่ืออ่ืนเป็นเคร่ืองมือแล้ว ก็พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักข่าว อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าวคู่ 
น้ี ไม่ได้มีผลประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝงนอกจากเร่ืองข่าว และเหตุผลท่ีแหล่งข่าวคนเดียวกันน้ีให้ 
ความสำคัญกับนักข่าว อ.ล.ม.ท. มากกว่าคนอ่ืนๆในสายเดียวกันก็คือคุณสมยัติล่วนตัวของนัก 
ข่าว อ.ส.ม.ท. เอง ขณะท่ีองค์กรในสังกัดคืออ.ส.ม.ท.ก็มีล่วนเป็นปัจจัยเก้ือหนุนอยู่บ้าง

นางสาวจิราพร จิตสมบูรณ์ นักข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ(สัมภาษณ์)กล่าวว่า 
“ สาเหตุท่ีก้ืง(ซ่ือเล่น'ของอิสสริยา) เขาได้ข่าวอะไรเป็นพิเศษจากคุณมีซัย เป็นเพราะเขาน่ารัก รู้จัก 
ซักถาม มีไหวพริบ หัวไว มีกริยามารยาท อ่อนหวาน รู้ควรไม่ควร มีมนุษยสัมพันธ์ แหล่งข่าวท่ี 
เป็นผู้ใหญ่ท่ีรู้จัก ไม่เฉพาะคุณมีซัย ก็เอ็นดูก๋ิงท้ังน้ัน อย่างคุณมีชัยกับก๋ิง เขาจะมีลักษณะเหมือน 
ญาติผู้ใหญ่กับลูกหลาน ..ก-งเขา'จะ'ได้'ข่าวเด่ียว1จากคุณมีซัยประจำ โทรไปได้ตลอดเวลา แต่เท่าท่ี 
สังเกตก็ไม่เห็นมีผลประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากเร่ืองข่าว ซ่ึงก็เป็นไปได้ท่ีว่าเป็นเพราะก๋ิงเป็นนักข่าว 
อ.ล.ม.ท. ท่ีแหล่งข่าวอาจจะให้ข่าวเป็นพิเศษกว่าคนอ่ืน เช่น โทร.มาบอกข่าวก๋ิงคนเดียว เพราะ 
ความไว้วางใจด้วยส่วนหน่ึง และเช่ือถือเร่ือง fact ของข่าว อ.ล.ม.ท.ด้วย”
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กรณีตัวอย่างข้างต้น แม้ไม่สามารถแทนภาพความสัมพันธ์'ท่ี'นักข่าวเศรษฐกิจ63

อ.ส.ม.ท.มีกับแหล่งข่าวได้ทุกคน แต่อย่างน้อยก็ซ้ีให้เห็นว่า นักข่าวจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างใน 
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับแหล่งข่าว และจะสามารถใช้ความสัมพันธ์ล่วนตัวท่ีมีกับแหล่งข่าว
เพ่ือประโยชน์ของงานของตัวเอง ขององค์กรอย่างไรบ้าง

4 . ข่าวสังคม

แหล่งข่าวทางด้านสังคมค่อนข้างมีหลากหลายและกว้างขวาง แต่ในการศึกษา
ครังนี ผู้วิจัยเน้นการหาข้อมูลจากนักข่าวสายสังคมของ อ.ส.ม.ท. ท่ีเป็นนักข่าวประจำกระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงลาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหลัก เน่ืองจากนักข่าวท่ี 
ประจำหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงจะมีความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนกับแหล่งข่าว

4.1 ประโยชน์จากความสัมพันธ์

จากการศึกษาพบว่า นักข่าวสายสังคม อ.ส.ม.ท. มักจะมีความสัมพันธ์กับแหล่ง 
ข่าวในระดับกลาง  ๆ ไม่ใกล้ชิดมาก และไม่ห่างมาก เทียบได้กับแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง 
แหล่งข่าวกับนักข่าวแบบท่ี 2 ของ กีเบอร์และจอห์นสัน (อ้างแล้ว) ท่ีสองฝ่ายมีบทบาทกลมกลืนกัน 
บางล่วน โดยในล่วนท่ีกลมกลืนน้ัน นักข่าว อ.ส.ม.ท. มองเห็นประโยชน์ไปในแนวเดียวกันว่า 
สามารถนำมาซ่ึงข้อมูลข่าวสารเพ่ืองานข่าวขององค์กรเป็นสำคัญ หากประโยช'น์อ่ืนใดเกิดข้ึนจาก 
ความสัมพันธ์อันถือเป็นประโยชน์ส่วนตนน้ัน ถือเป็นผลพวงของมิตรภาพอันไม่เกินวิสัยท่ีดู่สัมพันธ์ 
จะพึงมีต่อกัน

นางสาวจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์ นักข่าว อ.ส.ม.ท.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ 
(สัมภาษณ์) กล่าวถึงจุดยืนและประโยชน์ของการมีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวว่า “ การสนิทกับ 
แหล่งข่าว เราต้องอยู่ในระดับหน่ึง ไปอินไม่ได้เลย เราต้องกำหนดระยะห่าง ไม่เช่นน้ันเราจะทำ 
หน้าท่ีของผู้ส่ือข่าวได้ไม่ครบถ้วน บางคร้ังเรายังโดนต่อว่าจากแหล่งข่าวว่าเราไปสัมพันธ์กับเขา
เฉพาะเร่ืองข่าว ถ้าเป็นเร่ืองข่าวแล้วโทร.หาเขา ถ้าไม่ใช่เร่ืองข่าว ก็ไม่เคยโทร.ไป แต่เราคิดว่าเป็น 
เร่ืองของต่างคนต่างทำหน้าท่ี แหล่งข่าวเขาเปิดให้เราเข้าไปได้จริง แต่เรากลัวว่า ถ้าเข้าไปมาก เรา 
จะถลำลึกเกินไป กลายเป็นพวกเขา เราไม่กล้าเอาตัวไปคลุกมาก และมีเหมือนกันท่ีนักข่าวบางคน 
เข้าไปเป็นพวกใดพวกหน่ึงกับแหล่งข่าว แต่เราไม่ทำ แต่จะให้ห่างออกมาเลยก็ไม่ได้ เพราะทำข่าว
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เราต้องอาศัยเขาในเร่ืองข้อมูล เกิดเร่ืองอะไรข้ึนมา เราสามารถเช็คข่าวได้ ถ้าเกิดองค์กรเรามีนัก 
ข่าวท่ีลามารถเจาะข่าวได้เร็ว ลึก แน่นอนองค์กรเราได้เครดิตจากตรงน้ีเยอะ อย่างไรก็ตาม แหล่ง 
ข่าวเขารู้ว่าคุยกับเรา (นักข่าว อ.ส.ม.ท.) แล้วได้แค่ไหน ก็คงได้ในกรอบของเรา”

จากคำบอกเล่าข้างต้น พบว่า ประโยชน์ของความสัมพันธ์ท่ีมีกับแหล่งข่าวของ 
นักข่าวสายสังคมน้ัน จำกัดอยู่ในเร่ืองข้อมูลข่าวเป็นสำคัญ คือ ได้ข่าวเจาะ ข่าวเร็ว และลึก แต่จะ 
ลึกเพียงใด ยังมีกรอบขององค์กรเป็นเง่ือนไขกำกับอยู่ ซ่ึงข้อสังเกตน้ีมีลักษณะเดียวกันกับข่าวการ 
เมือง และข่าวเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท. ท่ีว่า การใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวน้ันจะมีข้อ 
จำกัดด้วยเง่ือนไขขององค์กร ซ่ึงเป็นปัจจัยเช่ือมโยงถึงการจัดวางระยะห่างของความสัมพันธ์ด้วย

นางอำมร บรรจง นักข่าว อ.ส.ม.ท. ประจำกระทรวงสาธารณสุข (สัมภาษณ์) 
กล่าวว่า “ ถ้าเทียบกับนักข่าวหนังลือพิมพ์แล้ว เราค่อนช้างจะห่างจากแหล่งข่าว เพราะเราขุดคุ้ย 
หรือเสนอข่าวท่ีลึกจนทำให้เกิดความเสียหายกับแหล่งข่าวมากไม่ได้ เราเน้นเสนอข่าวท่ีมีลักษณะ 
กลาง  ๆ และให้ความสำคัญกับข่าวท่ีออกไปในแนวสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ 
หรือให้ความรู้แก่ประชาชนมากกว่าการขุดค้ยเร่ืองทุจริตหรือเสนอความขัดแย้งภายในกระทรวง 
เช่น พยายามทำให้เห็นว่านโยบายแบบน้ีของกระทรวงจะสร้างผลกระทบอย่างไรให้กับสังคมบ้าง 
เพราะฉะน้ัน เราจึงไม่มีภาพของการเป็นพวกใดพวกหน่ึง แหล่งข่าวไม่ว่าจะเป็นหมอหรือนักวิชา 
การทังหลายจะให้ความสำคัญกับเราในจุดน้ี เราติดต่อสอบถามอะไร ก็มักจะไม่มีปัญหา อย่าง 
คุณหมอ ปรากรม (น.พ.ปรากรม วุฒิพงค์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เวลาโทรคัพท็ไป ถาม 
ว่า อาจารย์..สนใจเร่ืองน้ี มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ..ท่านก็ให้อธิบายให้พัง ไม่ค่อยขัด ..หรือ 
คนอ่ืน ก็ๆเช่นกัน เราจัดรายการวิทยุเร่ืองสุขภาพ เร่ืองธรรมะ ต้องโทรศัพท์คุยกับแหล่งข่าวทุกวัน 
เราก็ได้คนเหล่าน้ีท่ีเรารู้จักน่ีเองมาเป็นแหล่งข้อมูลเรา เขามีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ 
เราก็อาศัยสงเหล่าน้ันมานำเสนอ มาถ่ายทอด ช่วยให้รายการของเรามีคุณค่าสาระ หรืออย่าง ดร. 
ปริศนา ไกรสินธุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ท่ีสนิทกัน แกมีประเด็น 
อะไร ก็จะโทร.มาบอกเราอยู่เร่ือยๆไม่ต้องรอว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายโทร.ไปหาเขา”

แม้ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวของนักข่าวสายสังคม อ.ส.ม.ท. จะไม่ใกล้ชิดแนบ 
แน่นเหมือนกับส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืน  ๆ ด้วยเง่ือนไขดังกล่าวช้างต้น แต่จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ 
เหล่าน้ันช่วยทำให้องค์กรข่าวของ อ.ส.ม.ท. คือ สำนักข่าวไทย เป็นท่ีรู้จักและยอมรับมากข้ึน ท้ังน้ี 
ความเป็นสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ในระยะแรกแหล่งข่าวอาจจะไม่รู้จักและมักไม่ค่อยให้ความ 
สำคัญ แต่เม่ือได้สัมผัสและสัมพันธ์กับนักข่าวสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. แล้ว แหล่งข่าวก็เร่ิม



191

ตระหนักว่าสำนักข่าวไทยคือแหล่งกระจายข่าวท่ีสำคัญแหล่งหน่ึง ซ่ึงไม่อาจมองข้าม ขณะท่ีนัก 
ข่าว อ.ส.ม.ท.เอง ก็อาศัยศักยภาพตรงน้ีขององค์กรเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความร่วมมือจาก 
แหล่งข่าวต่อไป

ท้ังน้ี หากกล่าวเฉพาะประโยชน์ด้านข่าวแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว 
ของนักข่าวสายสังคม อ.ล.ม.ท.น้ัน ไม่ได้เน้นข่าวไว เพราะโดยธรรมชาติของข่าวสังคมไม่แข่งขัน 
กันท่ีความไว แต่แข่งขันกันท่ีเน้ือหา ความแปลกใหม่ กระทบความลนใจของผู้คน ซ่ึงนักข่าวสาย 
สังคม อ.ส.ม.ท. อาศัยการเข้าหาแหล่งข่าวเพ่ือให้ได้มาซ่ึง “ข่าวเจาะพิเศษ” เป็นเป้าหมายหลัก 
เซ่นเดียวกันกับข่าวเศรษฐกิจ ซ่ึงข่าวเจาะพิเศษท่ีนักข่าวคนอ่ืนไม่ได้น้ีเองคือ “จุดขาย” ของข่าว 
สังคม อ.ส.ม.ท. ซ่ึงมักจะเก่ียวข้องกับประเด็นด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา คุณภาพชีวิต 
และวิทยาการใหม่  ๆ ท่ีส่ืออ่ืนๆท่ีเป็นสมาชิกของสำนักข่าวไทยคัดลอกนำไปใช้เผยแพร่ต่อ การท่ี 
สำนักข่าวไทยเป็นต้นตอของข่าวท่ีน่าสนใจอยู่เร่ือย  ๆ ทำให้แหล่งข่าวเร่ิมรู้จักและซึบซับเกิดการ
ยอมรับในองค์กร

นายฦสพงค์ ฉายประเสริฐ อดีตนักข่าวประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง 
ความสัมพันธ์ท่ีมืกับแหล่งข่าวท่ีกระทรวงศึกษาธิการว่า “ แหล่งข่าวท่ีกระทรวงฯ โดยเฉพาะนัก 
การเมืองท่ีมืตำแหน่งในกระทรวง จะสนิทสนมกับนักข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆมากกว่าเรา เราเป็น 
สำนักข่าวไทย เขาจะให้ความสำคัญน้อยกว่าเพราะว่า power เราน้อยกว่า ไม่ว่าเราจะมืความ 
สามารถในการทำข่าวแค่ไหนก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม อยู่ไปนาน เๆช้า คุ้นหน้าคุ้นตาเข้า พอรู้ว่า 
อะไรเป็นอะไร เขาก็จะมาสนิทสนมกับเรามากข้ึน เราทำข่าวดี  ๆ มีส่ืออ่ืนๆนำเอาไปเสนอต่อ พอ 
เป็นข่าว เขารู้แหล่งต้นตอว่ามาจากเรา เขาก็เร่ิมให้ความสำคัญกับเรา ..ถ้าถามว่า องค์เราได้อะไร 
จากแหล่งข่าวท่ีน่ึบ้าง ท่ีขัดเจนคือ เราพ่ึงแหล่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวมาก เพราะเราเปรียบ 
ไปแล้ว สำนักข่าวไทยก็เหมือนศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของส่ืออ่ืน  ๆ และหน่วยงานต่างๆท่ีเป็น 
สมาชิก เรามีล่ือท่ีเผยแพร่ข่าวสารท้ังโทรทัศน์ซ่อง 9 วิทยุในเครือข่ายท่ัวประเทศ เราก็ได้จากแหล่ง 
ข่าวเหล่าน้ี โดยเฉพาะเร่ืองทางวิชาการ การศึกษาของคนท่ัวประเทศ ท่ีเราเน้นเป็นพิเศษ ส่ือ 
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ หรือส่ือวิทยุอ่ืน  ๆ ท่ีเขาไม่มีนักข่าวประจำกระทรวงเหล่าน้ี เขาก็อาศัยข่าว 
จากเรา บอกได้เลยว่า ข่าวการศึกษา ข่าวสังคมในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ  ล่วนใหญ่เขาจะใช้ข่าว 
จากเอกสารข่าวของสำนักข่าวไทย ถ้าเรามีข่าวดีๆขายให้เขา เครดิตก็ตกอยู่กับองค์กรเรา.. ท่ีเราได้ 
เต็มๆจากแหล่งข่าวคือ ภูมิปัญญาความรู้ ในแง่สังคม เราได้ประโยชน์เยอะ คือ อ.ส.ม.ท. เป็นท่ีรู้ 
จักมากข้ึน บางทีแหล่งข่าวเองเขาก็ช่วยแนะนำต่อๆกันไป ” (สัมภาษณ์)
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“หน่วยงานเราได้ความน่าเช่ือถือ อย่างน้อยเขารู้จักเรา เขาม่ันใจว่านักข่าว 
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ไม่มีการรับเงิน รับทอง ไม่มีการเรียกร้องขอผลประโยชน์ ข่าวของเราเช่ือ 
ถือได้ ความไว้วางใจได้มาเหมือนกัน บอกเลยว่า ข่าวสำนักข่าวไทยทำมาแล้ว ถึงสมาชิก บางข่าว 
หมอคนหน่ึงให้สัมภาษณ์เราคนเดียว หนังสือพิมพ์เอาไปลงหมด หมอโทรศัพท์มาถามเราว่า คุย 
กับอำมรคนเดียว ทำไมข่าวหมอเยอะจัง เราก็ได้โอกาสประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเราได้ด้วยว่า 
อย่างน้ันอย่างน้ี ” (อำมร บรรจง, สัมภาษณ์ )

4.2 การพี่งพาอาศัยกันของแหล่งข่าวกับนักข่าวสายศังคม

เม่ืออธิบายความสัมพันธ์ด้วยแนวคิดเร่ือง%บบอุปถัมภ์ จะพบว่า ธรรมชาติโดย 
ม่ัวไปของบุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าว มักจะอาศัยนักข่าวเป็นส่ือลางเพ่ือประซาสัมพันธ์ตนเอง หน่วย 
งาน และพวกพ้อง ด้วยการเสนอผลตอบแทนแก่นักข่าวในรูปแบบต่างๆกัน ขณะท่ีนักข่าวเองก็ 
สวมบทบาทผู้อุปถัมถ์สำหรับแหล่งข่าวในหลายลักษณะดังได้จำแนกมาบ้างแล้วในการอธิบายถึง 
ข่าวอ่ืนๆข้างต้น และลักษณะเช่นน้ีไม่มีข้อยกเว้นสำหรับข่าวลังคมเซ่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

ตัวอย่างแรก กรณีของนายภุสพงศั ฉายประเสริฐ (อ้างแล้ว) ท่ีกล่าวถึงความ 
สัมพันธ์ในลักษณะต่างฝ่ายต่างตอบแทนระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวลายกระทรวงศึกษาธิการว่า 
“มีต้ังแต่ระดับท่ีเราช่วยเขาเผยแพร่ข่าวบางอย่าง ซ่ึงบางทีเราก็รู้ว่าเขาต้องการปล่อยข่าวโดยมี
วัตถุประสงค์แอบแฝง เช่น ต้องการสร้างผลงาน หาเสียงหรืออะไรก็ตาม แต่เราก็เผยแพร่ข่าวน้ัน 
ออกไปให้เขา เพราะเราเห็นว่าข่าวน้ันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประซาซนท่ีบริโภคข่าวด้วย จะเรียก 
ว่าเป็นการอุปถัมภ์อย่างหน่ึงก็ได้ คือ เราเป็นฝ่ายอุปถัมภ์เขา โดยเผยแพร่ข่าวให้เขา สร้างช่ือเสียง 
และผลงานให้เขา ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวบางคนก็ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่นักข่าวในลักษณะ 
ต่างๆ  เช่น หาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้นักข่าว ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลมไว้ประจำห้องล่ือมวล 
ซน เวลาไปต่างจังหวัดก็จัดพาไปเท่ียว กินข้าว เท่ียวไนท์คลับ คือ เอนเตอร์เทน(entertain) กัน แต่ก็ 
ไม่ถึงข้ันเล้ียงดูปูเส่ือ ล่วนในระดับการให้เป็นเงินลดเลยกับนักข่าวบางคนก็มีเหมือนกัน เป็นแหล่ง 
ข่าวนักการเมือง โดยเลือกสนิทสนมเป็นล่วนตัวด้วยส่วน1หน่ึง เสือกให้ตามหัวหนังสือพิมพ์ด้วยล่วน 
หน่ึง แต่ของอย่างน้ีมันพิสูจ'นไม่ได้ แต่เช่ือว่ามีจริง ..สำหรับผมสนิทกับแหล่งข่าวกระทรวงศึกษาธิ 
การหลายคน เช่น ท่านโกวิท วรพิพัฒน์ สนิทต้ังแต่ตอนเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยน้ัน 
เร่ือยไปจนกระม่ังเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอนน้ีบางวันผมก็ยังโทรศัพท์!ปหาแกอยู่เลย ไป 
คุยกับแก ตอนผมแต่งงานก็ยังเป็นประธาน (ภุสพงค์แต่งงานกับนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงซ่ึง 
ประจำลายกระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน) นอกจากจากน้ี ยังรู้จักมักคุ้นกับอาจารย์เรือง เจริญชัย
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อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตอนน้ีเสียชีวิตไปแล้ว อาจารย์ ดร.รุ่ง แก้วแดง ก็! 
จักแกต้ังแต่เป็นอธิบดีกรมต่าง  ๆ แล้วย้ายไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซ่ึง 
แกเป็นคนติดต่อขอห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจัดงานแต่งงานให้กับผม”

นอกจากความช่วยเหลือข้างต้น นายภุสพงศั (อ้างแล้ว) เล่าว่า เคยได้รับความ 
ช่วยเหลือจากแหล่งข่าวเร่ืองการฝากลูกหลานเข้าโรงเรียน และฝากฝังเร่ืองการโยกย้ายให้กับคนท่ี 
รู้จัก ...“เคยฝาก และส่วนใหญ่จะสำเร็จ ท่ีสำเร็จน้ัน นอกเหนือจากความสนิทสนมส่วนตัวเพราะ 
ทำข่าวอยู่ท่ีกระทรวงแล้ว เพราะแหล่งข่าวท่ีอยู่ท่ีกระทรวง ถ้าเป็นนักข่าวท่ีกระทรวงฯฃอ เขาจะรับ 
อยู่แล้ว รับไปก่อน รับจะช่วยอยู่แล้ว แต่เขาก็มีบรรทัดฐานของเขาเหมือนกัน ว่าเขาจะช่วยได้มาก 
น้อยแค่ไหนบ้าง บางทีถ้าจำนวนมากเกินไป เขารับไว้ก่อน แต่อาจจะไม่ได้ทุกคน ..การฝากลูก 
หลานเข้าโรงเรียน นักข่าวบางคนอาศัยความสนิทกับแหล่งข่าวหาประโยชน์โดยกินหัวคิวก็มื แต่ไม่ 
มืหลักฐานยืนยัน และนักข่าวกระทรวงศึกษาฯจริง  ๆ ประเภทน้ีไม่ค่อยมี จะเป็นนักข่าวท่ีไม่ได้อยู่ 
ประจำกระทรวง แต่เขารู้จักนักการเมืองท่ีมาประจำกระทรวง..ส่วนการฝากเร่ืองโยกย้ายข้าราช
การน้ัน ...เคยแต่ไม่ใช่ญาติตัวเอง เป็นคน อ.ส.ม.ท.เองท่ีญาติเขาอยากจะย้าย เป็นครูลอนโรง 
เรียนแห่งหน่ึง ถ้าย้ายด้วยความจำเป็นอะไร ขออธิบดีกรมสามัญศึกษา ขอได้ไม่ยาก”

หากวิเคราะห์ด้วยแนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์ตามแนวทางของ Scott (1977,อ้าง 
แล้ว) จะพบว่า ฐานทรัพยากรสำคัญของแหล่งข่าวในฐานะผู้อุปถัมภ์ท่ีนำมาเอ้ือให้กับนักข่าวสาย 
น้ีน้ัน ตามตัวอย่างข้างต้นน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพยากรประเภทท่ีผู้อุปถัมภ์ไม่ได้เป็นเจ้าของโดย 
ตรง หากแต่ได้มาเพราะอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีท่ีมือำนาจส่ังการได้ ไม่ว่าจะเป็นการ อนุญาตให้นัก 
ข่าวใช้หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติจัดงานแต่งงาน การฝากลูกหลานเข้าโรงเรียน หรือช่วย 
เหลือญาติมิตรคนท่ีรู้จักของนักข่าวในเร่ืองการโยกย้ายทางราชการ

จากการศึกษา พบว่า ท่าทีของนักข่าวสายลังคม อ.ส.ม.ท. ต่อการรับความ 
อุปถัมภ์จากแหล่งข่าว มืท้ังสองลักษณะคือ ส่วนหน่ึงรับได้ถ้าไม่เกินขีดเส้นจรรยาบรรณ และอีก 
ส่วนหน่ึงปฏิเสธท่ีจะรับ

“ ผมว่าสังคมไทยไม่มืขีดเล้นท่ีแน่นอน จริงๆแล้วมันน่าจะมื มันแล้วแต่แต่ละคน 
บางคนอาจจะมืบรรทัดฐานสูงมาก ผมไม่ว่าเขา แต่บางคร้ังส่ิงท่ีเขาให้ มันเป็นประโยชน์ มันอาจ 
จะทำให้เราทำงานสะดวกข้ึน บางคนไม่รับเลยมันก็เกินไป” (ภุสพงศั, สัมภาษณ์)
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“เราไม่อยากทำ ไม่ว่าจะฝากลูกหลานหรือญาติพ่ีน้อง เพราะรู้สึกว่าจะเป็นบุญ 
คุณต่อก้น เพราะฉะน้ันเม่ือมีใครมาขอให้เราช่วยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในกระทรวง เราไม่ 
สามารถรับปากหรือการันตีให้กับเขาได้ ” (จันทร์แรม, สัมภาษณ์)

กรณีของนักข่าวอ.ส.ม.ท.ประจำ กทม. นางสาวอิสสริยา พรายทองแย้ม(อ้างแล้ว) 
ซ่ึงเคยปฏิบัติงานข่าวประจำท่ีน้ัน เปิดเผยถึงการใช้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการท่ีมีต่อแหล่ง 
ข่าวระดับสูงเพ่ือประโยชน์นอกเหนือจากงานข่าวว่า “ มีบ้างท่ีเรารบกวนเขา แต่ต้องเป็นเร่ืองท่ีอยู่ 
ในอำนาจเขา เช่น การแก้ไขปัญหาบางเร่ือง ท่ีเขาต้องทำอยู่แล้ว อย่างสมมุติแถวบ้านเรา ท่อ 
ประปาแตก เราก็จะเรียนท่านปลัด กทม.ว่า แถวบ้านหนูแย่จัง เขาก็จะจะให้ ผอ.เขตมาดูให้ทันที 
แต่ไม่ใช่ว่าหนูได้ประโยชน์คนเดียว ล่วนรวมก็ได้ด้วย หรืออย่าง ผอ.เขตบางเขต จะสนิทกับเรา 
เช่น เขตสาธร ผอ.เขตจะเรียกเราว่า ลูกบ้าน อย่างน้ี มีอะไรเราก็จะแจ้งให้เขาทราบ การช่วยเหลือ 
แก้ไขก็เร็วข้ึน เขาก็ได้ประโยชน์ตรงท่ีได้รับข้อมูลจากเรา เราช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเขา และได้รับ 
ความนับถือยกย่องจากสังคม มันก็สมประโยชน์กันท้ังสองฝ่าย”

นางอำมร บรรจง (อ้างแล้ว) เป็นนักข่าวคนหน่ึงซ่ึงมักจะบอกปฏิเสธกรณีท่ีมีใคร 
มาขอให้เจรจาขอความช่วยเหลือจากแหล่งข่าวให้ โดยยกกรณีตัวอย่างให้ฟังว่า “เขารู้ว่าเราเป็น 
นักข่าวกระทรวงสาธารณสุข สนิทชิดเช้ือกับผู้ใหญ่ในกระทรวง เขาก็มาขอให้เราฝากญาติเข้าโรง 
พยาบาลดี  ๆ เป็นพิเศษ แต่เราจะบอกเขาไปว่า เราก็เป็นประซาซนคนหน่ึง เราเองไม่เคยใช้สิทธิ 
ประโยชน์”

อย่างไรก็ตาม ถ้านับรวมว่า การท่ีแหล่งข่าวให้คำปรึกษาในเร่ืองส่วนตัวหรือการ 
เป็นท่ีพ่ึงทางใจว่าเป็นการอุปถัมภ์จุนเจือกันอีกรูปแบบหน่ึงแล้ว นักข่าวบางคนก็ไม่ปฏิเสธว่าเคย 
ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพันธ์ท่ีมีต่อแหล่งข่าว ตัวอย่างกรณีของ นางอำมร บรรจง ท่ี 
นอกจากจะทำข่าวแล้ว ยังจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ 100 .5 ของ อ.ส.ม.ท. ด้วย

“ อย่าง ดร.ปริศนา (กล่าวถึงแล้ว) เวลาเรามีปัญหาอะไร ก็ฃอคำปรึกษาได้ เร่ือง 
ส่วนตัว เร่ืองทุกข์ใจ หรือแม้แต่แหล่งข่าวท่ีเป็นพระสงฆ์ อย่างพระมหากิตติคักด้ิ วัดโพธ เคยทำ 
ข่าวเร่ืองการบวช แล้วโทร.ไปขอความรู้จากท่าน จากน้ัน มีข้อธรรมะ'ใด หรือแม้แต่เร่ืองไม่สบายใจ 
เร่ืองล่วนตัว ครอบครัว ก็โทร.ไปคุยกับท่านเช่นกัน ท่านเป็นแหล่งข่าวก็ได้ เป็นศิราณีก็ได้” (อำมร, 
อ้างแล้ว)
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ประโยชน์อีกอย่างหน่ึงซ่ึงนักข่าวมักจะให้แก่แหล่งข่าวท่ีสนิทสนมโดยบางคร้ังก็ไม่ 
คิดว่าจะสำคัญนัก หากเป็นผลตอบแทนที่แหล่งข่าวต้องการอย่างยิ่งเวลาที่ตกเป็นข่าวด้านลบจาก 
ส่ืออ่ืน  ๆ อย่างกรณีข้อกล่าวหาการทุจริตจัดชื้อยาและเวชภัณฑํในกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเร็วๆนี้ 
ท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขถูกโจมตีอย่างหนักจากข้าราชการในกระทรวงล่วนหน่ึง และจากสื่อ
มวลซนด้วย ขณะที่นักข่าวบางคน ซ่ึงรวมถึงนักข่าว อ.ส.ม.ท.ด้วย ท่ีรู้จักมักคุ้นกับปลัดกระทรวงฯ 
คนน้ี ก็มีแนวโน้มว่าจะเสนอข่าวด้วยท่าท็ท่ีเห็นอกเห็นใจไม่รุนแรงซ้ําเติมจนเกินไป

“ ถ้าเราสนิทกับแหล่งข่าวมาก ๆยอมรับว่าจะความเห็นอกเห็นใจ เขียนข่าวก็จะ 
ใช้ถ้อยคำท่ีอ่อนลง เขาเองก็รู้สึกว่า มีกำลังใจเหลืออยู่บ้าง เพราะอย่างน้อยล่ือบางส่ือก็ไม่ได้ตอก 
ย้ําซ้ําเติมจนเกินเลย แต่อย่างเรา ก็ทำให้เขาได้แค่น้ัน เพราะข่าวเราก็ต้องเสนอไปตามข้อเท็จจริง 
ซ่ึงก็คิดเขาก็คงเข้าใจในบทบาทของเราเซ่นกัน ” (อำมร, อ้างแล้ว)

จากการศึกษา ได้ข้อสรุปว่า นักข่าวสายลังคม อ.ส.ม.ท. มีความสัมพันธ์แบบไม่ 
เป็นทางการกับแหล่งข่าวในระดับท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่องานข่าว ต่อองค์กร และประโยชน์ใน 
เร่ืองส่วนตัวได้ แต่การพ่ึงพาอาศัยกันอยู่ในกรอบของอำนาจหน้าท่ี ท่ีดู่ค'วามสัมพันธ์'จะสามารถ 
เอ้ือต่อกันได้ โดยในความรู้สึกของนักข่าวสายลังคม อ.ส.ม.ท. เองแล้ว การเอ้ือประโยชน์ต่อกันน้ัน 
เป็นเร่ืองปกติของลังคมไทย ตราบใดท่ีไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับส่วนรวม หรือกระทบกรอบ 
จรรยาบรรณของส่ือมวลซน นักข่าวก็ไม่ปฏิเสธว่าได้ขอและได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งข่าวใน 
เร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากงานข่าว อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา ไม่พบว่า มีนักข่าวลายสังคมคนใดท่ี 
รับประโยชน์ในรูปของเงินอามิสสินจ้างรางวัลจากแหล่งข่าว

4.3 กรณีตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสังคม อ.ส.ม.ท.

ความสัมพันธ์ระหว่าง นางอำมร บรรจง นักข่าวสายลังคม กับ นายแพทย์ ธงชัย 
ทวิซาชาติ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงลาธารณสุข ทำหน้าท่ีโฆษกประจำกระทรวง คือ ตัวอย่างของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวสายสังคม อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าวที่ผู้วิจัยยกมาเป็นกรณีศึกษา

ความสัมพันธ์ดำเนินมานานประมาณ 5 ปี ซึ่งจากการบอกเล่าของทั้งสองฝ่าย 
พบว่า ความสนิทสนมมีจุดเริ่มต้นจากความไว้วางใจและการยอมรับของแหล่งข่าวที่มีต่อการทำ
ข่าวของนักข่าว ที่เขียนข่าวแล้วมีผลทำให้ข่าวได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณซน และข่าวท่ีเขียนมี 
ทั้งความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่องานกระทรวงสาธารณสุข เพราะนักข่าวสำนักข่าวไทย ไม่
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เน้นการเล่นข่าวลบในเชิงความขัดแย้งของบุคคลมากนัก ประกอบกับบุคลิกภาพและอุปนิสัยส่วน 
ตัวของนักข่าว อ.ส.ม.ท.ท่ีไม่ก้าวร้าวรุนแรงหรือรุกเร้าแหล่งข่าว ทำให้แหล่งข่าวสบายใจที่จะ
วิสาละด้วย กล่าวคือ การท่ีแหล่งข่าวมอบไมตรีให้กับนักข่าว อ.ล.ม.ท. มีองค์ประกอบสำคัญสอง 
ประการคือ ประการแรกมองเห็นศักยภาพของนักข่าว ว่าสามารถทำข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วย 
งานของแหล่งข่าวได้ และประการท่ีลองบุคลิกภาพและอุปนิสัยส่วนตัวของนักข่าวท่ีเป็นปัจจัยทำ 
ให้แหล่งข่าวอยากคบ ท้ังน้ี องค์กรในสังกัดของนักข่าว คือ อ.ส.ม.ท. ความเป็นหญิงหรือชายของ 
นักข่าว และพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆ ของนักข่าวไม่ได้เป็นปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์แต่อย่างใด

“ ไม่ใช่ว่าเขาเป็น อ.ส.ม.ท. หรือหน่วยงานรัฐ แต่เป็นเพราะตัวเขาเอง เป็นคนช่าง 
ยิ้ม ไม่แสดงอาการฉุนเฉียวก้าวร้าว ไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจ ใช้อำนาจสื่อเข้ามาทำให้ 
ผมเกิดความกังวล.. ความเป็นหญิงชายของนักข่าว ผมไม่เคยแยกแยะว่าจะให้ความสำคัญกับ 
เพศไหน ผม treat เหมือนกันหมด ” (ธงขัย ทวิซาชาติ, สัมภาษณ์)

ขณะเดียวกัน นางอำมร มองว่า ความคุ้นเคยกับแหล่งข่าวคนน้ีน้ันส่วนหน่ึงเป็น 
เพราะบุคลิกภาพส่วนตัวของแหล่งข่าวเองที่มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าหาง่าย เปิดตัว อย่างไรก็ตาม 
ความสัมพันธ์ที่ตนมีกับแหล่งข่าวก็ไม่ได้แตกต่างหรือพิเศษจากนักข่าวคนอื่นแต่อย่างใด เพียงแต่ 
โอกาสที่จะขอความร่วมมือจากแหล่งข่าวคนนี้มีมากกว่านักข่าวคนอื่น เพราะนอกจากจะต้องทำ 
ข่าวรายงานข่าวแล้ว ต้องจัดรายการเกี่ยวกับสุขภาพและธรรมะทางวิทยุด้วย ซึ่งตนได้อาศัยนาย 
แพทย์ธงขัย เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ และสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุอยู่เป็นประจำ หรือไม่ก็อาศัย 
นายแพทย์ธงชัยในการช่วยหาแหล่งข่าวคนอื่นเป็นวิทยากรในรายการให้

จากการบอกเล่าของแหล่งข่าวกับนักข่าว พบว่า เครื่องบ่งชี้ของความสัมพันธ์!ม่ 
เป็นทางการน้ัน สังเกตได้จากการได้รับความสะดวกในการเข้าพบเข้าหา ลามารถติดต่อสื่อสารกัน 
ได้โดยตรงตลอดเวลาที่นักข่าวต้องการ นอกจากเวลางาน แหล่งข่าวกับนักข่าวมีโอกาสพบปะพูด 
คุย สังสรรค์ สรวลเสเฮฮา แต่ลักษณะเช่นน้ัน จะเป็นหมู่คณะ

จากการบอกเล่าของทั้งสองฝ่าย พบว่า การพึ่งพาอาศัยกันของแหล่งข่าว - นัก 
ข่าว ดู่น้ี อยู่บนพื้นฐานของงานข่าวเป็นสำคัญ ไม่มีประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝง โดยการได้“ข่าวเจาะ” 
หรือข่าวพิเศษเพียงคนเดียว คือเป้าหมายสำคัญประการแรกของการมีความสัมพันธ์!กล้ซิดกับ
แหล่งข่าวของนักข่าว อ.ส.ม.ท. ลายนี้ เพราะข่าวสังคมไม่ได้แข่งขันกันท่ีความไวเหมือนข่าวเหตุ 
การณ์ทางการเมือง แต่แข่งท่ีประเด็นเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ในลักษณะ Human Interest และจากการ
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ศึกษาพบว่า บทบาทของความเป็นแหล่งข่าว-นักข่าวในความสัมพันธ์ของแหล่งข่าว-นักข่าว
อ.ส.ม.ท.ลายนีย์งมีความม่ันคงตลอดเวลา แม้ว่าในบางคร้ังนักข่าวอาจจะต้องการแหล่งข่าวใน
บทบาทอ่ืน โดยเฉพาะบทบาทของการเป็น “ท่ีปรึกษา” “อาจารย์” “วิทยากรรายการวิทยุ” และ 
แหล่งข่าวต้องการนักข่าวในบทบาท “เพ่ือนร่วมงาน” ก็ตาม

“ไม่เคยขอความช่วยเหลืออะไรจากแหล่งข่าวนอกจากเร่ืองงานท่ีทำอยู่ คือ ขอ 
ข่าว เราเน้นข่าวเจาะ ข่าวเด่ียว ซ่ึงเป็นจุดขายของข่าวสายสังคมของสำนักข่าวไทย ขอความรู้ ขอ 
ข้อมูล เพราะข่าวสังคม โดยเฉพาะข่าวแพทย์ ข่าววิทยาการต่างๆบางทีมันเขียนยาก เป็นวิชาการ 
เราต้องอาศัยแหล่งข่าวช่วยอธิบาย ให้ความรู้แก่เรา เราจัดรายการวิทยุ หาผู้ท่ีจะพูดเร่ืองโรคภัยไข้ 
เจ็บไม่ได้ เราก็ได้เขาเป็นวิทยากร ถ้าเราไม่รู้จักใครเขาก็ช่วยแนะนำว่าเร่ืองน้ีควรจะสัมภาษณ์ใคร” 
(อำมร, อ้างแล้ว)

น.พ.ธงชัย กล่าวถึงการปฏิบัติต่อนักข่าวว่า “ โดยนิสัย การทำงานกับใครก็ตาม 
ผมถือว่าบุคคลตั้งแต่ผมลงไปเป็นเสมือนเพื่อนร่วมงาน ยกเว้นผู้บังคับบัญชา สำหรับนักข่าว ผม 
ไม่ถือว่าเขาเป็นคนอื่นผมถือว่าเป็นเพื่อ14ร่วมงานตลอดเวลา จะแตกต่างก็ตรงที่เป็นเพื่อนร่วมงาน 
คนละสังกัดหน่วยงานเท่าน้ัน .. กับนักข่าว อ.ส.ม.ท. ถึงจะคุ้นเคยกัน ผมก็ไม่เคยเรียกพบ หรือ 
เรียกใช้เขา แต่จะเป็นลักษณะเข้าหาปรึกษาหารือ ผมไม่เคยคิดท่ีจะใช้นักข่าว อย่างในช่วงที่ผ่าน 
มา กระทรวงสาธารณสุขมีข่าวลบมากเรื่องการทุจริตซื้อยา ผมไม่เคยขอร้องนักข่าวว่าข่าวนี้เขียน 
เบาๆหน่อยนะ ข่าวนี้ขอร้องอย่าเขียนนะ มันเสียหายต่อกระทรวง ถึงสนิทแค่ไหนผมไม่เคยทำ และ 
นักข่าวก็ไม่ต้องมาเกรงใจผมด้วย เพราะนักข่าวเองเขาก็มีเกียรติศักดศรีของเขา ถ้ามองว่าเราให้ 
อะไรเขา แล้วเขาจะต้องได้รับผลตอบแทน มันไม่ถูก ..ระบบอุปถัมภํในแวดวงนักข่าวสาธารณสุขมี 
หรือไม่แม่แน่ใจ แต่มีขบวนการที่ส่อได้ว่าลักษณะเช่นน้ันอยู่เหมือนกัน แต่เราไม่มีหลักฐานช้ีชัดไม่ 
ได้ สำหรับผมกับนักข่าว..ส่ิงท่ีผมให้นักข่าวคือ ความจริงใจเต็มที่ ไม่เคยหวังผลตอบแทน.. กับนัก 
ข่าว อ.ส.ม.ท. เราก็ได้ปรึกษาหารือกันในรายละเอียดในเรื่องของงานข่าว ผมมีโอกาสก็ได้รับเชิญ 
ร่วมรายการของ อ.ส.ม.ท. ผมพยายามช่วยเหลือรายการต่างๆในกรณีที่เขาจะทำ.”(สัมภาษณ์)

จากการอาศัยมุมมองของนักข่าวต่างส่ือตรวจลอบความสัมพันธ์ของนางอำมร 
ในฐานะนักข่าว อ.ล.ม.ท. กับแหล่งข่าว รวมถึงนายแพทย์ธงชัย ด้วย พบข้อสังเกตท่ีสอดคล้องกับ 
การบอกเล่าของนางอำมร และแหล่งข่าว กล่าวคือ ความสัมพันธ์ทำให้นักข่าว อ.ส.ม.ท. ได้ข่าว 
เจาะพิเศษมากกว่าคนอ่ืนจากแหล่งข่าวคนเดียวกัน แม้ข่าวเจาะน้ันจะไม่ใช่ข่าวลึกในเซิงลบก็ตาม 
และความสัมพันธ์ของนักข่าวสังคม อ.ส.ม.ท. ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝงนอกจากเร่ืองงาน
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และปัจจัยท่ีทำให้แหล่งข่าวเห็นความสำคัญของนักข่าว อ.ส.ม.ท.น้ัน องค์กรในสังกัด คือ อ.ส.ม.ท. 
มีปัจจัยเกือหนุนด้วย เพราะแหล่งข่าวมองเห็นประโยชน์ว่า อ.ส.ม.ท. สามารถเผยแพร่ข่าวสารของ 
เขาได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย

นายพริษฐ์ เอี่ยมพงค่ไพมูลย์ นักข่าวสายสังคม หนังสือพิมพ์เดลินิวสั มีข้อสังเกต 
ว่า “ พี่อำมรมีความสนิทสนมกับแหล่งข่าวแต่ละคนในกระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างมาก ไม่ 
เฉพาะหมอธงชัย แต่จะรู้จักหมอเกือบทุกคนในกระทรวง เพียงแค่พี่อำมรอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 
โรคอะไร เร่ืองอะไร ก็ลามารถที่เข้าถึงแหล่งข่าวได้หมด แหล่งข่าวเขารู้จักพี่อำมรทั้งน้ัน อาจจะ 
เป็นเพราะพี่อำมรอยู่นาน และนอกจากจะทำข่าวแล้ว ยังจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับสุขภาพ ทำให้ 
สร้างความสนิทสนมกับแหล่งข่าวได้เยอะ และได้ง่าย แหล่งข่าวอาจจะเห็นความสำคัญตรงนี้ว่า 
เพราะพี่อำมรสามารถเป็นช่องทางสื่อสารงานของเขาได้ และองค์กร,ที่พี่อํ'ามรทำงานอยู่คือ
อ.ส.ม.ท. มีเครือข่ายกว้างไกล แหล่งข่าวจึงเห็นความสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม คิดว่า แหล่งข่าวเขา 
มองท่ีตัวพ่ีอำมรมากกว่า เพราะโดยอุปนิสัยล่วนตัวที่เรียบง่ายใจเย็นมีสัมมาคารวะ ทำให้ใครก็ 
อยากคุยด้วย ..พี่อำมรเขาจะได้ข่าวเจาะเยอะจากแหล่งข่าว ส่ืออ่ืนๆก็เอาไปเล่นต่อ แต่ข่าวพ่ี 
อำมรจะไม่ออกมาในเชิงลบ และเล่นข่าวลึกความทุจริตชัดแย้ง ไม่ได้ เพราะอ.ส.ม.ท. จะเขียนข่าว 
โดยไม่อ้างช่ือแหล่งข่าวไม่ได้ ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์ ข่าวพี่อำมรส่วนใหญ่จึงออกมาในทางบวก 
แหล่งข่าวก็สบายใจที่จะให้ข่าว” (สัมภาษณ์)

สำหรับบทบาทในความสัมพันธ์ท่ีนางอำมรมืกับแหล่งข่าวน้ัน ตามข้อสังเกตของ 
นายพริษฐ์ พบว่า ยังคงความเป็นนักข่าวกับแหล่งข่าวอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการคบหาแหล่งข่าว 
ของนางอำมร บางคร้ังจะมืลักษณะคล้าย  ๆ “ลูกศิษย์ กับ อาจารย์” คือการสอบถามขอความรู้ 
การใช้สรรพนามเรียกกัน การให้ความเคารพ แต่ไม่มีลักษณะท่ีส่ือหรือล่อไปทางการแสวงหาผล 
ประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝง

“ บทบาทในความสัมพันธ์ของพ่ีอำมรกับแหล่งข่าว จะไม่พิเศษหรือต่างจากนัก 
ข่าวอ่ืน เๆท่าไรนัก เพราะพ่ีอำมรเขารู้จักวางตัว ไม่คิดว่าเขาจะมีผลประโยชน์อะไรกับแหล่งข่าว 
เพราะไม่มือะไรล่อออกมาอย่างน้ัน ไม่มีลักษณะการทำตัวแบบ นายจ้าง - ลูกจ้าง ไม่ถึงกับเป็น 
พ่อ - ลูก แต่ลักษณะ พ่ี •น้อง อาจจะมี แต่ลักษณะ องครักษ์พิทักษ์แหล่งข่าว ไม่มี แต่มีลักษณะ 
การให้คำปรึกษา ประโยชน์จริงๆท่ีพ่ีอำมรได้จากแหล่งข่าวคือเร่ืองข่าวและทรัพยากรหรือวัตถุดิบ 
ในการทำรายการวิทยุ แหล่งข่าวท่ีสนิทกับพ่ีอำมร จะช่วยเป็นแหล่งข่าวข้อมูล และ Guide แนว 
ทางข่าวให้อยู่เสมอ ว่าเร่ืองไหน โครงการไหนจะเป็นยังไง คืบหน้าถึงไหนแล้ว” (พริษฐ์, สัมภาษณ์)
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ตัวอย่างข้างต้นคือภาพสะท้อนลักษณะการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ 
แหล่งข่าวของนักข่าวสายสังคม อ.ส.ม.ท. ไดในระดับหน่ึง

5. ข่าวอาชญากร?ม (ข่าวตำ?วจ)

จากการศึกษาพบว่า ข่าวอาชญากรรมหรือข่าวสายตำรวจของ อ.ส.ม.ท. สมัย 
เมื่อประมาณ 7 - 8 ปีก่อน ค่อนข้างคึกคัก มีทีมข่าวที่ได้รับความเชื่อถือในฝัมือของการทำข่าว 
อาชญากรรม และความสัมพันธ์ของนักข่าวอาชญากรรม อ.ล.ม.ท. กับแหล่งข่าวก็มีความใกล้ชิด 
กว่าในปัจจุบัน แต่เมื่อหมดยุคของนักข่าวอาชญากรรมรุ่นก่อนแล้ว ทำให้การทำข่าวสายอาชญา 
กรรมขาดช่วง ไม่ได้รับการสานต่อ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับนโยบายของสำนักข่าวไทยด้วยที่ไม่ได้เน้นการ 
ทำข่าวอาชญากรรมในลักษณะเจาะลึกขุดคุ้ยความขัดแย้งที่เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเมือง ทำให้
ข่าวอาชญากรรมหรือสายตำรวจของ อ.ส.ม.ท.ในปัจจุบัน ไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร สังเกตจากทีมข่าว 
อาชญากรรมของซ่อง 9 มีนักข่าวเพียง 2 คน และท้ังคู่เป็นผู้หญิง การทุ่มเทให้กับงานข่าวมีข้อ 
จำกัด เพราะหน่ึงในสองคนน้ันเพ่ิงแต่งงานและมีภาระต้องดูแลครอบครัว ซ่ึงโดยเง่ือนไชส่วนตัว 
แล้วจะขัดกับธรรมชาติการทำงานของข่าวอาชญากรรม ซึ่งถ้าจะทำให้ได้ดีต้องตามติดสถาน
การณ์ เกาะติดแหล่งข่าวตลอดเวลา เพราะไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นเมื่อไร ไม่ใช่ 
การทำงานตามเวลา “เข้า 9 โมงเช้า ออก 5 โมงเย็น” หรือ routine อย่างปัจจุบัน และกรณีของ 
ฝ่ายหนังสือข่าวสำนักข่าวไทย แต่เดิมมีนักข่าวอาชญากรรมประจำลายตำรวจแน่นอนอยู่ 1 คน 
ต่อมาเม่ือนักข่าวคนน้ันเปล่ียนตำแหน่งงานใหม่ สำนักข่าวไทยไม่ไดให้ความสำคัญกับข่าวสายนี้ 
เท่าท่ีควร เพราะนอกจากจะไม่มีแผนกข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะแล้ว (ข่าวอาชญากรรมของ 
สำนักข่าวไทยแฝงตัวอยู่ในแผนกข่าวลังคม) ยังไม่มีการบรรจุนักข่าวลงปฏิบัติงานข่าวอาชญา
กรรมอย่างเต็มตัว เพียงแต่มอบหมายให้นักข่าวสายการเมืองที่ว่างเว้นจากข่าวประจำที่ทำอยู่ไปดู 
แลงานข่าวที่กรมตำรวจเป็นบางวันเป็นครั้งคราว และต่อมาในปัจจุบัน สำนักข่าวไทยไม่มีนักข่าว 
ของสำนักข่าวไทยเองทำข่าวสายนี้เลย เพียงแต่จ้างนักข่าวพิเศษหรือที่เรืยกว่า สติงเกอร์ ล่งข่าวให้ 
แล้วให้ค่าตอบแทนเป็นรายชิ้น เพราะฉะน้ัน ปัจจุบันจึงกล่าวได้ว่า สำนักข่าวไทยไม่ได้ให้ความ 
สำคัญกับข่าวอาชญากรรมเหมือนกับข่าวสายอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็นสาเหตุให้ความ 
สัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวอาซาญากรรมของ อ.ส.ม.ท. ไม่มีความต่อเนื่อง และขาดช่วง 
ไป ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยแหล่งข่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ต่อองค์กรในปัจจุบันจึงแทบจะไม่มี
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“ เดี๋ยวนี้ข่าวอาชญากรรม อ.ส.ม.ท. แทบไม่มีเลย ทั้งๆที่เป็นข่าวขาย เป็นข่าวท่ี 
อยู่ในความสนใจของประชาซน ไม่ต้องเอ่ยถึงความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว เพราะตอนน้ีเรา(สำนัก 
ข่าวไทย) ไม่มีนักข่าวประจำแล้ว” (ยุทธพงค์, อ้างแล้ว)

จะอย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข่าวอาชญากรรมของฝ่ายหนังสือข่าวและข่าว
วิทยุ ของสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ในยุคท่ีมีนักข่าวประจำ 
สายนี้อยู่ 1 คน คือ นายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ (ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นพนักงานประซาสัมพันธ์ 
ระดับ 7)น้ัน. พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายตำรวจของ อ.ส.ม.ท.น้ัน มี 
ลักษณะที่ใกล้ชิดกันมาก มีหลายพฤติกรรมที่บ่งซี้ถึงความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ท่ียัง
ประโยซนัให้กับงานข่าวขององค์กร ทำให้องค์กรได้รับการยอมรับ ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ 
ส่วนตัวท่ีนักข่าว อ.ส.ม.ท. มีกับแหล่งข่าวระดับสูงของกรมตำรวจสมัยนั้น ก็มีผลเสียเกิดขึ้นกับองค์ 
กรเช่นกัน โดยจะกล่าวถึงแง่มุมที่เป็นประโยชน์ก่อน ดังต่อไปน้ี

5.1 ประโยชน์จากความสัมพันธ์

ประโยชน์ข้อแรกของความสัมพันธ์อันดีท่ีมีกับแหล่งข่าวคือ ประโยชน์ด้านข่าว
คือ ได้ข่าวเจาะ ข่าวเด่น เมื่อข่าวเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ ขยายผลต่อโดยส่ือแขนงอ่ืนๆ ก็ทำให้ 
แหล่งข่าวรู้จักและยอมรับองค์กรมากขึ้น โดยเฉพาะซื่อสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

“เม่ือก่อนสำนักข่าวไทยอ.ล.ม.ท. ทำเฉพาะหนังสือข่าวพาวเวอร์(power)Wอยมาก 
ข่าวตำรวจเราไม่เน้น เบอร์โทรศัพท์สำนักข่าวไทยในหนังสือตำรวจยังไม่มีด้วย6เทเลย ผมก็ไปบุก 
เบิก อาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักใครต่อใครในกรมตำรวจ ขยันเข้าไปคุย และแสดงผลงานให้ 
เขาเห็น ยงตอนหลังมีเราวิทยุ 100.5 มันก็เสริมpowerTนมาอีกเพราะออกข่าวต้น,ช่ัวโมงท่ัวประเทศ 
ไวด้วย เลยทำให้หน่วยงานเราได้รับการยอมรับมากขึ้น จากแหล่งข่าวที่ไม่เคยดูดีเราเลย ก็มาสน 
ใจเราบ้าง พอเขาได้สัมผัสเรา ได้คุย ได้วิเคราะห์อะไรร่วมกัน ก็รู้จักกันมากขึ้น เพราะฉะน้ัน การ 
สร้างความสนิทสนมกับแหล่งข่าว ก็เพ่ือองค์กร เพ่ือให้ได้ข่าว ช่วงน้ัน ผมได้ซ่ือว่าเป็นผู้นำของนัก 
ข่าวในกรมตำรวจ เพราะเข้านอกอออกในห้องไหนได้หมด สมัยน้ันนักข่าวคนเก่าๆ ไม่เดินหาข่าว 
แล้ว เขาจะรอเอาข่าวจากผมกันหมด ไม่ว่าจะข่าวเจาะ หรือไม่เจาะก็ตาม ผมคุยกับแหล่งข่าวมา 
แล้วมาเขียนแจกกันหมด การสร้างความสนิทสนมกับแหล่งข่าวก็เพ่ือได้ข่าว และเพื่อองค์กรเรา
ด้วย” (ยุทธพงค์,อ้างแล้ว)
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เม่ือมองถึงประโยชน์ในด้านการสร้างการยอมรับให้กับองค์กรแล้ว จากการศึกษา 
พบว่า นักข่าวอ.ส.ม.ท.ท่ีเคยทำข่าวลายตำรวจในอดีต และนักข่าวท่ีกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ต่าง 
มองเห็นประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าวลายน้ีไม่ได้แตกต่างไป 
จากนักข่ายลายอ่ืนท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์ท่ีได้กับงานข่าว 
น่ันคือ นักข่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ดี แม้บางเร่ืองท่ีได้รับทราบมาอาจจะนำเสนอเป็น 
ข่าวไม่ได้ แต่การท่ีนักข่าวทำให้แหล่งข่าวไว้วางใจได้ว่าจะไม่หักหลังน้ัน ก็ยังผลต่อความม่ันคงใน 
ลัมพันธภาพ ความน่าเช่ือถือหรือ “เครดิต” ของนักข่าว อ.ส.ม.ท. ซ่ึงถือเป็นตัวแทนขององค์กร ทำ 
ให้การปฏิบัติงานข่าวมักได้รับความร่วมมือจากแหล่งข่าวด้วยความเต็มใจ สบายใจ ไม่บ่ายเบ่ียง 
โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องอาศัยแหล่งข่าวเหล่าน้ันเวลาสัมภาษณ์ขอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นรายการสดหน้าจอโทรทัศน์หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพียงแต่ข่าวในเชิงลบ นักข่าว 
อ.ส.ม.ท.จะไม่ลงลึกเหมือนซ่องอ่ืน

“ อ.ส.ม.ท. เราได้เครดิตจากแหล่งข่าวสายนี้ค่อนข้างมาก ขณะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ 
ได้รับความยุติธรรมจากซ่องอื่น เวลามีข่าวอะไรท่ีไม่เป็นผลดีต่อตำรวจ แต่เมื่อเขาพูดถึงซ่อง 9 
เกี่ยวกับข่าวเดียวกันนั้น แหล่งข่าว(ตำรวจ)รู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรม เพราะฉะน้ัน ไม่ว่าเราจะ 
ขอสัมภาษณ์เมื่อไร ขอข้อมูลในเร่ืองใด เขามักจะไม่ขัดเรา เพียงแต่เราไม่ค่อยเล่นข่าวอาชญา 
กรรมในลักษณะเจาะสึกเท่านั้น ” (จุฑามณี ระวีแสงสูรย์, สัมภาษณ์)

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสาย
อาชญากรรม อ.ล.ม.ท.ในปัจจุบัน พบว่า นักข่าวสายอาชญากรรม อ.ส.ม.ท. ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็ม 
ที่จากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเหมือนนักข่าวอาชญากรรมจากสื่ออื่นหรือโทรทัศน์ซ่องอื่น โดย 
พบข้อท่ีน่าสังเกตว่า สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะนโยบายการทำข่าวอาชญากรรมของ อ.ส.ม.ท. ท่ีไม่เน้น 
การเสนอข่าวการก่อการร้ายที่หวือหวา หวาดเสียว หรือเจาะสึกขุดคุ้ยพฤติกรรมอันไม่ชอบของ 
ตำรวจ สาเหตุน้ี จึงทำให้ดูเหมือนว่า นักข่าวอาชญากรรมซ่อง 9 ตกข่าวอยู่เป็นประจำ ซ่ึงล่วน 
หนึ่งก็ตกข่าวจริง เพราะไม่มีแหล่งข่าวคอยแจ้งข่าวด้วยประการหนึ่ง

“ เข้าใจว่าเป็นนโยบายขององค์กรเรา ที่ไม่ค่อยเน้นข่าวอาชญากรรม ไม่เหมือน 
ข่าวการเมือง หรือข่าวอ่ืนๆ เราไม่เน้นการเล่นข่าวที่ขุดคุ้ยพฤติกรรมของตำรวจ หรือข่าวหวือหวา 
จึงทำให้ดูเหมือนว่า ข่าวอาชญากรรมเราไม่เด่นเหมือนซ่องอื่น และทีมข่าวเราก็มีน้อย ขณะท่ีซ่อง 
อ่ืนมืครบทุกท่ี ทั้งสายตระเวน สายกองปราบ หรือประจำสำนักงาน ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว
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เราก็มีในระดับหน่ึง อย่างที่บอกว่า เขาคบนักข่าวช่อง 9 เขาสบายใจ เพราะเราไม่ตีใคร ไม่ฆ่าใคร 
แต่การใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าว เราจะได้ไม่ลึกเท่ากับช่องอื่นเขา” (จุฑามณี 1 อ้างแล้ว)

ข้อสังเกตข้างต้นอธิบายได้ด้วยคำกล่าวของนายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ ผู้ 
อำนวยการสำนักข่าวไทย (สัมภาษณ์) ผู้กำหนดนโยบายข่าวของ อ.ส.ม.ท. ท่ีว่า “ ข่าวอาชญา 
กรรม เราต้องดูเจตนาว่าจะให้อะไรกับใคร ถ้าทำเพื่อให้ช่อง 9 ดัง เพ่ือให้นักข่าวดัง ทำเพ่ือให้ 
แหล่งข่าวได้หน้า เสนอให้นายเล่ือนข้ัน มันไม่ใช่ส่ือมวลชนจริงๆ ส่ือมวลชนจริงๆ ต้องมุ่งประโยชน์ 
และตอบคำถามให้ได้ว่า สาธารณะได้อะไรจากข่าวอาชญากรรม ผมจึงถามน้องๆอยู่บ่อยๆว่า
ข่าวน้ีทำไปทำไม ข่าวความยาว 3 นาที เราควรให้อะไรแก่ประชาชนมากกว่าน้ัน โดยเฉพาะเรื่อง 
วิธีการดำรงชีวิต เราควรให้ประโยคกุญแจซึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนได้ตั้งเยอะตั้งแยะ”

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า นโยบายของผู้บริหารสำนักข่าวไทย มีส่วนกำหนด 
ระยะห่างของความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวสายอาชญากรรมของ อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าวอยู่พอ 
สมควร กล่าวคือ จากการสังเกตของผู้วิจัยเอง และจากการพูดคุยกับนักข่าว อ.ส.ม.ท. ส่วนหน่ึง 
ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ ผู้อำนวยสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. คน 
ปัจจุบัน ได้ข้อสรุปประการหน่ึงว่า ผู้บริหารสำนักข่าวไทย ให้ความสำคัญกับข่าวอาชญากรรม 
หรือข่าวตำรวจน้อยกว่าข่าวสายอ่ืน โดยเฉพาะข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังน้ีผู้บริหารสำนักข่าว 
ไทยเล็งเห็นว่า ข่าวสารด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี การประกอบธุรกิจ วิทยาการก้าวหน้า 
หรือข่าวในแนวท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนจะเป็นประโยชน์มากกว่าการนำเสนอข่าวอาชญากรรมท่ัว 
ไป แม้ว่าในเชิงของการเป็นข่าวแล้ว ข่าวอาชญากรรม ซ่ึงรวมถึงข่าวเจาะลึกในแง่มุมด้านลบของ 
ตำรวจ จะเป็นข่าวท่ีผู้คนสนใจก็ตาม แต่เม่ือเทียบกับข่าวสารอันเก่ียวเน่ืองกับประเด็นการทำมา 
หากิน หรือความทันสมัยในวิทยาการแล้ว สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. น่าจะมุ่งเน้นเร่ืองเหล่าน้ีมาก 
กว่า เพราะฉะน้ัน จะสังเกตเห็นว่า ข่าวอาชญากรรมของโทรทัศน์ช่อง 9 เม่ือเทียบกับช่องอ่ืนแล้ว 
จะไม่หวือหวา หรือเจาะลึก เพียงแต่เสนอข่าวตามกระแสเท่าน้ัน ซ่ึงด้วยสาเหตุน้ีด้วยประการหน่ึง 
ซึ่งมีผลต่อเน่ืองทำให้นักข่าวสายอาชญากรรม อ.ส.ม.ท. ไม่มีแรงจูงใจหรือแรงกดดันมากเท่าท่ีควร 
ท่ีจะพยายามสร้างหรือมีความสัมพันธ์แบบแนบแน่นกับแหล่งข่าวเท่าท่ีควร

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนโยบายขององค์กรหรือนโยบายของผู้บริหารท่ีเก่ียวกับ 
ข่าวอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้มีการเขียนหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้อย่างชัดเจน 
หากแต่เป็นนโยบายท่ีรับรู้กันจากการพูดคุย และบอกต่อให้รับรู้กันตามลำดับสายงานการบังคับ
บัญชา ท้ังน้ี ในประเด็นดังกล่าว นักข่าว อ.ส.ม.ท. ส่วนหน่ึงมีฃ้อสังเกตว่า นอกเหนือจากเหตุผลท่ี
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ผู้บริหารสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. มุ่งความสำคัญไปที่ข่าววิทยาการที่ทันสมัยมากกว่าข่าวอาชญา 
กรรมและตำรวจ อีกสาเหตุหน่ึงที่ผู้บริหารเองไม่ต้องการให้มีการนำเสนอข่าวเจาะลึกในเซิงลบของ 
ตำรวจมากนักนั้น เป็นเพราะไม่ต้องการกระทบกระท่ังกับบุคคลในแวดวงตำรวจด้วยส่วนหน่ึง
เพราะถึงอย่างไร อ.ส.ม.ท. ก็เป็นหน่วยงานกึ่งราชการ โอกาสท่ีผู้บริหารของ อ.ส.ม.ท. จะถูกแรง 
กดดันจากอิทธิพลการเมืองภายนอกองค์กรยังมีอยู่

และในลายตาของผู้ปฏิบัติงานข่าวอาชญากรรมของส่ืออ่ืน ก็พบว่าความสัมพันธ์ 
กับแหล่งข่าวและการใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวของนักข่าวสายอาชญากรรม อ.ส.ม.ท. น้ันเทียบ 
ไม่ได้เลยกับส่ืออ่ืน

“ เรียกว่าไม่มีเลยก็ได้เร่ืองความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว เพราะซ่อง 9 ไม่ให้ความ 
สำคัญกับข่าวลายน้ี ไม่มีแผนกข่าวอาญซากรรมด้วยซา ไม่เห็นมีนักข่าวอาชญากรรมซ่อง 9 คน 
ไหนตามติดหรือใกล้ชิดแหล่งข่าว อย่างซ่อง 3 มีทีมข่าวสายอาชญากรรมถึง 5 ทีม เราไม่เคยตก 
ข่าว เรามีแหล่งข่าวแจ้งตลอดเวลา” (สนมพร ฉิมเฉลิม, ซ่อง 3 1 สัมภาษณ์)

และนอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว จากการศึกษาถึงประโยชน์ต่อองค์กรท่ีเกิดจาก 
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายตำรวจของ อ.ส.ม.ท. โดยมีนาย 
ยุทธพงค์ วิชัยดิษฐ์ เป็นกรณีตัวอย่าง พบว่า นอกจากประโยชน์ด้านข่าวเจาะ ข่าวเด่ียว ท่ีสมาซิก 
ท่ีรับหนังสือข่าวของสำนักข่าวไทยได้นำไปใช้จนสร้าง “เครดิต” ให้กับสำนักข่าวไทยแล้ว การท่ี 
นายยุทธพงค์ สนิทสนมกับแหล่งข่าวระดับสูงสายตำรวจในสมัยน้ัน ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการ 
ลดแรงเสียดทานจากอำนาจภายนอกองค์กรได้ ในลักษณะเดียวกันกับนักข่าวสายการเมือง ดัง
ตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องข่าวคดียักยอกเพชรซาอุดิอาระเปีย ท่ีเกิดคดี “อุ้มฆ่า”สองแม่ลูกคู่หน่ึง เป็น 
ข่าวครึกโครมต่อเน่ืองเป็นเวลานาน

นายศุทธิชัย บุนนาค (อ้างแล้ว) ซ่ึงเป็นหัวหน้าฝ่ายหนังสือข่าวและข่าววิทยุใน 
สมัยน้ัน เล่าว่า “ในคดีดังกล่าว พลตำรวจเอกซลอ เกิดเทศ นายตำรวจช้ันผู้ใหญ่สมัยน้ันตกเป็นผู้ 
ต้องหา และมีการไต่สวนในศาล นักข่าวสายกระทรวงยุติธรรมของสำนักข่าวไทยได้ออกข่าววิทยุ 
โดยเอาคำให้การในศาลของ พลตำรวจเอกซลอ เกิดเทศ มาออกข่าว แต่การเสนอข่าวไม่รัดกุม 
เกิดการผิดเพ้ียนในข้อผูล เรา quote คำพูดเขาไม่หมด มีการตัดตอน ทำให้ดูเหมือนว่า พลตำรวจ 
เอกซลอ ได้รับความเสียหาย พลตำรวจเอกชลอจึงให้ทนาย ย่ืน notice ถึงสำนักข่าวไทย และให้ 
แก้ข่าว และเตรียมดำเนินคดีตามกฏหมายกับสำนักข่าวไทย หัวหน้ากองบรรณาธิการพยายาม
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เจรจาเพ่ือประนีประนอมไม่ให้มีการฟ้องร้องเกิดข้ึน แต่ทางพลตำรวจเอกชลอ ทำท่าไม่ยอม สำนัก 
ข่าวไทย จึงส่งแปิะ (ซ่ือเล่นของยุทธพงดั) ซ ึ่ง สนิทกับพลตำรวจเอกซลอ ไปพูดก็เป็นผลสำเร็จ 
ปรากฏว่า พลตำรวจเอกชลอ ก็ยอมความ ไม่มีการฟ้องร้องเกิดข้ึน”

5 .2  ส ์ก ษ ณ ะ ก า ร พ ึ่ง พ า อ า ส ั' ย ถ ัน ร ะ ห ว ่า ง แ ห ล ่ง ข ่า ว ถ ับ น ัก ข ่า ว ส า ย อ า ช ญ า ก ร ร ม

5 .2 .1  เ ม ื่อ น ัก ข ่า ว เ ป ็น ผ ู้อ ุป ถ ัม ภ ์

จากการศึกษาพบว่า ในความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว
บางกรณี บทบาทของนักข่าวไม่ได้จำกัดอยู่ท่ีบทบาท C หรือบทบาทการเป็นช่องทางการส่ือสารให้ 
กับแหล่งข่าว ตามแบบจำลองการส่ือสารของ Westley & Maclean (อ้างแล้ว) เท่าน้ัน แต่มีบทบาท 
ท่ีนอกเหนือไปกว่าน้ัน ซ่ึงพอสรุปได้ดังน้ี

ก. การท่าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กับแหล่งข่าว

หากอธิบายด้วยแนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ์ของรcott (อ้างแล้ว) นักข่าวในบทบาท 
เป็นท่ีปรึกษาให้กับแหล่งข่าวน้ัน อาจถือว่าได้เปล่ียนสถาใ4ภาพมาอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์(Patron)
มากกว่าจะเป็นผู้รับอุปถัมภ์ (Client) ท้ังน้ีพิจารณาจากฐานทรัพยากรของนักข่าวท่ีเอ้ือให้กับแหล่ง 
ข่าวน้ัน ในกรณีน้ีหมายถึงความรู้และความเช่ียวชาญ อันเป็นทรัพย์สมบัติท่ีนักข่าว(ในฐานะผู้ 
อุปถัมภ์)เป็นเจ้าของโดยตรง

ตัวอย่างของนักข่าว อ.ส.ม.ท. ท่ีท่าหน้าท่ีน้ีคือ นายยุทธพงดั วิชัยดิษฐ์ (อ้างแล้ว) 
อดีตนักข่าวสายตำรวจ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นเป็นการส่วนดัวถับ พล.ต.อ.สวัสดี้ อมรวิวัฒน์ 
อธิบดีกรมตำรวจสมัยนั้น ซึ่งนายยุทธพงดั เปิดเผยว่า นอกจากจะใช้ความสามารถในการวิ 
เคราะห์การเมืองในเชิงแลกเปลี่ยนถับผู้ใหญ่ในกรมตำรวจ ซึ่งรวมถึงอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้น 
แล้ว บางครั้งเมื่อถึงคราวที่อธิบดีกรมตำรวจกำลังถูกเลื่อยขาเก้าอี้ นายยุทธพงศึกเป็นคนหน่ึงที่ 
เข้าไปช่วยวางแผนในการเขียนข่าวตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามให้
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“ ตอนน้ันบกจ่ิว(พลเอกชวลิต ยง'ใจยุทธ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มีนายวีระ มุสิกพงค์ เป็นท่ีปรึกษา เขาต้องการให้เอาอธิบดีสวัสด้ีออกจากตำแหน่ง โดยโยงเข้าข้อ 
หาว่าอธิบดีฯหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ซ่ึงเราเห็นว่าไม่เป็นธรรม เราก็ช่วยอธิบดีวางแผนออกข่าว 
โต้กันวันต่อวันเลย ก็เขียนกันเลย เขียนแล้วส่งไปลงมติซน ไทยรัฐ เดลินิวสั ทางน้ันก็หักกลับ มี 
นายวีระ มุสิกพงค์เป็นกุนซือ ..มันลัมาก.. เราปรึกษากัน เรารู้ว่ามันไม่เป็นธรรม... เราก็เด้งกลับทุก 
เร่ืองเลย เร่ืองท่ีจ๋ิว กับพรรคพวก คุณ1หญิงหลุยลั (คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ) ฝากว่ิงเต้นนาย 
ตำรวจก่ีคนต่อก่ีคน ตำรวจแฉหมด ” (ยุทธพงค์,อ้างแล้ว)

ข. บทบาท “ประซาสัมพันธ์” ให้แหล่งข่าว

แม้จะโดยต้ังใจหรือไม่ก็ตาม บางคร้ังนักข่าวก็ทำหน้าท่ีเป็นนักประซาสัมพันธ์เผย 
แพร่ผลงานให้กับแหล่งข่าว ซ่ึงธรรมชาติแหล่งข่าวจะเหมือนกันทุกสาย ท่ีต้องการให้ข่าวท่ีเก่ียว 
ข้องกับตนเอง พวกพ้อง หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นข่าวท่ีออกมาดีและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
โดยเฉพาะตำรวจ ท่ีต้องพ่ึงพานักข่าว เพราะต้องการเผยแพร่ผลงาน และนักข่าวก็มักจะทำให้ 
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการน้ันได้รับการตอบสนองอยู่เสมอเพราะต่างฝ่ายมีประโยชน์โยงใย 
กันอยู่

“ตำรวจเขาใช้วิธีการเป็นข่าวในการสร้างผลงาน ตำรวจคนไหนท่ีนักข่าวไม่ชอบ 
อย่าได้หวังว่าผลงานจะปรากฏเป็นข่าว ตำรวจบางคนขอให้มีชื่อตัวเองเป็นข่าวด้วยเวลาไปจับกุม 
คนร้าย เซ่น รายละเอียดของข่าวว่า ...หล ังจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยได ้ม ีนโยบาย 

แล้ว นายตำรวจคนน ี้ได ้ล ังการให้นายตำรวจคนน ั้นคนน ี้ และนายตำรวจคนน ี้ได ้ล ังการต่อ ... คนน ี้ 

พร้อมด ้วยคนน ี้. มีคนพ่วงยาวเหยียด บางทีสายสืบ แถลงข่าวที เต็มเวทีไปหมด ผมคุยกับเขา 
ตรง  ๆ หลังจากสนิทแล้วว่าทำไมต้องให้ใส่ซ่ือตำรวจตั้งมากมายลงไปในข่าวพวกนั้น เขาบอกว่า ไม่ 
มีผลงานแล้วนายจะเห็นเหรอ” (สร้างบุญ, อ้างแล้ว)

“ตำรวจต้องการพึ่งพานักข่าว เพราะตำรวจเองต้องการเผยแพร่ผลงาน เวลาท่ีไป 
ทำอะไรได้มา เวลาเขาคิดโครงการอะไรได้มา เขาอยากให้นักข่าวนำเสนอเพราะว่าจริงๆแล้ว
ตำรวจพวกที่จะก้าวหน้าได้เร็วต้องมีความสามารถและมีการประซาสัมพันธ์ตัวเองดีด้วย นอก
เหนือจากต้องเข้าหาผู้มีอำนาจของประเทศ ...ตำรวจไม่ว่ิงไม่ได้ ตำรวจเป็นอาชีพที่เปิดรั้วกว้างให้ 
นักการเมืองเข้าไปตลอดเวลาเลย ขณะที่ส่ือมวลชนเป็นตัวช่วยเสริมให้เขาให้เป็นคน well-known 
ในสังคม ผลงานท่ีออกเป็นข่าว ต้องตัดกันนะ ผมคิดว่าหนังสือพิมพ์ขายดีมากเพราะตำรวจเอนี่
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แหละ ตังแต่ห้องผู้กำกับ ห้องผู้การ ห้องผู้ช่วย อ.ตร. รอง อตร. ต้องมีสต๊าฟตัดข่าว หนังสือพิมพ์น่ี 
ทุกฉบับเลย... ถ้าผลงานออกมาตี ก็จะเข้าแฟ้ม ...ตำรวจบางทีเขาพิจารณาความตีความชอบจาก 
รูปท่ีลงข่าว เคยเห็นไหม ตำรวจต้องออกมายืนข้างหลังกันเต็ม เวลาเขียนข่าวแจก สังเกตไหม .... 
จากอน ุสนธ ิท ี่อธ ิบด ีกรมตำรวจ พลต.อ.ประชา พรมนอก ม ีน โยบายการปราบปรามยาบ ้า จ ึงใต ้à ง

การให ้รองอธิบด ีกรมตำรวจ พล.ต.อ  ดำเน ินการปราบปราม แล ้วก ็ไต ้ส ั่งการไปยังผ ู้การปราบ

ปรามยาเสพต ิด ส ั่งให ้ผ ู้ก ับส ืบสวน ไปจ ับก ุมจนไอ ้นายดาบจ ับไต ้ ...กว่าจะถึงคนจับจริง เวลาเขา 
เขียนข่าวแจกจะร่ายยาวมาต้ังแต่อธิบดี แล้วก็มายืนแถลงข่าวร่วมกัน” (ยุ'ทธพงคั, อ้างแล้ว)

ค. นักข่าวเป็นเคร่ืองมือในการ “ปล่อยข่าว”ของแหล่งข่าว

นายยุทธพงคั วิชัยดิษฐ์ (อ้างแล้ว) กล่าวถึงพฤติกรรมของแหล่งข่าวท่ีกรมตำรวจ 
ในสมัยหน่ึงว่า “ เขาจะพยายามเอาข่าวมาเปิดในบางเร่ือง ให้เราปล่อยข่าวให้ ถ้าเรามองว่าข่าว 
น้ันไมได้เสียหายอะไร มันเป็นประโยชน์ เราก็ส่ง...ในกรมตำรวจมันมืความชัดแย้งกันสูง รุ่นเดียว 
กันก็จริง คนหน่ึงเป็น อ.ตร.(อธิบดีกรมตำรวจ) คนหน่ึงเป็นรอง อ.ตร. บางคนก็จะดันให้ไป กูจะข้ึน 
รองด้วยกันทุกคนชัดแย้งกันหมดเลย เพราะต้องการจะข้ึนเป็น อ.ตร. ท่ีน้ีบางคนก็มา approach นัก 
ข่าว ให้ออกข่าวอย่างน้ันอย่างน้ีบ้าง บางทีออกข่าวตีนักการเมืองบ้าง ในลักษณะปล่อยข่าวเพ่ือ 
ทำลายภาพพจน์ซ่ึงกันและกัน”

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า สำหรับข่าวโทรทัศน์น้ัน การปล่อยข่าวเพื่อให้ 
ร้ายแก่ฝ่ายตรงข้ามของแหล่งข่าวจะทำได้ยาก เพราะเหตุผลเรื่องเวลาเสนอข่าวมีจำกัด และท่ี 
สำคัญ โทรทัศน์ต้องมีภาพ มีเสียง ทุกอย่างต้องยืนยันได้ชัดเจน ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์ ท่ีบางครั้ง 
ไม่ต้องอ้างซ่ือบุคคลท่ีให้ข่าว แค่อ้างว่า “แหล่งข่าว” ก็เขียนได้ตามที่อยากจะเขียน และให้ราย 
ละเอียดได้เต็มที่มากกว่า และด้วยเหตุนี้ จึงได้พบข้อสังเกตว่า หากแหล่งข่าวจะเสนอผลประโยชน์ 
ในลักษณะเอื้อเพื่อต่อนักข่าวเพื่อหวังผลตอบแทนในด้านข่าวนั้น โอกาสที่แหล่งข่าวจะหยิบยื่นให้ 
แก่นักข่าวหนังสือพิมพ์มีสูงกว่านักข่าวโทรทัศน์

5.2.2 เม ื่อแหล่งข่าวเป็นผู้อ ุปถัมภ์

เมื่อศึกษาถึงลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันในทางส่วนตัวนั้น จากการศึกษาพบว่า
นักข่าวสายอาชญากรรมหรือสายตำรวจส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะนักข่าวหนังสือพิมพ์ ในสมัยก่อน มัก
จะมีความสัมพันธ์แบบท่ีมีผลประ'โยชน์'ร่วมกันกับแหล่งข่าวท่ีเป็น1นายตำรวจ โดยมืเรื่องอามิสสิน
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จ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะท่ีนักข่าวของ อ.ส.ม.ท. ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์กับ 
แหล่งข่าวในบางกรณีที่ไม่เกินวิสัยที่จะกระทำได้ โดยถือข้ออ้างว่าโครงสร้างสังคมไทยเปิดโอกาส 
ให้คนที่รู้จักมักคุ้นกันอุปถัมภ์คํ้าจุนกันได้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ตราบใดท่ีผลประโยชน์ส่วนตัวน้ันไม่ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และหลักจรรยาบรรณของส่ือมวลซนเอง

จะเป็นข้ออ้างของนักข่าว อ.ส.ม.ท. หรือของนักข่าวสำนักใด อย่างไรก็ตาม แต่ข้อ 
เท็จจริงที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมของแหล่งข่าวกับนักข่าวลายตำรวจบางส่วนนั้น 
แม่ไม่อาจเหมารวมว่าเป็นพฤติกรรมร่วมของทั้งหมด แต่การอุปถัมภ์คํ้าจุนถันในบางลักษณะก็ทำ 
ให้ภาพลักษณ์ของสถาบันมัวหมองเพราะถูกมองไปในด้านลบจนฝังลึกที่ยากจะลบล้างได้โดยง่าย

“นักข่าวกับแหล่งข่าวสายตำรวจมีความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ถันเลย มันมี 
แต่ไม่ใช่ทุกคน แต่ส่วนใหญ่นะ นักข่าว อย่างเช่น นักข่าวสายตระเวน สาย บช.น. (กองบัญชาการ 
ตำรวจนครบาล) ตำรวจกับนักข่าวจะใกล้ชิดถันมาก เหมือนกับว่าใครมาอยู่ตำแหน่งตรงน้ัน ก็จะ 
ซ้ือนักข่าวไว้ อาจจะไม่ใช้อามิสสินจ้าง แต่อาจจะเป็นส่ิงของ หรือจัดงานเล้ียง มีรางวัลให้บ่อย  ๆ
อุปถัมภ์!นโอกาสท่ีมันจะทำให้จิตใจกลายเป็นเชียร์ไปได้ . . ท ี ่เขาบอกว่ามีการจ่ายเป็นเงินเดือนให้ 
นักข่าวเลยน้ัน ไม่เห็นชัดเจน อาจจะมี เพราะนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับเล็ก  ๆ มันอยู่ไม่ได้ บางฉบับ 
ให้นักข่าวไปหากินกันเอาเอง เงินเดือนพันกว่าบาท เป็นนักข่าวตระเวนอยู่ มันก็ไปหาไปไถจาก 
ตำรวจ เขาก็ให้มันเป็นเดือนก็มี เพ่ือให้ออกข่าวให้เขาเต็มท่ี ...นอกจากเร่ืองเงิน ก็อาจจะเป็นของ 
รางวัล บางที เวลามีงาน เช่นปีใหม่ ก็จับสลากให้ทองสามส่ิเล้น ตู้เย็น พัดลม...ซ่ึงการอุปถัมภ์ 
ตำรวจจะเลือก ส่วนใหญ่เขาจะอุปถัมภ์นักข่าวหนังลือพิมพ์ฉบับใหญ่  ๆ จะเอาใจเป็นพิเศษ เพราะ 
ถือว่า ถ้าได้ลงข่าวแล้ว มันมีน้ัาหนัก และในทางตรงข้ามข่าวอะไรท่ีมันเลว เๆก่ียวกับตัวเขา ถ้า 
พวกฉบับใหญ่  ๆ ไม่ลงให้ มันก็ดือีก....นอกจากเงินแล้ว พวกน้ีบางทีร่วมมือกับตำรวจเลยก็มี แต่ 
เป็นบางคน ในลักษณะกรรโชกทรัพย์ เช่น เม่ือไปจับผู้กระทำผิดกฎหมายแล้วย่ืนข้อเสนอว่า 
อยากเป็นข่าวไหม ให้ลงไหม 5 ฉบับเน่ียะ ถ้าไม่ให้ลง เอามารายละ 2 หม่ืนบาท หรือเป็นแสน ถ้า 
ยอมก็ปิดข่าวไป ทำอย่างน้ีเป็นแก๊ง พวกดารา คนท่ีมีช่ือเสียงท่ีโดนจับบางที นักข่าวปิดข่าวให้ 
ส่วนใหญ่น่ันมันพวกนักข่าวตระเวนตอนดึก  ๆ เป็นหัวหน้าแก๊งนักข่าว ตำรวจก็ได้ด้วย นักข่าวก็ 
แบ่งกัน น่ีเป็นเร่ืองกรรโชกทรัพย์เวลาไปจับคดีเล่นการพนัน ขายยาบ้า เล็กๆ น้อยๆ  พวกคนดังท่ีไม่ 
อยากเป็นข่าว จ่ายให้นักข่าวท่ีทำหน้าท่ี ก็เลิกกัน ตำรวจก็รับ นักข่าวก็รับ ถ้ามันไปด้วยกัน มัน 
แก๊งเดียวถันแล้วน่ี แต่เด่ียวน้ีมันมีน้อยลง เพราะตอนหลังมันมีป็ญหาถูกไล่กันไปบ้าง หนังสือพิมพ์ 
เด๋ียวน้ีเร่ิมสกรีนคน พวกนักข่าวรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ไฟแรง มีอุดมการณ์บ้าง ไม่ 
เหมือนรุ่นเก่าท่ีบางคนจบ ป.4 ป.6 บางคนมาจากช่างภาพ ซ่ึงคนพวกน้ันพ้ืนฐานเขาไม่แน่นพอ
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แล้วก็เป็นคนท่ีชอบไปไถเขา นักข่าวพวกสายตระเวนเงินเดือน 1,350 บาท คงเหลือไม่ก่ีฉบับ ไม่รู้ 
ว่าท่ี บช.น.ยังมีไหม แต่อาจจะมีอยู่ ...ความใกล้ชิด อยู่ท่ีน่ัน นอนท่ีน่ัน เข้าเวร ตระเวนข่าว 24 ช่ัว 
โมง ความที่อยู่ด้วยกัน ก็กลายเป็นเพื่อน มึงเอา กูเอา ...นักข่าวเองก็เงินเดือนน้อย ตำรวจเองก็ 
เงินเดือนไม่พอกิน ค่าใช้จ่ายมันเยอะ ฟังเฟ้อ มีเมียน้อย มีอีหนู ต้องมีรายได้ เฉพาะเงินเดือนไม่ 
พอหรอก” (ยุทธพงพ์, อ้างแล้ว)

อย่างไรก็ตาม ต่อข้อถามท่ีว่านักข่าวสายตำรวจของ อ.ส.ม.ท.เองมีผลประโยชน์ 
เซ่นน้ันด้วยหรือไม่ คำตอบท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักข่าว อ.ส.ม.ท. เคยรับผลประโยชน์เล็ก  ๆ
น้อยๆ  จากแหล่งข่าว ในลักษณะการอำนวยความสะดวกบางอย่าง แต่ไม่ถึงข้ันมีพฤติกรรมรับ 
“ซองขาว” ซ่ึงเหตุผลหน่ึงตามข้อสังเกตของนักข่าว อ.ส.ม.ท. คือ นักข่าว อ.ส.ม.ท.เป็นก่ึงราชการ 
สังกัดหน่วยงานส่ือของรัฐ การท่ีแหล่งข่าวจะเสนอผลประโยชน์อะไรให้เพ่ือแลกกับการ”โปรโมต” 
หรือ “เขียนเชียร์” น้ัน เทียบกับนักข่าวหนังสือพิมพ์แล้ว โอกาสท่ี อ.ส.ม.ท.จะทำอย่างน้ันเพ่ือให้ 
เกิดผลท่ีคุ้มค่าน้ันมีน้อย ไม่ว่าจะเป็นข่าวโทรทัศน์ซ่อง 9 หรือหนังสือข่าวสำนักข่าวไทย โดยเฉพาะ 
ส่ือประ๓ทหลังน้ันไม่ได้เป็นส่ือท่ีเข้าถึงประชาชนโดยตรง หากแต่ส่งผ่านสมาชิกเพ่ือไปขยายผล
ต่อเท่าน้ัน ส่วนประโยชน์ในลักษณะอ่ืนๆจากแหล่งข่าวน้ัน นักข่าว อ.ส.ม.ท.ไม่ปฏิเสธว่าเคยได้รับ

“สำหรับส่วนตัว (ซ่ึงสนิทสนมกับ พล.ต.อ.สวัสด้ี อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรม 
ตำรวจในสมัยน้ันมากเป็นพิเศษ) ท่ีเคยขอความช่วยเหลือเต็มท่ีเลย คือ ขอโทรศัพท็ใว้ท่ีบ้าน 
เพราะบ้านผมขอไม่ได้ (อธิบดีกรมตำรวจ)มอบหมายให้นายเวรจัดการให้ และตอนท่ีรถผมหายก็ 
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางตำรวจ แต่ก็ตามกลับมาไม่ได้หรอก ..อย่างอ่ืนก็ฃอให้แกฝากลูก 
เข้าโรงเรียนสาธิตท่ีเกษตร แต่ไม่ได้เหมือนกัน” (ยุทธพงศ่โ, อ้างแล้ว)

นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว จากการศึกษานักข่าว อ.ส.ม.ท. ท่ีผ่าน 
ประลบการณ์การทำงานข่าวสายตำรวจมาก่อน และท่ีกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีพฤติกรรม 
การเสนอและสนองประโยชน์กันระหว่างแหล่งข่าวและกับนักข่าวท่ีน่าลนในหลายลักษณะ ดังคำ 
บอกเล่าท่ีผู้วิจัยยกมาเพ่ือให้เห็นเป็นตัวอย่างดังน้ี

“ตำรวจ เร่ืองการเล้ียงมีบ่อยและชัดเจนท่ีสุด แทบทุกวัน ไม่รู้ว่าเขาจ่ายค่าเหล้า 
เท่าไรในแต่ละเดือน แถมพาไปอาบอบนวดฟรี มีของฟรีทุกอย่างมาเสนอนักข่าว แจกเส้ือ แจก 
ของบ่อยมาก เซ่นปีใหม่ ส่วนนักข่าวก็ตอบแทนด้วยการแลกข่าว บางทีก็เข้าไปห้องนายตำรวจคน 
หน่ึงเพ่ือให้ข้อมูลของตำรวจอีกห้องหน่ึง ห้องน้ันเขาคุยอย่างน้ี เร่ืองน้ีกันนะ กองบัญชาการน้ีเขา
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พูดอย่างน้ีกันนะ พวกนี้อยากรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของตำรวจด้วยกัน ก็ต้องอาศัยนักข่าว ..เมื่อก้ี 
อตร. พูดยังงีนะ ใช้วิธีการแลกข่าว ตำรวจไม่มีใครเส่ียงกับนักข่าว เขาจะ deal กับนักข่าว ตำรวจ 
ขู่ใครได้ แต่กับนักข่าวจะเกรงใจมาก ” (ลร้างบุญ,อ้างแล้ว)

“อย่างตอนทำข่าวที่กรมตำรวจ ทุกทีที่มีการแถลงข่าวเขามักจะหยิบยื่นสิ่งเหล่า 
น้ีให้ ลายตำรวจนี่ซัดเจน มีลักษณะของการเลี้ยงข้าว การให้ซอง(เงิน)” (สมบัติ, อ้างแล้ว)

“ เร่ืองผลประโยชน์มันมีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาหรือไม่ อย่างสมัยก่อนใคร 
ก็รู้ว่าแหล่งข่าวบางคนเลี้ยงนักข่าว โอนเงินเข้าบัญชีเลย สมัยนี้ก็น่าจะมีอยู่ แต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ 
เพราะเรื่องอย่างนี้ ไม่มีใครพูดความจริงทั้งหมดหรอก” (จุฑามณี,อ้างแล้ว)

5 . 3  ผ ล เ ส ิย ข อ ง ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ์แ บ บ ไ ม ่เ ป ็น ท า ง ก า ร ต ่อ อ ง ค ์ก ร

ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์แบบไม่เป ็นทางการของนักข่าวอาชญากรรม 
อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าว ถ้าไม่นับรวมถึงประโยชน์ท้ังหลายท่ีได้กับองค์กร ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้าง 
ต้นน้ัน พบว่า ผลเสียจากความสัมพันธ์ต่อองค์กรก็มีเซ่นกัน ในท่ีน้ี ผู้วิจัยพบตัวอย่างจากกรณี 
ความสัมพันธ์ของนายยุทธพงค์ วิช ัยดิษฐ์กับ พล.ต.อ.ส'วัสด้ี อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ

จากคำบอกเล่าของ นายศุทธิชัย บุนนาค (อ้างแล้ว) สรุปได้ว่า หลังจากท่ีทำข่าว 
ท่ีกรมตำรวจมานานพอสมควร มีความสัมพันธ์!กล้ชิดกันมาก (ดังสังเกตได้จากพฤติกรรรมของ 
การพ่ึงพาอาศัยกันท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น) เม่ือถึงเวลาท่ีทางกองบรรณาธิการข่าวจะปรับโครง
สร้างการบริหารงานภายใน โดยจะโยกย้ายนายยุทธพงค์ ไปทำข่าวสายอ่ืน ซ่ึงมิใช่เป็นการกล่ัน 
แกล้งแต่อย่างใด เพียงแต่จะสลับสับเปล่ียนผู้ปฏิบัติงานกับนักข่าวคนอ่ืน เพ่ือความเหมาะสมตาม 
นโยบายของผู้บริหารเท่าน้ัน และนายยุทธพงค์เองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม อดีต 
อธิบดีกรมตำรวจสมัยน้ันท่ีสนิทสนมกับนายยุทธพงศ์ ไม่ต้องการให้นายยุทธพงศ์พ้นไปจากกรม 
ตำรวจ เพราะคุ้นเคยและสนิทกัน และเห็นว่านายยุทธพงศ์ช่วยเหลืองานข่าวของกรมตำรวจ รวม 
ถึงการทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาได้ดี จึงให้คนสนิทโทรศัพท์มาพูดกับผู้อำนวยการ อ.ล.ม.ท. สมัยน้ัน 
(นายแสงชัย สุนทรวัฒน์) ว่า1ไม่'ให้ย้ายนายยุทธพงศ์ และผู้อำนวยการ อ.ล.ม.ท. ก็ขอให้กอง 
บรรณาธิการสำนักข่าวไทยพิจารณา และกองบรรณาธิการก็ตัดสินใจไม่ย้ายนายยุทธพงศ์ไปทำ
ข่าวลายอ่ืน ด้วยเหตุผลความเกรงใจแหล่งข่าวคืออธิบดีกรมตำรวจคนดังกล่าวด้วยส่วนหน่ึง และ 
พิจารณาแล้วไม่ได้ล่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานโดยภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม จากเหตุ
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การณ์ดังกล่าว ทำให้มองเห็นว่า บางคร้ังการท่ีนักข่าวมีความสัมพันธใกล้ชิดกับแหล่งข่ๆQมากก็ 

เป็นการเปิด'ช่อง,ให้แหล่งข่าวทีมีอำนาจเข้ามาก้าวก่ายการบริหารงาน,กาย,ในองค์กร'ใด้เซ่นกัน

ผลเสียดังกล่าว ยังไม่รวมถึงกรณีท่ี นายสร้างบุญ กิตติกรณ์ (อ้างแล้ว) อดีตเคย 

ทำข่าวสายตำรวจ ยกตัวอย่างให้เห็นว่า “แหล่งข่าวตำรวจเขาแคร์ เขาให้อภิสิทธ้ีแก่นักข่าว แต่ 

เวลาเขาขอ เขาก็ขอเยอะเหมือนกัน เช่นเขาขอให้ลงข่าวให้ เขาขอเลย แต่นักข่าวก็ใปขอเขามา 

เหมือนกัน โดยเฉพาะเร่ืองใบส่ังใบขับข่ี เวลามีปัญหามาคุยกับเขาใด้ ซึ่งเวลานักข่าวทำอย่างนี้ 

ข้อเสียคือ ตอนแรกขอของตัวเองก่อน ให้ตำรวจช่วยเซ็นช่วยขอใบขับข่ีคืนให้ ของญาติ ของเพ่ือน 

สุดท้ายของใครไม่รู้ เอามาเป็นปีกเลย กลายเป็นเหมือนกับอาชีพหน่ึง ใครทำอย่างนี้ สุดท้าย 

ความสัมพันธ์ นักข่าวอยู่เบี้ยล่างเลย เขาเรียกมาเลย เรียกมาให้ข่าวเลย”

6. ข่าวกีฬา

นักข่าวสายกีฬาเป็นอีกลายหน่ึงท่ีมักจะถูกมองว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นในเซิง 

อุปถัมภ์กับแหล่งข่าว แหล่งข่าวสายกีฬา นอกจากตัวนักกีฬาเองแล้ว ยังรวมถึงกรรมการสมาคม 

กีฬาต่างๆ โค้ช ผู้ฝึกสอน และบุคคลในวงการธุรกิจท่ีสนับสนุนรายการกีฬาด้วย นักข่าวสายกีฬา 

อ.ล.ม.ท. ไม่เพียงแต่อาศัยความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเพ่ืองานประโยซ'น์ในข่าวเหมือนกับนักข่าว 

สายอ่ืนๆเท่าน้ัน หากแต่อาศัยความสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์ด้านอ่ืนด้วย ซ่ึงสรุปรายละเอียดในแต่ละ 

ประเด้นได้ดังน้ี

6.1 ประโยชน์จากความสัมพันธ์ต่อองค์กร

6.1.1 ประโยชน์ด้านงานข่าว

ประโยชน์ของความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวของนักข่าวสายกีฬาอ.สม.ท. ท่ีมี 

ต่อองค์กร ถ้าหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ข่าวลึก ข่าวดี ข่าวไวแล้ว ในความเห็นของนัก 

ข่าวอ.ส.ม.ท.เอง มองว่ามีในระดับหน่ึง แต่บางคร้ังไม่ใช่ประเด็นท่ีเห็นได้ชัดเจนนัก เนืองจากการ 

เสนอข่าวกีฬาโดยเนื้อหาจริงๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเรื่องที่จะต้องขุดคุ้ยล้วงเอาข้อมูสความสับมาโจม 

ตีหรือ“แฉ”เพ่ือตอบโต้กันแบบข่าวการเมือง แต่เป็นเร่ืองของเกมการแข่งขันเสียมากกว่า ซึงนักข่าว 

ท่ีไปทำข่าวมีโอกาสได้ข่าวเท่าๆกัน ความเห็นของนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนท่ีลามารถพูดได้ก็อยู่ใน 

เร่ืองเกมการแข่งขันข้ึนอยู่กับว่านักข่าวคนไหนถามอย่างไร ต้องการทราบอะไรเสียมากกว่า
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“ แหล่งข่าวลายกีฬา ถึงเราสนิทหรือไม่สนิท เขาก็มักจะให้สัมภาษณ์อยู่แล้ว มัน 

ข้ึนอยู่กับว่าเราจะไปถามอะไรเขา แหล่งข่าวสายกีฬาจะมีสักษณะง่ายๆ ไม่พิธีรีตอง ข่าวเก่ียวกับ 

เกมการแข่งขันก็ไม่ใช่เร่ืองความลับแบบลึกสุดยอด สังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นส่ือไหน ในการแข่งขัน 

กีฬาท่ัวๆไป ข่าวเก่ียวกับเกมการแข่งขันมันก็ออกมาคล้ายๆกัน ใครแพ้ใครชนะ แพ้ตรงไหน ชนะ 

อย่างไร แต่อาจจะมีนักข่าวบางคน บางสถานี ท่ีเล่นข่าวแบบฉีกประเด็นออกไป ไม่เหมือนคนอ่ืน 

ไม่เฉพาะเร่ืองเกมการแข่งขัน เช่น ถามแหล่งข่าวในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือสร้างจุดขายของตัวเอง แต่น่ันไม่ 

ได้หมายความว่า การได้ข่าวน้ันมาเพราะมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษ แต่มันข้ึนอยู่กับมุมมองของ 

การเสนอข่าวของนักข่าวเองมากกว่า” (อภิชาติ, อ้างแล้ว)

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดสนิทกับแหล่งข่าว ไม่ว่าจะเป็นตัวนัก 
กีฬา หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในสมาคมกีฬาน้ันใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญหรือใช่ว่าจะไม่สร้างความแตก 
ต่างในการทำข่าวจากผู้อ่ืนเลย เน่ืองจากนักข่าวกีฬามักจะอาศัยความสัมพันธ์ล่วนตัวกับแหล่ง
ข่าวเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือตัวแหล่งข่าวให้ได้เป็นพิเศษทุกคร้ังท่ีมีการแข่งขันุกีฬานัด 
สำคัญ  ๆ เช่น กีฬาซีเกมสั เอเช่ียนเกมสั เป็นต้น โดยก่อนเวลาการแข่งขัน หรือหลังจบการแข่งขัน 
นักข่าวโดยเฉพาะข่าวโทรทัศน์ท่ีแข่งขัน“ความลด”ในการก่ายทอดมักจะเกิดศึกแย่งชิงตัวนักกีฬา 
หรือแหล่งข่าวไปสัมภาษณ์ออกอากาศสดๆอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดเพียงไม่ก่ีคำท่ีกล่าว 
ถึงความรู้สึกต่างๆหรือความเห็นเก่ียวกับการแข่งขันท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีนาทีข้างหน้า หรือ 
หลังจากการแข่งขันจบไปแล้วเม่ือไม่ก่ีนาท่ีผ่านมา นักข่าวมักจะใช้ความไวบวกกับความรู้จักมัก 
คุ้นกับแหล่งข่าวเป็นการส่วนตัวดึงตัวมาสัมภาษณ์ท่ีขอบสนามเลยทันที ขณะท่ีนักข่าวคนอ่ืนๆท่ีช้า 
กว่า หรือสนิทกับแหล่งข่าวน้อยกว่า อาจจะพลาดท่า เพราะไม่ลามารถดึงตัวแหล่งข่าวเอาไว่ใด้

“ อย่างช่อง 7 ท่ีเขาซ้ีกับแหล่งข่าวด้านกีฬามากกว่าใคร แข่งเสร็จ ได้เหรียญ เขา 

ล็อคตัวได้เลยทันที บางทีสมมุติว่าเกมมันแพ้ นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะพูด แต่เพราะความ 

เกรงใจ หรือไม่ก็คุ้นเคยกันอยู่ ก็พูดเสียหน่อย ได้ระบายความกดดันไปด้วย” (สัจจพล, อ้างแล้ว)

ประโอชน์พ่ฃr  โนข'ยง ''ชพ.มไท.% าทขงห็นงท่ีคล้ายคลึงกับงานข่าว คือ อ.ส.ม.ท. 

มีรายการกีฬาทางสถานีวิทยุท่ีสำนักข่าวไทยดำเนินรายการเองที่สถานี เอฟเอ็ม 100.5 ในรายการ 

ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์ออกรายการอยู่ตลอดเวลา นักข่าว อ.ส.ม.ท. ท่ีจัด 

รายการก็อาศัยความสัมพันธ์ท่ีมีกับแหล่งข่างท้ังหลายให้เป็นประโยชน์ โดยโทรศัพท์เรียกตัวขอ

สัมภาษณ์อยู่แทบทุกวัน



212

นายสุเทพ คงเปียม (อ้างแล้ว) นักข่าวสายกีฬา อ.ส.ม.ท. และนักจัดรายการกีฬา 
ทางสถานีวิทยุของ อ.ส.ม.ท.กล่าวว่า “ เรามีแหล่งข่าว ก็ติดต่อออกรายการ ใช้ความสัมพันธ์สนิท 
สนมให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น วิทยา เลาหกุล ชาญวิทย์ ผลชีวิน โทร.ได้ตลอด เขาบอกว่า 
โทร.มาแล้วกัน ถ้าเขาไม่หลับ เขาพูดได้อยู่แล้ว”

6.1.2. ประโยชน์ทางธุรกิจต่อองค์กร

จากการศึกษานักข่าวสายกีฬา อ.ส.ม.ท. พบว่า ประโยชน์ในระดับองค์กรท่ี 
อ.ส.ม.ท.ได้รับจากการท่ีนักข่าวมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าวน้ัน นอกเหนือจาก 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่องานข่าวแล้ว ประโยชน์อีกทางหน่ึงท่ีเข้าลู่องค์กรคือ เรืองธุรกิจ 
โดยนักข่าวใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวดึงภาคธุรกิจเอกชน เจ้าของสินค้าต่าง  ๆ เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ 
รายการข่าวกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิงการแข่งขันกีฬานัดสำคัญท่ีมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์

นายอภิชาติ จุละจาริตต์ อดีตหัวหน้าข่าวกีฬา ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (อ้างแล้ว) ซ่ึงเคย 

อาศัยประโยชน์ดังกล่าว กล่าวว่า “องค์กรเราได้ประโยชน์มาก ..ยกตัวอย่าง เม่ือก่อนน้ี อ.ส.ม.ท. 

เคยถ่ายทอดเทนนิสวิมฌลดัน เวลาจะถ่ายทอดเราจะต้องหาสปอนเซอร์ เราก็ว่ิงไปหาบรรดาล 

ปอนเชอร์ทั้งหลายที่เรารู้จัก ซ่ึงคนเหล่าน้ีก็มักจะเป็นแหล่งข่าวของเราด้วยทางหน่ึงบอกว่า เน่ีย.. 
ช่วยหน่อย อ.ส.ม.ท. ต้องใช้ตังค์เยอะ เราใช้ความสัมพันธ์ล่วนตัวด้วย เขาก็จะถามกับการตลาด 

เราว่า นาทีละเท่าไร ถ้ามันแพงมากเขาก็จะซ้ือ(เวลาโฆษณา)น้อย ถ้ามันไม่แพง เขาก็ซ้ือมาก ถ้า 

match ใหญ่  ๆ ไปทำข่าวท่ีต่างประเทศ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเขาก็หา เรา'ในฐานะ,นักข่าวท่ีรู้ 

จักใครต่อใครก็ช่วยหา ช่วยแนะนำ.. ใน อ.ส.ม.ท. สมัยหน่ึงน้ัน ถ้าเป็นรายการข่าว มีเฉพาะข่าว 

กีฬาอย่างเดียวท่ีสามารถหาสปอนเชอรํได้ ..ช่วงท่ีพ่ีอยู่ข่าวกีฬาประมาณ 6 ปี คำนวณแล้วพ่ีน่าจะ 

ทำรายได้ให้ อ.ส.ม.ท. ไม่ต่ําก'ว่า 20 - 30 ล้านบาท โดยใช้ทีมงานของนักข่าวและล่วนหน่ึงอาศัย 

ความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าวท่ีเป็นภาคเอกซนเหล่าน้ัน”

นอกจากกรณีของการได้มาซ่ึงการสนับสนุนในรูปแบบของสปอนเซอร์แล้ว การท่ี 
นักข่าวได้รับความสะดวกจากแหล่งข่าว ในการเดินทางไปทำข่าวในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
โดยองค์กรในสังกัดไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลย หากมองในแง่ของการลดค่าใช้จ่าย ก็อาจถือเป็น 
ประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับทางอ้อม
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“องค์กรเราจะได้ประโยชน์เซ่นว่า กรณีท่ีเขาไปแข่งกีฬาต่างประเทศ เขามีงบให้ 

นักข่าว เรารู้จักมักคุ้นกับเขา เขาก็มีเราอยู่ใน list ด้วย เขาจะถามว่า เราจะไปไหม เราให้ช่ือเขาไป 

ก็จะได้รับความสะดวกทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายอะไรต่อมิอะไร แทนท่ีองค์เราจะเสียค่าใช้จ่ายเอง เราก็ 

ได้ประโยชน์ท้ังสองทางคือ นักข่าวของเราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในการทำข่าวต่างประเทศ องค์ 

เราได้ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ข่าวด้วย” (สุเทพ คงเปียม,อ้างแล้ว)

6.2 ประโยชน์ท่ี อ.ส.ม.ท. น่าจะได้แต่ไม่ได้

จากการศึกษาพบข้อสังเกตอย่างหน่ึงว่า ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหล่ง

ข่าวของนักข่าวสายกีฬา อ.ส.ม.ท. ท่ีมีต่องานข่าว และต่อด้านธุรกิจขององค์กรน้ัน ค่อนข้างจะเห็น 

เป็นปรากฏการณ์ท่ีซัดเจนในอดีต แต่ในปัจจุบัน ประโยชน์ท้ังลองทางลดลงไป ล่วนหน่ึงเพราะการ 

เสนอข่าวด้านกีฬาของซ่อง 9 อ.ส.ม.ท. หันไปเน้นข่าวกีฬาต่างประเทศ ซ่ึงรับข่าวจากสำนักข่าว 

ต่างประเทศแล้วมาแปล ล่วนข่าวกีฬาภายในประเทศมีสัดล่วนน้อยลง และเท่าท่ีมีก็เน้นการทำ 

ข่าวเกมการแข่งขันกีฬานัดสำคัญๆมากกว่าจะเจาะลึกหรือเล่นข่าวในเซิงสีสันบรรยากาศ ประกอบ 

กับเวลาเสนอข่าวกีฬาของซ่อง 9 อ.ส.ม.ท. มีเวลาจำกัด และแม้ว่าบางทีนักข่าวออกไปทำข่าว 

กสับมา ข่าวน้ันก็ไม่ได้ออกอากาศ เพราะมีเวลาไม่พอ ท้ังหมดเป็นเหตุทำให้โอกาสท่ีนักข่าวกีฬา 

อ.ส.ม.ท. จะได้พบปะกับแหล่งข่าว หรือได้แสดงผลงานข่าวท่ีเด็ดๆ เพ่ือแลกกับการยอมรับของ 

แหล่งข่าวน้ันมีไม่มากนัก ซ่ึงยังผลทำให้นักข่าวสายกีฬาของ อ.ส.ม.ท. ห่างเหินกับแหล่งข่าวกว่า 

เม่ือก่อน โอกาสท่ีจะมีข่าวกีฬาภายในประเทศในเชิงข่าวเจาะหรือข่าวท่ีสร้างสีสันออกอากาศทาง 

ซ่อง 9 มีน้อย ซ่ึงไม่ต้องเอ่ยถึงการท่ีจะดึงความร่วมมือจากแหล่งข่าวภาคเอกชนให้มาสนับลนุน 

ด้านธุรกิจขององค์กรเลย เพราะการอาศัยความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเพ่ือเป็นซ่องทางในการสร้าง 

ประโยชน์ให้กับองค์กรในลักษณะน้ัน ปัจจุบันได้ขาดตอนไป

นายสัจจพล จันทราช (อ้างแล้ว)ให้ข้อสังเกตว่า “ ถ้าพูดในแง่หารายได้เข้าองค์กร 

แล้วผมถามนิดหน่ึงว่า ข่าวสายอ่ืนโดยเฉพาะข่าวการเมืองสามารถหา สปอนเซอร์ให้รายการข่าว 

ได้ไหม ไม่ได้..แต่สปอนเซอร์ข่าวกีฬา เขาช่วยได้ทันที แต่เราขาดผู้ท่ีทำตรงน้ี จุดท่ีพ่ีโ'จ(ซ่ือเล่นของ 

อภิชาติ) เคยทำ พวกเอกชน,ทั้งหลายเขาแฮปฟ้(happy)ท่ี,จะสนับสนุนเรา เพียงเพ่ือแลกกับการ 

โฆษณาสินค้า ตัวโลโก้ข้ึนให้เขา เขาได้ประโยชน์ แต่เราขาดคนทำ อาจจะเป็นเพราะคนในองค์กร 

เราบางส่วนมองว่า ถ้าใครทำอะไรแล้วจะได้ประโยชน์ อิจฉาริษยา แต่ไม่มองในภาพรวมกัน ผม 

ถือว่าเวลาน้ีเราพลาดโอกาส ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะเราให้ความสำคัญกับข่าวกีฬาน้อยไป

ด้วย.. เราพลาดท่ีขาดความต่อเน่ือง ความสัมพันธ์ท่ีเคยมีมันขาดไป ต่อไปจะลำบาก เพราะผมคิด
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ว่า ถ้าจะไปขอความร่วมมือจากเขาอีก มันคงยาก เหมือนกับเพ่ือนกัน หายไปนาน จ่ๆู  ไปขอ 
ความช่วยเหลือเขา เขาก็คงสองจิตสองใจ .ความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่าน้ีเราต้องมือย่างต่อเน่ือง 
การอุปถัมภ์ของแหล่งข่าวสายการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไม่เข้าองค์กร แต่กีฬา องค์กรได้เต็ม  ๆ
และมากกว่าลายอ่ืนด้วย”

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ข่าวกีฬา อ.ส.ม.ท. จะได้รับผลกระทบจากนโยบายผู้ 

บริหารของสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. ในสักษณะเดียวกันกับข่าวสายอาชญากรรม กล่าวคือ 

บริหารให้ความสำคัญน้อยกว่าข่าวสายอื่นๆ โดยเฉพาะข่าวไอที ซ่ึงนโยบายท่ีไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน 

แต่สามารถสังเกตเห็นได้น้ี มืล่วนกำหนดระยะห่างของความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวสายกีฬา ของ 

อ.ส.ม.ท. กับแหล่งข่าวอยู่พอลมควร กล่าวคือ ทำให้นักข่าวลายกีฬา อ.ล.ม.ท. ไม่มีแรงจูงใจหรือ 

แรงกดดันมากเท่าท่ีควรท่ีจะพยายามสร้างหรือมืความสัมพันธ์แบบแนบแน่นกับแหล่งข่าว ข่าว

กีฬาซ่อง 9 อ.ล.ม.ท. จึงไม่เข้มข้นหรือมีสีสันมากนักเม่ือเทียบกับสถานีอ่ืน

แหล่งข่าวในแวดวงกีฬาไทยคนหน่ึงคือ นายธวัซชัย สัจจกุล หรือ รู้จักกันดีใน 

นาม “บกหอย” มีฃ้อสังเกตต่อข่าวกีฬาซ่อง 9 ในลักษณะเดียวกันว่า ยังขาดการเสนอข่าวในเชิง 

สร้างสีสัน หรือข่าวในลักษณะเจาะลึก ซ่ึงต้องอาศัยความสนิทสนมกับแหล่งข่าวในการเข้าไปทำ 

ข่าวในลักษณะดังกล่าว

“ ส่วนใหญ่นักข่าวจะไปทำข่าวตามหนังสือเวียน(หมายข่าว)ท่ีเขาบอกมา ส่ิงท่ี 

ต้องทำคือ ส่ือต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าว สามารถท่ีจะโทรศัพท์ แฟกซ์ หรือถ้าหา 

ตัวยาก ก็ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อแหล่งข่าวคนน้ันผ่านใคร แหล่งข่าวลายกีฬาเขาเปิดตัวกับนักข่าว 

อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรรมการสมาคมกีฬา นายกสมาคม เลขาสมาคม ผู้จัดการทีม แต่เท่าท่ี 

สังเกตนักข่าว (อ.ส.ม.ท.) ยังไม่เกาะติดแหล่งข่าวเท่าท่ีควร ข่าวท่ีน่าสนใจ ข่าวพิเศษ ข่าวท่ีมัน 

สร้างสีสัน ท่ีหาได้จากแหล่งข่าวท้ังหลายจึงไม่ค่อยมี” (ธวัชชัย สัจจกุล, สัมภาษณ์)

ขณะเดียวกัน นักข่าวสายกีฬาจากต่างองค์กร นางสาวศรสวรรค์ ภู่วิจิตร จาก 

ช่อง 7 (สัมภาษณ์) ให้ข้อสังเกตเข่นเดียวกันว่า นักข่าวกีฬา อ.ส.ม.ท. ในปัจจุบัน ถ้าเทียบกับนัก 

ข่าวท่ีอ่ืนแล้ว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวน้อยมาก จึงไม่ค่อยมีข่าวกีฬาเด่นๆ ปรากฏทาง 

ช่อง 9 มากนัก
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“ไม่ค่อยเห็นนักข่าว อ.ส.ม.ท. เกาะติดหรือสนิทลนมกับแหล่งข่าวเท่าไหร่เลย 
สมมุติมีงานกีฬา 10 งาน จะเห็นนักข่าวซ่อง 9 ไปทำข่าวประมาณ 3 งาน ถ้างานไหนต้องอยู่รอ 
หน่อย ซ่อง 9 ก็ไม่รอทำข่าว กลับก่อน ข่าวก็ไหลไปตามประเด็น ไม่มีข่าวเด่ียว ไม่นำประเด็น” 
(ศรสวรรค์, อ้างแล้ว)

6.3 ความสัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬา

เม่ือนำเอาแนวความคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์มาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
แหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬาโดยท่ัวไป ไม่จำกัดเฉพาะนักข่าวอ.ส.ม.ท. แล้ว พบว่าท้ังสองฝ่ายคือ 
แหล่งข่าว และ นักข่าวลายน้ีน้ัน มีลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันอยู่ในหลายลักษณะ โดยต่างก็เล่น 
บทบาทของผู้อุปถัมภ์ และผู้รับอุปถัมภ์สลับกันไป ซ่ึงหากจะเรียกส่ิงท่ีท้ังสองฝ่ายหยิบย่ืนให้กันว่า 
“ผลประโยชน์” แล้ว ผลประโยชน์เหล่าน้ันมีด้วยกันหลายรูปแบบ ท้ังการให้บริการหรืออำนวย 
ความสะดวกต่าง ,ๆ วัตถุ ส่ิงของ และ “ซองขาว”

นายถาวร นาคบุตร ผู้ตรวจการ อ.ล.ม.ท. อดีตนักข่าวรุ่นแรกวงการข่าวโทรทัศน์ 

นักข่าวรุ่นแรกของบริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด ซ่อง 4 บางขุนพรม ก่อนจะมาเป็น อ.ส.ม.ท.ใน 

ปัจจุบัน ให้ข้อสันนิษฐานถึงตำนานการแจกเงินนักข่าวหรือท่ีเรียกกันติดปากว่า “ซองขาว” น้ีว่ามี 

ต้นกำเนิดมาจากข่าวกีฬาน้ีเอง โดยกล่าวด้วยความเช่ือว่า “ซองขาวรุ่นผม(ประมาณ 30-40 ปีท่ี 

ผ่านมา)ก็มี สนามม้านางเล้ิงน่ีแหละเป็นจุดเริ่ม นักข่าวไปเซ็นช่ือรับเงินกัน มันมีเงินให้ผู้ส่ือข่าว... 

มีการแข่งม้า เขารวย... เงินมันเยอะ มันเร่ิมจากการทำข่าวแข่งม้าน่ีแหละ นักข่าวก็ไปทำข่าว บาง 

ทีไม่ได้ออกข่าว แต่ไปรับซอง ผมคิดว่ามันเริมจากตรงน้ัน ให้เป็นซองเลย เจ้าหน้าท่ีของสนามม้า 

ราชตฤณมัยน่ีแหละ ให้จนเป็นวัฒนธรรมมาเลย เขามีเงินเหลือเยอะ ไม่รู้จะทำอะไร เขาจึงบริจาค 

นักข่าว แต่ผมไม่ได้รับ เพราะผมไม่เคยไปยุ่งกับข่าวกีฬา” (สัมภาษณ์)

ไม่ว่าระบบอุปถัมภ์ด้วย “ชองขาว” จะเร่ิมจากแวดวงนักข่าวสายกีฬาตามข้อ 
สันนิษฐานข้างต้นหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับข้อเท็จจริงในปัจจุบันท่ีนักข่าว อ.ส.ม.ท. ต่างก็ยืนยันว่า 
ปรากฏน้ียังมีอยู่ในแวดวงข่าวสายน้ี โดยเฉพาะอย่างยิงในแวดวงกีฬามวยและฟุตบอล

นายลุเทพ คงเปียม (อ้างแล้ว) กล่าวถึงการแจกซองขาวให้กับนักข่าวสายกีฬาว่า 
“มวยจะมีมากท่ีสุด มีการแจกของขวัญมากท่ีสุด แต่ละคร้ังไม่ต่ํากว่า 500 บาท เขาจะให้ตอนไป 
ทำข่าวเลย เซ็นช่ือแล้วรับเลย คนท่ีแจกเขาจะมีบัญชีอยู่ ...อย่างฟุตบอล ก็เป็นขบวนการ เป็น
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สมาคมที่เรียกว่ามาเฟืย เพราะเหมือนกับว่านักข่าวกับกรรมการระดับสูงของสมาคมฟุตบอลแห่ง 

ประเทศไทยรู้ไล้รู้พุงกันอยู่ ใครก็รู้ว่าผู้บริหารสมาคมฯบางคนเล้ียงนักข่าว โดยเฉพาะพวก

คอลัมนิลต์หนังสือพิมพ?)ฬาดังๆ เขาจะเขียนเชียร์ตลอด ท่ีผมรู้มา เขาจะได้รับประมาณเดือนละ 4 
- 5 หม่ืน เป็นท่ีน่าสังเกตว่า บุคคลที่อยู่ในสื่อใหญ่ เช่น เดลินิวสั ไทยรัฐ ข่าวสด สยามกีฬา พวกน้ี 

จะได้รับเป็นกรณีพิเศษ คือ ข่าวบางข่าวไม่มีคุณค่าของความเป็นข่าวเท่าไหร่ เป็นแค่ข่าวประซา 

สัมพันธ์ แต่ข่าวพวกน้ีจะได้รับการโปรโมตมากเป็นพิเศษ ...อย่างงานแต่งงานนักข่าวบางคน แหล่ง 

ข่าวช่วยงานที 5 หมื่น3 หมื่นโดยเฉพาะพวกคอสัมนิสต์ นอกจากจะได้รับเป็นเงินเดือนแล้ว ยังได้ 

รับเป็นช้ินๆ(ข่าวแต่ละเร่ือง)อีก มันข้ึนอยู่กับว่า คนน้ันเป็นคนระดับไหน ถ้าระดับอาวุโส หรือ 

คอสัมนิสต์ท่ีมืช่ือเสียงก็จะได้เยอะ .. ประเด็นก็คือว่า สมาคมกีฬาบางสมาคมไม่ค่อยมีเงินที่จะ 

จ่าย สมาคมเหล่าน้ันจะไม่ได้รับการโปรโมตเท่าท่ีควร สมาคมเล็กๆ เขาจะไม่มีเงินตรงน้ี แต่©ย่าง 

มวย หรือฟุตบอล มีผู้สนับสนุนเยอะ”

นายสร้างบุญ กิตติกรณ์ (อ้างแล้ว) ซ่ึงเร่ิมต้นชีวิตนักข่าวด้วยการทำข่าวกีฬาให้ 
กับฝ่ายหนังสือข่าวและข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. มาต้ังแต่ปี 2531 มีฃ้อสังเกตทำนองเดียว 
กันว่า “ไปทำข่าวในวงการมวยมีเงินให้ด้วย ใส่ซองเลย ผมเคยรับมาคร้ังหน่ึง โดยไม่รู้ มันอยู่ใน 
แฟ้ม ผมกสับถึงสำนักงาน เปิดแฟ้มเขียนข่าว พบซอง 500 บาท ผมก็ให้คนท่ีไปกับเรา รุ่งข้ึน ไป 
กินข้าวกัน จากน้ันก็พยายามระมัดระวังมากข้ึน จะเจออยู่เสมอท่ีเขาให้มา อาจจะบอกว่าเป็นค่า 
รถ ค่าอะไร บางทีโปรโมเตอร์มวย เขาบอกว่า ..พวกเรานะ อย่าว่ายังง้ันอย่างง้ีเลย เขาพยายาม 
พูดยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันไม่ผิด เข่นบอกว่า จัดมวยได้กำไร พวกเราทำข่าวทีโรงพิมพได้เงินเดือน 
น้อยเน่ียนะ มีเงินใช้พอหรือเปล่า ช่วยได้ก็บอกนะ เราพวกเดียวกันเอง เขาจะพูดในสักษณะท่ีว่า 
เป็นคน'ใจดี เขาก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้เราช่วยลง ฝากข่าวน้ีหน่อยนะ ลงหน่อยนะ อะไรยังง้ี”

นายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ์ (อ้างแล้ว) กล่าวถึงธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างแหล่ง 
ข่าวกับนักข่าวสายกีฬาโดยท่ัวไปว่า “มันใกล้กันมาก ส่วนใหญ่จะซ๊ีกันและถึงกันหมด มีของ มีเงิน 
โดยเฉพาะพวกจัดมวย แค่ไปถ่ายภาพลงหน้าหนังสือพิมพ์ได้จ่ายตังค์กันแล้ว เวลามีข่าวมวย มี 
ข่าวแถลงอะไรมาออกบางทีไปดูแซมซ่ัน(ซ่ือนักมวย)ซ้อมก็ได้ตังค์แล้วนะ ..พวกน้ีเขาจัดอยูในงบ 
ของเขาเลย เวลานักการเมืองอยากประชาสัมพันธ์ตัวเองด้วยการจัดแข่งมวย มาเอาแซมซ่ันข้ึนซก 
เขาคิด 3 ล้านเลย นักการเมืองจ่าย 3 ล้าน ผู้จัดการเข่าเวลาสถานีโทรทัศน์ให้เสร็จ การซ้อม การ 
ประซาสัมพันธ์ต้องมีงบจ่าย มีเล้ียง จ้างนักข่าวเป็นท่ีปรึกษา นักมวยสถาบันเล็กๆจะไม่มีข่าวลง 
เวลาแถลงข่าวทุกคร้ัง อย่างน้อยต้องมีของแจก..นักข่าวกีฬาบางคนได้รับเงินเป็นเดือน เพราะถือ
ว่าเป็นพวกกันเวลาเขียนข่าวจะต้องเชียร์กันให้สุด ”ๆ
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เหตุผลท่ีแหล่งข่าวลายกีฬาทุ่มเทการอุปถัมภ์ให้กับส่ือมวลซนได้มากมายน้ัน 
ส่วนหน่ึงเน่ืองจากกีฬาสร้างซ่ือเสียงให้ได้ใม่ยากน้ันเอง ขณะท่ีส่ือช่วยลร้างวีรบุรุษประดับวงการ 
กีฬาได้ ส่ือก็มีส่วนช่วยสร้างผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลังความสำเร็จให้กลายเป็นใหญ่ในสังคมได้เช่นถัน

“อย่างกรณีสมรักษ์ คำสิงห์ ได้เหรียญทองโอลิมปิค ฝีมือเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่า 

น้ัน แต่มันมืขบวนการเบ้ืองหลัง มีการลงทุนไม่ต่ํากว่า 10 ล้าน เพ่ือจัดคิวให้สมรักษ์อยู่ในสายอ่อน 

(สายท่ีนักมวยคนอ่ืนๆมีฝีมือเป็นรอง หลีกเลี่ยงสายที่มีนักมวยฝีมือดี) เพราะเขาต้องการให้สมรักษ์ 

ชนะให้ได้ เน่ืองจากต้องการให้ผู้ใหญ่ในสมาคมมีผลงานโดดเด่น ได้ข้ึนเป็น ผบ.ทบ. แต่ทุกคนไม่ 

พูด สมรักษ์ได้เหรียญทองก็พอแล้ว เลยตามเลยไป.... ข่าวกีฬามันสร้างซ่ือเสียงง่าย มันดูง่าย 

อย่างบุญเลียง อดุลย์ฤทธิกุล หรือ ส.ส. ข้ึนเวทีมวยแจกทองแซมป้โลกออกโทรทัศน์สดๆ มันทำให้ 

คนรู้จักและจำได้ง่าย อาศัยพ้ืนฐานว่าคนชอบดูกีฬา บางสมาคมมีสมาชิก 20 คน ต้ังข้ึนมาเอง 

เอานักมวยฟิลิปปินส์มาต่อย ส.ส.มีเงินสัก 1 ล้าน ก็ได้ออกทีวีแล้ว ขึ้นกล่าวรายงาน ถ่ายทอดสด 

มีวิธีการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ออกทีวี ง่ายท่ีสุดแล้วสำหรับการประซาสัมพันธ์...อย่างบ๊ิก 

หอย(นายธวัชขัย สัจจกุล ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยหลายชุด) ตอนสร้างดรีมทีม เอาเด็กมา 

จากไหน ไม่มีอะไรเลย มาสร้างดรีมทีมกัน ออกทีวีบ่อยๆ ก็คุ้มแล้ว ..ทำข่าวกีฬาทำให้เห็นว่าส่ือมี 

ส่วนช่วยในกระบวนการสร้างแหล่งข่าวให้ข้ึนมาเป็นผู้ท่ีมีอำนาจในสังคมไทย ” (สุเทพ, อ้างแล้ว)

ขณะเดียวถัน นายอภิชาติ จุละจาริตต์ (อ้างแล้ว) กล่าวว่า “การแจกชองขาวโดย 
ท่ัวไปอาจจะไม่ซัดเจน ยกเว้นสมาคมมวย ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ช่างภาพด้วย เพราะช่างภาพถ่าย 
ภาพออกมาแล้ว จะเห็นซัด อย่างสมาคมมวยเขาจัดมวยแต่ละคร้ัง เงินเป็นล้าน เขาต้องการให้ 
ภาพของช่างภาพท่ีไปทำข่าว 15 - 20 คน น้ีให้ได้'ออกหรือลงตีพีมพ้ืท้ังหมด ก็อาจจะแจกชอง ซ่ึง 
ประเด็นตรงน้ี มันจะคล้ายๆกับวงการกีฬาเม่ือสมัยก่อนท่ีมีการแจกซองนักข่าวคนละ 300, 500 
บาท...บางคร้ังแหล่งข่าวพวกธุรกิจเอกชนมักจะเข้าหาช่างภาพมากกว่านักข่าว เพราะช่างภาพทำ 
อะไรให้เขาได้มากกว่า โอกาสท่ีช่างภาพจะรับผลประโยชน์มีมากกว่านักข่าว ท่ีเห็นมากท่ีสุดคือ 
การแจกเส้ือ เพราะว่าเส้ือมันจะเห็นซัดเจนเวลาท่ีมีตราเogo สมมุติว่าไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่
match ใหญ่ ยกตัวอย่าง ซีเกมส์ บริษัทฟุตบอลไทยหรือ FBT เขาจัดทำเส้ือให้กับนักข่าว เขาก็จะ 
เอาเส้ือมาให้ เขาก็จะเอาตราช่อง 3 ช่อง 9 ช่อง 5 อะไรก็แล้วแต่ไปติดเส้ือให้พร้อมตราสินค้าเขา”
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“ งานของช่างภาพต้องมีภาพออก มีงานแถลงข่าว อย่างจัดมวย มันจะมีสถาบัน 
ต่างๆ  สมาคมมวยโลก หลายสมาคมมาก สมาคมเหล่าน้ีต้องการโปรโมต มีการจัดแซมป็โลกอะไร 
ที จะมีการแจกซอง นักข่าว,ช่างภาพข่าวกีฬาชอบไปงานอย่างน้ี ย่ิงช่างภาพน่ีจะว่ิงรอก สมมุติว่า 
วันนีมืหลายงาน งานท่ีจะได้ตังค์ เขาจะไป เช่น มวย..” (สุเทพ คงเปียม, อ้างแล้ว)

จากการศึกษา พบว่าการท่ีความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬา 
(ส่วนหน่ึง)มักจะมีลักษณะของการอุปถัมภ์กันด้วยผลประโยชน์อย่างชัดเจนน้ัน เป็นเพราะธรรม
ชาติของกีฬากับธุรกิจไม่สามารถแยกให้ขาดออกจากกันได้ เน่ืองจากการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละ 
คร้ังต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก ซ่ึงแน่อนว่า งบส่วนหน่ึงถูกใช้เพ่ือการประซาสัมพันธ์ 
และผู้ท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ก็คือส่ือมวลซนน้ันเอง ผู้จัดการแข่งขัน ก็ 
ต้องการประซาสัมพันธ์เพ่ือดึงธุรกิจเข้ามาร่วมสนับสนุน ผู้ท่ีอยู่ในแวดวงธุรกิจก็ต้องการโปรโมต
โฆษณาสินค้าท่ีตนผลิตหรือจัดจำหน่ายอยู่ การลงทุนของทุกฝ่ายจะสมประโยชน์กันได้ก็ต้องใช้ส่ือ 
มวลซนช่วยเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ ระบบอุปถัมภ์!,นข่าวสายกีฬาดูเหมือนจะมืมาก เน่ืองจากมันเข้าไปเก่ียวข้อง 
กับธุรกิจ จะเห็นได้ชัดเลยว่า ภาคเอกซนจะเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันกีฬาต่าง  ๆ และภาคเอกซน 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจจะโดดเข้ามาให้การสนับสนุนพวกนักกีฬา หรือว่าการแข่งขันกีฬามากกว่า
ด้านอ่ืนๆ  เพราะฉะน้ัน ถ้าจะพูดถึงในแง่ของการอุปถัมภ์ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวหรือว่าเจ้า 
ของธุรกิจหรือเจ้าของสินค้า ก็คิดว่าคงมือยู่มาก เน่ืองจากธุรกิจเหล่าน้ันก็อยากจะให้นักข่าวทำ 
ข่าวตัวเองท่ีเป็นผู้อุปถัมภ์อยู่ ... ส่วน'ไหrบ่ผลประโยชน์'จริงๆ  มันน่าจะเป็นจากภาคเอกซน จาก 
สมาคมกีฬาจริง  ๆ ไม่ค่อยมืเทำไหร่ ยกเว้นบางสมาคมท่ีเงินเยอะ  ๆ ภาคเอกซนท่ีเป็นสปอนเซอร์ 
มักต้องการให้ช่างภาพหรือนักข่าวทำข่าวในส่วนท่ีเขาสนับสนุนสมาคมกีฬาน้ันๆอยู่ ในช่วงการ
แข่งชันmatch น้ันๆ  เขาก็อยากจะให้เป็นข่าว.. การหยิบย่ืนผลประโยชน์ให้นักข่าวปกติจะมืฃ้ึนไม่ได้ 
ถ้าไม่มีการแข่งชัน ปกติสมาคมกีฬาเขามีเงินหมุนเวียนตามปกติ ถ้ามีการแข่งชันอะไร ลปอน 
เชอร์ก็จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน match น้ันๆ  สปอนเซอร์พวกน้ีก็มักต้องการให้นักข่าวหรือช่างภาพ 
ไปทำข่าวของเขา เช่นบอกว่า ถ่ายให้เห็น(สินค้า)หน่อยนะ.:’ (อภิชาติ,อ้างแล้ว)

นายยุทธพงภ์ วิชัยดิษฐ์(อ้างแล้ว) กล่าวว่า “กีฬาคือเร่ืองผลประโยชน์ บุคคลใน 
วงการกีฬาอยู่ได้เพราะธุรกิจและผลประโยชน์ พวกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่ีเข้า 
มาอยู่กันนาน  ๆ ก็เพราะมันเป็นผลประโยชน์ อยู่อย่างน้ันจนตาย ผลประโยชน์ท่ีเขาได้มา ส่วนหน่ึง 
ก็มาอุปถัมภ์นักข่าว คนในแวดวงกีฬาเขาอยากให้จัดแข่งชันกีฬาเพราะมันเป็นผลประโยชน์ท้ังน้ัน
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รัฐบาลไม่ค่อยอยากให้จัดเท่าไรหรอก มันมีผลประโยชน์เข้าออก สิทธิประโยชน์ สมาคมกีฬาทุก 
สมาคม โดยเฉพาะสมาคมใหญ่  ๆ อย่างฟุตบอล มีเงินหมุนเวียนปีหน่ึง  ๆ 2 - 3 ล้านบาท 20 
เปอร์เซนต์นายกสมาคมได้ไป ต้ังแต่จากการประมูลเส้ือ ใครได้ค่ายไหน เก็บตัวนักกีฬา มีสปอน 
เซอร์สนับสมุนท้ังน้ัน...เพราะธุรกิจเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ เขาก็ต้องการโปรโมตสินค้า โดยอาศัย 
ช่องทางของส่ือในการโปรโมต จริงๆแล้ว ของท่ีระลึกท่ีแจกๆกัน ก็คือตัวสปอนเซอร์ท่ีสนับสมุนการ 
แข่งขันในแต่ละคร้ังน้ันเอง ไม่ได้มาจากไหนหรอก อาจจะเป็นเส้ือผ้า หมวก อะไรก็แล้วแต่ ต้นทุน 
ของท่ีแจก มันไม่ได้มีอะไรมากมาย ส่ิงท่ีเขาแจกทุกวันน้ี เขามักจะออกแบบให้ล่ือต่างๆสามารสนำ 
ไปใช้หรือสวมใส่เวลาลงปฏิบัติหน้าท่ีในสนามได้ มันจะเป็นตัวให้เห็น มีโลโก้ เส้ือแจ็กเก็ต หมวก 
เส้ือยืด มันจะเป็นลักษณะของการตกกะไดพลอยโจน ซ่ึงเรานักข่าวท่ีใส่ไป เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็น 
การโฆษณาสินค้าคิดแต่ว่า เออใส่ดี สวยดี ใช้ประโยชน์ได้”

“กีฬาเป็นผลประโยชน์เลย เพราะเวลาจัดการแข่งขัน มันเป็นธุรกิจกีฬา แม้ว่าใน 
เน้ือหาข่าวไม่ได้เป็นธุรกิจ เช่น จัดฟุตบอล มวย เอาชาติน้ันชาติน้ีมาแข่ง มันมีนายทุนเข้ามา 
แถลงข่าวกีฬาทุกครัง จะต้องมีข้าวกิน แถลงตอนบ่ายกินน ํ้า ซา ไม่มีใครไปหรอก ต้องแถลงตอน 
เท่ียง แล้วมีบุฟเฟ่ต์กิน หรือไม่ก็แถลงตอนค่ํา มีเหล้ากิน ปัญหาท่ีต้องระวังคือ แจกของ เงิน เส้ือ 
ยืด เคร่ืองด่ืม กระเป๋า บางทีในกระเป๋า มันมีทุกอย่างเลย มีท้ังเอกสารแถลงข่าว มีท้ังซอง ใหม่ๆ  
เราตะฃิดตะขวงใจมากเลย แต่พอรับไป ก็เป็นความเคยชิน แต่เราพยายามรับบางอย่าง เช่น รับ 
เส้ือยืดตัวหน่ึง พร้อมแฟ้มข่าว ถ้าเป็นฟุตบอลต่างประเทศมาแข่ง ก็เป็นสติกเกอร์ หรือปากกาของ 
ทีมน้ี มีทุกวัน” (สร้างบุญ, อ้างแล้ว)

นอกจากคำบอกเล่าของนักข่าวแล้ว การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาของแหล่งข่าว 
ระตับ “คีย์แมน” ในแวดวงกีฬาไทย อย่างนายธวัซขัย สัจจกุล (อ้างแล้ว) ท่ีว่า พร้อมจะให้ความ 
ช่วยเหลือนักข่าว ตามจังหวะและเวลาท่ีเหมาะลม ก็ยืนยันความลัมพันธํในเชิงอุปถัมภ์ระหว่าง 
แหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬาได้อย่างขัดเจน และไม่ใช่ส่ิงผิดปกติแต่อย่างใด

“ ผมช่วยได้ ผมมีโรงงานแอร์ ถึงเวลานักข่าวแต่งงาน เขาบอกว่า พ่ี.ผมขอซ้ึอแอร์ 
ถูกๆลักเคร่ือง  ๆ ผมก็บอกคุณไปหาคนน้ันคนน้ีนะ โทรศัพท์ไป เอาราคาโรงงาน มันไม่เสียหายอะไร 
หรืองานแต่งงานยังง้ี เขาบอก พ่ี..ผมจะแต่งงาน ผมก็ช่วย ช่วยเป็นพิเศษ เพราะผมถือว่าผมรู้จัก 
เขา ผมรู้ฐานะ กำลังผมมีขนาดไหน เด็กคนน้ีสนิทสนม เอ้ือเพ้ืเอกันมา ขอข่าวได้ อะไรได้ ก็ควรดู 
แลเขาตามจังหวะอันควร ให้ห้าร้อย ให้หม่ืน หรือมากกว่าน้ัน ผมไม่มี commitment ข้อผูกมัดอะไร 
แต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมมีมากกว่า ผมก็อยากจะให้น้อง แต่ไม่ค่อยมีจังหวะ ก็ต้องหาจังหวะให้ .. หรือ
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อย่างพ่อตายแม่ตาย ผมก็ช่วย อย่างไปต่างประเทศ ผมช่วยดูแลให้ ไปพักโรงแรม ไปกินข้าว ได้ 
เจอนักกีฬา ได้ข่าวด้วย ก็เอ้ือกันแบบน้ี ซ่ึงนักข่าวจริง เๆขาก็ไม่ได้เรียกร้อง แต่เขารู้ว่าผมฟรี  ๆ
สบาย  ๆ เวลาเขาอยากได้ข่าว มาน่ังกับผมน่ี สัมภาษณ์ตอนไหนก็ได้ พ้ืนสนามบอลก็คุยได้ ผมไม่ 
ปิดตัว เฮฮากัน ไปกับผม ผมดูแลให้หมด ความสะดวก รถพอไม่พอ การทำบัตรผ่านให้นักข่าว 
ความพร้อมของผมในการท่ีจะให้ความช่วยเหลือทุกสถานการณ์ มันทำให้ผมกับส่ือสนิทสนมกัน” 
(ธวัชชัย, อ้างแล้ว)

จากการคีกษๆได้ข้อสังเกตว่า เน่ืองจากไม่มีมาตรวัดท่ีเป็นบรรทัดฐานแน่นอนว่า 
นักข่าวควรจะรับการอุปถัมภ์จากแหล่งข่าวแค่ไหนอย่างไรจึงจะถือว่าไม่ผิดจรรยาบรรณ ความพอ 
ดีของการอุปถัมภ์ค้ําจุนกันจึงเป็นไปในหลายลักษณะและหลายระตับตามบรรทัดฐานของแต่ 
บุคคล ซ่ึงนักข่าวสายกีฬาบางคนก็อ้าง “ประโยชน์ล่วนรวม” ในการรับการอุปถัมภ์จากแหล่งข่าว

“ นอกเหนือจากเร่ืองงาน ก็มีบ้างท่ีอาศัยแหล่งข่าวในด้านอ่ืน เๆช่น จัดเล้ียงให้ 
ฝ่าย ให้คณะ อะไรต่อมิอะไร ก็ฃอข้าวหม้อ แกงหม้อ ขอน้ํา ขอเหล้า เบียร์ ล่วนใหญ่จะเป็นแหล่ง 
ข่าวระตับ “คีย์แมน” ในวงการกีฬา หรือสมาคมกีฬาสำคัญ  ๆ แต่มันอยู่ในวิสัยท่ีทำได้ไม่น่าเกลียด 
เราไม่ได้เอาเข้าพกเข้าห่อ เข้าส่วนตัว แต่ทุกคนในคณะ ในฝ่ายได้กินได้ใช้ และทุกคนรู้ว่าเราไปขอ 
จากใครมา เสร็จงานเราก็กล่าวขอบคุณอย่างเปิดเผยว่าข้าวหม้อแกงหม้อน้ันเราไปขอจากใครมา” 
(สมภพ จันทร์ฟัก ช่อง าา, สัมภาษณ์)

6 .4  บ ท บ า ท ใ น ค ว า ม ส ัม พ น ธ ์เซ ิง อ ุป ถ ัม ภ ์ข อ ง แ ห ล ่ง ข ่า ว แ ล ะ น ัก ข ่า ว ส า ย ก ีฬ า

ตังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬาจะมี 
ลักษณะเป็นความสัมพันธ์เซิงอุปถัมภ์ และเม่ือคีกษาลีกลงไปในความสัมพันธ์ ทำให้มองเห็นภาพ 
ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬาบางคร้ังน้ันจะมีลักษณะแนบแน่น 
กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียว เทียบเคียงได้กับแบบจำลองความสัมพันธ์แบบท่ี 3 ของกีเบอร์และจอห์น 
สัน(อ้างแล้ว) ซ่ึงแหล่งข่าวกับนักข่าวไม่ได้อิสระต่อกันโดยส้ินเซิง ตรงกันข้าม กลับช้อนทับกันเป็น 
หน่ึงเดียว ตังข้อสังเกตของนักข่าวกีฬา อ.ส.ม.ท. ท่ีไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงข้อน้ี

“การแข่งชันกีฬาแต่ละคร้ัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกีฬาในระดับนานาชาติ แหล่งข่าว 
ก็คนไทยนักข่าวก็คนไทย ต่างก็เชียร์นักกีฬาไทยด้วยกัน คนเราคิดอย่างเดียวกัน มุ่งไปในส่ิงเดียว 
กัน ความสัมพันธ์จึงเกิดข้ึนง่าย เวลาไปทำข่าว เราก็เข้าไปคลุกคลีกับนักกีฬา ถามไถ่ทุกข์สุข เป็น
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กันเอง หยอกเย้ากัน นักกีฬา กรรมการสมาคม เห็นกัน อยู่ด้วยกันเกือบทุกวัน ความสนิทสนมก็ 
เกิดฃึน ...พูดง่าย  ๆ เวลาเราไปทำข่าว เราไม่ได้ทำแต่ข่าว แต่เราไปเชียร์เขาด้วย ตรงน้ีมันก็เลยมี 
ความเป็นกันเองตลอดเวลา ไม่เหมือนกับข่าวสายอ่ืน” (สัจจพล, อ้างแล้ว)

ข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของนักข่าวกีฬาจากองค์กรล่ือท่ีอ่ืน คือ
นายสมภพ จันทร์ฟัก บรรณาธิการข่าวกีฬา สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซ่อง 11 (อ้างแล้ว) ท่ี 
กล่าวว่า “ ถ้าจะมองไปแล้ว ความสัมพันธ์ของนักข่าวกับแหล่งข่าวสายกีฬามันจะมีทุกระดับ แน่ 
นอน ระดับท่ีมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นหน่ึงเดียวกันเลยก็มี เพราะเหตุสำคัญคือ แหล่งข่าวเขา 
ไว้ใจเราประการหน่ึง ประการท่ีสอง แหล่งข่าวกับนักข่าวกีฬามักจะมีลักษณะท่ีว่าต่างฝ่ายต่างก็ 
มองไปในทิศทางเดียวกันคือ ชัยชนะของนักกีฬาท่ีเราต่างก็เชียร์ร่วมกัน และประการท่ีลามคือ 
ข่าวกีฬามันมีลักษณะของความเป็นบันเทิงหรือ entertainment คือมันไม่ได้มุ่งให้คุณให้โทษแก่ใคร 
ออกไปปับมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหายด่างพร้อยอะไรมากมายเหมือนข่าวการเมือง อาจจะมื
ข่าวท่ีเกิดจากความเข้าใจผิด แต่เม่ือได้พูดคุยกัน ก็ไม่มีปัญหาอะไรยืดยาวใหญ่โตสำหรับข่าวกีฬา 
โดยธรรมชาติของข่าวกีฬา มันช่วยบำบัดอารมณ์ของผู้ดู แข่งจบ ข่าวก็จบไป.. กีฬามันจะสร้าง 
ความรู้สึก “ชาตินิยม”ข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็นชาติไทยหรือชาติไหนก็แล้วแต่ ไอ้ความรู้สึกชาตินิยมน่ี 
แหละท่ีทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬาเป็นหน่ึงเดียว”

ข้อเท็จจริงอีกประการหน่ึงท่ีสะท้อนถึงความเป็นหน่ึงเดียวของแหล่งข่าวกับนัก 
ข่าวคือ การช่วยปกปิดภาพท่ีไม่พึงประสงค์เพ่ือปกป้องภาพลักษณ์ในภาพรวมวงการกีฬาไทย
ตัวอย่างเม่ือคร้ังการเตรียมจัดการแข่งชันกีฬาเอเช่ียนเกมสัคร้ังท่ี 13 ท่ีรู้กันในหมู่นักข่าวว่ามีความ 
ไม่พร้อมและบกพร่องหลายด้าน แต่ด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีกับแหล่งข่าวท่ีจัดการแข่งขันอยู่ แทนท่ี 
จะเสนอข่าวเซิงลบโจมตี ก็หลีกเล่ียงการกระทำเช่นน้ันไป และกรณีมีความขัดแย้งภายในสมาคม 
กีฬาบางสมาคม แหล่งข่าวท่ีมี “บุญคุณ” ในลักษณะหน่ึงลักษณะใดต่อนักข่าว ก็สามารถจะขอ 
ร้องให้นักข่าวเสนอหรือไม่เสนอข่าวในทางใดทางหน่ึงได้ และนักข่าวก็ยินดีให้ความร่วมมือ

“ ส่ิงท่ีมักจะเก็บเป็นความลับในวงการกีฬาคือ ความแตกแยกในวงการ หรือการ 
ซิงดีชิงเด่นของกรรมการสมาคมกีฬาต่าง  ๆ แต่แหล่งข่าวจะไม่พยายามพูดข้ึนมา และก็มักจะขอ 
ร้องนักข่าวได้ว่าไม่ให้เสนอข่าวอะไรออกไปมากมาย เพราะเราเอากีฬามาสร้างความสามัคคี จ่ๆู  
มีการบริหารงาน มีการเล่ือยขาเก้าอ้ีกัน อะไรทำนองน้ี โอเค นักข่าวกีฬาประ๓ทเจาะลึก ไม่แคร์ 
แหล่งข่าวก็เสนอข่าวน้ีไป แต่นักข่าวอีกล่วนหน่ึงท่ีสนิทกับแหล่งข่าวก็มักจะพูดจากันได้ว่าอย่าออก 
ข่าวเลย ไม่มีประโยชน์ ข่าวกีฬาก็ฃอให้เน้นความสามัคคีเอาไว้ดีกว่า.. หรืออย่างการจัดการแข่ง



222

ขันกีฬาเอเช่ียนเกมสัคร้ังท่ี 13 ใครก็รู'ว่าเรามีข้อบกพร่อง ความไม่พร้อมเยอะแยะ แต่เม่ือถึงเวลา 
หน่ึงซ่ึงประเทศชาติต้องการภาพลักษณ์ท่ีดี แหล่งข่าวท่ีบารมีท้ังหลายก็ใซ้ประเด็นความเป็น“ชาติ 
นิยม”ขอร้องและขอความร่วมมือจากนักข่าวช่วยเขียนข่าวประซาสัมพันธ์ประเทศชาติมากกว่าจะ 
ตำหนิกันเอง แทนท่ีจะซีจุดบกพร่อง ก็หันไปเน้นการเสนอข่าวท่ีจะเสริมส่งภาพความพร้อมของ 
ประเทศไทยแทน” (สัจจพล, สัมภาษณ์)

จากข้อสังเกตของผู้วิสัยเอง พบว่า ตัวอย่างการแสดงบทบาทท่ีกลมกลืนเป็นหน่ึง 
เดียวของแหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬาเห็นได้ขัดในการสัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมสัคร้ังท่ี 13 ท่ี 
ผ่านมา บุคคลในแวดวงกีฬาท่ีถือว่าเป็นแหล่งข่าวน้ันทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักข่าว โดย 
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสัดการแข่งขันเช่นกัน เช่น กรณี นายประดิษฐ์ นิธิยานันท์ 
บรรณาธิการข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์มติซน มีบทบาทท้ังการเป็นนักหนังสือพิมพ์ท่ีเขียนข่าวและบท 
ความด้านกีฬาลงหนังสือพิมพ์ ขณะเดียวกันก็ทำงานใกล้ชิดในคณะกรรมการเดียวกันกับ นาย 
สันติภาพ เตชะวณิช ซ่ึงขณะน้ันเป็นกรรมการในหลายคณะของการสัดการแข่งขันฯ ข่าวท่ีเสนอ 
ทางส่ือมวลซนก็เป็นไปในทิศทางท่ีท้ังสองฝ่ายพึงประสงค์ นอกจากน้ี ยังมีนักข่าวอีกหลายคนท่ี 
สวมบทบาทเดียวกันกับแหล่งข่าวในการสัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมสัคร้ังท่ี 13

“ ธรรมชาติท่ีไม่เหมือนแวดวงข่าวอ่ืนๆก็คือ แหล่งข่าวกับนักข่าวสายกีฬานักจะมี 
ความชอบด้านกีฬาเหมือนกันอย่างท่ีบอก.. การเสนอข่าวนักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คิด
เหมือนกัน อยากจะให้เป็นเหมือนกัน การเสนอข่าว บางที แทนท่ีเรานักข่าวจะเป็นคนกำหนด 
ประเด็นตามหน้าท่ีของนักข่าวท้ัวไปพึงกระทำ บางคร้ังก็กลายเป็นว่า เรากับแหล่งข่าวกำหนด
ประเด็นร่วมกัน ..น่ีเป็นธรรมชาติเฉพาะของนักข่าวกีฬา .. หรือบางคร้ัง แหล่งข่าวไม่รู้อะไรเลย แต่ 
เราต้องลอน ต้องแนะนำว่าต้องออกข่าวอย่างน้ันอย่างน้ีนะ.” (ลมภพ,อ้างแล้ว)

6 .5  น ัก ข ่า ว ก ีฬ า  อ .ส .ม .ท .ก ับ ค ว า ม ส ้ม พ ้น ัธ ์เช ิง อ ุป ก ัม ภ ์ก ับ แ ห ล ่ง ข ่า ว

ต่อข้อถามว่าแล้วนักข่าวสายกีฬา อ.ส.ม.ท. เคยได้รับการเสนอผลประโยชน์ต่าง  ๆ
จากแหล่งข่าวในลักษณะท่ีกล่าวไวิในข้อ 6.2 หรือไม่อย่างไร จากการศึกษาพบว่า ส่วน'ใหญ่1ไม่มี 
ใครปฏิเสธว่าไม่เคย แต่จะมีลักษณะ “แบ่งรับแบ่งล้” ดูเป็นกรณีไป เพราะการปฏิเสธข้อเสนอเร่ือง 
ผลประโยชน์บางคร้ัง ก็ยังผลให้ถูกมองว่าเป็น “แกะดำ” และบางคร้ังอาจจะทำให้เสียแหล่งข่าว 
ไปเลยก็มื



223

“ผมเคยไม่รับคร้ังหน่ึง มีปัญหาเหมือนกัน เขาถามว่าทำไม มือะไรไม่พอใจหรือ 
เปล่า...ผมเลยรับแหลกเลย อย่างเส้ือมีแจกทุกวันเลย ถ้าเป็นคนสะสมเส้ือยืดนะ ทำข่าวกีฬาจะ 
เหมาะท่ีสุดเลย คนในวงการกีฬาซ่ึงเป็นนายกสมาคมหรือผู้จัดการทีมกีฬาเขามืวิธีการอุปถัมภ์ ถ้า 
ไม่รับการอุปถัมภ์ ส่ิงท่ีผมกลัวท่ีสุดคือ เขาจะมองว่า ไอ้น่ึปฏิเสธความอุปถัมภ์ของเขา ใน,ท่ีสุดเรา 
พยายามหาโอกาสพิเศษไปคุยหรือลัมภาษณ์กับเขา ผมไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหน ผมพยายามไปคุย 
กับเขา คุยเร่ืองข่าว สัมภาษณ์ละเอียดด้วยคำถามดี  ๆ เซ่น ตอนน้ัน ทำข่าวเร่ืองการพัฒนากีฬา 
ไทย ผมก็ถามสมาคมกีฬาเป็นชุด  ๆ เหมาะท่ีจะออกเป็นตอน  ๆ เราก็บอกว่า ไม่ต้องการอะไรหรอก 
อยากจะคุยด้วย เขาบอกว่า อยากให้พ่ีช่วยอะไร ก็บอกนะ ผมก็บอกว่า ไม่ต้องช่วยอะไรหรอก 
ครับ แต่ว่าถ้าผมโทรศัพท์มาคุย ขอให้ง่ายๆหน่อยเท่าน้ัน ผมพยายามทำยังง้ี'ทุกคน ได้รับการ 
สัมภาษณ์ท่ียาว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับแหล่งข่าวกีฬา คำถามดี  ๆ ไม่ได้ช่วยให้ทำให้มืความ 
สัมพันธ์กับแหล่งข่าวดีขืนเท่าไหร่หรอก มันขัดเขินอีกต่างหาก ผมพยายามสร้างกลุ่มนักข่าวรุ่น 
ใหม่ข้ึนมา ไม่รับของ ไม่รับเงิน แต่สร้างไม่ได้ ในท่ีสุดไม่ต้องการเป็นแกะดำ ผมยอมจำนนจึงเลิก 
ทำข่าวกีฬาเลย... ถ้าไม่รับการอุปถัมภ์จากแหล่งข่าว ข่าวเราก็สัเขาไม่ได้ ถ้าเป็นข่าววิชาการ เรา 
ไม่แคร์เลย แต่ข่าวกีฬามันเขียนด้วยสีสัน ความเร้าใจ สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. เราสู้เขาไม่ได้ เรา 
เขียนข่าวดีแค่ไหน เราก็ไม่มี power ขณะท่ีเราไม่มี power แถมยังทำตัวไม่ชุฮกเขาเน่ึย เขาไม่เห็น 
เราอยู่ในลายตาเลย แม้จะเล่ียงไปทำข่าวอ่ืนๆท่ีเด่ียวก็ตาม หน่วยงานเราไม่ได้ Serious เร่ืองข่าว 
กีฬา ทำไปก็ยังง้ันแหละ รู้สึกว่าเป็นการทำข่าวท่ียากมาก ถ้าจะทำข่าวให้ดี” (สร้างบุญ,อ้างแล้ว)

“เคย(ได้รับการเสนอผลประโยชน์-ซองขาว) แต่ผมพยายามปฏิเสธ บอกเขาตรง  ๆ
ว่า จริงๆแล้ว ข่าวท่ีดี เราจะออกอากาศให้อยู่แล้ว ถ้าข่าวไม่ดี เราก็เล่นไม่ได้ อีกอย่างคือ เราอ้าง 
ซ่ือ อ.ส.ม.ท. ว่า เราเป็นส่ือของรัฐ จะเล่นข่าวตามใจแหล่งข่าวไม่ได้ท้ังหมด หรืออย่างไปทำข่าว 
มวย เขาย่ืนซองให้เราก็ยกมือบอกว่าไม่รับ ซ่ึงนักข่าวคนอ่ืนบางส่วนก็ไม่รับ บางส่วนก็รับ แล้วแต่ 
ละฉบับแล้วแต่คน” (สุเทพ คงเปียม, อ้างแล้ว)

ขณะเดียวกัน นายสัจจพล จันทราช (อ้างแล้ว) กล่าวถึงการแจกซองขาวให้นัก 
ข่าวกีฬาในปัจจุบันว่า “สมัยน้ีผมว่าไม่ค่อยมีนะ หรืออาจจะมีบ้าง ตรงน้ันผมคิดว่ามันอาจจะมอง 
ว่าเป็นของท่ีระลึกหรือสินน้ัาใจอย่างหน่ึงมากกว่า บางคร้ังงานบางงานแหล่งข่าวเขาไม่มีโอกาส
เล้ียงหรือ thank you เขาอาจจะให้เงินมา บอกว่าน้อง เอาตังค็ใปกินข้าวกันนะ จะเป็นลักษณะน้ัน 
มากกว่า อาจจะเป็นสินน้ําใจมากกว่า ผมเคยถามนักข่าวกีฬาเมืองนอก เขาบอก เขาก็มี ..ส่วนท่ี 
บอกว่าบางสมาคมให้เงินเดือนนักข่าว เล้ียงนักข่าวเลยน้ัน ผมไม่แน่ใจ แต่กรณีอย่างผม เป็นส่ือ 
โทรทัศน์มันคงจะยากท่ีจะรับเงินเขามา แล้วออกข่าวโปรโมตให้เขา เพราะภาพมันฟ้อง ทำข่าว
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อะไรออกไปมันชัดเจน ยาก ไม่เหมือนส่ือส่ิงพิมพ์ อาจจะมืท่ีเป็นพวกเขียนคอลัมน์ซุบซิบ แต่คง 
เป็นส่วนน้อย เม่ือก่อนอาจจะมีมาก เพราะส่ือด้านกีฬามีน้อย โอกาสเปิดตัวมันน้อย อาจจะต้อง 
เอาผลประโยชน์เข้าแลก แต่ปัจจุบัน นักข่าวกีฬาหรือส่ือด้านกีฬามันมาก โอกาลเปิดตัวมันมาก”

6.6 (ตัวอย่างการดำเนินความสัมพัพแบบไม่เป็นทางการกับ'น,กข่าว
ของแหล่งข่าวสายกีฬา
เพ่ือให้เห็นภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนของความสัมพันธ์ในเชิงระบบอุปกัมภในแวดวงของ 

ข่าวกีฬา ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการดำเนินความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับนักข่าวฃองบุคคลท่ี 
เป็นแหล่งข่าวสายกีฬาท่ีมีซ่ือเสียงคนหน่ึงของวงการกีฬาไทยคือ นายธวัชชัย ลัจจกุล ซ่ึงปัจจุบันมี 
ตำแหน่งทางการเมือง เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประซาธิปัตย์ ส่วน 
ตำแหน่งทางการกีฬา เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยหลายชุด ต้ังแต่ชุด “ดรีมทีม” ท่ีโด่งตัง 
ในอดีต ล่าสุดเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแข่งกีฬาเอเช่ียนเกมพ์คร้ังท่ี 13

นายธวัชชัย สัจจกุล มองเห็นความสำคัญของการท่ีนักข่าวกีฬาจะต้องมีความ 
สัมพันธ์โนระตับส่วนตัวกับแหล่งข่าวในลักษณะท่ีว่า นักข่าวจะลามารถทำข่าวท่ีน่าสนใจ ข่าวใน 
เชิงลึก และข่าวท่ีสามารถสร้างสีสันบรรยากาศได้ดี แทนท่ีนักข่าวจะออกไปทำข่าวเฉพาะเร่ืองเกม 
การแข่งชันตามหมายข่าวท่ีได้รับแจ้งไป ท้ังน้ี บุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าวสายกีฬามักจะมีลักษณะเปิด 
ตัวพร้อมรับความสัมพันธ์จากนักข่าวอยู่แล้ว โดยเฉพาะแหล่งข่าวระตับ นายก อุปนายก และ 
เลขาธิการสมาคมกีฬา เพราะข่าวกีฬาไม่มีความสับท่ีแหล่งข่าวต้องปิดบัง

“ กีฬามันไม่มีภาพลบ มันจะออกมาในภาพบวก มันเป็นเร่ืองของข่าวจริง  ๆ ไม่มี 
วัตถุประสงค์แอบแฝงท่ีไม่ดี อย่างผมเต็มใจให้ข่าว แต่ด้านการเมืองต้องระวัง อีกอย่างแหล่งข่าว 
กับนักข่าวกีฬามีจุดยืนและอารมณ์ร่วมกันในการเชียร์นักกีฬา มันจึงเปิดทางให้สร้างความสัมพันธ์ 
กันได้ดี” (ธวัชชัย, สัมภาษณ์)

ในความเห็นของนายธวัชชัย ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวเป็น
ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกัน ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์
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“พยายามมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวมันเป็น Two-Way
Traffic แหล่งข่าวเขาก็ต้องการเราท่ีจะประซาสัมพันธ์ตนเอง ประชาสัมพันธ์สมาคม ประซา 
สัมพันธ์ทีมท่ีเขาดูแลอยู่ อย่างผมก็ต้องการประซาสัมพันธ์ตัวเอง ประชาสัมพันธ์ทีม ขณะเดียวกัน 
นักข่าวเองก็อย่าถือว่าเขา need เรา เราก็ต้องการเขาเหมือนกัน เราต้องพร้อมท่ีจะคุย เข้าหาเขา 
อย่างน้อยส่ิงท่ีนักข่าวได้จากแหล่งข่าวก็คือข่าวท่ีดี น่าสนใจ ’’(สัมภาษณ์)

แม้โดยหลักการของการเป็นแหล่งข่าวโดยท่ัวไป จะไม่เลือกปฏิบัติในการให้ข่าว 
แก่นักข่าวคนใดเป็นพิเศษ แต่ท้ังน้ีฃ้ึนอยู่กับตัวนักข่าวว่า พร้อมท่ีจะรับไมตรีจากแหล่งข่าวคนน้ีได้ 
แค่ไหน หรืออีกนัยหน่ึงคือ พร้อมจะ “เล่นข่าว” ให้แหล่งข่าวคนน้ีหรือไม่

“ ไม่ได้ให้ favour นักข่าวคนไหนเป็นพิเศษ เพียงแต่ว่า บังเอิญ ถ้าคุณเล่นด้วย 
ไม่นาน คุณก็จะได้หมด บางคน(นักข่าว)บอก..ผมขอนะเบอร์ตรง (หมายเลขโทรสัพท์) ผมบอกว่า 
ผม1ไม่มีเบอร์ตรง ขอให้คุณโทร.ต่อไปเบอร์น่ันเบอร์น่ึท่ีบอก ..ผมอยู่ในวงการน้ีมานาน 10 กว่าปี 
ผมจะเข้าใจว่าจะต้องเล่นข่าวยังไงให้ออกมาแล้วไม่เสีย คุณ(นักข่าว)ก็ไม่เสีย ผมออกข่าวมาอย่าง 
น้ี คุณคิดไว้ตรงไหนบ้าง เพ่ือท่ีคุณจะได้ไม่เสีย ปรึกษาหารือกัน”(สัมภาษณ์)

จากการศึกษาถึงการเอ้ือประโยซ,นให้กับนักข่าวน้ัน พบว่า นายธวัชชัย ยังเล่นอยู่ 
ในบทบาทของการเป็นแหล่งข่าวอย่างเหนียวแน่น แต่ในบางโอกาส ก็ผันบทบาทเป็น “ท่ีปรึกษา”

“ บทบาทก็ยังเป็นแหล่งข่าว แต่ปัญหาคือคุณไม่รู้จะไปเอาข่าวท่ีไหน choices อยู่ 
ท่ีคุณ คุณจะเล่นหรือไม่เล่น นักข่าวบางคนโทร.มา อยากเล่นเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี บางทีรายการท่ีเขาจัด 
ขาดคนพูด . . พ ี่หอย ออกรายการให้ผมหน่อยซิ ผมปีรายการสด พ่ีพูดเร่ืองน้ี  ๆ นะ ผมก็ไปให้ แต่ 
ซ่อง 9 ไม่บ่อย เพราะซ่อง 9 ไม่ค่อยตามติดแหล่งข่าว เป็นเพราะความเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ 
เปล่าไม่ทราบ..ล่วนในบทบาทเป็นท่ีปรึกษา ก็หารือเร่ืองการเร่ืองงาน เร่ืองล่วนตัวกับนักข่าว..”

สำหรับบทบาทของการเป็น“ผู้อุปถัมภ์” น้ัน พบว่า นายธวัซชัย แหล่งข่าวผู้กว้าง 
ขวางในวงการกีฬาพร้อมท่ีจะหาจังหวะและสถานการณ์แสดงความเอ้ือเพ่ือช่วยเหลือบรรดาผู้ 
ปฏิบัติงานข่าวสายกีฬาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานศพ หรืองานแต่งงาน ท้ังในเร่ืองการ 
ช่วยให้นักข่าวท่ีรู้จักมักคุ้นสามารถซ้ือสินค้าได้ในราคาถูกกว่าราคาปกติ การช่วยเหลือด้านการ
เงิน การดูแลและอำนวยความสะดวกสารพัด โดยเฉพาะเวลาท่ีจัดพานักข่าวเดินทางไปทำข่าวต่าง 
ประเทศ
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ๆ .  ข่าวเกษตร
จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าวสายเกษตรของ 

อ.ส.ม.ท. ค่อนข้างจะห่าง เน่ืองจากนักข่าว อ.ส.ม.ท. เป็นข่าวโทรทัศน์ ไม่ได้ประจำกระทรวงใด 
หรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หากแต่จะออกไปทำข่าวเวลามีประเด็นข่าว หรือมีนัดสัมภาษณ์หรือ 
การแถลงข่าวเท่าน้ัน กระแสข่าวก็ไม่ได้มีให้ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามใน 
ระยะห่างน้ัน ความสัมพันธํในเชิงอุปถัมภ์ก็ยังดำรงอยู่ และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกันได้ไม่ 
ต่างจากข่าวลายอ่ืนเลย

จากการสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกข่าวเกษตร และนักข่าว อ.ส.ม.ท. สายน้ี พบว่า 
แหล่งข่าวสายเกษตรมีบทบาทเป็นอุปถัมภ์ (Patron) โดยจะเอ้ือประโยช'น์ให้ อ.ล.ม.ท. ได้ดีทีสุดคือ 
การเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร เพราะฝ่ายข่าวของ อ.ส.ม.ท. ให้ความสำคัญกับข่าวเกษตรเป็นพิเศษ 
โดยกำหนดเวลาการเสนอข่าวสารด้านการเกตรเป็นคอลัมน์ประจำแน่นอนท้ังภาคเช้า และภาคค่ํา 
และการท่ีแหล่งข่าวอำนวยความสะดวกให้ทีมข่าวเข้าไปถึงแหล่งหรือสถานท่ีทำข่าวได้ น้ันคือ
ประโยชน์สูงสุดท่ีได้รับจากแหล่งข่าว เพราะทีมข่าวเกษตรจะต้องออกไปทำข่าวในพ้ืนท่ี บางทีอาจ 
จะอยู่ไกล เข้าถึงลำบาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากแหล่งข่าว ล่วนประโยชน์ล่วนตัวท่ีได้รับ มี 
บ้างคือของฝากท่ีติดไม้ติดมือกลับบ้าน

นายวิโรจน์ ประกอบพิบูล หัวหน้าข่าวเกษตร (สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ บุคคลท่ี 
เป็นแหล่งข่าวสำคัญของเราคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 
หน่วยราชการต่าง  ๆ ในสังกัดกระรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกรมล่งเสริมการเกษตร กรม 
วิชาการเกษตร กรมล่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง บางทีกรมปาไม้ กรมปศุสัตว์ งานเกษตรท้ังหลาย 
ซ่ึงเราใช้เป็นแหล่งข้อมูล ซ่ึงเป็นประโยชน์จริง  ๆไม่มีประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง ผลประโยชน์ 
เท่าท่ีพ่ืมองก็คือว่า อะไรท่ีเราลามารถเข้าถึงแหล่งท่ีเราจะไปทำข่าวได้ง่าย สามารถบอกและช้ีซัด 
ว่าจะไปทำท่ีไหน อย่างไร ความสะดวกสบายท่ีจะเข้าไปทำข่าว สมมุติว่าเราจะไปทำข่าวในพ้ืนท่ี 
สูง ดอยสูงซัน เราไม่มีรถ four wheel เข้าไป เขา offer มา มันเป็นผลประโยชน์ท่ีจะเอ้ืออำนวยใน 
การทำข่าว เราอาศัยความสัมพันธ์1ม่เป็นทางการ คืออาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมกับแหล่งข่าว 
เพ่ือท่ีจะอำนวยความสะดวกในการทำงาน อย่างไปทำข่าวต่างจังหวัดไกล  ๆ การส่งภาพกลับไม่ 
สะดวก สมัยก่อนเราไม่มีดาวเทียม ไมโครเวฟ link ต้องล่ง by hand บางทีเราก็ต้องอาศัยแหล่งข่าว 
ช่วยอำนวยความสะดวก โอกาสท่ีเราจะเอาเทปมาออกทันเวลาไม่มืทาง นอกจากอาศัยคนของเขา 
ฝากเทปต่อๆกันมา ..แต่ในลักษณะของคนไทย เวลาไปทำงาน ไม่ว่าไปท่ีไหน พอดีเราเข้าไปถึง



227

บ้านเขา เขาปลูกแตงโม มะม่วง กล้วย พอเราทำงานเสร็จ เขาให้กลับมา เป็นของท่ีระลึก ของฝาก 
เป็นเร่ืองธรรมดาของคนไทย เขามองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ เขาเห็นเราลำบากลำบนมาทำข่าวให้เขา 
คิดว่าเป็นเรื่องประเพณีของคนไทยมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นของในบ้านเขา เลี้ยงข้าวบ้าง กลางวัน”

นาย'วีระคักดี้ ขอบเขต นักข่าวสายเกษตรของช่อง 9 (สัมภาษณ์) กล่าวว่า 

“ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวสายเกษตร เป็นเรื่องงานข่าวล้วนๆ ข่าวสายนี้ไม่มีผล 

ประโยชน์ส่วนตัว ถ้าเป็นผลประโยชน์ เป็นเงินทองหรือของส่วนตัวแล้ว ไม,เคยมีเลย มันคงจะยาก 

เพราะว่าเราไปขอข้อมูลเขา เขาให้ข้อมูลเรา เขาเอื้อเฟือในการพาเราไปถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆ 

เราเป็นฝ่ายขอความร่วมมือจากเขาทุกอย่าง และที่สำคัญ โดยสถานภาพของเขาแล้ว ก็ไม่อยู่ใน 

วิสัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างนั้นให้เราได้ เพราะเขาเป็นข้าราชการ เป็นเกษตรกร ตัวสินค้าที่มา 

เกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์คิดว่าไม่มี เราจะคัดเลือกโดยปริยายเลยว่า งานนี้น่าไปไหม บาง

ครั้งเราไปทำข่าวที่เป็นงานของเอกซน ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งทำผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องไม้อะไร 

ออกมา เรานำเสนอในลักษณะที่ว่า นั่นคือความก้าวหน้าทางวิทยาการ ไม่เน้นผลงานของบริษัท 

แต่เน้นไปในทางที่ว่าประโยชน์ที่เกษตกรจะได้ประโยชน์อะไร อย่างไร น่าสนใจว่าจะสามารถเพิ่ม 

ผลผลิตได้อย่างไร เสนอในลักษณะที่เป็นกลาง คือ เอาประโยฃน์ที่มันจะสามารถใช้ได้ มากกว่าที่ 

จะไปพูดว่านี่ของบริษัทอะไร”

จากการศึกษาพบว่า ประโยชน์ท่ี อ.ส.ม.ท. ได้รับเต็มๆจากความสัมพันธ์ระหว่าง 

แหล่งข่าวกับนักข่าวสายเกษตรคือ “ชื่อเสียง” และการยอมรับจากผู้ซม โดยเฉพาะเกษตรกร

“องคักรเราจะได้ในส่วนของเครดิตมากข้ึน ว่า ซ่อง 9 เป็นส่ือกลางเผยแพร่ท่ีดีใน 
ส่วนของการเผยแพร่ความสำเร็จของเกษตรกร เหมือนเป็นการช่วย.. ไปไหนมาไหน คนก็พูดว่า 
ช่อง 9 มีอะไรท่ีค่อนข้างจะ “ติดดิน” บางซ่องเขาไม่มีแล้ว feed back จากสำนักงานท่ีเราไปติดต่อ 
ออกไปทำข่าว ตอนน้ี หลายสถานีเร่ิมกลับเข้ามาหาข่าวเกษตร เพราะว่าข่าวเกษตรบางซ่องน้อย 
มาก ซ่ึงตอนน้ีพูดได้เลยว่า “ข่าวเพ่ือนเกษตร” ภาคค่ําฃองช่อง 9 เป็นอันดับหน่ึงในการพูดถึง 
เพราะว่า เวลาติดต่อท่ีไหน เราบอกว่าจาก “ข่าวเพ่ือนเกษตร” เขาก็จะรู้ว่า อัอจากช่อง 9 เขาจะรู้ 

ทีทันทีว่า “ช่อง 9” เป็นคอลัมน์ประจำของเกษตรกร อีกอย่างหน่ึงคือ ข่าวเก่ียวกับเกษตรกรของ 
เราค่อนข้างมีมาก ข่าวเช้าเราก็มี เขาจะดูเหมือนกัน บางทีเราไปทำข่าว เขาถามเลยว่า อันน้ีจะ 
ออกเช้าหรือค่ํา เขาจะรู้โดยปริยาย ค่อนข้างจะดีสำหรับคนดู” (วีระคักด้ิ,อ้างแล้ว)
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“องค์กรเราได้เยอะ ถ้าในเซิงการแข่งขันของสื่อ ใครได้แหล่งข่าวคนนั้นมา ได้ข่าว 

ค่อนช้างลึก และเรานำมาเสนอได้ มันก็เป็นความเชื่อถือ ทำให้มองว่า เราทำหน้าที่สื่อได้ดี องค์กร 

ได้เยอะ บางทีมันตีเป็นตัวเงินไม่ได้” (วิโรจน์, สัมภาษณ์)

และเนื่องจากนักข่าวสายเกษตรเองโดยพื้นฐานแล้วจะมีความรู้เฉพาะสาขาด้าน 

นี้จำกัด เพราะฉะนั้น การพึ่งพาอาค์ยภูมิปัญญาอันเป็นฐานทรัพยากรสำคัญของแหล่งข่าวสายนี้ 

จึงค่อนช้างจะขัดเจน

“การพึ่งพาองค์ความรู้นั่นใช่ เพราะบางเรื่องเราไม่เช้าใจเป็นยังไง ที่เราพึ่งพาคือ 

เรานั่งอยู่ช้างใน เราไม่ลามารถรู้ว่าโลกภายนอก หรือในวงการมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

เราก็ต้องการมุมมองของเขาเพื่อเป็นข้อมูลของเรา และเรื่องของการทำงานข่าว เราก็ได้ประโยชน์ 

มาก เราได้ไวกว่าคนอื่น ได้ด้วยความสะดวก ได้ด้วยความพอใจที่เขาอยากจะให้เรา นี่คือ 

ประโยชน์ที่แท้จริง แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง บางคนนับถือเราเป็นพี่เป็นน้องกัน 

บางคนไปกินข้าวได้ นั่นเป็นเรื่องธรรมดา เขาเลี้ยงข้าวเราได้เราก็เลี้ยงเขาได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่”

(วิโรจน์,อ้างแล้ว)

เช่นเดียวกับข่าวสายอื่นๆ นอกจากบทบาทของการเป็นผู้อุปถัมภ์แล้ว แหล่งข่าว 
สายนี้ ยังมีบทบาทเป็นผู้รับอุปถัมภ์ (Client) จากนักข่าวด้วยอีกทางหนึ่ง โดยผลตอบแทนท่ีแหล่ง 
ข่าวได้รับจากนักข่าวคือ การมีโอกาสได้แสดงผลงานอันเกิดจากภูมิปัญญาในสาขาอาชีพเกษตร 
กรรม และได้มีโอกาสได้อาศัยสื่อมวลซนเป็นปากเสียงช่วยสะท้อนปัญหาของตน

นายวีระศักด้ี ขอบเขต (อ้างแล้ว) กล่าวว่า “เวลาท่ีข่าวหรือสารคดีของเราได้ออก 
อากาศ ซ่ึงอาจจะเป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือเจ้าหน้าท่ีในส่วนวิชา 
การในพ้ืนท่ี เหมือนกับว่า ผู้ใหญ่ของเขาก็ได้เห็น ก็รู้สึกว่าเออน่ึมันทำงาน มีการส่งเสริมเกษตรกร 
ได้ดี สามารถช่วยเขาอีกแรงหน่ึง เพราะว่า งานท่ีเขาได้ทำไป มีโอกาสถูกผลักตันให้ลาธารณซนได้ 
รับรู้ ได้เห็นน้ันน้อยมากถ้าเทียบกับข่าวการเมืองหรือข่าวสายอ่ืน.. ความสัมพันธ์ของเรากับแหล่ง 
ข่าวสายเกษตร จะมีลักษณะ น้ัาพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า อาศัยซ่ึงกันและกัน อย่างบางที เราขอให้เขาหา 
เร่ืองท่ีน่าสนใจ เขาก็หาให้เราได้ บางทีเขามีเร่ืองอยากให้เราช่วย ท่ีจังหวัดจัดงานน้ีนะ รบกวนได้ 
ไหม เราก็บอกว่า ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงท่ีเราจะไป ก็ช่วยกันบ้างสลับสับเปล่ียนกัน เราจะ
พิจารณาว่า ช่วงน้ันเราว่างหรือเปล่า สอง เร่ืองน้ันมันมีคุณค่าพอท่ีจะเป็นข่าวออกอากาศได้ไหม 
เพราะว่าข่าวทีวี ถ้าประเด็นมันไม่ใหญ่พอหรือประเด็นมันไม่ดีพอ ก็จะตก ถูกท้ิงไปได้ง่ายๆ”
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“ ข่าวเกษตร เรียก1ว่าเป็นสายท่ีมีพระคุณ หมายความว่าเรานำเร่ืองราวท่ีเขาทำ 
มานำเสนอ เขาทำมาต้ังคร่ึงชีวิต กว่าท่ีคุณจะทำมาได้สักอย่าง เป็นหน้ีเป็นสินล้มลุกหลายๆ คร้ัง 
แต่ว่ามีคนท่ีนำเร่ืองราวมาเปิดเผย ลักษณะท่ีเป็นตัวอย่างให้กับคนอ่ืนได้ มันก็ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิต 
ท้ังชีวิตมีคนมาให้ความสำคัญกับเขา เพราะฉะน้ัน เขาจะบอกว่าเราดีมาก แต่ผลประโยชน์ในทาง 
กลับกันก็คือว่า ถ้าเขามีต้นไม้ เขาก็ฝากเรากลับบ้าน หรือว่า ถ้าอยากได้ต้นไม้อีกหรืออะไรยังง้ี ก็ 
มาหาได้ เป็นน้ําใจของเขามากกว่า เราไม่ได้คิดเป็นตัวเงิน คิดเป็นน้ัาใจแล้ว มันมีคุณค่ามากกว่า” 
(วิโรจน์, สัมภาษณ์, อ้างแล้ว)

8 . ข ่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยข้อจำกัดในการนำเสนอเนื้อหาข่าวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) ของ 

อ.ส.ม.ท. ทำให้แหล่งข่าวสายไอที ซึ่งอยู่ในภาคธุรกิจเอกชนเห็นความสำคัญของข่าวไอที อ.ส.ม.ท. 

น้อยกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวของนัก 

ข่าวไอที อ.ส.ม.ท. แม้จะมีระยะห่างกว่านักข่าวจากสื่ออื่น แต่ก็มีล่วนทำให้เกิดประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวและองค์กรอยู่พอสมควร โดยเฉพาะการเป็นแหล่งข้อมูลซึ่งนำมาใช้เป็น 

วัตถุดิบสำหรับการผลิตและรายงานข่าว และอาศัยแหล่งข่าวเหล่านั้นเป็นวิทยากรในรายการวิทยุ

“ความสัมพันธ์มันจะทำให้อะไรก็ง่ายขึ้น องค์กรเราได้เปิดตัว ข่าวไอทีเราได้แน่ 

นอน คือข้อมูล แล้วเราสามารถนำข้อมูลดิบนั้นมาทำอย่างอื่นได้อีก เพราะว่าเวลาเราคุยกับแหล่ง 

ข่าวตัวต่อตัว สามารถที่จะแตกประเด็นออกไปได้หลากหลาย จากแหล่งข่าวคนหนึ่ง ถ้าเขาตอบ 

เร่ืองไหนไม่ได้ เขาจะแนะให้เราไปถามจากแหล่งข่าวคนอื่นต่อไป เราได้ขยายฐานข้อมูลไปเรื่อยๆ 

และได้ตัวเขามาออกรายการวิทยุ สร้างนํ้าหนักความน่าเชื่อถือในเนื้อหาให้กับรายการของเรา ทำ 

ให้ภาพของ อ.ส.ม.ท.เป็นองค์กรข่าวที่พันสมัย พันต่อเทคโนโลยี งานข่าวที่เรานำเสนอทำได้ดีกว่า 

อีกหลายๆสื่อ เราทำความเข้าใจอย่างแท้จริง ” (ชีพธรรม คำวิเศษณ์, สัมภาษณ์)

เนื่องจากการทำข่าวไอที เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงเรื่องทางเทคนิค และวิทยาการด้าน 

เทคโนโลยีไม่ได้ นักข่าวสายนี้ต้องมีการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองให้พันต่อวิวัฒนาการความก้าวหน้า 

ของเทคโนโลยีอยู่เสมอ หนทางหนึ่งของการพัฒนาตัวเองดังกล่าว ก็คือการเรียนรู้จากแหล่งข่าวที่ 

มีความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นเอง การพึ่งพาภูมิปัญญาของแหล่งข่าวจึงเป็นการอาศัยประโยชน์จาก 

ความสัมพันธ์อีกทางหนึ่งของนักข่าวนอกเหนือจากการใช้แหล่งข่าวเป็นฐานข้อมูลข่าวสาร
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“ เร่ืองทางเทคโนโลยีบางคร้ังเราไม่เข้าใจ เพราะเราไม่ได้เรียนมาทางน้ีโดยตรง 
เราก็ได้แหล่งข่าวเป็นคนอธิบายให้เราฟัง บางคร้ังติดขัดเร่ืองไหน ไม่เข้าใจประเด็นไหน ก็โทรศัพท์ 
ไปถาม และมีแหล่งข่าวในหลายบริษัทท่ีเขาเห็นความสำศัญของเร่ืองน้ี เขาก็จัดอบรมให้ความรู้ 
เร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ  ระบบเครือข่ายต่าง  ๆให้กับนักข่าว เซ่น ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เวลาเขามี 
เทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรเข้ามา เขาจะจัดอบรมทุกคร้ัง บางคร้ังก็จัด press tour พาไปซมโรงงานซ่ึง 
เป็นฐานการผลิตในเมืองไทย ซ่ึงเราก็ได้รับเชิญอยู่เป็นประจำ เพราะเราก็มี connection กับเขาอยู่ 
ในระดับหน่ึง เขาเองก็ได้ประโยชน์ท่ีส่ือจะได้ช่วยเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเขาให้เป็นท่ีรู้จักอย่างถูก
ต้อง ขณะท่ีเราเองก็ได้ประโยชน์ในแง่ของความรู้” (อรรถพล เลิศล้ํา, สัมภาษณ์)

เนื่องจากแหล่งข่าวสายไอที ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในภาคธุรกิจเอกซน เพราะ 
ฉะนัน การเอือประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อนักข่าวหรือองค์กรข่าวนั้นถือเป็นเรื่องปกติ ความ
สัมพันธ์ของข่าวไอที อ.ล.ม.ท. กับแหล่งข่าวสายนี้ ก็ลามารถเอื้อประโยชน์ด้านธุรกิจให้กับองค์กร 
ในระดับหน่ึง เซ่นการซื้อสินค้าด้านเทคโนโลยีได้ถูกกว่าราคาตลาด

“ การมี connection กับบริษัทเอกชนทั้งหลาย โอกาสที่เราสามารถชื้อของได้ถูกมี 

มาก เซ่น พวกซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ทั้งหลาย อุปกรณ์บางอย่าง ถ้าเรารู้จักกับเขา และยิ่งเป็นสื่อ 

อยู่ด้วย ก็สามารถซื้อได้ถูกกว่าเท่าตัว อุปกรณ์หลายอย่างเรามีโอกาสได้รู้จัก ได้ใช้ก่อนคนอื่น ไม, 

ว่าจะเป็น พริ๊นเตอร์ เครื่องบันทึกซีดี หรืออื่นๆ เพราะเขาเองก็อยากจะโปรโมตสินค้าโดยอาศัยเรา 

เป็นซ่องทาง อย่าง อ.ส.ม.ท. แม้เราจะเสนอข่าวในเซิงโปรโมตให้เขาได้ไม่เต็มที่ แต่ด้วยความเป็น 

รัฐวิสาหกิจ ระบบการจัดซื้อของเราไม่ยุ่งยาก ก็มีล่วนทำให้เขาเห็นความสำคัญของเราอยู่บ้าง 

นอกเหนือจากการที่เขาพิจารณาว่าเราเป็นนักข่าวหรือเป็นสื่อมวลซนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้” 

(อรรถพล, อ้างแล้ว)

และแน่นอน นอกจากระดับองค์กรแล้ว ในระดับส่วนตัวของนักข่าวเองก็มีล่วนได้ 

รับ “สิทธิพ ิเศษ” อันถือเป็นผลประโยชน์จากแหล่งข่าวเซ่นกัน

“ ถ้าเราคิดจะซื้อ ก็ซ้ือได้ถูก เพราะเรามี connection กับเขาอยู่แล้ว ย่ิงนักข่าวที่ทำ 

ข่าวด้านโทรคมนาคมด้วย ก็ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะจากแหล่งข่าว ถึงไม่ได้ฟรี ก็เหมือนได้ฟรี 

อย่าง เพจเจอร์ โทรศัพท์มือถือ ถ้าเป็นนักข่าวที่เขารู้จักมักคุ้นกัน จากราคา 4,500 อาจจะลดเหลือ 

แค่ 2,000 หรือบางทีไม่ต้องซื้อเลย ไปงานเลี้ยงที่เขาจัด เผลอๆจับสลากได้ของพวกนี้บ่อยๆ” 

(อรรถพล, สัมภาษณ์, อ้างแล้ว)
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สรป

จากการศึกษาถึงบทบาทในความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของแหล่งข่าวกับ 

นักข่าว อ.ส.ม.ท. ในแต่ละสาย พบว่า บทบาทของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของการพึ่งพา 

และเอื้อประโยชน์ต่อกัน ทั้งนี้ บทบาทหลักก็คือ การเป็น “ แหล่งข่าว - นักข่าว” ที่ฝ่ายหนึ่งให้ 

ข้อมูล อีกฝ่ายนำข้อมูลไปเขียนเป็นข่าว แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปในรายละเอียดของความ 

สัมพันธ์ จะพบว่า ในบางกรณี บางสถานการณ์ แหล่งข่าว กับ นักข่าว อ.ล.ม.ท. ทำหน้าที่ต่อกัน 

มากกว่าการเป็นแหล่งข่าวกับนักข่าว โดยบางราย เป็นที่ปรึกษาให้กันและกัน เป็นเพื่อนคู่คิด เป็น 

พ่ี-น้อง เป็นญาติผู้ใหญ่กับลูกหลาน เป็นอาจารย์ก ับลูกศิษย์เป ็นผู้อ ุปถัมภ ์ - ผู้รับอุปถัมภ์นักข่าว 

บางคนทำหน้าที่คล้ายๆ เป็นผู้ปกป้อง เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งข่าว แล้วแต่กรณีไป

จากการศึกษา พบว่า นักข่าวอ.ล.ม.ท.ในทุกสายงาน อาศัยความสัมพันธ์ที่มีกับ 

แหล่งข่าวเพื่อประโยชน์เรื่องงานข่าวเป็นหมายหลัก ประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าว 

กับนักข่าว อ.ส.ม.ท. นั้น มีทั้งประโยชน์ต่อองค์กร ประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ที่ยากที่จะแยก 

ให้ออกว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดคือประโยชน์ต่อ 

งานข่าว โดยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวนั้นจะเอื้ออำนวยให้นักข่าวได้ข่าวที่ถูกต้อง ข่าว 

พิเศษคนเดียว(ข่าวเจาะ) ข่าวไว ข่าวลึก ได้ปริมาณข่าวมาก และไม่ตกข่าว เพราะความสัมพันธ์ 

ใกล้ชิดทำให้นักข่าวเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย และข่าวในลักษณะต่างๆที่ได้มาล่งผล

ต่อเนื่องทำให้องค์กรคือ อ.ส.ม.ท.ได้รับความเชื่อถือ และยอมรับมากขึ้น

นอกจากน้ี ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับแหล่งข่าวของนักข่าว อ.ล.ม.ท. 
ยังเอ้ือประโยชน์ในด้านธุรกิจแก่องค์กรด้วย ในท่ีน้ีหมายถึงกรณีท่ีนักข่าวอาศัยความสัมพันธ์ส่วน 
ตัวกับแหล่งข่าวหาสปอนเซอร์สนับลนุนกิจกรรมขององค์กร คือ นักข่าวลายเศรษฐกิจ และนักข่าวจั 63
สายกีฬา ประโยชน์ด้านธุรกิจ ยังรวมถึงการท่ีองค์กรได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการล่งนักข่าวไปทำ 
ข่าวในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในกรณีท่ีแหล่งข่าวออกค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้

ประโยชน์อีกด้านหน่ึงคือความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับแหล่งข่าวของนักข่าว อ.ล.ม.ท. 
บางคร้ังสามารถลดกระแสแรงกดดันจากอำนาจภายนอกท่ีมีต่อองค์กรและผู้บริหารได้ โดยนักข่าว 
ทำหน้าท่ีเป็นตัวกลางทำให้เกิดความเข้าใจกันได้ระหว่างผู้บริหาร อ.ส.ม.ท.กับ บุคคลภายนอกท่ีมี 
อำนาจในบ้านเมือง
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ในทางกลับกัน จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวของนักข่าว 

อ.ส.ม.ท. บางครั้งก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรเช่นกัน คือ การเปิดช่องให้อำนาจภายนอกองค์กร 

เข้ามาก้าวก่ายการบริหารงานภายในองค์กร และผลเสียอีกประการหนึ่งคือ ความใกล้ชิดกับแหล่ง 

ข่าวที่มีมากเกินไป เป็นสาเหตุให้นักข่าวเชื่อฟังและถูกครอบงำทางความคิดจากแหล่งข่าวได้ แต่ 

กรณีนี้มีล่1วน'น้อย แต่นักข่าว อ.ล.ม.ท. ส่วนใหญ่จะจัดวางความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวไว้โดยมี

ระยะห่างพอสมควร เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเอนเอียงในการนำเสนอข่าว เกรงจะตกเป็น

เครื่องมือของแหล่งข่าว และเกรงจะถูกครหาว่าเป็นผู้รับใช้แหล่งข่าว และการกำหนดระยะห่าง 

จากแหล่งข่าวมากเกินไปก็มืผลทำให้ไม่ได้ข่าวในเชิงวิเคราะห์เจาะลึกเท่าที่ควร

จากการศึกษา พบว่า แหล่งข่าวกับนักข่าว มีการพึ่งพาอาศัยกันในหลายลักษณะ 

ถ้าอธิบายด้วยแนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์แล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างก็เล่นบทบาทของผู้อุปถัมภ์ และผู้รับ 

อุปถัมภ์สลับสับเปลี่ยนกันไป แต่ลัดส่วนการให้และการรับจะไม่เท่าเทียมกัน โดยนักข่าวอ.ส.ม.ท. 

มักเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์จากแหล่งข่าวมากกว่าที่แหล่งข่าวได้รับตอบแทนจากนักข่าวอ.ส.ม.ท. 

ท้งนี เมี่อแหล่งข่าวท่าหน้าท่ีเป็นผู้อุปถัมภ์นั้น ประโยชน์ที่หยิบยื่นให้นักข่าว มีตั้งแต่ทรัพย์สินที่ 

เป็นเงินและวัตถุสิ่งของที่ค่าราคาแตกต่างกันไป การให้บริการอำนวยความสะดวก รวมถึงการช่วย 

เหลือในด้านการฝากลูกหลานเข้าโรงเรียน ฝากคนไข้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และการหางานให้ 

ท่า และการโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งให้ญาติมิตรของนักข่าว ขณะเดียวกัน เมื่อนักข่าวรับบท 

บาทผู้อ ุปถัมภ์ ประโยชน์ที่สนองกลับให้แหล่งข่าว มีทั้งการท่าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้

แหล่งข่าว การเป็นเครื่องมือและช่องทางปล่อยข่าวของแหล่งข่าว การเป็นผู้ปกป้องหรือองครักษ์ 

แก่แหล่งข่าว การเป็นที่ปรึกษา และแหล่งข้อมูลให้กับแหล่งข่าว

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาประเด็นการรับผลประโยซ'น์ในเชิงอามิสสินจ้างจาก 
แหล่งข่าวน้ัน พบว่า นักข่าว อ ส.ม.ท. ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเสนอผลประโยชน์ในลักษณะน้ัน แต่ 
นักข่าวบางส่วนยอมรับว่าได้รับการเสนอผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าว แต่มักจะได้รับโดยไม่
เจตนา และมักจะพยายามคืนส่ิงท่ีได้รับน้ันกลับคืนไป ส่วนหน่ึงจะรับไว้ตราบใดท่ีส่ิงน้ันไม่เกินวิสัย 
ท่ีจะรับเอาไว้ได้
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